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ที่ปรึกษา

	 นายพิทูร	 พุ่มหิรัญ

	 นายคัมภีร์		 ดิษฐากรณ์

บรรณาธิการ

	 นางสาวอัจฉราฉวี	 นิ่มศิริ

ผู้จัดการ

	 นางบุษราคำา	 เชาวน์ศิริ

เหรัญญิก

	 นางสาวสุพัตรา	 กบิลคาม

กองบรรณาธิการ

	 นางพรรณพร	 สินสวัสดิ์

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร

	 นางสาวอารีย์วรรณ	 พูลทรัพย์

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางสาวสหวรรณ	 เพ็ชรไทย

	 นายสมยศ	 วงษ์มา

	 นายพรชัย	 แว่นแคว้น

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวทิพย์วิมล	 อ่อนกลั่น

ฝ่ายธุรการ

	 นางอำาไพ	 กันเกษแก้ว

	 นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ

--------------------

พิมพ์ที่

สำานักการพิมพ์

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นายวีระพันธ	์	มุขสมบัติ

วัตถุประสงค์

	 เพื่อเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตย

	 และเพื่อเสนอข่าวสารวิชาการในวงงานรัฐสภา	และอื่น	ๆ	

	 ทั้งภายในและต่างประเทศ

การส่งเรื่องลงรัฐสภาสาร

	 ที่บรรณาธิการหนังสือรัฐสภาสาร

	 สำานักประชาสัมพันธ์

	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

	 ถนนประดิพัทธ์	แขวงสามเสนใน	

	 เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	๑๐๔๐๐

	 โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑-๕	โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒

	 e-mail	:	rattasapasarn@yahoo.com

การสมัครเป็นสมาชิก

	 ค่าสมัครสมาชิก	ปีละ	๕๐๐	บาท	(๑๒	เล่ม)

	 ราคาจำาหน่ายเล่มละ	๕๐	บาท	(รวมค่าจัดส่ง)

	 กำาหนดออกเดือนละ	๑	ฉบับ

	 การส่งบทความลงเผยแพร่ในหนังสือรัฐสภาสาร

จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยลงพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน

การพิจารณาอนุมัติบทความที่นำามาลงพิมพ์ดำาเนินการ

โดยกองบรรณาธิการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	

ทั้งนี	้ บทความ	 ข้อความ	 ความคิดเห็น	 หรือข้อเขียนใด

ท่ีปรากฏในหนังสือเล่มน้ีเป็นความเห็นส่วนตัว	 ไม่ผูกพัน

กับทางราชการแต่ประการใด
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	 รัฐสภาสารฉบับเดือนมิถุนายนน้ี	 ถือเป็นฉบับพิเศษท่ีทางกองบรรณาธิการจัดทำาข้ึน

เนื่องในโอกาสที่สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครบรอบ	 ๗๙	 ปี	 ดังนั้นรัฐสภาสาร

ฉบับนี้จึงมีความพิเศษควรค่าแก่การเก็บสะสม	 โดยทางกองบรรณาธิการได้ทำาการสัมภาษณ์

อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ทางการเมือง

ท่ีมีคุณค่าเก็บเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ท่ีควรศึกษา	 ท้ังยังเป็นบทเรียนให้นักการเมือง

รุ่นใหม่เข้ามาทำางานการเ มืองอย่างนักการเ มืองมืออาชีพ	 ท่านเหล่า น้ีจะเ ป็นใคร

มีประวัติและผลงานทางการเมืองท่ีน่าสนใจเช่นไร	 สามารถติดตามอ่านได้จาก	 บทสัมภาษณ์

พิเศษ...  ๗๙  ปี  รัฐสภาไทย  ย้อนมองอดีต...  สู่อนาคต  ซึ่งจัดทำาขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะ

รัฐสภาสารฉบับนี้เท่านั้น

	 ในส่วนของบทความนั้น	 รัฐสภาสารฉบับนี้ได้คัดสรรบทความที่น่าสนใจและ

เป็นประโยชน์มานำาเสนอแก่ผู้อ่านเหมือนเช่นเคย	 บทความเรื่องแรกประจำาฉบับนี้ 	

บทความ   เรื่ อ ง   ก ร ะบวนการสมั ชช าปฏิ รู ปก้ า วข้ ามความแตกแยกสู่

ประชาธิปไตยอรรถประโยชน์   ได้นำ า เสนอกระบวนการทางสั งคมที่ ก้ า วข้ าม

ความแตกแยกทางการเมือง	 เพื่อนำาไปสู่การปฏิรูประบบและโครงสร้างของประเทศให้เกิด

ความเป็นธรรม	 รวมทั้ งสั งคมโดยส่วนรวมเกิดความศานติสุข 	 ดั งนั้นคนในสังคม

จึงไม่ควรสิ้นหวังกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น	 หากแต่ทุกคนต้องช่วยกัน

ขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อพัฒนาสังคมไปสู่

ประชาธิปไตยอรรถประโยชน์	

	 หากพิจารณาสังคมไทยในห้วงเวลาท่ีผ่านมา	 พบว่ามีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมือง	 ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภายใน

ทั้งจำานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น	 และการขยายตัวของระบบการศึกษา	 รวมไปถึงผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงของโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์	 ด้วยสภาพการณ์ในสังคมปัจจุบัน

จึงส่งผลให้การพัฒนาประเทศเกิดความขัดแย้งและไม่มีความสอดคล้องกับความต้องการของคน

ในสังคมอย่างที่ควรจะเป็น	 การกระจายรายได้ของประชาชนในประเทศที่เป็นไปอย่างกระจุกตัว
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รวมทั้งความเหลื่อมล้ำาทางสังคมระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท	 และช่องว่างระหว่างชนชั้น

ในสังคม	 ฯลฯ	 ได้กลายเป็นแรงผลักดันสำาคัญที่นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประชาชนในแง่

วัฒนธรรมการเมือง	 การเรียกร้องสิทธิและความชอบธรรมของคนในสังคมได้ขยายวงกว้าง

และกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทย	 ถือเป็น

พัฒนาการทางการเมืองของไทยอีกขั้นหนึ่งที่นำาไปสู่การเมืองภาคประชาชน	 บทความ  เรื่อง 

๗๘  ปีประชาธิปไตยไทย  ปัญหา  อุปสรรคและการพัฒนา	 ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงลึก

ให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคของพัฒนาการประชาธิปไตยในประเทศไทยท่ีผ่านมาในหลายแง่มุม

ทั้งนี้	 การจะพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

อย่างแท้จริง	 ควรจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 โดยคำานึงถึงความต้องการ

ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นสำาคัญ	

	 สำาหรับบทความ เรื่อง อารยาธิปัตย์ : ประชารัฎฐาธิปัตย์บนฐานธรรมาธิปัตย์ 

ได้นำาเสนอหลักคิดที่ผู้ใช้อำานาจสูงสุดในการปกครองผ่านกระบวนการประชาธิปไตยโดยใช้

คุณธรรม	 ความถูกต้อง	 ความดีงาม	 เป็นฐานในการใช้อำานาจอธิปไตย  ส่วนบทความ

ปิดท้ายเล่ม	 ขอนำาเสนอบทความ  เรื่อง  ๗๙  ปี  สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

เพื่อแสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของสำานักงานฯ	 ตลอดระยะเวลาเกือบ	

๘	ทศวรรษที่ผ่านมา	แล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในรัฐสภาสารฉบับเดือนกรกฎาคมนี้

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 บรรณาธิการ
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รัฐสภาสาร ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔

Vol.59 No.6 June 2011

บทสัมภาษณ์พิเศษ... ๗๙ ป ีรัฐสภาไทย ย้อนมองอดีต... สู่อนาคต  ๗

 

  ชวน  หลีกภัย  ๘

  อาทิตย์  อุไรรัตน์   ๒๖

  มารุต  บุนนาค  ๓๔

  บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ  ๔๐

  วันมูหะมัดนอร์  มะทา  ๔๖

  พิชัย  รัตตกุล  ๕๖

  โภคิน  พลกุล  ๖๔

  ชัย  ชิดชอบ  ๗๔
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กระบวนการสมัชชาปฏิรูปก้าวข้ามความแตกแยกสู่ประชาธิปไตยอรรถประโยชน์  ๙๒

	 ศ.นพ.ประเวศ  วะสี

๗๘ ปีประชาธิปไตยไทย ปัญหา อุปสรรคและการพัฒนา  ๑๐๐

	 ศ.ดร.ลิขิต   ธีรเวคิน

อารยาธิปัตย์ : ประชารัฎฐาธิปัตย์บนฐานธรรมาธิปัตย์  ๑๓๔

	 ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

๗๙ ปี สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ๑๔๓
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บทสัมภาษณ์พิเศษ... 
7๙ ปี รัฐสภาไทย ย้อนมองอดีต... สู่อนาคต

	 ตลอดระยะเวลาเกือบ	 ๘	 ทศวรรษที่ผ่านมา	 ประเทศไทยมีรัฐสภามาแล้วทั้งสิ้นรวม	

๓๒	 ชุด	 โดยมีผู้ดำารงตำาแหน่งประธานรัฐสภา	 จำานวน	 ๒๘	 คน	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	

จำานวน	๒๔	คน	และประธานวุฒิสภา	จำานวน	๑๕	คน

	 ในโอกาสที่สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครบรอบ	๗๙	ปี	ทางกองบรรณาธิการ

จึงได้ทำาการสัมภาษณ์อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เพื่อถ่ายทอด

ประสบการณ์ทางการเมืองและแง่คิดมุมมองที่เป็นประโยชน์ในขณะที่ท่านดำารงตำาแหน่ง	 ทั้งนี้	

รัฐสภาไทยในอดีตกับปัจจุบันมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร	 สามารถหาคำาตอบได้

จากบทสัมภาษณ์พิเศษนี้
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ชวน  หลีกภัย
“...ประชาธิปไตยของเราล้มลุกคลุกคลานมาตลอด 

แต่ผมอยากเห็นการล้มลุกนั้นเป็นบทเรียน ซึ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก...”
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	 นายชวน	 หลีกภัย	 อดีตประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 และนายกรัฐมนตร	ี ๒	 สมัย

ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำาเร็จอย่างสูงสุด

ในอาชีพนักการเมือง	 ตลอดระยะเวลากว่า	๔๐	ปี

ที่ทำางานทางการเมือง	 ท่านมักจะบอกใคร	 ๆ	

อย่างภาคภูมิใจว่า	 ท่านมีอาชีพเป็นนักการเมือง	

การได้รับความไว้วางใจจากชาวตรังด้วยคะแนน

เสียงเป็นที่หนึ่งมาโดยตลอดทุกสมัยของการ

เลือกตั้ง	 ชี้ให้เห็นว่าชาวตรังต่างรักและศรัทธา

ในตัวท่านมากมายเพียงใด	 ทั้งนี้	 การจัดตั้ง	

“ห้องเกียรติยศ	 ฯพณฯ	 ชวน	 หลีกภัย	 นายก

รัฐมนตรีคนที่	 ๒๐”	ณ	 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เฉลิมพระเกียรติฯ	 ตรัง	 ถือได้ว่าเป็นความ

ภาคภูมิใจของชาวตรัง	 ผู้ซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคล

ที่มีคุณูปการคู่ควรได้รับการยกย่อง	

	 จากประสบการณ์ทางการเมืองอันยาวนาน

ของท่าน	 ซ่ึงเคยดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

มาหลายกระทรวง	 ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงพาณิชย์	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวงสาธารณสุข	 และ

กระทรวงกลาโหม	 รวมถึงรัฐมนตรีประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี	 นอกจากนี้ยังเคยดำารงตำาแหน่ง

ประธานสภาผู้ แทนราษฎรเมื่ อปี 	 ๒๕๒๙

รองนายกรัฐมนตรีเมื่อป	ี ๒๕๓๒	นายกรัฐมนตรี

เมื่อปี	 ๒๕๓๕	 และ	 ๒๕๔๐	 และผู้นำาฝ่ายค้าน

ในสภาผู้แทนราษฎรเม่ือปี	 ๒๕๓๘,	 ๒๕๓๙	 และ	

๒๕๔๔	 รวมทั้งเคยดำารงตำาแหน่งหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ติดต่อกัน	 ๓	 สมัย	 จึงทำาให้

การสัมภาษณ์คร้ังน้ีไม่เพียงแต่จะถ่ายทอดเร่ืองราว

ที่น่าสนใจและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

ท่ีเป็นประโยชน์ควรค่าแก่การศึกษาเท่าน้ัน	 แต่ยัง

จุดประกายให้คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทำางาน

ทางการเมืองต้องเป็นนักการเมืองมืออาชีพ	

ซ่ึงเล็งเห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติและ

ประชาชนสำาคัญกว่าผลประโยชน์ส่วนตนหรือ

พวกพ้อง

การก้าวเข้าสู่ เส้นทางการเมืองและ
แรงจู งใจในการเข้ ามาทำางานเป็น
นักการเมือง 
	 ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังแรก

เมื่อปี	 ๒๕๑๒	 เหตุผลที่เข้ามาทำางานการเมือง

ก็คืออยากเป็นผู้แทนราษฎร	 จึงตัดสินใจสมัคร

เป็นผู้แทนราษฎร	 และโชคดีที่ขณะนั้นอายุครบ

พอดี	ทั้ง	ๆ	ที่เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญในขณะนั้น

ก็ไม่ได้จูงใจคนให้สมัคร	 อีกทั้งยังห้าม	 ส.ส.	 เป็น

รัฐมนตรี	 แต่ว่าตัวผมเองก็ไม่ได้สนใจว่าเป็น

อะไรได้หรือไม่	 เพียงขอให้ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรเท่านั้น	 ผมไปหาเสียงที่ตรัง	 ที่บ้านเกิด	

ทั้งที่ความจริงพ่อแม่อยากให้เป็นผู้พิพากษา	

แต่ว่าโดยส่วนตัวอยากเป็นนักการเมือง	 ดังนั้น

จึงไปสมัครที่พรรคประชาธิปัตย์	 ครั้งแรกทาง

พรรคยังไม่รับเพราะได้ส่งคนไปสอบคะแนนแล้ว

ปรากฏว่าไม่มีใครรู้จักผม	 พรรคจึงเลือกคนอื่น

ต่อมาภายหลังคนที่พรรคเลือกถอนตัว	 ผมก็เลย

มาสมัครแทน	 และในที่สุดผมก็ได้เป็นผู้แทน

ชนะที่	 ๑	 ในจังหวัดตรังในปี	 ๒๕๑๒	 ซึ่งช่วง

เวลานั้นพรรคประชาธิปัตย์ทำาหน้าที่เป็นพรรค

ฝ่ายค้าน	 ขณะที่รัฐบาลในสมัยนั้นเป็นรัฐบาล

ภายใต้การนำาของจอมพล	ถนอม	กิตติขจร	

	 หลังจากนั้น	 ๒	 ปีเศษ	 จอมพล	 ถนอม

ก็ปฏิวัติตัวเอง	ยึดอำานาจการปกครองในปี	๒๕๑๔		
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เนื่องจาก	ส.ส.	ของพรรครัฐบาลมีปัญหา	ปัญหา

นั้นก็คือปัญหาเรื่องเงิน	 ซึ่งผมเป็นคนท้วงแล้ว

ว่าการให้เงิน	ส.ส.	เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง	แต่การที่

รัฐบาลในสมัยน้ันเอาใจลูกพรรค	 ปีต่อมาลูกพรรค

จึงขอเกี่ยงขึ้นมากกว่าเดิม	 ในที่สุดรัฐบาล

ก็ตัดสินใจยึดอำานาจในวันที่	 ๑๗	 พฤศจิกายน	

๒๕๑๔	หลังจากนั้นในปี	๒๕๑๖	ได้เกิดเหตุการณ	์

๑๔	 ตุลาคม	 ๒๕๑๖	 ขึ้น	 ต่อมาจึงมีการร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่	 ปี	 ๒๕๑๗	 แล้วก็มีการ

เลือกตั้งในปี	 ๒๕๑๘	 ผมก็สมัครรับเลือกตั้งเป็น

ผู้แทนครั้งที่	 ๒	 และมีการเลือกตั้งใหม	่ ครั้งที่	 ๓	

ในปี	 ๒๕๑๙	 เร่ือยมาจนถึงปี	 ๒๕๒๒	 ผมก็สมัคร

เร่ือยมาจนปัจจุบันน้ี	 และได้รับการเลือกต้ังทุกคร้ัง	

ไม่เคยสอบตก

สมัยเด็กท่านมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะ
เป็นนักการเมือง แต่อายไม่กล้าบอกใคร
เป็นเพราะเหตุใด	
		 เพราะผมเห็นว่าคิดเกินตัว	 ตอนเด็ก	ๆ

ผมสนใจท่ีจะไปดูการนับคะแนนเลือกต้ังในตอนค่ำา

นอกจากนี้ก็ยังมีความสนใจส่วนตัวที่จะไปฟัง

การพิจารณาคดีในศาลอีกด้วย	 แม้กระทั่งมา

เรียนมหาวิทยาลัยก็ยังไม่กล้าบอกใคร	 ได้แต่คิด

อยู่ในใจว่าอยากเป็นผู้แทนราษฎร	 และคิดว่า

ทำาอย่างไรจึงจะไม่ทำาให้พ่อแม่ผิดหวัง	 เพราะ

ท่านทั้งสองอยากให้เป็นผู้พิพากษา	 ในที่สุด

ผมก็ตัดสินใจไม่สอบเป็นผู้พิพากษา	 แต่จะขอรอ

รัฐธรรมนูญเพ่ือสมัครผู้แทนราษฎร	 ซ่ึงพ่อก็ผิดหวัง

มากแต่ก็ตามใจและไม่ได้บังคับ	 พ่อของผมเป็น

ข้าราชการชั้นจัตวา	 ท่านจึงต้องการอยากเห็น

ลูกเป็นข้าราชการชั้นเอก	 ตอนที่ผมบอกท่านว่า

จะสมัครผู้แทน	ท่านก็งงๆ	แล้วถามผมว่าจะสมัคร

ผู้แทนมีเงินเท่าไหร่	ผมตอบว่ามีอยู	่๓๐,๐๐๐	บาท

ดังนั้นเมื่อไปสมัครท่านทั้งสอง	รวมทั้งเพื่อนสมัย

เรียนต่างก็ช่วยผมหาเสียงอย่างเต็มที่	 ผมโชคดี

ที่พ่อเป็นครูเก่ามีลูกศิษย์ลูกหาจำานวนไม่น้อย	

แม่เองก็มีอาชีพเป็นแม่ค้าในตลาดรู้จักแม่ค้า

ในตลาด	 ประกอบกับตัวผมเองสมัยเด็กเป็น

คนที่เปลี่ยนโรงเรียนหลายแห่ง	 จึงทำาให้มีเพื่อน

ต่างโรงเรียนเป็นจำานวนมาก	 ที่สำาคัญผมเป็น

เด็กกิจกรรม	 ฉะนั้นผมจึงได้สอนคนรุ่นนี้ว่าต้อง

มีกิจกรรมบ้าง	 อย่าเรียนเพียงอย่างเดียว	 ตอนผม

เป็นเด็กเคยเขียนป้ายโรงหนัง	 รวมทั้งเล่นดนตรี

ด้วยก็เลยมีเพื่อนมาก	 การที่มีเพื่อนมากถือเป็น

เรื่องที่ดี	 เวลาเลือกตั้งเห็นได้ชัดว่าเพื่อนเหล่านี้

คือคนที่ช่วยเรา	

			 ที่กล่าวมานั้นคือ	 กิจกรรมช่วยให้เรา

เข้าใจอะไรดีขึ้น	 ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งจูงใจให้มา	 แต่ว่า

เหตุจูงใจที่แท้จริงของการมาเล่นการเมืองของผม

นั่นก็คือ	 ความรู้สึกที่อยากเป็นตัวแทนชาวบ้าน

มาช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	 ตอนผม

สมัครผู้แทนครั้งแรกคนในจังหวัดตรังซื้อข้าวสาร

แพงกว่าจังหวัดอื่นเพราะว่าขณะนั้นมีประกาศ

เขตกักกันข้าว	 ห้ามข้าวสารเข้าไปในจังหวัดตรัง

ซึ่ งอยู่ติดชายทะเล	 ทำาให้ซื้อข้าวสารแพง

เพราะมีการกินหัวคิวกัน	 ข้าวสารจะผ่านไป

อำา เภอไ ด้ น้ัน ต้อง ผ่าน ผู้กำ า กับ	 นายอำา เภอ

รวมไปถึงข้าหลวง	 ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขากินกัน

“...เหตุจูงใจที่แท้จริงของการมาเล่นการเมืองของผม  นั่นก็คือ  ความรู้สึกที่อยากเป็น
ตัวแทนชาวบ้านมาช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน...”
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อย่างไร	 ข้าวสารไปถึงชาวบ้านก็แพง	 ผมพูด

เรื่องนี้ตลอดในช่วงที่หาเสียง	 และเมื่อเป็น

ผู้แทนผมจึงมาสู้ให้เขาจนสำาเร็จ	 นอกจากนี้

ผ ม ก็ ยั ง สู้ ใ ห้ ช า ว ส ว น ย า ง ด้ ว ย 	 ผ ม เ กิ ด

ในสวนยาง	 เมื่อผมมาเป็นรัฐมนตรีจึงเสนอ

ปรับลดภาษีขาออกให้ชาวสวนยางได้สำาเร็จ	

เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ผูกพัน	 ปลูกฝังมา

และก็พยายาม	 จนในที่สุดจึงเกิดความคิดเรื่อง

ตัวกระจาย	 ตอนผมเป็นนายกรัฐมนตรี	 ผมเป็น

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์	 ผมได้ประกาศ	 ๓

ตัวกระจาย	 คือ	 กระจายรายได	้ กระจายโอกาส	

และกระจายอำานาจ	 ที่พูดมาจนถึงทุกวันนี้ 	

ซึ่งกระจายรายได้ก็คือ	 ให้มีการลงทุนสร้างงาน

ให้ชาวบ้าน	 แต่ไม่ใช่การแจกเงิน	 กระจายโอกาส

ก็ให้คนได้เรียนมาก	 มีนมให้เด็กกิน	 และคนแก่

มีเบี้ยยังชีพ	 ทั้งหมดนี้เกิดจากความคิดการเมือง

บ้านนอก	 ส่วนกระจายอำานาจในปัจจุบันนี้ก็มี	

อบต.	อบจ.	และยุบสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำาบล	

มันก็เป็นหลักกระจายอำานาจ	 ซึ่งบ้านเมือง

เปลี่ยนไปมากหลังจากเหตุการณ์เหล่านี	้ รวมทั้ง

มีสิ่งเลวร้ายก็คือการคอร์รัปชันที่เกิดตามมา	

ซึ่งปัญหานี้ก็ต้องแก้กันต่อไป	 แต่ว่านี่คือสิ่ง

ผูกพันสำาหรับเด็กต่างจังหวัดที่อยากเห็นเมื่อมา

เรียนที่กรุงเทพฯ	 การมาเรียนในกรุงเทพฯ	 ผมว่า

เป็นเรื่องยากหากพ่อไม่ใช่ครู	 รายได้เงินเดือน

ท่านเพียง	๗๐๐	บาท	ส่งลูกคนเดียวก็ไม่พอแล้ว	

นี่ลูก	 ๙	 คน	 เสียชีวิต	 ๑	 คน	 ลูกที่เหลือ	๘	 คน	

เรียนหนังสือทุกคน	 เราจะเรียนต้องมาอยู่วัด	

ต้องกินข้าววัดเพ่ือให้อยู่ได้	 มิเช่นน้ันรายได้ไม่พอ

และคนอื่นจะทำาอย่างเราได้อย่างไรในเมื่อวัด

ก็มีจำานวนแค่นั้น	 ผมก็เลยได้คิดว่าต้องกระจาย

โรง เรี ยนและมหาวิทยาลัย ไปต่ า งจั งหวั ด	
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เมื่อกระจายไปแล้วเด็กเรียนไม่ได้เพราะพ่อแม่

ยากจน	 ผมก็เลยตั้งกองทุนกู้ยืม	 กองทุนกู้ยืม

ก็เลยเกิดขึ้นจากความคิดเหล่านี้	 ปัจจุบันนี้มีครบ

ท้ังกองทุนกู้ยืม	 และมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด

เหล่าน้ีเกิดขึ้นตอนผมเป็นนายกฯ	 ส่วนใหญ่	

รวมไปถึงเบี้ยยังชีพก็เกิดตอนผมเป็นนายกฯ	

เพื่อคนแก่จะได้มีเงิน	 สิ่งนี้มาจากประสบการณ์	

เราเห็นชาวบ้าน	 เราเป็นผู้แทนทำางานหาเงิน

มาตลอดชีวิต	 พอแก่ทำางานไม่ได้	 ป่วยไป

โรงพยาบาลเพียงแค่ครั้งสองครั้ง	 เงินที่หามา

ตลอดชีวิตหมดเกล้ียง	 จากปัญหาดังกล่าวก็เลย

เกิดเป็นนโยบายเด็กแรกเกิดและคนแก่อายุ	 ๖๐	 ปี

รักษาฟรี	 นโยบายดังกล่าวคิดตอนผมเป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	

			 ผมเชื่อมั่นว่าคนที่ตั้ งใจทำางานด้าน

การเมืองสามารถทำาในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กับชาวบ้าน

ได้จริง	 ๆ	 และเป็นประโยชน์ที่ยืนยาว	 ขณะ

เดียวกันเราก็ต้องสอนคนให้ช่วยตัวเอง	 และสำาคัญ

ที่สุดก็คือต้องให้เขาคิดและเข้าใจประชาธิปไตย

ด้วยความรับผิดชอบ	 ต้องฝึกคนไทยให้รู้จักคิด

รับผิดชอบ	 อย่ารู้จักแต่สิทธิ	 ต้องรู้จักหน้าที่ด้วย

จุดอ่อนของประเทศเราคือคนไม่มีวินัย	 เราพัฒนา

เท่าไหร่ก็ตามเราก็ยังไล่ตามเพ่ือน	 คะแนนเพ่ือน

ได้เต็ม	 ๑๐	เราไม่มีวันได้เต็ม	๑๐	เพราะเราขาดวินัย

ขาดความรับผิดชอบ	 เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้อง

ทำาให้ได้	 ผมก็เรียนท่านรัฐมนตรีน้อง	 ๆ	 ท่ีมาอยู่

ใหม่	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นท่านจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฏ์

ท่านชินวรณ์	 บุณยเกียรติ	 หรือท่านนิพิฏฐ์

อินทรสมบัติ	 ว่า	 ท่านต้องพยายามปรับค่านิยมคน

อย่าให้คนยอมรับความทุจริต	 ถึงแม้จะโกงบ้าง

ไม่เป็นไรก็อย่ายอมรับ	 ต้องสอนให้คนมีความ

รับผิดชอบ	 มีระเบียบวินัย	 ไม่ใช่ซ้ายหันขวาหัน	

แต่ต้องมีระเบียบวินัยในตัวเอง	 ก็จะทำาให้ชาติ

บ้านเมืองพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้

บทบาทในการทำาหน้าที่เป็นประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	
	 เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปี	 ๒๕๒๑	

บัญญัติให้ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภา

และประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นรองประธาน

รัฐสภา	 ดังนั้นผมจึงทำาหน้าที่เป็นรองประธาน

รัฐสภา	 ผมดำารงตำาแหน่งเป็นประธานสภา

ผู้แทนราษฎรเมื่อปี	๒๕๒๙	ในการเลือกตั้งทั่วไป

ครั้งที	่ ๑๔	 ของประเทศไทย	 เป็นอยู่เกือบประมาณ	

๒	 ปี	 ก็มีการยุบสภาโดยรัฐบาลพลเอก	 เปรม

ติณสูลานนท์	 หลังจากน้ันก็มีการเลือกต้ังใหม่

ในปี	 ๒๕๓๑	 และในช่วงที่เป็นประธานสภาฯ	

อยู่เกือบ	๒	ปี	สถานการณ์ในขณะนั้นก็ปกติ	ไม่มี

เหตุการณ์วุ่นวายสับสนเหมือนเช่นในปัจจุบัน	

องค์ประชุมโดยทั่วไปไม่ล่ม	 ไม่มีการวอล์คเอ้าท์

หรือเดินออก	 หรือการไม่แสดงตน	 ตอนนั้น

ยังไม่มีบัตรเลยต้องแสดงตนด้วยการยกมือ	 ดังน้ัน

จึงไม่มีสภาล่ม	 แต่ว่าแน่นอนบรรยากาศในสภา

ก็เป็นปกติธรรมดาที่จะมีการโต้เถียงกัน	 แต่ถ้า

พูดไปแล้วการพิจารณาพระราชบัญญัติสมัยนั้น

จะเร็วกว่าสมัยน้ี	 การอภิปรายจะไม่ได้ให้พูดกันทุกคน

เหมือนปัจจุบันนี	้ เมื่อก่อนนี้ยกมือสัก	 ๒๐	 คน	

ได้พูด	 ๑๐	 คน	 ก็ถือว่าพอสมควรแล้ว	 และไม่

ซ้ำาประเด็น	 เดี๋ยวนี้ซ้ำาเท่าไหร่ก็พูดได้	 ซึ่งจะ

เปลี่ยนไปจากอดีตมาก	 การโต้เถียงโต้ตอบ

“...ผมเชื่อมั่นว่าคนที่ตั้งใจทำ งานด้านการเมืองสามารถทำ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน
ได้จริง ๆ และเป็นประโยชน์ที่ยืนยาว...”
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กันหรือทะเลาะเบาะแว้งกันก็มีเป็นธรรมดา	

ในฐานะประธานฯ	 ก็คงห้ามสาบาน	 ห้ามนำาเอา

พระมาสาบาน	 และไม่อนุญาตให้พูดนอก

ประเด็น	 ทั้งนี้ประธานฯ	 จะเป็นคนคุมไม่ให้พูด

นอกประเด็น	 โดยไม่ต้องมีสมาชิกมาท้วง

โดยทั่วไปแล้วเหตุการณ์ในสภาก็เป็นไปด้วย

ความราบรื่ น 	 แต่ ว่ า เนื่ อ งจากผมอยู่ ทาง

พรรคร่วมรัฐบาล	 เพราะฉะน้ันการวางตัวของ

ประธานฯ	 ก็ต้องระวัง	 จะเห็นว่าโดยธรรมชาติ

แล้วคนที่มาเป็นประธานฯ	 ก็จะวางตัวเป็นกลาง

โดยไม่ต้องมีใครมาบอก	 ผมจึงเชื่อว่าโดยทั่วไป

ประธานฯ	 มีความเป็นกลางอยู่ในใจ	 และการ

ปฏิบัติภารกิจการประชุมสภาในสมัยนั้นก็เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย	 ผมพยายามชี้นำารัฐบาล

ในบางเรื่อง	 เช่น	 การใช้สิทธิ์ในสภา	 ผมก็บอก

รัฐบาลว่าให้มีการใช้สิท ธ์ิ	 เช่น	 การอภิปราย

ไม่ไว้วางใจ	 ไม่ควรท่ีจะไปหว่านล้อมทำาให้	 ส.ส.	

คนใดคนหน่ึงถอนช่ือเพ่ือทำาให้จำานวน	 ส.ส.

ท่ีเข้าช่ือไม่ครบจำานวนตามท่ีรัฐธรรมนูญกำาหนด

เพื่อทำาให้ญัตติบางเรื่องตกไป	 ผมเป็นคน

ขอร้องว่าอย่าไปทำาเช่นนั้น	 ควรปล่อยให้เขา

ได้มีการอภิปราย	 เพราะสมัยน้ัน	 หาก	 ส.ส.	

ถอนตัวสัก	 ๒	 คน	 รายชื่อที่จะเสนออภิปราย

ก็ไม่ครบ	 อย่างไรก็ตามทราบว่ามีการทาบทาม

ต่อรองให้ถอนชื่อออกไป	 โดยจะให้งบประมาณ

ไปทำาที่จังหวัดนั้นเท่านั้นเท่านี้	 แต่ผมขอร้อง

ว่าอย่าไปทำาให้กระบวนการของสภาเป็นไปด้วย

ความไม่ราบรื่น	

	 จะเห็นได้ว่าแม้ว่าตำาแหน่งตามรัฐธรรมนูญ

จะกำาหนดให้ประธานวุฒิสภาเป็นประธาน

รัฐสภาก็ตาม	 แต่ในสายตาต่างประเทศในขณะน้ัน

จะยกย่องประธานสภาผู้แทนราษฎรมากกว่า	

เวลาเชิญตัวแทนประเทศไทยไปเยือนในโอกาส

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 ก็มักเชิญประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 ผมจำาได้ว่าตอนนั้นความ

สัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น	ครบ	๑๐๐	ปี	ญี่ปุ่น

จะเชิญผม	ให้ผมจัดคณะไป	๑๐	คน	เพื่อไปเยือน

ญี่ปุ่นเป็นเวลา	 ๑๐	 วัน	 เพื่อเป็นตัวแทนของ

ประเทศไทยในโอกาสฉลองวาระครบรอบความ

สัมพันธ	์๑๐๐	ป	ีและเมื่อต้องไปสหรัฐอเมริกาเพื่อ

ไปพบกับประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ	

ผมก็เป็นผู้ เดินทางไป	 คำาถามแรกที่ เขาถาม

คือ	 คุณมาจากการเลือกตั้งหรือไม่	 เพราะเขา

ไม่ค่อยแน่ใจ	 พอมาจากเลือกต้ังเขาก็ยอมรับ

จะเจรจาอะไรเขาก็ยอมรับสถานภาพของเรา

ทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาเกือบ	 ๒	 ปีที่ผมเป็น

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ก่อนที่รัฐบาลท่าน

พลเอก	 เปรมจะยุบสภา	 และหลังจากนั้นก็มีการ

เลือกตั้งใหม่	 ผมก็พ้นจากตำาแหน่งไป	 และก็มี

การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประธานสภาผู้แทน

ราษฎรเป็นประธานรัฐสภา

เปรียบเทียบบทบาทประธานสภาผู้แทน
ราษฎรในขณะที่ท่านดำ รงตำ แหน่งกับ
ปัจจุบันนี้  
	 หากเปรียบเทียบกันแล้ว	 บทบาท

ทางกฎหมายของประธานสภาผู้แทนราษฎร

ไม่ได้เปลี่ยน	 หน้าที่ของท่านประธานฯ	 ก็คือ

การเป็นประธานที่ประชุม	 และถือว่าเป็นผู้ที่

ทำาให้การพิจารณาญัตติต่าง	 ๆ	 ของสภาผ่าน

ไปโดยเรียบร้อย	 และก็ควบคุมทางสภาอย่างที่

เราได้เห็นกันอยู่	แต่ว่าโดยที่บรรยากาศเปลี่ยนไป

เพราะว่ าคน เปลี่ ยน 	 มี ความ เข้ า ใจ เรื่ อ ง

กระบวนการอภิปรายหรือญัตติในสภาเปลี่ยน	
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อย่างที่เราเห็นองค์ประชุมไม่ครบทั้งที่ความจริง

คนนั่งเต็ม	เพราะใช้วิธีกดบัตรแสดงตน	เมื่อไม่กด

แสดงตนทั้งที่มีคนนั่ง	 ๓๕๐	 คน	 แต่คนกดบัตร

๒๒๐	 คน	 องค์ประชุมก็ไม่ครบเพราะขาดไป

เรียบร้อย	 ทั้งที่ความจริงคนนั่งไม่กดบัตรอีก

ประมาณ	๑๐๐	กว่าคน	ผมนั่งดูตลอด	แม้กระทั่ง

การประชุมของสมาชิกวุฒิสภาก็มีปัญหาเรื่อง

การกดบัตรแสดงตน	 เพราะคนอีกส่วนหนึ่ง

ไม่กดบัตร	 ซ่ึงเร่ืองน้ีไม่เคยเกิดข้ึนในสภาสมัยก่อน

เห็นได้ชัดว่าวิธีการเปลี่ยน	 กระบวนการเปลี่ยน	

แต่กรณีครั้ งนี้ผมถือว่าไม่ปกติตั้ งแต่ เปลี่ยน

รัฐบาลแล้ว	 ก็คือฝ่ายหนึ่งจะทำาให้อีกฝ่ายหนึ่ง

ไม่ครบตลอดเวลา	สมัยก่อนก็จะไม่ม	ีแม้จะมีบ้าง

ก็นาน	ๆ	 ครั้ง	 เช่น	 ฝ่ายค้านไม่พอใจวิธีการของ

รัฐบาล	หรือวิธีการรวบรัดของรัฐสภา	ก็ใช้วิธีการ

เดินออก	 อย่างน้ีก็มีบางคร้ังแต่ไม่ใช่ทุกวันอย่างท่ี

เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้	

	 สิ่ งที่สองคือ	 การอภิปรายในญัตติ 	

การจับประเด็นนั้นจะเปลี่ยนไปมาก	 สมัยก่อน

การถามจะเป็นการถามด้วยการอ่านกระทู้ถาม

แล้วนั่งลง	 แล้วก็ตอบ	 จากนั้นจึงอภิปรายต่อ	

เวลาจะใช้สั้นมากไม่ยาว	 แต่เดี๋ยวนี้แค่อภิปราย

คำาถามกระทู้ก็หมดเวลาแล้ว	 เพราะฉะนั้น

จะเห็นได้ชัดว่าวิธีการเปลี่ยนไป	 ผมคิดว่าบางที

เราอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจในวิธีการซักถาม

มากกว่า	 ซักอย่างไรตามหลักที่ควรจะเป็น	

เป็นต้น	 ส่วนเร่ืองอ่ืน	 ๆ	 น้ันเป็นไปตามข้อบังคับฯ	

และรัฐธรรมนูญ	 ท่ีญัตติน้ันต้องอาศัยสมาชิกลงชื่อ

กันกี่คน	 เรื่องนี้ก็เป็นไปตามรายละเอียดของ

กฎหมายและข้อบังคับฯ	 ไม่ได้มีผลประการใด

ในทางปฏิบัติหรือทฤษฎี	 เป็นเรื่องแล้วแต่ว่า

กฎหมายและข้อบังคับฯ	 เขียนไว้ว่าอย่างไร	

โดยทั่วไปแล้วผมคิดว่าเมื่อตอนผมอยู่ในสภา

คร้ังแรก	 อาจจะด้วยจำานวนสมาชิกที่มีเพียง	

๒๑๙	 คน	 เมื่อปี	 ๒๕๑๒	 ในการประชุมนั้น

ก็จะมีการพักเที่ยงกัน	 เมื่อประชุมถึงเวลาแล้ว

ประธานฯ	 ก็สั่งพักเที่ยงเพื่อทานอาหารแล้วก็

ประชุมต่อ	 องค์ประชุมก็จะครบ	 เดี๋ยวนี้ประชุม

เวียนไม่เคยได้พัก	 เจ้าหน้าท่ีก็ไม่ได้พัก	 ทุกอย่าง

ก็ไม่ได้พักเลย	 เพราะว่าประชุมต่อเนื่องกันไป	

ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าประเทศอื่นเป็นอย่างนี้หรือไม่

ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นด้วย	 ประการท่ีหน่ึง	 สมาชิก

มีจำานวนมากข้ึน	 ประการที่ สอง	 จำ านวน

ผู้อภิปรายมีมาก	 ทุกคนต่างต้องการอภิปราย	

แต่ว่ าจากการศึกษาจากหลายประเทศนั้น	

เขาจะอภิปรายตอนรับหลักการไม่มาก	 แต่จะ

ยืดเยื้อตอนกรรมาธิการ	 ผมเคยเห็นบางประเทศ

ถ่ายทอดการประชุมกรรมาธิการอภิปราย
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กฎหมายยืดเยื้อ 	 แต่ ในขั้นรับหลักการนั้น

อ ภิ ป ร า ย เ พี ย ง ไ ม่ กี่ ค น 	 อั น นี้ คื อ สิ่ ง ที่

เปลี่ยนแปลงไป	 แต่ว่าสิ่งอื่น	 ๆ	 นอกจากนั้น

ไม่มีอะไรมากนัก	 นอกจากว่าตอนผมเป็นผู้นำา

ฝ่ายค้านฯ	 ทำาหน้าท่ีในฐานะผู้นำาฝ่ายค้าน	

พอเป็นรัฐบาลก็เปลี่ยนฐานะจากผู้นำาฝ่ายค้าน

มาเ ป็นนายกรัฐมนตรี	 ท้ัง น้ีก็ เป็น ไปตาม

สัดส่วนของการจัดตั้งรัฐบาล	 ซึ่งโดยหลักการ

แ ล้ว ใน ระบบ รัฐสภาของ เร า 	 ใ ค ร มี เ สีย ง

ข้างมากก็ เป็ นฝ่ ายรั ฐบาล 	 เพราะฉะนั้ น

ผมจึงบอกว่าใครเป็นรัฐบาลถือว่ามีเสียงข้างมาก

ต้ อ ง นำ า เ สี ย ง ข้ า ง ม า ก ม าป ร ะ ชุ ม ใ ห้ ค ร บ

แต่หน้าที่ในการประชุมสภาเป็นหน้าที่ทุกคน

ไม่ใช่ เฉพาะคนของรัฐบาล	 แต่รัฐบาลต้อง

นำาคนของตัวเองมานั่งประชุมให้ครบ	 เพื่อให้

ผ่านญัตติหรือกฎหมายที่ตัวเองเสนอ	 จะไป

โยนให้ฝ่ายค้านไม่ได้	 แต่ฝ่ายค้านก็มีหน้าที่

ต้องมาประชุม	 ไม่ใช่ไม่มาประชุม	 หรือทำาให้

องค์ประชุม ไม่ ครบ 	 หน้ าที่ ต้ อ งมีด้ วยกัน

ทั้งสองฝ่าย	 แต่เมื่อรัฐบาลเป็นเสียงข้างมาก

อยู่แล้วก็ไม่มีความจำาเป็นต้องพ่ึงพาฝ่ายค้าน

มากนัก	 แต่คนของรั ฐบาลต้องมาประชุม

ตามความรับผิดชอบด้วย	 นี่ คือสิ่ งสำ าคัญ

ที่จะต้องเข้าใจ	

ความประทับใจในขณะดำารงตำาแหน่ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	
	 รองประธานฯ	 ทั้ง	 ๒	 คน	 ขณะนั้นคือ	

ท่านชุมพล	 ศิลปอาชา	 และท่านใหม่	 ศิรินวกุล

ตอนนั้นไม่ได้แบ่ง	 เช่น	 ถ้าประธานฯ	 ปวดท้อง	

รองประธานฯ	 ก็จะมาทำาหน้าท่ี	 และหากเห็นว่า

ควรจะเปล่ียนก็เชิญท่านมาเปล่ียน	 แต่ประธานฯ

ก็ยังจะทำาหน้าท่ีเป็นหลักอยู่	 เม่ือรองประธานฯ

ทำาหน้าท่ีเป็นประธาน	 หากมีปัญหาถกเถียง

ประธานฯ	 ต้องมาแก้	 เคยมีอ ยู่ค ร้ังห น่ึง

ต้องเปิดเทปการประชุมทั้งหมดว่าพูดกันอย่างไร

ในชั่วโมงต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อยุติว่า

ประธานฯ	 และรองประธานฯ	 ท่านทำาหน้าที่ผิด

หรือไม่	 คำาตอบก็คือท่านรองประธานฯ	 ไม่ได้ทำาผิด	

แต่รวบรัดเกินไป	 ผมต้องมาแสดงให้เห็นว่า	

ไม่ผิดแต่ดำ า เนินการรวบรัดไป	 ถ้าสมาชิก

ยอมก็จบ	 แต่ถ้าถามเรื่องที่ผมจำาแม่นก็มีอยู่

หลายตอน	 เช่น	 เม่ือตอนท่ีท่านสมัคร	 สุนทรเวช

นำาพระพุทธรูปมาสาบานท่ีสภา	 ซ่ึงผมห้ามท่าน

ว่าทำาไม่ได้	 ใช้สภานี้สาบานไม่ได้	 ท่านก็หาว่า

ผมกลัวใช่ไหม	 ผมก็บอกไม่กลัวเพราะอยู่กัน

หลายคน	 ผมพูดเท่านี้สภาก็หัวเราะกัน	 หรือมี

สมาชิกท่ีเกเรหน่อย	 ท่านก็ไม่ยอม	 และกระทำาการ

นอกข้อบังคับฯ	 ผมก็ไม่ยอมต้องให้ออกจาก

ห้องประชุมก็มี	 แต่ในที่สุดก็ยอมเพราะผม

ไม่พูดมาก  เวลาผมเป็นประธานฯ	 พูดน้อยมาก

แค่คำาสองคำา	 ไม่ทะเลาะหรือเถียงด้วย	 อธิบาย

ส้ัน	 ๆ	 จบถ้าฟัง	 แต่ถ้าไม่ฟังก็ ไม่ เยิ่นเย่อ	

ไม่อ้อนวอน	 ผมมีหน้าที่ที่ต้องทำา	 เขาบอก

ไม่เคารพประธานฯ	ผมบอกไม่เป็นไร	ขอให้เคารพ

ข้อบังคับฯ	 กรณีไม่ถอนคำาพูด	 ผมก็บอกว่า

ไม่เป็นไรแต่ต้องออกจากห้องประชุม	สั้น	ๆ	แค่นี้

ก็จบ	 ดังนั้นหากไม่อยากออกก็ต้องถอน	 ไม่มี

“...ใครเป็นรัฐบาลถือว่ามีเสียงข้างมากต้องนำ เสียงข้างมากมาประชุมให้ครบ 
แต่หน้าที่ในการประชุมสภาเป็นหน้าที่ทุกคน  ไม่ใช่เฉพาะคนของรัฐบาล...”
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การมาต่อรองว่าคุณถอนนะ	 ผมก็ภูมิใจได้ทำา

หน้าที่ประธานฯ	 อยู่ประมาณเกือบ	 ๒	 ปี	 วันนี้

ความจริงทุกอย่างสามารถย้อนกลับไปอ่านได้ว่า	

ประธานฯ	 พูดว่าอย่างไร	 ในช่วงนั้นใครพูดแทน

คนไหน	 อย่างไร	 ใครเกเรบ้าง	 แล้วประธานฯ	

จัดการอย่างไร	 สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอยู่ให้ศึกษา	

อีกทั้งบันทึกเหล่านี้ก็มีอยู่ในรายงานการประชุม	

ทั้งหมดนี้ก็เป็นประสบการณ์ช่วงหนึ่งของการ

เป็นประธานสภาฯ	และผู้นำาฝ่ายค้านฯ	

หลักคิดการทำางานในขณะทำาหน้าที่
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	
			 ผมเป็นหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติในส่วน

ของสภาผู้แทนราษฎร	 แต่ว่าเป็นรองประธาน

รัฐสภา	 ประธานรัฐสภาในขณะนั้นคือ	 ท่าน

อุกฤษ	 มงคลนาวิน	 ประธานวุฒิสภา	 ท่านก็ดี

ครับ	 ท่านทำางานด้วยความรู้ความสามารถ	 เป็น

รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ทำางานด้วยกัน

ร่วมมือกันด้วยดี	 ทั้งสองสภาก็ไปด้วยกันด้วยดี

ในขณะนั้น	 แต่ว่าในฐานะประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	 บทบาทหลักก็คือการทำางานควบคุม

ในสภา	 ส่วนบทบาทภายนอกน้ัน	 ความเป็นตัวแทน

ฝ่ายนิติบัญญัต	ิ ประธานรัฐสภาจะทำาหน้าที่นี้ไป	

เพราะฉะนั้นในสภาผู้แทนราษฎร	 ในฐานะคุม

การประชุม	 ผมก็พยายามทำาให้มีประสิทธิภาพ

มากที่สุด	เช่น	การให้สภาได้พิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	

ได้มาก	 และการประชุมสภาให้อยู่ภายใต้กรอบ

ที่พอดี	 อภิปรายไม่มากไม่น้อย	 เพราะมิฉะนั้น

ถ้าอภิปรายทั้งวันอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้	

๑	 มาตราใช้เวลาทั้งวันจะสูญเสียเวลามาก	

ซึ่งตอนหลังไม่ใช่ผิดนะครับ	 แต่คิดว่าอาจจะ

เป็นด้วยสถานการณ์และความเข้าใจที่เปลี่ยนไป	

ถ้าสมัยนั้นความเข้าใจก็คือว่า	 การรับหลักการ

นั้ น เป็ นกา รอภิ ป ร ายทั่ ว ไป 	 ส่ วนกา รล ง

รายละเอียดแต่ละมาตรานั้นจะไปดำาเนินการ

ในชั้นกรรมาธิการ	 เพราะฉะนั้นในขณะนั้น

ระบบการควบคุมสภาก็จะเป็นไปในสถานการณ์

ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

คำาวิพากษ์วิจารณ์ที่มองท่านว่าเป็น
นายกรัฐมนตรีที่ทำางานล่าช้า เพราะ
บ่อยครั้งท่านมักจะพูดว่า “ยังไม่ได้รับ
รายงาน”
				 มีบางครั้งครับ	 คือ	 มีบางครั้งจริง	 ๆ	

ผมยังไม่ทราบเรื่อง	 ขณะที่นักข่าวทราบก่อน	

แต่ผมเป็นคนท่ีไม่หลอกตัวเอง	 ไม่พูดอะไรไปก่อน

โดยท่ีตัวเองไม่รู้	 ฉะนั้นโอกาสผิดพลาดก็ไม่มี	

นักข่าวก็มาประชดประชันว่ายังไม่ได้รับรายงาน	

ทั้งที่ความเป็นจริงไม่กี่ครั้งครับ	 แต่ว่าแน่นอน

นักข่าวก็อยากจะฟังจากนายกฯ	 แต่ผมไม่ทราบ	

ไม่แน่ใจ	 ไม่รู้จริง	 ผมก็จะไม่บอกว่าผมรู้เรื่องนี้	

ผมไม่ทำา	 เพราะว่าถ้าผมพูดโดยที่ผมไม่รู้จริง

ก็จะผิดพลาด	 นายกฯ	 ผิดพลาดไม่ได้	 เพราะ

จะเป็นเร่ืองท่ีเสียหาย	ในท่ีสุดเม่ือเราไม่รู้	เราก็ต้อง

บอกว่าไม่ทราบ	

“...ผมเป็นคนที่ไม่หลอกตัวเอง ไม่พูดอะไรไปก่อนโดยที่ตัวเองไม่รู้...”
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ขณะที่ดำ รงตำ แหน่งนายกรัฐมนตรีและ
เป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ท่านริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ระหว่างประเทศ  
	 ที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องของความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

เราเคยได้ประโยชน์มากตลอดช่วงระยะเวลา

หลายสิบปีของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาก

มิตรประเทศอื่น	 ๆ	 ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

คนให้เรา	 เพราะฉะนั้นถึงวาระหนึ่งเราก็ต้องมี

บทบาทเหมือนหนึ่งก็คือผู้ให้ด้วยเหมือนกัน	 คือ	

พัฒนาคนของเขาให้	 ดังนั้นหน่วยงานองค์กร

ดังกล่าวน้ีก็เกิดข้ึนด้วยเจตนาท่ีจะให้ความร่วมมือ

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

ต่าง	 ๆ	 ร่วมกัน	 ผมไม่ได้ติดตามว่าวันนี้ก้าวหน้า

ไปถึงไหน	 เพราะงานดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นความ

ร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์	 เพราะ

ว่าการทำาความเข้าใจระหว่างองค์กรทรัพยากร

มนุษย์ด้วยกัน	 หรือผู้ที่มีความรอบรู้ร่วมกัน	 ก็จะ

เป็นประโยชน์มากในการอธิบายสิ่งต่าง	 ๆ	 ของ

แต่ละประเทศให้มีความเข้าใจกัน	ทำาให้เกิดความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 และมูลนิธิดังกล่าวนี้

ผมยังเข้าใจว่ายังมีบทบาทอยู่

รางวัลต่าง ๆ  ที่ท่านได้รับและรู้สึกภูมิใจ
ที่สุด
	 ที่จริงแล้วโดยส่วนตัวผมไม่ได้อยากได้

รางวัลหรือคำายกย่อง	 เพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่

ตัววัด	 การมอบรางวัลเป็นเรื่องของสถาบันที่ให้

เกียรต	ิ แรก	 ๆ	 ที่สถาบันการศึกษาให้ปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์ ผมเคยปฏิเสธ	 แต่ทาง

สถาบันการศึกษายืนยันว่ามีมติเป็นเอกฉันท์	

ผมจึงมาทบทวนและหากไม่รับก็เกรงว่าจะเป็น

การไม่ให้เกียรติกัน	 ซึ่งการให้รางวัลในแต่ละครั้ง

ก็ต้องมีเหตุผลในการที่จะให้	 เช่น	 เรื่องของ

ศิลปะ	 ผมได้รับการยกย่องให้เป็นฐาปนันดร

ศิลปิน	 ผู้สนับสนุนศิลปินแห่งชาติ	 และเข้ารับ

“...โดยส่วนตัวผมไม่ได้อยากได้รางวัลหรือคำ ยกย่อง เพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัววัด...”

มอบรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	 รางวัลนี้ถือเป็น

มติเอกฉันท์ของศิลปินแห่งชาติที่มอบให้ผม

ในฐานะที่ผมเป็นคนริเริ่มให้มีศิลปินแห่งชาติ

ขึ้นในขณะที่ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงศึกษาธิการ	 และระหว่างที่ผมเป็น

นักการเมืองก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านนี้

มาโดยตลอด	 เช่น	 การจัดตั้งหอศิลป์ในภูมิภาค

ต่าง	 ๆ	 ทุกภาคอยู่ ในมหาวิทยาลัย	 เช่น

ภาคเหนืออยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ภาคอีสาน

อยู่ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 	 ภาคใต้อยู่ ที่
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ภาคกลางอยู่ที่

มหาวิทยาลัยบูรพา	 ซึ่งทั้งหมดเป็นความคิดของ

ผมเอง	 เพื่อให้ เห็นว่าประเทศไทยเรามีสิ่ ง

สวยงามมากมาย	 เรามีศิลปวัฒนธรรมที่

ดีงาม	 ซึ่งชาติอื่นไม่อาจจะเทียบได้	 เพียงแต่ว่า

เราจะทำาอย่างไรถึงจะส่งเสริมให้คุณค่าเหล่านี้

ปรากฏอยู่	จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้การสนับสนุน	

เรามีคนที่เก่งงานศิลปะด้านต่าง	 ๆ	 มากมาย	

ซึ่งคนเหล่านี้น่าจะได้รับการยกย่อง	 ผมจึงมี

ความคิดนโยบายศิลปินแห่งชาติขึ้นมาเมื่อปี	

๒๕๒๘	 เมื่อผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ	 และท่านสัมพันธ์	 ทองสมัคร	 เป็น

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ	 ในขณะนั้น	 โครงการ

เหล่านี้จึงเกิดขึ้น	 ในปี	 ๒๕๕๔	นี้	 เป็นปีที่ศิลปิน

แห่งชาติครบ	 ๒๕	 ปี	 จึงมีการทบทวนว่าหาก

ไม่มีนายชวน	 หลีกภัย	 โครงการนี้คงไม่เกิดขึ้น

ดังนั้นจึงมีมติในหมู่ของศิลปินแห่งชาติเป็น

เอกฉันท์ยกย่องให้ผมเป็นฐาปนันดรศิลปิน

ผู้สนับสนุนศิลปินแห่งชาติ	 และล่าสุดผมได้รับ

การยกย่องจากมูลนิธิสัญญา		ธรรมศักดิ์	 ให้เป็น

นักกฎหมายดีเด่น	 ทั้งๆ	 ที่ผมก็ข้องใจอยู่บ้าง

เพราะเป็นนักการเมือง	เกรงว่าเดี๋ยวจะกลายเป็น

ปัญหา	แต่ทางมูลนิธิฯ	บอกว่าไม่มีปัญหา	การให้

รางวัลได้มีการพิจารณาจากผู้ที่ได้รับการเสนอ

ชื่อ	จำานวน	๒๙	คน	และผมก็ได้รับการคัดเลือก

เป็นนักกฎหมายดีเด่น	 ก็ต้องขอขอบคุณองค์กร

ที่ได้ให้เกียรติยกย่อง	 ซึ่งโดยส่วนตัวนั้นผมเชื่อ

เรื่องการกระทำา	 ถึงจะใครเห็นหรือไม่ เห็น	

ถ้า เราทำาในสิ่ งที่ ดีที่ ถูกต้องก็มีความพอใจ

แต่เมื่อมีคนเห็นแล้วก็ให้เกียรติเรา	 ก็ถือว่า

เป็นเกียรติ

ท่านมีความสนใจในเรื่องศิลปะ อยาก
ทราบว่าความรู้ด้านศิลปะได้นำ มาปรับใช้
กับอาชีพนักการเมืองอย่างไรบ้าง
	 ความจริงผมว่ามีส่วนโดยที่เราไม่รู้ตัว	

แม้ว่าจะคนละสายอาชีพก็ตาม	 การทำางานศิลปะ

มีความละเอียดอ่อน	 มองอะไรได้ต่างจากคนอ่ืน

ไม่มากก็น้อย	 มองความงดงามต่างกับคนอื่น	

เช่น	 มองความขี้ริ้วขี้เหร่เป็นความงดงาม	 สิ่งนี้

ไม่สวยแต่ศิลปะอาจมองว่าสวย	 เป็นต้น	 สิ่งนี้

เป็นความละเอียดอ่อน	ผมว่าความละเอียดอ่อน

ช่วยทำาให้เรามองปัญหาได้ละเอียดอ่อนและ

เข้าใจคนหนึ่งในอีกมุมหนึ่ง	 บางคนมีความเห็น

ไม่ตรงกับเรา	 แต่เราอาจจะมองด้วยความ

ละเอียดอ่อนลึกซึ้ งกว่าคนทั่วไป	 มองเห็น

ประโยชน์ในการที่จะฟัง	 มีส่วนร่วมในสิ่งนั้น	 ๆ	

เป็นต้น	 ผมก็นำาความละเอียดอ่อนนี้มาทำางาน

ด้วยความเข้าใจคนอื่น	 เพราะฉะนั้นผมก็เลย

เป็นคนที่ไม่ค่อยมีอารมณ์	 จะฟังใครหรือว่า

จะพูดจาอะไรก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์	 ไม่ขี้โมโห	

รับฟังได้ด้วยดี	 แม้ว่าในใจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

ก็ตามก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง	 แต่ว่ารับฟังได้	 ไม่ค่อยมี

ปัญหา	

ในมุมมองของท่านแบบอย่างของนักการเมือง
ที่ดีควรเป็นอย่างไร และบุคคลท่านใด
ที่สมควรจะยึดถือเป็นแบบอย่าง 
	 ผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะให้ ใคร

มาเป็นอย่างเรา	 หรือเป็นอย่างที่เราต้องการได้	

คนแต่ละคนย่อมเกิดมาในยุคสมัย	 สภาพ

แวดล้อม	 และที่มา	 ที่ต่างกัน	 ซึ่งนักการเมือง

รุ่นปัจจุบันนี้หลายคนก็มีความรู้ความสามารถ

“...โดยส่วนตัวนั้นผมเชื่อเรื่องการกระทำ   ถึงจะใครเห็นหรือไม่เห็น 
ถ้าเราทำ ในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องก็มีความพอใจ...”
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เป็นคนดี	 นิสัยดี	 ซื่อตรง	 แม้ว่าบางท่านอาจ

จะเข้ามาเป็นนักการเมืองด้วยระบบทายาท

เพราะตระกูลเป็นนักการเมือง	 และไม่ ได้

ต้องการอยากจะเป็นนักการเมืองก็ตาม	 แต่ว่า

เมื่ อตระกูล เป็นนักการเมืองก็ต้องมาเป็น

นั กการ เมื อ ง 	 หรื ออาจจะไม่ มี ทาง เลื อก	

ด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ก็จะมีที่มาที่ต่างกัน

เพราะฉะนั้นจะไปคาดคั้นอะไรไม่ได้ 	 จะให้

เป็นอย่างเรา	 เขาอาจจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าเรา

ซึ่งก็ไม่ควรที่จะเหมือนกัน	 แต่ละคนควรจะเป็น

ตัวของตัวเอง	 และที่สำาคัญก็คือ	 เมื่อเป็นอะไร

ก็ต้องรับผิดชอบในภาระหน้าที่นั้น	 ๆ	 ให้ดีที่สุด	

เมื่อเป็นผู้แทนราษฎรก็ต้องทำาหน้าที่เป็นฝ่าย

นิติบัญญัติที่ดี	 เช่น	 มาประชุมสภา	 ติดตามดู

ข่าวสารและทุกข์สุขชาวบ้าน	 ตรวจสอบรัฐบาล	

ให้ความจริงประชาชน	 และแน่นอนที่สุดไม่ว่า

จะเป็นสมัยใดก็ตามนักการเมืองทั้งรุ่นเก่าและ

รุ่นใหม่ก็ต้องเป็นเหมือนกัน	 นั่นคือจะต้องมา

โดยชอบธรรม	 ไม่ได้โกงมาหรือซื้อเสียงมา	

มิฉะนั้นการเมืองก็จะเป็นไปโดยไม่ราบรื่น

หรือไปได้โดยไม่ชอบธรรม

ปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบันควรจะ
แก้ไขด้วยวิธีการใด โดยเฉพาะองค์กร
นิติบัญญัติจะมีส่วนช่วยแก้ไขได้อย่างไร
	 ความจริงฝ่ายนิติบัญญัติคือฝ่ายหลัก

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภาน้ัน

ถือ เสี ยงข้ า งมาก	 ฉะนั้ นรั ฐบาลก็มาจาก

ประชาชนเลือกผู้แทนราษฎรของเขามาด้วยตัวเอง

ในระบบน้ีการออกกฎหมายก็ต้องผ่านสภาผู้แทน

ราษฎร	 และรัฐบาลจะมีส่วนสำาคัญในการออก

กฎหมาย	 เพราะฉะนั้นการปกครองในระบบน้ี

จึงถือหลักการปกครองด้วยระบบนิติธรรม	 คือ	

เคารพกฎหมายบ้านเมือง	 สถานการณ์บ้านเมือง

ในแต่ละช่วงแต่ละยุคย่อมเปล่ียนแปลงไปได้เสมอ	

แต่หลักท่ีแท้จริงในการแก้ปัญหาบ้านเมืองคือ	

อย่าบิดเบือนเบ่ียงเบนในการใช้กฎหมายบ้านเมือง

ในประสบการณ์ของผมที่ผ่านมา	 ผมเห็นชัดว่า

วิกฤติการณ์ที่ เกิดขึ้นในยุคสมัยที่ผู้ปกครอง

บ้านเมืองไม่เคารพกฎเกณฑ์กติกาของบ้านเมือง

เช่น	 ใช้วิธีการนอกกฎหมายในการปกครอง	

ใช้วิธีการไม่สุจริตในการปกครอง	 หรือไม่เคารพ

องค์กรในการตรวจสอบ	เป็นต้น	ก็ทำาให้เกิดวิกฤติ	

	 ป ร ะ ส บ ก า รณ์ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

ตลอดระยะเวลา	 ๗๘	 ปีเศษที่ผ่านมา	 จะครบ	

๗๙	ป	ีในเดือนมิถุนายนนี้	 ผมเห็นว่าเราได้เรียนรู้

ส่ิงต่าง	 ๆ	มามากท้ังส่ิงท่ีถูกและส่ิงท่ีผิด	เราสูญเสีย

เวลาไปมาก	 แต่ว่าเราใช้ความสูญเสียเวลา

ให้เป็นประโยชน์	 ส่ิงน้ันจะเป็นบทเรียน	 และจะต้อง

ไม่เกิดขึ้นอีก	 เช่น	 การยึดอำานาจโดยเหล่าทหาร	

เมื่อฝ่ายทหารยึดอำานาจแล้ว	 การปกครอง

ก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นทั้งหมด	 มีปัญหาติดตามมา

เพราะฉะนั้นดีที่สุดเราต้องไม่คิดเรื่องเหล่านี้แล้ว

หรือให้เป็นประวัติศาสตร์	 เป็นเรื่องสอนเราว่า

จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการยึดอำานาจ

อีกแล้ว	 เป็นต้น	 แต่สิ่งที่ เราไม่เรียนรู้ 	 คือ	

ไม่นึกว่าวันหน่ึงการใช้เงินสามารถทำาให้บ้านเมือง

เสียหายเกิดวิกฤติได้	 เหมือนกับกรณีที่มีการ

ยึดอำานาจเม่ือปี	 ๒๕๔๙	 ย้อหลังไปก่อนหน้าน้ัน

๔-๕	 ปี	 กระบวนการเมืองมีการเลือกต้ัง	 แต่ว่า

ในท่ามกลางการเลือกตั้งนั้นก็มีการใช้อำานาจ

รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในทางที่ผิดกฎหมาย	

เช่น	 ใช้วิธีฆ่าทิ้ง	 อุ้มฆ่า	 ซึ่งเป็นวิธีการนอก
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กฎหมาย	 มันจึงก่อให้เกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดภาคใต้

ทุกวันน้ี	 วันน้ีภาคใต้สูญเสียมาก	 มีผู้เสียชีวิต

ไปแล้วกว่า	 ๔,๔๐๐	 คน	 ความผิดพลาดที่ไม่ควร

เกิดขึ้นถ้าเคารพกฎหมายบ้านเมือง	เพราะฉะนั้น

ผมคิดว่าการแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 นั้น	 แม้ยุคสมัย

จะเปลี่ยนไป	 สิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนแปลงเลยคือ

ยึดหลักนิติธรรมไว้ให้แน่น	 ส่วนอ่ืนก็เป็นส่วนสำาคัญ	

เช่น	 รัฐบาลจะต้องซื่อสัตย์สุจริต	 ไม่โกงกิน	

ก็จะไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมา	

ก่อให้เกิดการยึดอำานาจปฏิวัต	ิ หรือเงื่อนไขที่ก่อ

ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง	 ผมไม่เคย

เห็นว่าการยึดหลักนิติธรรมของบ้านเมืองแล้ว

จะทำาให้บ้านเมืองเกิดวิกฤติ 	 เพราะฉะนั้น

ผมคิดว่าเมื่อเรารักการปกครองระบอบนี	้ ก็ต้อง

เคารพกฎเกณฑ์กติกา	 ถ้ากฎเกณฑ์กติกาไม่ดี

เราก็ควรแก้ไขเสีย	 แล้วเราก็เคารพสิ่งเหล่านั้น

จะเป็นวิธีดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง

เพราะสามารถอธิบายได้ทุกเรื่อง	 จะไม่ถูก

กล่าวหาว่า	 ๒	 มาตรฐาน	 ๓	 มาตรฐาน	

๔	 มาตรฐาน	 แต่ เมื่อไรก็ตามที่ ไม่ เคารพ

กฎหมายบ้านเมือง	 ผมยกตัวอย่างเรื่องภาคใต้

เราใช้วิธีการนอกกฎหมายคือ	 สงสัยเราฆ่าทิ้ง

ฆ่าให้เสร็จภายใน	 ๓	 เดือน	 ๓	 เดือน	 ถ้าฆ่า

โดยเจตนาจบ	 อันนี้คือจุดเริ่มต้นของการทำานอก

กฎหมาย	 และในที่สุดกลายเป็นปัญหา	 วันนี้

เร า เสี ยหายยับ เยินอย่ า งที่ ไม่ เคยปรากฏ

ในประวัติศาสตร์ภาคใต้	 ประชาธิปไตยของ

เราล้มลุกคลุกคลานมาตลอด	 แต่ผมอยากเห็น

การล้มลุกนั้นเป็นบทเรียน	 ซึ่ ง ไม่อยากให้

เกิดขึ้นอีก	 เราได้บทเรียนแล้วว่าเงินสามารถ

ทำาลายบ้านเมืองได้	 ถ้าเราใช้เงินนั้นมาซื้อ

ความถูกต้อง	 ซื้อเสียง	 ซื้อองค์กร	 ซื้อสมาชิก

วุฒิสภา	 และซื้อองค์กรอิสระ	 ทำาให้ทำางาน

ไม่ได้	 รวมทั้งซื้อสื่อมวลชน	 ทำาให้สื่อมวลชน

ไม่สามารถตรวจสอบรัฐบาลได้เพราะเกรงใจ

เจ้าของเงิน	 ผมพยายามทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น

ตลอดมาด้วยสายตาที่เป็นธรรม	 พบว่าสิ่งนี้

คือเหตุท้ังหลายท่ีก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ทางบ้านเมือง

	 สำาหรับคำาถามท่ีว่าจะแก้ปัญหาบ้านเมือง

อย่างไรต่อไป	 ผมขอตอบว่าหลักที่ต้องยึดคือ	

ยึดหลักความถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมาย	

ถูกก็คือถูก	ผิดก็คือผิด	อย่าไปเกรงใจใด	ๆ	ทั้งสิ้น

ถ้าถูกก็อย่าไปลงโทษ	 ถ้าผิดก็ลงโทษตาม

กฎหมาย	 ไม่ต้องเกรงใจ	 แม้กระทั่งภาคใต้	

ถ้าชาวพุทธผิดก็ลงโทษชาวพุทธ	 ถ้าชาวมุสลิม

ผิดก็ต้องลงโทษเช่นกัน	สิ่งนี้อธิบายได้ตลอดเวลา



21

ไม่มีใครสามารถกล่าวหาเราได้	 แต่ถ้าเมื่อใด

เราทำานอกกฎเกณฑ์กติกา	 ปัญหาก็ติดตามมา	

ส่วนพฤติกรรมนักการเมืองโกงกินอันเป็นเงื่อนไข

ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น	 ก็เป็นเรื่องที่

ประชาชนต้องคอยจับตาดู	 ระบอบนี้ประชาชน

มีสิทธิเลือกตัวแทนของเขาเข้ามา	 ท่านเลือกคนโกง

เข้ามาทำาไม	 ถ้าเขาซื้อเสียงท่าน	 ท่านยอมขาย	

๕๐๐	 บาท	 หรือ	 ๑,๐๐๐	 บาท	 แล้วเข้ามาโกง

ร้อยล้านพันล้านไม่เสียหายยิ่งกว่าหรือ	 สิ่งนี้

ก็ต้องชี้ให้ประชาชนได้เห็นอย่างแท้จริง	

ท่านรู้สึกอย่างไรกับคำ พูดที่ว่า “เลือกต้ังไป
ก็ได้รัฐบาลเหมือนๆ กัน” 
	 ผมเคยได้ยินมาครับ	 แต่คำาพูดดังกล่าว

ผมไม่ค่อยได้ยินจากประชาชนในจังหวัดที่ผม

เป็นผู้แทน	 ที่ผมเห็นก็คือ	 มีคนเอาเงินมาให้

ชาวบ้าน	๕๐๐	บาท	เพ่ือให้เลือกคนอ่ืนอย่าเลือกผม

แต่คนๆ	 นั้นซึ่งมีรายได้วันละ	 ๑๐๐	 กว่าบาท	

ไม่ยอมรับเงินจำานวนดังกล่าว	 แต่กลับเลือก

พวกเรา	 เพราะฉะนั้นคนที่พูดว่าเลือกใคร

ก็เหมือนกัน	 คนเหล่านี้คงเป็นส่วนหนึ่งของคน

ที่อาจจะไม่ได้ศึกษาการเมืองอย่างจริงจังและ

ถ่องแท้	 หรือเป็นคนประเภทง่าย	 ๆ	 วินิจฉัย

อะไรง่าย	 ๆ	 แต่ที่จริงแล้วถ้าเราเลือกคนดีเข้า

สภา	 เขาก็จะทำาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 ถ้าเลือก

คนโกงเข้ามาเขาก็ต้องมาหาเงิน	 ซึ่งเราห้าม

เขาไม่ได้	 ตอนเราขายเสียงมา	 เชื่อหรือครับว่า

คนที่ซื้อเสียงเข้ามาจะไม่โกง	ถ้าเขามาโกง	ใครจะ

เสียประโยชน์	 ประชาชนเจ้าของภาษีนั่นเอง

ที่เสียประโยชน์์	 อาจจะมองไม่เห็นชัดเจนเพราะ

ไม่กระทบกับตัวเอง	 แต่แน่นอนที่สุดกระทบกับ

ประเทศชาติบ้านเมืองเป็นส่วนรวม	เพราะฉะนั้น

ผมเห็นว่าต้องตระหนักในสิทธิ	 ความศักดิ์สิทธิ์

ของสิทธิตัวเอง	 ต้องใช้สิทธินั้นด้วยความ

ภาคภูมิใจในสิ่งที่ถูกต้อง	 ถ้าเราได้คนที่เข้ามา

ทำางานเพื่ อประชาชน	 ประโยชน์ก็ตกกับ

ประชาชน	 ไม่ใช่แจกประชาชนนะครับ	 ไม่ใช่ว่า

รัฐบาลที่ดีต้องแจกประชาชน	 แต่หมายถึงว่า

รัฐบาลท่ีมาปกครองบ้านเมืองให้เกิดความชอบธรรม

ให้รักษากติกาบ้านเมือง	 เม่ือผมมาเป็นนายกรัฐมนตรี

ก็พูดอยู่เสมอว่า	 ผมไม่สามารถทำาให้ทุกคนร่ำารวย

เหมือนกันหมดได้	 แต่ว่าผมจะทำาให้ทุกคน

อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน	 นั่นก็สิ่งที่

คนจนคนรวยมีสิทธิ	 ถ้าคุณผิดคุณต้องรับโทษ

เหมือนกัน	 ไม่ว่าจะรวยหรือจน	 แต่ว่าความร่ำารวย

และความยากจนมันเป็นอีกเร่ืองหน่ึง ท่ีจะ

บอกว่ารัฐบาลน้ีจะทำาให้คนรวยเหมือนกัน

ผมไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้จริงในชีวิต	 แม้กระทั่ง

ในประเทศระบบเผด็จการก็ทำาไม่ได้	 แต่ว่า

ในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในกฎหมายนั้นเป็นสิ่ง

ท่ีเราต้องให้ความสำาคัญในการแก้ปัญหาบ้านเมือง	

ถ้าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกัน	 เราจะ

ไม่ได้ยินคำาว่า	 ๒	 มาตรฐาน	 ๓	 มาตรฐาน	

ซ่ึงเป็นเง่ือนไขก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างท่ีอ้างกัน

ทุกวันนี้

“...ถ้าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกัน เราจะไม่ได้ยินคำ ว่า ๒ มาตรฐาน
๓ มาตรฐาน ซึ่งเป็นเงื่อนไขก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างที่อ้างกันทุกวันนี้...”
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ที่มาของฉายา “ใบมีดโกนอาบน้ำ ผึ้ง” 
	 ผม เข้ า ใจ ว่ ามาจากการอภิ ป ร าย

ในสมัยโน้น	 ในสภาผมเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อย	

อภิปรายตอบโต้ใครก็สุภาพ	 จนไม่รู้ว่าไปว่าเขา

คล้าย	 ๆ	ว่าคนที่ถูกว่าก็ไม่รู้ว่าไปว่าเขา	สื่อก็เลย

ไปตั้ งฉายาว่า 	 “พูดคมเหมือนใบมีดโกน”	

แต่ใบมีดโกนเฉือนแล้วจะเลือดออก	 แต่อาบน้ำาผ้ึง

ก็คือ	พูดเพราะแต่ว่าเฉือนแล้ว

	

ตลอดระยะเวลาที่ท่านทำ งานการเมือง
มีหลายกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ว่า
จะเป็นกรณีกลุ่มงูเห่า หรือกฎหมายขายชาติ
๑๒ ฉบับ		
		 สำาหรับกรณีกลุ่มงูเห่านั้น	 ผมเป็นคน

รักษาคำาพูด	 ก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี	 ๒๕๓๙	

ผมบอกว่าถ้าชนะด้วยเสียงข้างมาก	 ผมจะตั้ง

รัฐบาล	 แต่ว่าถ้าผมแพ้ก็จะให้คนท่ีได้มากท่ีสุด

ตั้งรัฐบาล	ปรากฏว่าผมแพ	้๒	 คะแนน	 ตอนนับ

คะแนนที่ปทุมธานีไฟดับ	 ประกาศมาคืนนั้นก็แพ	้

๒	 คะแนน	 รุ่งขึ้นผมก็ประกาศว่าให้พรรคที่ชนะ	

คือ	 พรรคความหวังใหม่ของท่านพลเอก	 ชวลิต	

ยงใจยุทธ	ตั้งรัฐบาล	เพราะหลายคนตำาหนิผมว่า

ทำาไมผมยอมแพ้ง่าย	 ๆ	 ผมบอกอยากตั้งรัฐบาล

เหมือนกัน	 แต่ว่าคำาพูดสำาคัญกว่าเป็นนายกฯ	

ก็เลยต้องให้ท่านพลเอก	 ชวลิตต้ังรัฐบาล	 ผมเป็น

ผู้นำาฝ่ายค้านอยู่ในสภาหลายเดือน	 จนในท่ีสุดเกิด

วิกฤติเศรษฐกิจต้มยำากุ้ง	 รัฐบาลของท่านชวลิต

ปรับค่าเงินบาทเม่ือวันท่ี	 ๒	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 	๒๕๔๐

แล้ววันท่ี	 ๑๔	 สิงหาคม	 ก็ไปกู้เงินจากไอเอ็มเอฟ

(กองทุนการเงินระหว่างประเทศ)	 น่ีคือส่ิงท่ี

คนท่ัวไปจะไม่ค่อยจำาวันเวลา	 และเข้าใจผิด

ไปโทษพรรคประชาธิปัตย์ว่าไปขอความช่วยเหลือ

จากไอเอ็มเอฟ	 ท้ังท่ีความจริงแล้วพรรคประชาธิปัตย์

เป็นฝ่ายค้านในขณะน้ัน	 ผมเข้ามาภายหลังเมื่อ

เดือนพฤศจิกายนหลังเกิดวิกฤติดังกล่าว	 เหตุที่

เข้ามาเนื่องจากรัฐบาลขณะนั้นแก้ปัญหาไม่ได้

พลเอก	 ชวลิตจึงลาออก	 ผมจำาได้ตอนนั้น

มีการพูดว่าประเทศไทยเหมือนคนไข้ตาย

แน่นอนแล้ว	 รัฐบาลนั้นจะไม่อยู่ทำาศพคนตาย

ในที่สุดเสียงส่วนใหญ่ในสภาก็เห็นว่าเมื่อพรรค

ความหวังใหม่ลาออกต้องต้ังรัฐบาลใหม่	 ขณะน้ัน

พรรคชาติพัฒนาของพลเอก	ชาติชาย	ชุณหะวัณ

และพรรคประชาธิปัตย์ต่างก็ต้องการจะต้ังรัฐบาล

ส่วนพรรคความหวังใหม่น้ันไม่คิดต้ังรัฐบาลแล้ว	

เพราะลาออกไปแล้ว	 และคนในพรรคความหวังใหม่

เองก็มาหนุนพรรคชาติพัฒนา	 แต่ในที่สุดเสียง

ส่วนใหญ่ซึ่งร่วมรัฐบาลขณะนั้น	 เช่น	 พรรค

กิจสังคม	 และพรรคประชากรไทยของท่านสมัคร	

สุนทรเวช	 ไม่เห็นด้วย	 ก็มาหนุนพวกผมมากกว่า	
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นี่คือข้อเท็จจริง	 ไม่ใช่ว่าเรามีเสียงน้อยกว่า

แล้วไปตั้งรัฐบาลแข่ง	 รัฐบาลที่มีเสียงมากกว่า

เราเขาลาออกไป	 อันนี้คือข้อเท็จจริงที่เป็นมา	

รัฐบาลชุดนั้นก็อยู่แก้วิกฤติบ้านเมืองมา	 ๓	 ปี	

แล้วก็มาออกกฎหมายที่บอกว่าเป็นกฎหมาย

ขายชาต	ิ ๑๐	 ฉบับ	 ก็คือ	 กฎหมายที่เป็นไปตาม

ข้อตกลงที่ประเทศไทยไปทำากับไอเอ็มเอฟ	

แต่เชื่อไหมครับว่าบัดนี้ผ่านมา	 ๑๐	 กว่าปีแล้ว	

กฎหมายทั้ง	 ๑๐	 ฉบับ	 รัฐบาลต่อมาได้ใช้และ

ไม่มีใครมาแก้อีกเลย	 คนที่เคยพูดว่ารัฐบาล

ขายชาติ	 ต่อมาเมื่อมาใช้ก็บอกว่าเขาไม่เคย

พูดว่าขายชาติ	 และเขาก็ไม่แก้เพราะรู้ว่าเป็น

ประโยชน์	 หลังจากออกกฎหมายนี้ ในสมัย

รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์แล้ว	 ก็มาเปลี่ยนเป็น

รัฐบาลพรรคอื่น	 ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของท่าน

พันตำารวจโท	 ทักษิณ	 ชินวัตร	 เรื่อยมาจนถึง

รัฐบาลของท่านสมัคร	 สุนทรเวช	 ท่านสมชาย	

วงศ์สวัสดิ์ 	 กระทั่ งรัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์ 	

เวชชาชีวะ	จนบัดนี	้๔-๕	รัฐบาลแล้วไม่เคยมีการ

ยกเลิกหรือแก้ไขเลย	 เพราะฉะนั้นข้อกล่าวหา

ต่าง	 ๆ	 ก็เป็นกระแสในขณะนั้น	 แต่พอตัวเอง

เข้ามาแล้วก็ยอมรับสิ่งนั้นว่าเป็นประโยชน	์

บทบาทในฐานะกรรมการจริยธรรม
ในสภาผู้แทนราษฎร 
	 มีการร้องเข้ามามาก	 แต่ว่าเรื่องที่

บรรจุให้กรรมการจริยธรรมพิจารณาก็มีจำากัด

เฉพาะเรื่อง	เช่น	เรื่อง	ส.ส.	ใช้วาจาไม่เหมาะสม

ในการประชุม	 ผมน่ังร่วมประชุมอยู่ด้วยหลายคร้ัง	

แต่ว่ามักจะไม่ ได้รับข้อยุติต้องกลับไปสอบ

ข้อเท็จจริงบ้างหรือประเด็นอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องบ้าง

ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมแม้จะมี

เรื่องเข้ามามากก็จริงแต่ว่าไม่ได้บรรจุทุกเรื่อง	

เป็นเรื่องที่ผู้เสียหายต้องไปฟ้องหมิ่นประมาท

เอาเอง	 หาก	 ส.ส.	 พาดพิงถึงบุคคลภายนอก	

เขาก็ร้องมา	 แต่ท่ีร้องมาแล้วก็สอบกันคือ	 กรณีท่ี	

ส.ส.	 กล่าวหาอีกคนหน่ึงพูดจาให้ร้ายกับอีกคนหน่ึง		

ท่ า น เ ค ย รู้ สึ ก เ บื่ อ แ ล ะ ท้ อ แ ท้ กั บ
การทำ งานบ้างหรือไม่
	 ผมอยากให้คนเล่นการเมืองสมัครเข้ามา

ทำางานการเมืองด้วยตัวเอง	 และเม่ือเป็นเช่นน้ัน

จึงไม่มีสิทธิบ่น	ผมไม่มีบ่น	เหนื่อย	ท้อ	ไม่เคยพูด

แต่ว่าพูดเมื่อไหร่ก็หยุดจริง	 ๆ	 เพราะฉะนั้น

จึงไม่อยากพูดอะไรไปก่อน	 เพราะพูดแล้ว

ทำาไม่ได้	 ผมระวังมาก	 ไม่พูดอะไรโดยไม่จำาเป็น

เพราะใครท้าบอกท่านไม่แน่จริง	 ผมบอกว่า

เร่ืองน้ียังไม่ได้รับรายงาน	 เพราะไม่พูดก่อนโดยท่ี

ตัวเองไม่รู้	 พลาดแล้วก็เสียหาย	 เพราะฉะนั้น

จึงไม่เคยพูดอะไรให้เสียหาย	

โอกาสครบรอบ ๗๙ ปีรัฐสภาไทย 
อยากให้ท่านได้พูดถึงบทบาทและหน้าที่
ของรัฐสภาไทย และฝากข้อคิดไปถึง
นักการเมืองรุ่นใหม่
			 บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา	

ผมเข้ามาเมื่อ	 ๔๐	 กว่าปีที่แล้วเป็นคนที่หนุ่ม

ที่สุดคนหนึ่ง	 เดี๋ยวนี้อยู่ในช่วงปลาย	 อยู่ในกลุ่ม

ของผู้สูงอายุในสภา	 วันเวลาได้เปลี่ยนแปลงไป	

คนรุ่นใหม่ก็จะเข้ามารับช่วงต่อไป	 บ้านเมืองเรา

จะไม่มีวันขาดตอน	 บ้านเมืองเราจะมีคนรองรับ

การแก้ปัญหา	 บ้านเมืองจะไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่



24

ส่ิง น้ีเป็นสัจธรรมความเป็นจริง	 เพียงแต่ว่า

คนท่ีเข้ามาต่อไปในวันข้ างหน้าต้อง เข้ า ใจ

และมีความผูกพันต่อบ้านเมืองด้วยความรัก

หวงแหน	 ห่วงใย	 และตระหนักถึงภาระหน้าที่

ของตนเองที่อาสาเข้ามาทำา	 เพราะฉะน้ัน

ผมอยากเรียนว่า	 ในฐานะเราปกครองด้วยระบอบ

รัฐสภา	 เราจะต้องมีการเลือกผู้แทนตลอดไป

ถึงจะมีข้อรังเกียจวิจารณ์ผู้แทนอย่างไรก็ตาม

ทุกคนก็ยังต้องเลือกอยู่นั่นเอง	 เพราะเป็นวิธี

ที่ ดี ที่ สุ ด แ ล ะตั ด ข้ อ ก ล่ า วห า ไ ด้ ม า กที่ สุ ด

เห็นไหมครับการสรรหา	 เพียงแค่ให้คนไม่กี่คน

สรรหาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ 	 ดีที่ สุดคือการ

ให้ คนส่ วน ใหญ่ เ ลื อก 	 ผม เชื่ อ ว่ า จ ะ เป็ น

แนวทางเป็นมาตรฐานต่อไป	 ไม่ว่าบ้านเมือง

จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม	 เพราะฉะนั้น

ในส่วนของพี่น้องประชาชน	 เขาต้องการอยาก

มีสิทธ	ิ ฉะนั้นอย่าขายสิทธิ	 อย่ายอมให้คนโกง

เข้าสภา	 ส่วนคนที่ตั้งใจเล่นการเมืองก็อยาก

ให้ตั้งใจทำางานแบบมืออาชีพจริง	 ๆ	 เพราะ

ทุกสาขาอาชีพ	 ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ	 นักธุรกิจ

หรือสื่อมวลชน	 ต่างต้องอาศัยมืออาชีพทั้งสิ้น

มิ เช่นนั้นก็อาจทำาให้บ้ านเมืองเสียหายได้ 	

การทำาหน้าที่เป็นมืออาชีพในสายงานตัวเอง	

จะมีกฎ	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 และมารยาท	

ควบคุมอยู่	 ซึ่งนักการเมืองก็มีสิ่งเหล่านี้ควบคุม

อยู่ เช่นกัน	 เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่ตั้งใจ

ทำางานนี้ภายใต้กฎเกณฑ์	 กติกาของการควบคุม	

และปฏิบัติไปตามครรลองที่ถูกต้อง	 ผมเชื่อว่า

จะมีบทบาทสำาคัญที่ทำาให้บ้านเมืองเราเดินไป

ข้างหน้าได้ไกลมากในระบบน้ี	 สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรยังคงเป็นทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย

บริหาร	 ขณะที่ระบบประธานาธิบดีนั้นจะเลือก

ฝ่ายบริหารโดยตรง	 แต่ระบบนี้ เลือกผู้แทน

ราษฎรเสียงข้างมากมาเป็นรัฐบาล	 เพราะฉะนั้น

รัฐบาลกับสภาก็ยังเป็นสถาบันที่เกี่ยวเนื่องตลอด

เวลา	และมีความสำาคัญมาก	จึงอยากเรียกร้องให้

ทุกฝ่ายทำาความเข้าใจเนื้อหาสาระบทบาทของ

แต่ละฝ่ายให้ถ่องแท้	 และเมื่อเข้าใจถ่องแท้แล้ว

เราก็จะรู้ว่าแต่ละคนนั้นสามารถทำาความเจริญ

และความเสียหายให้แก่ส่วนรวมได้	 ดังนั้น

ใครที่สนใจงานบ้านเมืองก็อยากเชิญชวนให้มา

ทำางานด้านการเมืองด้วยความสมัครใจ	 อย่าให้

คนประเภทไม่รู้จะไปไหน	 หรือประเภทเข้ามา

เพื่อดูแลธุรกิจตัวเอง	 เข้ามามีอำานาจออก

กฎหมายเพื่ อธุ รกิ จตนเอง 	 หรือ เข้ ามามี
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อำานาจในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์

ของบริษัทตัวเอง	 ผมไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น

อยากให้ คน เข้ ามา เพื่ อปกป้องประ โยชน์

ของประชาชนคื อคนที่ ม าจากประชาชน

อย่างแท้จริ ง 	 ดั งนั้ นจึ งอยากขอเชิญชวน

คนทุกรุ่น	 ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นหนุ่ม	 รุ่นกลาง	

รุ่นเก่าก็ตาม	 ที่มีความผูกพันรักบ้านเมือง

อย าก เห็ นบ้ า น เ มื อ ง ไ ป ไ ด้ ดี 	 แ ล ะสน ใจ

ที่ จะทำ างานด้ านการเมือง 	 เข้ ามาทำ างาน

การเมืองให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ขณะน้ี	 ประชาชน

จะ ได้ มี โ อกาส เลื อกคนที่ ดี เข้ ามาทำ า ง าน

ในสภามากขึ้น	 ๆ	 ถ้าเราได้สมาชิกสภาที่ดี

เราก็จะได้รัฐบาลที่ดี 	 เพราะรัฐบาลมาจาก

ผู้แทนราษฎรนั่นเอง

e e e e e



26

อาทิตย์  อุไรรัตน์
ยึดปณิธาน “การทำ งานเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม  

การทำ งานทุกอย่างก็จะราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ”
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	 ดร.อาทิตย์	 อุไรรัตน์	 อดีตประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	 คนที่	 ๑๗	 ของประเทศไทย	 ดำารง

ตำาแหน่งเมื่อวันที่	 ๓	 เมษายน	 ๒๕๓๕	 จนถึง

วันที่	 ๒๙	 มิถุนายน	๒๕๓๕	ท่านดำารงตำาแหน่ง

ประธานสภาฯ	 และรักษาการประธานรัฐสภา

ในเวลาที่ประเทศเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ	

และมีบทบาทสำาคัญในการหาทางออกให้

กั บประ เทศ	 จนได้ รั บฉายาว่ า 	 “ วี รบุ รุ ษ

ประชาธิปไตย”	 นอกจากนี้ยังเป็นปูชนียบุคคล

ที่ มี บทบาทสำ า คัญ 	 อั น เป็ นคุณู ปกา รต่ อ

สังคมไทย	 และได้รับการยกย่องในฐานะนักการเมือง

มือสะอาด	 ที่ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน	

นักบริหารมืออาชีพที่มุ่งผลสำาเร็จเพื่อส่วนรวม	

นักการศึกษาที่มุ่งอุดมคติทางการศึกษาที่แท้จริง

และนักสังคมประชาธิปไตยที่มีบทบาทสำาคัญใน

การแก้ไขวิกฤตปัญหาของชาติอยู่เสมอ	 โดยใน

ยามที่สังคมไทยประสบภาวะวิกฤตทางการเมือง	

ก็มักจะได้รับความคิดเห็นและแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาที่ดีต่อประเทศชาติ

	 ท่านมองเห็นความสำาคัญอะไร
ถึงเข้าสู่เส้นทางการเมือง
	 ผมคิดว่า	 การเมืองเป็นเรื่องของชีวิต

ไม่ใช่เป็นเรื่องของการแสวงหาอำานาจหรือผล

ประโยชน์อย่างที่เขาคิดกันทั่ว	 ๆ	 ไป	 ถ้าเกิด

เราคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของชีวิตของคน

ทั้งหมดในชุมชนในสังคม	 การเมืองก็เป็นเรื่อง

ที่สำาคัญที่สุด	 เพราะว่าเราก็ต้องการสังคมที่มี

ความสุข	 สังคมที่เป็นธรรม	 สังคมที่มีวัฒนธรรม

และความดี ง าม 	 นั่ นคื อ เป้ าหมายสู งสุ ด	

ส่ วนการทำ างานทางการเมืองก็ต้องถือว่ า

ทำางานเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์ต่อส่วนรวม

มากที่สุด

เข้ามาสู่เส้นทางการเมืองอย่างไร
		 ผ ม รั บ ร า ช ก า ร ที่ สำ า นั ก ง า น คณะ

กรรมการข้าราชการพลเรือน	 (ก.พ.)	 มีตำาแหน่ง

เป็นหัวหน้ากองวิชาการ	 สำานักงาน	 ก.พ.	 ช่วง

เวลานั้นเป็นช่วงที่กระแสของประชาธิปไตยของ

ไทยกำาลังเบ่งบาน	 ในขณะนั้นมีรายการทีวีของ

คุณสมัคร	 สุนทรเวช	 ซึ่งท่านเป็นผู้จัดรายการ	

ได้เชิญตัวแทนของส่วนราชการร่วมรายการเพื่อ

จะวิจารณ์ว่าหน่วยงานราชการต่าง	ๆ	นั้น	มีการ

คอร์รัปชันหรือไม	่ รวมทั้งสำานักงาน	 ก.พ.	 และ

ก็ได้ส่งผมไปร่วมรายการด้วย	 แล้วก็ร่วมออก

รายการกับท่านสมัคร		สุนทรเวช		ตั้งแต่ครั้งนั้นก็

ถูกดึงตัวให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมาตลอด	แต่ก็

ยังทำางานทางการเมืองไม่เต็มที่เพราะอยู่ในช่วง

ของการใช้ทุนให้กับ	 ก.พ.	 ถ้าออกจากราชการใน

เวลานั้นต้องใช้ทุนเป็นเงินจำานวนมาก	 ต่อจาก

นั้นก็เข้าสู่เส้นทางการเมืองเต็มตัวและทำางานรับ

ใช้ประเทศชาติ	 ประชาชน	และถือว่ามีประโยชน์

เพราะเป็นงานเพื่อส่วนรวมของประเทศชาติ

อยากให้ท่านเล่าถึงที่มาของการได้รับ
ฉายา “วีรบุรุษประชาธิปไตย”   
	 ฉายาดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องกับ

เหตุการณ์หลายเหตุการณ์	 เริ่มจากการแต่งตั้ง

พล.อ.สุจินดา	 คราประยูร	 เป็นนายกฯ	 ครั้งนั้น

ก็ ต้ อ ง ต อบคำ า ถ า ม ขอ งพ ร ะบ าทสม เ ด็ จ

พระเจ้าอยู่หัว	 ว่าทำาไมถึงแต่งตั้งพล.อ.สุจินดา	

กระแสของประชาชนต้องการนายกรัฐมนตรี

มาจากการเลือกตั้ง	 แล้วแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันไม่สวนกระแส

ประชาชนหรือ	 และหัวหน้าพรรคท่ีถูกเสนอ

เป็นนายกรัฐมนตรีเขาเป็นไม่ไ ด้	 แล้วไม่มี
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รองหัวหน้าพรรคท่ีจะเป็นได้หรือ	 และท้าย

ท่ีสุด ก็ มีพระราชดำ า รัส ว่ า 	 พล .อ . สุ จินดา

ลาออกจาก	 ผบ.ทบ.	 หรือยัง	 ลาออกจาก	 รสช.

หรือยัง	 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงคำานึงถึงความต้องการของ

ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ที่ ถู ก ต้ อ ง ข อ ง

ประชาธิปไตยตลอดเวลา	 คือถ้าสมมติ ว่า

ตอบคำ า ถ าม ไ ม่ ชั ด เจน ไ ม่ โ ป ร่ ง ใ ส ก็ ใ ห้ ไ ป

ดำ า เ นิ น ก า ร ม า ใ ห ม่ 	 ซ่ึ ง ค ร้ั ง น้ั น ผ ม ก็ ไ ด้

แก้สถานการณ์ทั้ง	 ๆ	 ที่ไม่ใช่หน้าที่เพราะว่า

สภา	 รสช.	 ดึงผมเข้าไปด้วยในฐานะที่ได้เป็น

ประธานสภาผู้แทนราษฎรใหม่	 เมื่อแต่งตั้งแล้ว

วันท่ี	 ๕	 พฤษภาคม	 ๒๕๓๕	 ซ่ึงเป็นวันฉัตรมงคล

ก็ได้มี โอกาสพบกับพล.อ.สุจินดา	 และก็ได้

เรียนพล.อ.สุจินดาว่าพรุ่ งนี้จะเป็นวันแถลง

นโยบายขอให้ เตรียมสุนทรพจน์ ให้ดีที่ สุ ด

ความยาว	 ๑๕	 นาที	 ในหัวข้อที่ว่า	 ทำาไม

ผมจึงจำาเป็นต้องมารับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดตอบได้ปัญหาจะคลี่คลาย

เพราะช่วงนั้นมันเริ่มมีกระแสต่อต้านขึ้นมา

เหมือนกับเป็นการสืบทอดหรือการวางแผน

ที่จะขึ้นมาต่อยอด	 รสช.	 ผมก็หวังว่าถ้าตอบ

คำาถามได้ดี	 เหตุการณ์บ้านเมืองคงจะไม่มีอะไร

วันท่ี	 ๖	 พฤษภาคม	 ท่านก็ตอบคำาถามในสภาฯ

บอกเหตุท่ีต้องมารับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีว่า

หนึ่ง	 จะมีคนเอาสภาเปรซิเดียมเข้ามาใช้ใน

ประเทศไทย	 สอง	 จะมีคนเอาศาสนาใหม่เข้ามา

แทนศาสนาพุทธ	สาม	ส.ส.	มีการซื้อเสียงเข้ามา

ในสภา	 หลังจากนั้น	 เกิดการประท้วงนอกสภา

ประชาชนปีนรั้วเข้ามาในสภาจนกระทั่งต้องปิด

ประชุมสภา	ดร.	อุกฤษ		มงคลนาวิน	ก็ลาออกจาก

ประธานรัฐสภา	 ผมก็เลยเข้ามารับตำาแหน่งประธาน

รัฐสภาชั่วคราวอีกตำาแหน่งหนึ่ง	 ช่วงเวลานั้น

มีการเดินขบวนประท้วงของประชาชน	 เริ่มวันที่

๖	 พฤษภาคม	 ถึงวันที่	 ๙	 พฤษภาคม	 ซึ่งเป็น

วั น เสาร์ ก็ มี ก า รชุ มนุ มอยู่ ถนนราชดำ า เนิ น

ผมมีความรู้สึกว่าวันท่ี	 ๙	 ซ่ึงเป็นวันเสาร์จะต้อง

เกิดเหตุน้ำาผึ้งหยดเดียว	 เกิดเหตุชุมนุมยาวและ

อาจจะเกิดเหตุรุนแรงได้	 ก็คิดหาทางออกโดย

เชิญหัวหน้าพรรคต่าง	 ๆ	 มาประชุม	 แล้วก็

ปรึกษากันว่า	 จะยุติการชุมนุมด้วยการแก้

รัฐธรรมนูญ	 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็น

ประธานรัฐสภา	 และนายกรัฐมนตรีมาจากการ

เลือกตั้ง	 ทุกฝ่ายก็เห็นด้วยว่าเป็นทางออกที่ดี	

ก็ประกาศออกมาให้ประชาชนทราบ	 หลังจากน้ัน

การชุมนุมประท้วงก็สงบลง	 แต่หัวหน้าพรรค

ต่าง	 ๆ	 เริ่มออกมาพูดในทำานองว่า	 ประธาน

สภาฯ	 ออฟไซด์	 ทำาอะไรนอกเหนืออำานาจ

และการแก้ไขรัฐธรรมนูญในลักษณะอย่างน้ี

ก็เพราะว่านายกรัฐมนตรีขณะนั้นเป็นนายก

รัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง	 การแก้ไข

รัฐธรรมนูญก็เพื่อจะให้ตั้งนายกรัฐมนตรีมา

จากการเลือกตั้ง	 ซึ่งช่วงเวลานั้น	 ผมจึงจำาเป็น

ต้องประกาศว่า	 ประธานสภาไม่ได้อยู่ภายใต้

บังคับบัญชาของพรรคการเมืองใด	 ทำาหน้าที่

เป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ	 ในขณะนั้นก็

มีการประท้วงขึ้นมาอีก	 ต่อมา	 พล.อ.สุจินดา	

ก็ลาออก	ช่วงเวลานั้นไม่มีนายกฯ	บริหารประเทศ

มันก็ทำาให้เกิดช่องว่างหรือสุญญากาศของประเทศ

มันเป็นความกดดันท่ีผมคิดว่าหนักมาก	 ในการหา

ทา งออก ให้ กั บป ร ะ เ ทศและ ไม่ ส าม า ร ถ

จะตัดสินใจอะไรได้	 จะต้องมีการปรึกษาหารือ

แต่ก็ต้องผลักดันรัฐธรรมนูญให้ผ่านรัฐสภาก่อน

และขณะนั้ น เ สี ย ง ข้ า ง ม าก ในสภา เ สนอ
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พลอากาศเอก	 สมบุญ	 ระหงษ	์ เป็นนายก	 ฯ	

ซึ่งผมมองว่าหากทำาตามแนวทางที่เสียงข้าง

มากเสนอ	 มันเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์

ของฝ่าย	 รสช.	 ฝ่ายปฏิวัติ	 แล้วก็คงเข้าไปสู่

แนวทางเดิมท่ีมีการประท้วงคัดค้านไม่เห็นด้วย

และอาจสู่การนองเลือดอีกคร้ังและจะรุนแรง

มากกว่าเดิม	 ประเทศไทยต้องถอยหลังไปอีก

ผมก็เลยต้องแถลงว่า	 ขอให้รัฐธรรมนูญผ่านสภา

แล้ววันน้ันผมจะขอเข้าเฝ้าถวายช่ือผู้ท่ีจะเป็น

นายก รัฐมนต รีคน ต่อ ไป 	 ขณะ น้ันคิ ด ว่ า

ทางออกของประเทศคือ	 คืนอำานาจให้กับ

ประชาชน	 เมื่อมีรัฐธรรมนูญใหม่ออกมาแล้ว

นายกฯ	 ต้องมาจากการเลือกต้ัง	 ใครท่ีจะเข้ามา

เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกต้ัง	 ทุกคน

ต้องยอมรับ	 และจะต้องมีการยุบสภาเพ่ือคืนอำานาจ

ให้ประชาชน	 แต่ขณะน้ันไม่มีนายกฯ	 เพ่ือยุบสภา	

ก็ต้องหานายกฯ	 ท่ีจะมาประกาศยุบสภาเพ่ือ

ให้มีการเลือกต้ังใหม่	 ผมก็ได้ติดต่อคุณอานันท์

ปันยารชุน	 เหตุผลทำาไมถึงได้เลือกคุณอานันท์

เพราะว่า	 หนึ่ง	 เจตนารมณ์เราต้องการนายก

รัฐมนตรีมายุบสภา	 และต้องยุบสภาภายใน

สามเดือนนับจากวันท่ีสภาผ่านร่างรัฐธรรมนูญแล้ว

ถ้าเกินเวลานั้นไม่ได้	 ดังนั้นคนที่จะเข้ามารับ

ตำาแหน่งนายกฯ	ต้องมีความพร้อม		ไม่ใช่มาเป็น

แล้วจะต้องจัดตั้ง	ครม.	มาร่างนโยบายกว่าจะทำา

เสร็จก็ใช้เวลา	๖	เดือน	เกินเวลากำาหนดสามเดือน

ฉะนั้นคนที่พร้อมมีอยู่คนเดียว	คือ	คนที่เพิ่งเป็น

นายกรัฐมนตรีแล้วก็มีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้ว

กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง	 แล้วก็ยุบสภาเท่านั้น	

แล้วคนที่พร้อมก็คือ	 คุณอานันท์์	 ปันยารชุน	

เพราะว่ามี	 ครม.พร้อมอยู่แล้วนโยบายก็ไม่ต้อง

ไปร่างใหม่	ใช้นโยบายเดิมกลับเข้ามาใหม่	บริหาร

ประเทศต่อไปพอถึงสามเดือนก็ประกาศยุบสภา

หลังจากสภาผ่านร่างรัฐธรรมนูญ	 ผมก็เข้าเฝ้า

 “ ป ร ะ ธ า น ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร
และประธานรัฐสภาคือประมุขของฝ่าย
นิติบัญญัติที่มีความรับผิดชอบและมีหน้าที่
ที่จะต้องตรวจสอบ ควบคุม ดูแล แนะนำ 
ฝ่ายบริหาร ฉะนั้นศักดิ์ศรีเกียรติยศของ
ฝ่ายนิติบัญญัติต้องเหนือและสูงกว่าฝ่าย
บริหาร ”
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พระบาทสม เด็ จพ ร ะ เจ้ า อยู่ หั ว 	 เ พื่ อ ล ง

พระปรมาภิไธยแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี	 และ

กราบบังคมทูลว่า	 บ้านเมืองบอบช้ำามากแล้ว

ก็มีความจำาเป็นที่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี		

ท่านก็ทรงลงพระปรมาภิไธย	

กับฉายา “วีรบุรุษประชาธิปไตย” ท่านมี
ความรู้สึกอย่างไร
	 มีความภูมิใจนะครับ	 แต่ว่าขณะนั้น

ไม่ได้คิดอะไรเลย	 คิดแต่เพียงว่าทำาอย่างไรเรา

ถึงจะแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

ในฐานะที่ เราต้องแบกรับภาระปัญหาของ

ประเทศเพียงคนเดียว	 เพ่ือจะทำาให้ประเทศอยู่รอด

ปลอดภัยไม่ให้เกิดการนองเลือด	 และก็คิดว่า	

เมื่อทำาได้แล้วก็พ้นภาระนั้นไปเท่านั้นเอง	 	แต่ว่า	

เมื่อได้รับการตอบสนองจากประชาชนอย่างนั้นก็

ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต

เหตุการณ์ในขณะนั้นสร้างความกดดัน
ต่อการทำ หน้าที่ประธานสภาฯ บ้างหรือไม่
	 ผมเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่

ในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ปกต	ิและเป็นช่วงที่

มีบทบาทมากในการตัดสินใจสำาคัญทางการเมือง	

ไม่สามารถปรึกษาใครได้	 เหมือนกับเป็นความ

รับผิดชอบของผมคนเดียวที่ต้องหาทางออกให้

กับประเทศในช่วงเวลานั้น	 แต่ผมก็ได้พยายาม

ยึดหลักการที่ว่า	 สภาต้องเป็นเสาหลักให้กับ

ประเทศ	 และได้สร้างแนวคิดขึ้นมาอีกแนวคิด

หนึ่ง	 คือ	 ประธานรัฐสภาต้องเป็นประมุขของ

ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้อยู่ภายใต้อำานาจหรือการ

บังคับบัญชาของพรรคการเมืองใด	 ขณะปฏิบัติ

หน้าที่ก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น

ฝ่ายค้านหรือรัฐบาล	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

เป็นกลาง	ถ้ายึดหลักการนี้ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใด

มากดดันก็ไม่มีผลกระทบกับการทำางาน

ใช้หลักการและแนวคิดในการทำางาน
อย่างไรให้สำ เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
	 	ยึดปณิธานว่า	การทำางานเพื่อประโยชน์

สุขของมหาชนชาวสยาม	 	 การทำางานทุกอย่างก็

จะราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของ

ประเทศ	เหตุการณ์ครั้งนั้น	ถ้าเราปล่อยให้ดำาเนิน

การตามวิธีปกติธรรมดา	ประเทศชาติจะต้องผ่าน

การนองเลือดอีกครั้งหนึ่ง	 คงไม่ใช่ทางออกที่ดี	

แต่ถ้าเรายึดหลักว่า	 ผลประโยชน์ของส่วนรวม

เป็นหลักต้องตัดผลประโยชน์ส่วนตัว	 และบุคคล

ส่วนน้อยออกไป	 และก้าวข้ามวิกฤตนั้นไปสู่

เป้าหมายที่เป็นความสงบสุข	 ความผาสุกของ

ประชาชนอย่างแท้จริง	 เพ่ือให้ประเทศชาติกลับคืน

สู่ความสงบสุขอีกคร้ังประเทศก็จะพัฒนาเดินหน้า

ต่อไป

ในสมัยที่ท่านดำารงตำาแหน่งประธาน
สภาฯ มีความประทับใจอย่างไรกับ
รัฐสภาไทย
	 ในช่วงนั้นได้ทำ าหน้าที่บทบาทของ

ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ	 ที่ผมคิดว่า	 รัฐสภาไทย

ควรจะเป็นเสาหลักของประชาธิปไตย	 เสาหลัก

ของสถาบันที่เป็นตัวแทนของประชาชน	 ซ่ึงมี

อำานาจอธิปไตยอย่างแท้จริง	 ผมมีความภาคภูมิใจ

ที่ได้ทำาหน้าที่ตรงนั้น	 แต่อาจจะสวนกระแสกับ

ความรู้สึกของคนทั่ว	 ๆ	 ไปว่า	 รัฐสภาไม่มีความ

หมายอะไร	 ไม่มีความสำาคัญอะไร	 ไม่มีบทบาท

อะไร	 คงไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไร	 แต่ว่าบังเอิญ

มันมีสถานการณ์ที่ทำาให้รัฐสภาเป็นเสาหลักของ

ประเทศได	้ และผมก็ได้ทำาให้รัฐสภาเป็นเสาหลัก
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กอบกู้วิกฤตของประเทศ	 และที่มากไปกว่านั้น

คือ	 ได้สร้างจิตสำานึกและความรับผิดชอบ

ของตำาแหน่งประธานรัฐสภาและประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	 ที่เคยมีคนดูถูกว่า	 ประธานสภาฯ	

ออฟไซด	์ทำาไมถึงไม่ฟังหัวหน้าพรรค	ซึ่งเป็นการ

ประกาศอิสรภาพให้เห็นว่า	 ประธานรัฐสภา

และประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประมุขของ

ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับบัญชา

ของหัวหน้าพรรคการเมืองใด	 ใครที่เข้าใจว่า

ประธานสภาคือคนที่เขาไม่เลือกแล้ว	 เขาจึงให้

ไปเป็นประธานสภา	ส่วนคนที่มีอำานาจ	มีวาสนา

ก็ให้ไปเป็นรัฐมนตรี		ขอให้เข้าใจใหม่ว่า	ประธาน

สภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาคือประมุข

ของฝ่ายนิติบัญญัติที่มีความรับผิดชอบและ

มีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบ	ควบคุม	ดูแล	แนะนำา

ฝ่ายบริหาร	 ฉะนั้นศักดิ์ศรีเกียรติยศของฝ่าย

นิติบัญญัติต้องเหนือและสูงกว่าฝ่ายบริหาร

มุมมองของท่านมีความคิดเห็นเกี่ยว
กับบทบาทของรัฐสภาไทยในปัจจุบัน
อย่างไร
	 ในความคิดของผมรัฐสภาต้องเป็น

เสาหลักที่มีความเที่ยงธรรม	 ยุติธรรม	 และเป็น

ตัวแทนสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนตาม

ระบอบประชาธิปไตย	 ฉะนั้นหน้าที่ของสภา

ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา	 ควรจะต้องดำาเนินตาม

แนวทางน้ัน	 แต่ผมมีความรู้สึกว่า	 รัฐสภาไทย

ปัจจุบันไม่ได้ทำาหน้าท่ีในฐานะสะท้อนเจตนารมณ์

ของประชาชน	 โดยทำาหน้าที่ควบคุม	 ตรวจสอบ

การทำางานของฝ่ายบริหาร	 แต่กลับอยู่ภายใต้

การควบคุมของฝ่ายบริหารมาโดยตลอด	 ซ่ึงมัน

ผิดวัตถุประสงค์	 ผิดหลักการโดยส้ินเชิงและนั่นก็

ทำาให้เป็นจุดด้อยของรัฐสภาไทย	 นอกนี้สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรทำาหน้าที่ไม่สมบทบาทของ

ผู้แทนปวงชน	 ส่งผลให้ภาพพจน์ของรัฐสภาไทย

ไม่ได้สร้างความศรัทธากับประชาชน	 เช่น	 กรณี

สภาล่มโดยไม่มีสาเหตุอันควร	 และเกิดขึ้นบ่อย

ครั้งในการประชุมสภาที่มีการพิจารณาเรื่อง

สำาคัญ	 การที่จะรักษาสถาบันอันทรงเกียรติเอา

ไว้ควรจะต้องทำาให้สมเกียรติด้วย	 ภาพพจน์

ของรัฐสภาไทยเป็นอย่างนี้เพราะสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรมาจากอำานาจเงิน	 มาจากอำานาจ

อันมิชอบที่ได้มาเป็น	 ส.ส.	 น่าเสียดายที่สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรไม่ได้มาจากความรู้ความ

สามารถ	 ความเสียสละ	 ความมีปณิธานที่จะ

อุทิศประโยชน์สุขของตนให้กับประชาชน	 ดังนั้น

จะทำาอย่างไรถึงจะพลิกโฉมของรัฐสภาไทยให้

กลับไปสู่ความทรงเกียรติมีศักดิ์ศรีแบบเดิมได้	

หรือแบบหลักการเดิมได้ก็จะดียิ่ง
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คำ ว่า สังคมธรรมาธิปไตยมีความคิดเห็น
กับคำ นี้อย่างไร
	 สังคมธรรมาธิปไตยตามความคิดของผม

เป็นสังคมที่ยึดถือธรรมะ	 ธรรมะไม่ใช่หมายถึง

คำาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเดียว	 ธรรมะก็คือ

ความเป็นธรรม	 ความมีคุณธรรม	 มีทุกอย่างที่

เป็นธรรมชาติ	 ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน	 ไม่รังแก

ข่มเหงกัน	 อยู่เย็นเป็นสุข	 และก็เป็นความฝัน

อันสู งสุดของสั งคมมนุษยชาติที่ จะพึ งมี ได้ 	

ฉะนั้นสังคมธรรมาธิปไตยเป็นสังคมที่ให้ความ

สำาคัญกับความเสมอภาคกับประชาชนทุกคน	

ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีความเป็นธรรมใน

ตัว	 แล้วก็มีธรรมาภิบาล	 โดยผู้ที่จะมาทำาหน้าที่

ปกครองดูแลบ้านเมืองต้องตั้ งปณิธานและ

เป้าหมายไว้ชัดเจนว่า	 นั่นคือความใฝ่ฝันสูงสุด

ที่เราอยากจะมุ่งไปถึง	 ถ้าทำาได้ตามปณิธานและ

เป้าหมาย	 ชีวิตของคนไทยทุกคน	 ทุกภาคส่วน	

ก็จะมีความสุข	 เมื่อทุกคนมีความสุข	 ความ

ยากจนก็จะไม่มี	ความข้นแค้น	ความคับแค้นก็จะ

ไม่มี	และก็จะไม่มีความกลียุคเกิดขึ้นในบ้านเมือง

ในฐานะที่อยู่ในแวดวงของการศึกษา 
ท่านคิดว่าระบบการศึกษาของไทยเป็น
อย่างไร
	 การศึกษาของไทยก็ยังมีปัญหามาก	

เราทอดทิ้ งการศึกษามานาน	 ไม่ ได้คิดว่ า	

การศึกษามีความสำาคัญต่อประเทศชาติต่อ

ประชาชนอย่างแท้จริง	 แต่จริง	 ๆ	 ผมคิดว่าการ

ศึกษาคือรากแก้วของชีวิตและของชาติ	 ถ้าให้

ความสำาคัญกับการศึกษามากแค่ไหน	ก็เท่ากับว่า	

เราสร้างความยั่งยืนมั่นคงรุ่งเรืองให้กับประเทศ

ชาติมากข้ึนเท่า่น้ัน	 เพราะฉะน้ันการศึกษาจึงเป็น

ทุกส่ิงที่จะสร้างความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจ	

ด้านสังคม	 การเมืองและความอยู่เย็นเป็นสุข

ของประชาชน

		

สมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขท่านได้ผลักดันนโยบายใน
เรื่องของการประกันสุขภาพ
	 ก่อนที่ผมเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขก็เกิดวิกฤตในกระทรวง

สาธารณสุข	ขณะนั้นมีเหตุการณ์ที่พรรคกิจสังคม

เป็นรัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุข	

แล้วก็เกิดเหตุขัดแย้งกันกับคุณหมอในกระทรวง	

มีการโยคย้ายเลขาธิการ	 อย.	 เกิดการประท้วง

ของข้าราชการทั้งกระทรวง	 ในที่สุดรัฐมนตรีจาก

พรรคกิจสังคมก็อยู่ในตำาแหน่งไม่ได้	 ต้องลาออก

จากกระทรวงสาธารณสุข	 ช่วงนั้นไม่มีใครรับ

ตำาแหน่งแทน	 เขาก็เลยให้ผมเข้าไปเป็นรัฐมนตรีแทน

และก็ ได้สร้ างแนวคิดขึ้นมาสองเรื่ อง 	 คือ	

ให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุข

ได้อย่างถ้วนหน้าโดยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงิน

และก็ได้ผลักดันให้การสาธารณสุขของประชาชน

ถูกกำาหนดในรัฐธรรมนูญ	 และได้อยู่ในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นครั้งแรกใน

ประวัติศาสตร์	 ก็ถือว่า	 เป็นความภาคภูมิใจ

อย่างหนึ่ง

ณ ปัจจุบันนี้เหตุการณ์ทางการเมือง
ก็ยังคุกรุ่น ประชาชนชาวไทยจะมีหลักคิด
อย่างไรถึงจะก้าวผ่านวิกฤตตรงจุดนี้
ไปได้
	 พลังที่จะสร้างความผาสุก	 สงบสุข	

และก้าวข้ามวิกฤตต่าง	 ๆ	 ของชาติ	 ต้องขึ้น

อยู่กับประชาชน	 เป็นความหวังเดียวเท่านั้น	

เพราะมองไม่เห็นว่าความหวังจะอยู่ที่ตรงไหน	
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แ ต่ อ ย า ก จ ะ ก ร า บ เ รี ย น ไ ว้ อ ย่ า ง นี้ ค รั บ	

ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มี ระบบ

การเมืองการปกครองประเทศ	 แบ่ ง เป็น	

๓	 ระบบใหญ่	 ระบบที่หนึ่งคือ	 ระบบสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 	 ระบบที่สอง	 คือ	 ระบบ

การเมืองหรือรัฐบาล	 ระบบที่สาม	 คือ	 ระบบ

ประชาชน	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบทั้ง

สามระบบนี้	 ทุกฝ่ายมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ

ทั้งสิ้น	 ถ้าฝ่ายปกครองหรือฝ่ายบริหารล้มเหลว

ฝ่ายประชาชนก็ต้องเรียกร้องผลักดันและก็

สร้างแนวทางที่ถูกต้องด้วยสันติวิธี	 แต่ถ้าไม่

สามารถจะแก้ไขปัญหาได้	 ก็ยังมีอีกหนทาง

หนึ่ง	 คือ	 สถาบันพระมหากษัตริย์	 ซึ่งเป็น

ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ	 บางคน

อาจจะคิดว่า	 การนำาปัญหาไปให้พระองค์

ท่าน	 เป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท	

ผมถือว่า	 พระองค์ท่านต้องดูแลบ้านเมือง

อยู่ แล้วไม่มีอะไรที่ จะไประคายเคืองเบื้อง

พระยุคลบาทเพราะนี่คือระบบของประเทศไทย	

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเรามีทางออก

เสมอ	 ประเทศไทยจะไม่สิ้นหวังแน่นอน	 ดังนั้น

การแก้ ไขปัญหาจะเกิดขึ้นด้วยความดีงาม

ด้วยความมีอารยะ	 ด้วยความมีวัฒนธรรม

แบบไทยที่เราภาคภูมิใจ

การปฏิ รูปประเทศไทยเป็นการหา
ทางออกให้กับประเทศได้มากน้อย
แค่ไหน
	 การปฏิรูปประเทศไทยเป็นความตั้งใจ

ที่ดีและถึงเวลาแล้วที่ไม่ควรจะปล่อยให้ประเทศ

เดินไปโดยไร้ทิศทาง	 แล้วก็ปล่อยให้เป็นไป

ตามยฐากรรมหรือกระแสความกดดันจาก

ทั้งภายในและภายนอก	 ฉะนั้นควรต้องมา

ทบทวนว่า	 ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเสีย

โอกาสไปมากน้อยแค่ไหน	 ทั้งด้านเศรษฐกิจและ

ความเจริญของบ้านเมือง	 คนไทยทุกคนต้อง

ช่วยกันนำาพาประเทศก้าวผ่านปัญหาต่าง	ๆ	เพื่อ

ให้ประเทศมีการพัฒนา	 ประชาชนได้รับความ

เป็นธรรม	 มีความสุข	 ไม่เดือดร้อนเพราะความ

ยากจน	 การปฏิรูปประเทศไทยจึงเป็นทางออก

ที่ถูกต้อง	 และการปฏิรูปต้องปฏิรูปทุกด้าน

เพราะมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น	 โดยเฉพาะด้าน

การเมืองการปกครองซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญมาก

เนื่องจากเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนของประเทศ		

ย่อยลงไปก็ จะ เป็นด้ าน เศรษฐกิ จ 	 สั งคม	

วัฒนธรรม	

รัฐสภาไทยเข้าสู่ปีที่ ๗๙ อยากให้
ท่านพูดถึงรัฐสภาไทยและนักการเมือง
รุ่นใหม่ที่ จะเข้ ามาทำางานในฐานะ
สมาชิกรัฐสภา
	 นักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจใน

การทำางานรับใช้ประชาชนมีอยู่หลายคนที่เห็น	

แต่ว่าเมื่อเข้ามาสู่การทำางานทางการเมือง

แล้วอาจถูกชักนำาไปในทิศทางที่สวนทางกับ

อุดมการณ์ทางการเมือง	 ซึ่งอาจจะหลีกเลี่ยงไม่

ได้ต้องคล้อยตามระบบนั้น	 ฉะนั้นเราควรสร้าง

จิตสำานึกทางการเมืองที่ดีงามให้ทุกคนเข้าใจ

เพื่อสร้างอนาคตของรัฐสภาไทยให้สง่างามเป็น

เสาหลักทางการเมืองของประเทศ	 และผม

คิดว่ายังมีเวลาและมีโอกาสที่จะปฏิรูปรัฐสภา

เพื่อฉลองรัฐสภาแห่งใหม่ให้สวยงามสมกับเป็น

รัฐสภาของประเทศไทย

r r r r
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มารุต  บุนนาค
“...สมาชิกรัฐสภาต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณ ในความถูกต้อง 

ผู้ที่มีหน้าที่รักษากฎระเบียบ ก็ต้องรักษา...”
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	 อดีตนายกสมาคมทนายความแห่ง

ประเทศไทย	 ถือเป็นบุคคลที่มีความรู้ความ

สามารถด้านกฎหมายอีกท่านหนึ่งของไทยและ

ยังมีประสบการณ์ด้านการเมืองมาอย่างยาวนาน		

เริ่มเข้าสู่ถนนสายการเมืองจากการเป็นสมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 -	

๒๕๑๖	 และปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๖	 -	 ๒๕๑๗	 สมาชิก

วุฒิสภาในปี	พ.ศ.	๒๕๑๘	จากนั้นดำารงตำาแหน่ง

เป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวง	 ประธานตุลาการ

รัฐธรรมนูญ	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรและ

ประธานรัฐสภา	 ปัจจุบันวางมือทางการเมือง					

แต่ยังคงดำารงตำาแหน่งเป็นที่ปรึกษาของพรรค

ประชาธิปัตย์

	 ศาสตราจารย์พิเศษมารุต  บุนนาค		

เข้ามาดำารงตำาแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

และประธานรัฐสภา	 	 เมื่อวันที่	 	 ๒๒	 กันยายน	

๒๕๓๕		ถึงวันที	่๑๙	พฤษภาคม	๒๕๓๘		เป็น

ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา	

คนที่	๒๒	ของประเทศไทย

แนวคิดในการเป็นนักการเมือง และ
นักการเมืองที่ดีควรเป็นอย่างไร 
	 นักการเมืองมี	๒	ประเภท	คือ	 นักการเมือง

ที่ถืออุดมการณ์แน่วแน่	 กับนักการเมืองที่จะ

ต้องรักษาตนเองให้อยู่รอด	 นักการเมืองที่มี

อุดมการณ์	 คือ	 มีอุดมการณ์อย่างไรก็อย่างนั้น

ไม่มีเปลี่ยนแปลง	 ส่วนนักการเมืองที่จะต้อง

รั กษาตนเองให้อยู่ รอดนั้ นจะต้อง เปลี่ ยน

อุดมการณ์บ้าง	 เพราะถ้าไม่ เปลี่ยนพรรค	

ไม่ เปลี่ยนที่ก็ ไม่ได้รับเลือกตั้ง	 ยกตัวอย่าง	

ผมเคยเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์มา

สมัยหนึ่ง	 ปี	พ.ศ.	๒๕๒๒	-	๒๕๒๔	ได้พบผู้คน

เยอะแยะ	 ครั้งหนึ่งได้พบอดีต	 ส.ส.	 ในพรรค	

มานั่งคุยกันแล้ว	 ก็แสดงความรู้สึกว่ายังรัก

ประชาธิปัตย์อยู่แต่จำาเป็นต้องไปที่อื่น	 ผมถาม

ว่าทำาไม	 ส.ส.ท่านนั้นบอกว่าอยู่ประชาธิปัตย์ได้

เงินน้อย	 แต่คนในพรรคมีน้ำาใจมาช่วยเลือกต้ังเต็มท่ี

แต่อยู่พรรคอื่นมีปัจจัยเยอะ	 กระสุนเยอะ	 ระบุ

ว่าอยู่พรรคการเมืองพรรคหนึ่ง	 ตอนนั้นยังไม่ใช้

เงินกันมาก	 ขนาดไม่ใช้เงินมากได้มา	 ๓๕	 ล้าน

หัวหน้าพรรคบอกใช้ให้หมด	 ใช้ไม่หมดไม่ได้รับ

เลือกตั้งนะ	 เลยใช้ไปจนหมดก็ได้รับเลือกตั้ง	

เงินก็เสียดาย	 ไม่ใช้ก็ไม่ได้	 ถ้าไม่ใช้ก็ไม่ได้เป็น

ผู้แทน	 ท่านบอกว่าใจจริงยังรักอุดมการณ์อยู่แต่ว่า

ไม่สามารถที่จะดำารงตนได้	 มันมีเหตุอย่างนี้	

มันอยู่ที่ว่าจะรักษาอุดมการณ์ได้หรือไม	่

นักการเมืองรุ่นใหม่ในปัจจุบันมีความเหมือน
หรือต่างกับนักการเมืองในสมัยก่อนอย่างไร 
และอยากจะฝากอะไรถึงบ้าง
	 นักการเมืองรุ่นเก่าส่วนใหญ่เป็นนักการเมือง

อาชีพ	 กล่าวคือ	 ไม่ใช่นักธุรกิจ	 ไม่ใช่พ่อค้า	

มีครู	 มีแพทย์และภาคประชาชน	 ประชุมกัน

ท่านไม่มีธุรกิจอะไร	 ส่วนปัจจุบันบางท่านเป็น

นักธุรกิจอยู่ในสภานานไม่ได้	 ท่านต้องออกไป

บริหารงาน	 เพราะเวลาของท่านเป็นเงินเป็นทอง	

นักการเมืองที่เป็นนักวิชาการ	เช่น	ครูบาอาจารย	์

หรือประกอบอาชีพอิสระ	 ก็สามารถที่จะแบ่ง

เวลาได้	 อย่างนักการเมืองที่เป็นนายแพทย์	

ก็ต้องไม่นัดคนไข้ในวันประชุมสภา	 นักกฎหมาย

ที่เป็นทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย	 ก็ต้อง

ไม่นัดลูกค้าในวันประชุมสภา	 อยู่ที่การแบ่ง

เวลา	 ส่วนนักการเมืองที่เป็นนักธุรกิจหรือพ่อค้า	

จะแบ่งเวลาแบบน้ันไม่ได้เพราะเวลาเป็นเงินเป็นทอง
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เช่น	การประชุมท่ีจะต้องเจรจาการเงินเป็นพัน	ๆ	ล้าน

และเป็นวันเดียวกับวันท่ีประชุมสภา	 เพราะฉะน้ัน

ท่านจะอยู่สภาหรือท่านจะไปประชุมเร่ืองการเงิน	

น่ีคือตัวอย่างที่พอยกได	้ ส่วนเรื่องความสามารถ

ในการอภิปราย	 ถือว่านักการเมืองปัจจุบัน

มีข้อมูลเยอะ	 การศึกษาดี	 การเตรียมงานดี	

เครื่องมือครบ	 มีนักวิชาการคอยให้คำาปรึกษา	

รู้สึกว่านักการเมืองในยุคปัจจุบันน้ันมีความพร้อม

เวลาอภิปรายดี	 และจะดีมากถ้าตัดการเสียดสี

ออกไป

หลักคิดและบรรยากาศในการทำ งาน  	
	 ขณะนั้นหลังเหตุการณ์พฤษภา	 ๒๕๓๕	

เกิดขึ้นใหม่	ๆ	มี	ส.ส.	เทพ	กับ	ส.ส.มาร	ก็รุนแรง

หน่อย	 ผมเป็นประธานสภาถือหลักทำาจิตให้ว่าง

ทำาอารมณ์ให้แจ่มใส	 คือถ้าประธานสภาไปเครียด

สภาก็เครียด	 บรรยากาศในการทำางานจึงเป็น

สิ่งสำาคัญ	การใช้ความปรองดอง	ต้องควบคุมการ

อภิปรายให้อยู่ในกรอบวาระหรือประเด็นที่กำาลัง

อภิปราย		เช่น	การอภิปรายจะจบอยู่แล้วสมาชิก

ท่านหนึ่งยกมืออยู่	 ผมดูแล้วว่าท่านพูดยาวแน่

ผมก็ทำาเป็นไม่เห็นแล้วก็ลงมติไป	 ท่านก็ต่อว่า	

ผมบอกขอโทษผมมองไม่เห็นจริง	 ๆ	 หรือบางท	ี

ดึก	 ๆ	 ทุกคนง่วงม	ี ส.ส.	 ท่านหนึ่ง	 เรียก	 ท่าน

ประธานครับ	 “ผมก็ครับ	 ว่าไงครับ”	 คนก็ฮากัน

ตรึม	 คือเน้นบรรยากาศในการทำางาน	 	ประธาน

สภาเมื่อพบเจอสิ่งเล็กน้อยต้องเพิกเฉย	 เห็น

ถ้าว่าแรง	 ๆ	 ก็ต้องทำาเป็นไม่ได้ยินบ้าง	 มีคนว่า

ผมเยอะ	 ว่าจนเค้าไม่ว่าผมแล้วเพราะรู้ว่าผมไม่

ถือสาและพยายามให้อภัย	 พูดจากันดี	 ๆ	 หาก

ประธานสภาไปทะเลาะกับสมาชิกด้วยก็จะยืดยาว

เราต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา	 เช่น	 “ผมจำาได้

ว่า	 มี	 ส.ส.หญิงท่านหน่ึงลุกข้ึนพูดเสียงดังฟังชัด	

บอกว่า	 ท่านประธานดิฉันไม่ค่อยได้พูดเลยนะคะ	

ฟังหน่อยซิคะ	 ผมบอกฟังอยู่ครับ	 ต้องมองซิคะ

ฟังแล้วนั่งเขียนได้อย่างไร	 พอบอกให้มอง	

ผมก็ต้องมองตลอด	 และอีกท่านหนึ่ ง เป็น

ดอกเตอร์	 อภิปรายว่า	 ราจีฟ	 คานธี	 อดีต

ประธานาธิบดีอินเดีย	 ผมก็ท้วงว่าอาจารย์

ครับ	 ราจีฟไม่ใช่ประธานาธิบดีนะครับ	 แต่เป็น

นายกรัฐมนตรี	 ท่านก็บอกขอบคุณที่เตือน	 เอ๊ะ	

ท่านมองอีกมีอะไรผิดอีกไหมคะ	 อย่ามองสิคะ”

และที่ สำ า คัญ 	 คื อ 	 ต้ อ งอภิ ป ร ายภาย ใต้

ข้อบังคับการประชุม

ขณะที่ ท่ านดำ า ร งตำ า แหน่ ง  มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนการทำ งานหรือไม ่ อย่างไร
	 การบริหารผมไม่เข้าไปยุ่งเท่าไร	 ถือว่า

ทำางานในด้านนโยบายเป็นหลัก	 ระเบียบวาระนี่

ต้องสนใจเพราะบางทีสิ่งที่ไม่ควรบรรจุก็บรรจุไป

ผมก็เคยโดนมาแล้ว	 ในช่วงแรก	 ๆ	 ก็ไม่ได้

ดูให้เรียบร้อย	 เชื่อเจ้าหน้าที่พอเสนอเข้าไปก็ถูก	

ส.ส.เล่นงาน	ทำาไมเสนอเรื่องนี้มา	ทำาไมไม่เสนอ

เรื่องนี้	 แค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่ว่าอะไร	 แล้วเรื่อง

ความเห็นก็ต้องดูให้ดี	 อาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

ก็ได้	 บางทีเสนอมาเกิดผิดพลาดเราต้องรับผิดชอบ	

เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันพระปกเกล้า
	 สถาบันพระปกเกล้าเป็นความคิดร่วมกัน

ระหว่างผมกับท่านวันนอร์	 (วันมูหะมัดนอร์	

มะทา)	 ซ่ึงท่านเป็นรองประธานฯ	 คนท่ีหน่ึง	

ปรึ กษากันว่ าน่ าจะมี สถาบันการ เมือง ให้
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ความรู้แก่นักการเมืองเพราะว่าในฝ่ายบริหาร

มีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 (วปอ. )

ฝ่ายตุลาการมีสถาบันตุลาการชั้นสูง	 ส่วนฝ่าย

นิติบัญญัติก็ต้องมี	 ปรึกษากันแล้วตกลงให้

ท่านวันนอร์ไปดูงานท่ีเยอรมัน	 ดูเค้าโครงแล้วผม

ก็นำาเรื่องนี้ เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	 (ก.ร.)	 เกิดปัญหาอุปสรรค

อย่างมาก	 ในท่ีประชุมกรรมการ	ก.ร.	ประกอบด้วย

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เลขาธิการวุฒิสภา	

อดีตเลขาฯ	 และที่สำาคัญมีเลขาธิการ	 ก.พ.	 อดีต

เลขาธิการ	ก.พ.	พอเสนอเข้าไปผู้เป็นกรรมการซึ่ง

เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการ

วุฒิสภา	 ไม่แสดงความคิดเห็นเพราะท่านเป็น

ข้าราชการประจำา	 ท่านอาจจะเห็นด้วยหรือ

ไม่เห็นด้วยก็ได้	 และมีบางท่านท่ีคัดค้านอย่างหนัก

แต่ ก็ ผ่ านมาได้ 	 ถื อว่ า เป็ น งานชิ้ นสำ าคัญ

ชิ้นหนึ่ งที่ทำาสำาเร็จที่ทำาร่วมกับท่านวันนอร์	

ไม่ใช่ผมคนเดียว

ต้ังแต่มีการจัดต้ังสถาบันพระปกเกล้ามา 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
	 ผมภูมิใจมาก	 เพราะเป็นสถาบันที่

น่าเชื่อถือ	 มีบุคคลที่ต้องการเรียนเยอะและ

ผู้ที่สำาเร็จไป	 ได้นำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน

ด้านประชาธิปไตย	 เมื่อผมมีส่วนเกี่ยวข้องถึง

แม้ไม่ได้เข้าไปเป็นกรรมการ	 เป็นเพียงผู้รับรอง

ผู้เข้าเรียน	 และเห็นว่าเลขาธิการนั้นเก่งทุกท่าน		

ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บวรศักดิ์	 อาจารย์นรนิติ		

ทำางานดีมีผลงานเป็นที่เชื่อถือได้	 เป็นที่เชื่อถือ

ของนักการเมือง	
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ท่านมองว่าถึงเวลาหรือยังที่ประเทศไทย
จะต้องปฏิรูป	

	 ผมว่าไม่ต้องปฏิรูปอะไรหรอก	 ถ้าทุกคน

ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง	 ถ้าปฏิรูปไป

แล้วก็ยังฝ่าฝืนกฎหมายกันอยู่ก็ไม่มีประโยชน์

อะไร	ถ้าทุกคนเคารพกฎหมาย	ใครผิดก็ว่ากันไป

ตามผิด	ว่ากันไปตามกฎหมายก็ไม่ต้องปฏิรูป	

แนวคิดในการจัดตั้งและการทำาหน้าที่
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา	
	 เหตุ ผล เพราะว่ าทุ กสถาบันต้องมี

กระบอกเสียงของตัวเอง	 แต่เดิมสภาจะแถลง

อะไรก็ต้องอาศัยวิทยุของฝ่ายบริหาร	 เราจึงควร

มีวิทยุรัฐสภา	 แล้วจึงมาศึกษาและจัดตั้งรวมทั้ง

โทรทัศน์ด้วย	 ในเรื่องการทำาหน้าที่ขึ้นอยู่ที่

ความเข้มแข็งของผู้บริหาร	 ถ้ายุคไหนที่ตกอยู่

ในอำานาจนักการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็เสีย

ไปบ้าง	รายการต่าง	ๆ	ก็อย่าให้นักการเมืองยึดไป

และสิ่งที่สำาคัญต้องมีความเป็นกลาง	

กับแนวคิดการก่อตั้งรัฐสภาแห่งใหม่
	 ในความคิดของผม	 คือ	 ทุกประเทศ

ในโลกรัฐสภาเป็นศักด์ิศรีของบ้านเมือง	 เป็นสถานท่ี

สำาหรับศึกษาดูงาน		เช่นเดียวกับทำาเนียบรัฐบาล

และศาลยุติธรรม	 แต่มันมีข้อสังเกตว่าถ้าเรา

สร้างรัฐสภาใหญ่โตแล้วสมาชิกต้องรักษากฎ	

ระเบียบและต้องยึดมั่นในความเป็นสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา	

เกี่ยวกับการประชุมสภา
	 การประชุมสภาสมัยนี้ ไม่ค่อยเป็น

ระเบียบ	 และที่สำาคัญคือ	 เรื่องเวลา	 พยายาม

นัดประชุมกิจอื่นๆ	 ในวันที่ไม่มีการประชุมสภา	

ถ้าไม่จำาเป็นไม่ควรจะนัดควรยึดงานสภาเป็นหลัก

ผู้แทนสมัยก่อนให้ความสำาคัญกับเรื่องนี	้ ในอดีต

พอเลิกประชุมสภาแล้วไปเย่ียมชาวบ้าน	 จะไม่ใช้

เวลาในสภาไปเยี่ยมชาวบ้าน	 คือมีการจัดแบ่ง

เวลา	 ส่วนในปัจจุบันอ้างว่าจำาเป็นต้องไปเยี่ยม

ราษฎร	 ไม่ถูก	 เวลาเยี่ยมต้องเป็นเวลาอื่นไม่ใช่

เวลาประชุมสภา	 ในปัจจุบันผู้ที่น่ายกย่องคือ		

อาจารย์ทิวา	 	 เงินยวง	ประชุมจนเสียชีวิต	 ท่าน

เป็นมะเร็ง	 ไม่สบายก็ไปประชุมสภา	 แต่คนที่

แข็งแรงกลับไม่ค่อยเข้าประชุม
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ความภูมิ ใจในรัฐสภาไทยและการ
ทำ หน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา
	 ผมมีความภูมิ ใจที่ รั ฐสภาเราเจริญ

รุ่งเรืองอย่างทุกวันนี	้ และหากจะให้เจริญรุ่งเรือง

ต่อไปต้องช่วยกัน	 สมาชิกรัฐสภาต้องยึดมั่น

ในจรรยาบรรณ  ในความถูกต้อง  ผู้ท่ีมีหน้าท่ี

รักษากฎระเบียบ  ก็ต้องรักษา	 ยกตัวอย่าง	เรา

มีรัฐธรรมนูญกำาหนดไว้	 เก่ียวกับเร่ืองจรรยาบรรณ

หรือจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา	 ในกรณีที่มีการ

ละเมิดจรรยาบรรณปรากฏอย่างชัดเจนทั้งใน

และนอกสภา	 ถ้าไม่มีการดำาเนินการ	 กฎหมาย

นั้นก็ไม่ได้ใช้	 มีคณะกรรมการจรรยาบรรณอยู่

ก็ไม่ทำาหน้าที่กัน	ควรจะทำาเป็นแบบอย่าง	หากมี

การกระทำาที่ รุนแรง	 ที่ ไม่ถูกต้องศีลธรรม

อันดีงามของประชาชนหรือขัดต่อจรรยาบรรณ

ก็ต้องดำาเนินการ	จะผิดถูกอย่างไรว่ากันไป	

สุดท้าย ฝากแง่คิดสำาหรับคนไทยใน
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
	 ผมขอกล่าวอย่างนักประชาธิปไตย	 ก็

อยากจะเรียนพี่น้องชาวไทยว่าเราปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยเราอย่าลืมการเลือกตั้ง	

ต้องเลือกคนดี	 พรรคที่ดีที่มีอุดมการณ์จะพรรค

ไหนก็ตามเพื่อจะมาบริหารประเทศชาต	ิ	อย่าไป

คิดว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องน่าเบื่อ	 เพราะฉะนั้น

ไม่ควรจะเบ่ือ	 ไม่มีระบอบการปกครองระบอบไหน

ในโลกที่ดีเท่าระบอบประชาธิปไตย	 ถ้าเทียบ

เผด็จการมีใครชอบไหมก็ไม่มีใครชอบ	

h h h
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บุญเอื้อ   ประเสริฐสุวรรณ
คำ ว่า “พอ” ควรจะมีอยู่ในจิตใจของข้าราชการการเมือง
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	 อดีตประธานรัฐสภาที่มีประสบการณ์การ

ทำางานด้านต่าง	 ๆ	 มาหลายด้านก่อนที่จะมา

ดำารงตำาแหน่งประธานรัฐสภา	 ไม่ว่าจะเป็น	 	 ครู		

แพทย์		ทหาร		นักการเมืองท้องถิ่น		เป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	 ๑๐	 สมัย	 เป็นรองหัวหน้า

พรรคการเมือง		เมื่อเป็นรัฐมนตร	ี	ท่านทำางานด้วย

ความซ่ือสัตย์สุจริต	 จนได้รับฉายาจากนักข่าว

ประจำาทำาเนียบรัฐบาลว่า	 “เป็นบัวในดงบอน”	

นอกจากนี้	 ในขณะที่ดำารงตำาแหน่งประธาน

สภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา	 ยังเป็นที่

ยอมรับอย่างดียิ่งจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน		

เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการประสานงาน

ได้เป็นอย่างดี

	 พลตรี บุญเอื้อ  ประเสริฐสุวรรณ		เข้ามา

ดำารงตำาแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและ

ประธานรัฐสภา	 ของรัฐสภาชุดที่	 ๒๗	 ตั้งแต่

วันที่	 	๑๑	กรกฎาคม	๒๕๓๘		จนถึงวันที่	 	๒๗		

กันยายน	 	 ๒๕๓๙	 	 นับเป็นประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	 คนท่ี	 ๑๙	 และประธานรัฐสภา	 คนท่ี	 ๒๓

ของประเทศไทย

เหตุการณ์สำ คัญและความประทับใจในช่วงที่
ดำ รงตำ แหน่งประธานรัฐสภา 
	 ตำาแหน่ง	 “ประธานรัฐสภา”	 ในอดีตเรียก

ว่า	“ประธานสภา”		โดยในการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรเรียกว่า	 ประธานสภา	 ส่วนการประชุม

ร่วมกันระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 (ส.ส.)	

กับสมาชิกวุฒิสภา	 (ส.ว.)	 จะเรียกว่า	 ประธาน

รัฐสภา	 ทั้งสองการประชุม	 ผู้ที่ดำารงตำาแหน่ง

ประธานรัฐสภาจะทำาหน้าที่ เหมือนกัน	 คือ		

เป็นประธานการประชุม	

	 สำาหรับผม	 เวลาที่มีการประชุมร่วม

ระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิก

วุฒิสภา	 ผมต้องเป็นประธานในที่ประชุม	 และ

ประธานวุฒิสภา	 (ฯพณฯ	 มีชัย	 ฤชุพันธ์ุ)	 ทำาหน้าท่ี

เป็นรองประธาน	 แต่ผมจะให้เกียรติท่าน	 โดยผม

ทำาหน้าที่เปิดประชุมแล้ว	 ผมจะมอบให้ท่าน

ประธาน	ฯ	 มีชัย	 ทำาหน้าท่ีเป็นประธานแทนตลอด

	 ในช่วงท่ีดำารงตำาแหน่ง	 คร้ังหน่ึงมีเหตุการณ์

ความวุ่นวายเกิดข้ึนในการประชุมสภา	 เม่ือฝ่าย

รัฐบาลได้เสนอญัตติเข้าท่ีประชุม	 แต่ฝ่ายค้าน

ไม่เห็นด้วย	 มีการอภิปรายโต้เถียงอย่างรุนแรง		

ฝ่ายค้านได้วอล์กเอ๊าท์	 ท่านสุธรรม	 แสงประทุม		

และท่านกริช		กงเพชร		ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประธาน

การประชุมแทน	 ไม่สามารถควบคุมการประชุมได้		

จึงทำาหนังสือถึงผมให้ผมมาเป็นประธานเพ่ือควบคุม

การประชุม

	 ผมได้กล่าวในท่ีประชุมว่า	 ผมเป็น	 ส.ส.	

มา	 ๑๐	 สมัย	 แต่ไม่เคยอยู่ครบเทอม	 จนกระทั่ง

มาดำารงตำาแหน่งประธานรัฐสภา	 อยู่ได้ยาวนาน	

๒	 ปีกว่าแล้ว	 อยากจะประคับประคองสภาน้ี

ให้อยู่ครบเทอมซักหน่ึงสมัยเป็นประวัติศาสตร์	

ปรากฏว่าท่ีประชุมเงียบกริบ	 จนกระท่ังหนังสือพิมพ์

หลาย	 ๆ	 ฉบับลงว่า	 “แม้แต่เข็มเล่มหนึ่งตก	

ยังได้ยิน”	 เหตุที่เป็นอย่างนี้	 เพราะช่วงเวลา

ที่ผมเป็น	 ส.ส.	 ๑๐	 สมัย	 	 เมื่อได้เป็นประธาน

วิปรัฐบาล	 จะทำาหน้าที่ประสานงานระหว่าง

ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน	 โดยเฉพาะเวลามีการ

ประชุม	 ฝ่ายค้านเสนอร่างกฎหมายเข้ามาพร้อม

เหตุผลที่ดีกว่าของรัฐบาล	 ผมจะปรึกษากับฝ่าย

รัฐบาลให้ยอมรับกฎหมายที่ฝ่ายค้านเสนอเข้ามา	

ทำาให้ฝ่ายค้านยอมรับ	 เพราะผมเป็นคนตรง		
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ซึ่งต่อมาได้รับความร่วมมือจาก	 ส.ส.	 ไม่ว่าฝ่าย

รัฐบาลหรือฝ่ายค้าน	

หลักคิดที่ใช้ในขณะดำารงตำาแหน่งประธาน
รัฐสภา
	 นิสัยประจำาตัวผม	 หน้าท่ีคือหน้าท่ี	 ในสมัย

ผมเป็นรัฐมนตรี	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี	 และ

ทำาหน้าท่ีในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	

(ป.ป.ป.)	 มีเรื่องให้ผมช่วยตัดสินข้าราชการให้

ไล่ออก	 ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่า	 เป็นการหา

ผลประโยชน์ใส่ตัวเองโดยมิชอบ	 ซึ่งคนนี้ได้

นำาของมีค่ามาให้และขอให้ผมอย่าไล่ออก	 ผม

ปฏิเสธแล้วเซ็นไล่ออก	 ปรากฏว่า	 คนนี้ไปหา

ท่านนายกรัฐมนตรีชาติชาย	 เพราะเป็นเพื่อน

กับหลานของท่าน	 คุณชาติชายเรียกผมไปพบ

พร้อมส่งแฟ้มและขอว่าให้ออกได้ไหม	 อย่าให้

ถึงกับไล่ออก	 เพราะให้ออก	 สามารถกลับเข้า

รับราชการได้		ได้รับเบี้ยหวัด	เบี้ยบำานาญได	้แต่

ไล่ออก		จะไม่ได้รับอะไรเลย	ผมจึงขอคำาแนะนำา

จากนักกฎหมายและเลขาธิการ	ปปป.	ซึ่งในที่สุด

ได้ข้อสรุปว่า		หากทุจริตต่อหน้าที่	 มีโทษไล่ออก

สถานเดียว		แต่ผมไม่ได้เรียนท่านนายก	ฯ	ชาติชาย

ตามตรง	 ในทางกลับกัน	 ผมขอลาออกจาก

ตำาแหน่งเอง		อย่างไรก็ตาม		ท่านนายก	ฯ	ชาติชาย

ไม่ให้ผมลาออกแต่ให้ไล่คนนั้นออก	

	 มีครั้งหนึ่ง	 ผมเป็นประธาน	 มี	 ส.ส.	 พูด

กระทบกับผมมาก	 เมื่อผมลงบัลลังก์มานั่งที่ห้อง

ทำางานแล้ว	 ส.ส.คนนั้นเข้ามากราบผม	 ขออภัย

ที่ล่วงเกิน	 ผมลุกขึ้นมาจูงมือบอกว่า	 “ผมลืม

แล้ว...นั่งบนบัลลังก์นั่น...ท่านประธานบุญเอื้อ...

ถ้าลงมาแล้วไม่ใช่	 หน้าที่คือหน้าที่	 ถ้านั่งบน

บัลลังก์แล้วไม่ได้	 ผมปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ

เคร่งครัด	 แต่เมื่อผมลงมาแล้ว	 ผมลืมหมด”	

ผมเน้นอย่างเดียว หน้าที่คือหน้าที่

การริเริ่มสร้างสถาบันพระปกเกล้า 
	 สถาบันพระปกเกล้า	 ผมเป็นคนสร้าง

ขึ้นเองเพราะเห็นว่า	 ข้าราชการการเมืองระดับ

ท้องถิ่น	 ระดับจังหวัด	 ระดับชาติ	 ต้องมีความรู้

ด้านการเมืองการปกครอง	 กฎหมาย	 และ

ข้อบังคับต่าง	ๆ		ถ้าไม่มีความรู้		จะไปแข่งขันกัน

ได้อย่างไร	 ดังนั้นผู้ที่เข้าสู่การเมืองต้องได้รับการ

อบรม	ซึ่งทุกวันนี	้ 	มีคนจำานวนมากอยากมาเข้า

อบรมที่สถาบันพระปกเกล้า

อยากให้เปรียบเทียบระหว่างนักการเมืองรุ่นเก่า
กับนักการเมืองรุ่นใหม่ 	
	 ตลอด	 ๑๐	 สมัย	 ของการเป็นสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร	 การเมืองไม่ราบรื่น	 มีการยุบสภา

บ่อยคร้ัง	 บางคร้ังทำางานปีกว่าก็ยุบสภา	 เก้าเดือน

ยุบก็มี	ไม่ค่อยครบเทอม		ไม่เหมือนปัจจุบัน		เช่น			

รัฐบาลสมัยที่แล้วอยู่ครบวาระ	๔	ปี	ซึ่งนับว่าเป็น

ประวัติศาสตร์ของรัฐสภาไทยที่อยู่ได้ครบเทอม	

สำาหรับรัฐบาลชุดปัจจุบัน		แม้มีทีท่าว่าจะไม่ครบ

เทอม	แต่ทำางานได้ยาวนานถึง	๓	ปีกว่า	

	 การเมืองอดีตกับปัจจุบันไม่สามารถ

เปรียบเทียบกันได้	 เน่ืองจากในอดีต	 ฝ่ายปกครอง

กับฝ่ายบริหารไม่ประสานงานกันเท่าที่ควร	

จนทำาให้เกิดรัฐประหารและการยุบสภาก่อนครบ

วาระ	
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สาเหตุที่ตัดสินใจอำ ลาวงการการเมืองถาวร
	 แม้ทำางานในแวดวงการเมืองมา	 ๔๒	 ปี	

เป็น	ส.ส.	๑๐	สมัย	เป็น	ส.ส.	คนแรกที่เลือกเล่น

การเมืองเอง	 วางมือเอง	 ในวันที่ประกาศยุติ

บทบาททางการเมือง	 ประชาชนชาวสุพรรณบุรี

มากันเป็นพันคน	 มาขอร้อง	 ร้องไห้กลางสภา	

ไม่ให้เลิก	 ผมได้อธิบายว่า	 ได้รับใช้พี่น้องชาว

สุพรรณมา	 ๔๒	 ปี	 อาย	ุ ๗๙	 ปีแล้ว	 	 ให้ผมได้

พักผ่อนเถอะ	แต่เค้าไม่ยอม	สุดท้ายจึงไกล่เกลี่ย

ให้ทายาทลงแทน	 แต่ยังไม่ได้รับปาก	 เพราะยัง

ไม่ตัดสินใจว่าจะเป็นใคร

ทำ ไมถึงคิดว่าพอแล้ว...หยุดแล้วกับการเมือง 
	 ผมเป็น	ส.ส.	๑๐	สมัย	เป็นรัฐมนตรีประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตร	 	 เป็นรองนายกรัฐมนตร	ี 	 และ

เป็นประธานรัฐสภา	สูงสุดหมดแล้ว		จะให้ผมมา

เลือกตั้งเป็น	 ส.ส.	 มานั่งข้างล่างอีก	 ผมจะทำาได้

อย่างไร	 รวมทั้งอายุมากแล้วด้วย	 ควรจะพอ	

คำ าว่ า 	 “พอ” ควรจะมีอยู่ ในจิตใจของ

ข้าราชการการเมือง...ผมรู้จักคำาว่า “พอ”

หลังจากพ้นตำาแหน่งประธานรัฐสภาไปแล้ว  
ปัจจุบันท่านใช้ชีวิตประจำ วันอย่างไรบ้าง
	 ทุกวันนี้	ผมยังทำาประโยชน์ให้กับสังคมอยู	่

เป็นต้นว่า	 บรรยายเร่ืองการปกครองท้องท่ีให้แก่

ผู้ว่าราชการจังหวัด	 นายอำาเภอ	 หัวหน้าส่วน

ราชการ	การศึกษา	ที่จังหวัดสุพรรณบุร	ี	อวยพร

ให้ประชาชนชาวสุพรรณบุรีในวันปีใหม่	 หลังจาก

ตักบาตรเสร็จ	 ซ่ึงพรท่ีผมให้เป็นพรแสวง	 ต้องทำา

ขึ้นเองจึงจะได	้ ปีหนึ่งผมให้อย่างเดียว	เพราะให้

หลายอย่างเด๋ียวลืมหมด	 ปีแรกผมให้จับผิดตัวเอง

“บำ เพ็ญตนเป็นคนให้” การให้ที่มีคุณค่ายิ่งเหนือกว่าการให้อื่นใด คือ “การให้อภัย”
คนดีแสนดีก็ดีไม่ทั่ว คนจะชั่วก็ชั่วไม่หมด

การพูดในสภา อาจมีความเห็นไม่ตรงกัน กระทบกระท่ังกัน เม่ือออกจากห้องประชุมแล้ว
ขอให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากัน แม้จะอยู่คนละพรรค แต่ก็เป็นพวกเดียวกัน
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ไม่ได้จับผิดคนอ่ืน	 ๓๖๕	 วันท่ีผ่านมา	 	 เราทำาอะไร

ผิดพลาดบกพร่องไปบ้าง	แล้วหาทางแก้ไข	อีกปีหน่ึง

ผมให้บำาเพ็ญตนให้เป็นคนที่หมั่นให้อภัยผู้อื่น		

และปีนี้	 	 ผมให้ส่งรอยยิ้มให้กัน	 	 เพราะรอยยิ้ม

จะสร้างมิตรภาพและทำาให้อายุยืนแข็งแรง	

ตำ แหน่งคณะกรรมการทางด้านจริยธรรมของ
สภาผู้แทนราษฎร 
	 เม่ือ	๓	ปีท่ีแล้ว		ผมได้รับเกียรติจากรัฐสภา

เชิญมาบรรยายเร่ือง	 “จริยธรรมของข้าราชการ

การเมือง”	 เพื่อร่างเป็นข้อบังคับจริยธรรมของ

ข้าราชการการเมือง	ผมบอกตรง	ๆ 	ว่า	ข้าราชการ

การเมืองยุคนี้จะให้มีจริยธรรม	 ๑๐๐	 %	 เหมือน

ยุคผมไม่ได้	 คือคนจะดีก็ดีไม่ท่ัว	 ถึงจะช่ัวก็ช่ัวไม่หมด

เพราะฉะน้ันเราต้องมีการให้	 ให้อะไรก็ไม่ดีเท่ากับ

การให้อภัยกัน	 ขอให้ทุกคนละอายต่อการทำาชั่ว

และให้รู้จักหิริโอตตัปปะ	 คือ	 ให้เกรงกลัวเมื่อ

ทำาผิดแล้วต้องได้รับโทษ	 แต่การที่จะให้ทุกคนมี

จริยธรรมติดประจำาตัวยาก	 จำาเป็นต้องฝึกตั้งแต่

รุ่นอนุบาล	 รุ่นปฐม	 รุ่นมัธยม	 เริ่มที่บ้าน	 ทั้งคุณ

พ่อคุณแม	่	เพราะไม้อ่อนดัดง่าย	ไม้แก่ดัดยาก	

	 สำาหรับตำาแหน่งกรรมการจริยธรรมสภา

ผู้แทนราษฎร		ที่คณะกรรมาธิการจริยธรรม		สภา

ผู้แทนราษฎร	 และท่านประธานชัย	 ชิดชอบ	

แต่งต้ังให้ผมมาเป็นน้ัน	 ผมได้ขอถอนตัวพร้อมย่ืน

ใบลาออก	 เน่ืองจากอายุ	 ๙๐	 กว่าแล้ว	 แต่ใน

ท่ีประชุมไม่ยอมรับใบลา	 ซ่ึงต้ังแต่เวลาน้ันจนถึง

เวลานี้	 ผมไม่เคยเข้าร่วมประชุมเลย	 ผมถือว่า

ทุกคนเป็นรุ่นน้อง	 รุ่นลูก	 รุ่นหลาน	 รวมทั้งการ

ที่จะให้ตัดสินคดีที่ผมไม่ได้อยู่ ในเหตุการณ์ 	

ผมทำาไม่ได้	 เช่น	 มีคดีหนึ่งที่ให้ตัดสิน	 ผมได้

ช้ีแนะไปว่า	ให้ท้ัง	๒	 ฝ่ายมาไกล่เกล่ียกัน	ฝ่ายหน่ึง

ยอมรับ	 อีกฝ่ายให้อภัย	 ซึ่งฝ่ายหนึ่งชี้แจงมาว่า	

ถ้าให้อภัยแล้วจะไปอธิบายประชาชนได้อย่างไร	

ส่วนอีกฝ่ายอ้างว่าได้ขอถอนคำาพูดในสภาไปแล้ว	

ดังนั้นเรื่องจึงจบลงแล้ว	 ไม่จำาเป็นต้องขอโทษ	

ทำาให้คดีนี้ตัดสินไม่ได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้

	 กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ในมาตรา ๙๓ - ๙๘ เรื่องจำ นวน ส.ส. ที่มี
การเปลี่ยนแปลง ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
กับสัดส่วน ส.ส. ที่เปลี่ยนแปลงไป 
	 เป็นเรื่องที่ด	ี	เพราะ	เขตเล็กลง	เขตละคน	

ดูแลได้ทั่วถึง	 หากเปรียบเทียบกับสมัยที่ผมเป็น	

ส.ส.	 สุพรรณบุรี	 รวมเขตทั้งจังหวัด	 ๑๐	 อำาเภอ	

ต้องหาเสียงให้ทั่ว	ลำาบากมาก		ตอนหาเสียงต้อง

นอนกลางดิน	กินกลางทราย	เมื่อเขตเล็กลง	หนึ่ง

จังหวัด	๓	คน	 เขตละ	๑	คน	ดีขึ้น	 แต่มีบางคน

เห็นว่า		สามารถซื้อเสียงได้ง่ายมากขึ้น		ผมคิดว่า

ถ้าเราสร้างความดี...เงินซื้อไม่ได ้

ตอนนี้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 
แต่ก็ยังมีแบ่งออกเป็นฝักเป็นฝ่าย ท่านจะฝาก
ถึงประชาชนอย่างไรบ้าง
	 สภาผู้แทนราษฎรมีหลายพรรค	 ทั้งพรรค

ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่อยู่คนละซีก	 เป็นของ

ธรรมดาท่ีอาจมีความเห็นไม่ตรงกัน	 โต้เถียงกัน

ในสภา	 อย่างไรก็ตาม	 แม้อยู่คนละพรรคใน

ห้องประชุม	 ตีหน้าทศกัณฑ์เข้าหากัน	 แต่เมื่อ

ออกห้องประชุมแล้วให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากัน		

เป็นพวกเดียวกัน	จูงมือกันไปกินกาแฟ		แล้วสภา

เราจะดีขึ้น	
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ในฐานะที่เป็นอดีตประธานรัฐสภาอายุมาก
ที่สุด อยากทราบเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่
ทำ ให้อายุยืนและแข็งแรง
	 ปัจจุบันอายุ	 ๙๓	 ปี	 ไปโรงพยาบาล

พระมงกุฎ	 เพื่อตรวจเลือด	 ส่องดูเส้นเลือด

ทุกเส้น	 ปรากฎว่าทุกอย่างปกติหมด	 ไม่มี

หินปูนติด	เคยไปบรรยายให้ชาวสุพรรณฟัง	เรื่อง

รักษาสุขภาพอย่างไรจึงอายุยืนยาวนาน	

บอกพอสังเขปได้ไหมค่ะ ว่าดูแลอย่างไร
	 ผมตื่นต	ี ๔	 ดูข่าวช่อง	 ๓	 และวิทยุสภา		

ออกกำาลังกายทุกเช้า	 ๓๐	 นาที	 สวดมนต์

ไม่เคยขาด	 นั่งสมาธ	ิ ๓๐	 นาที	 	 การสวดมนต์		

เมื่อหัวใจมีมนต์...ความกังวลจะไม่มี	 แล้วจิตใจ

จะสบาย	 การมองโลกในแง่ดี 	 รวมทั้งการ

หัวเราะเยอะ	 ๆ	 ยิ้มแย้มแจ่มใส	 เจอใครก็ยิ้ม		

ห้ามตีหน้าทศกัณฑ์	 ทำาให้จิตใจสบาย	 อากาศ

ก็สำาคัญ		 อากาศธรรมชาติดีกว่าการอยู่ในห้องที่

เปิดเครื่องปรับอากาศ	

ในโอกาสครบรอบ ๗๙ ปีรัฐสภาไทย อยาก
ฝากอะไรให้แก่องค์กรนิติบัญญัติ
	 สถาบันนิติบัญญัติและสภาผู้แทนราษฎร

เป็นที่ยอมรับของประชาชนจนทุกวันนี้	 เพราะ

ส.ส.	ทุกจังหวัด	ทุกพรรค	 	ล้วนแล้วแต่เป็นคนดี

ทั้งสิ้น	 จึงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทั่ว

ทั้งประเทศให้เข้ามาทำาหน้าที่	 ทุกคนเป็นคนที่

เสียสละ	 การเสียสละ	 คือการให้	 และอยากจะฝาก

ไว้ว่า “บำาเพ็ญตนเป็นคนให้” การให้ท่ีมีคุณค่าย่ิง

เหนือกว่าการให้อื่นใด คือ “การให้อภัย” 

คนดีแสนดีก็ดีไม่ทั่ว คนจะชั่วก็ชั่วไม่หมด การ

พูดในสภา อาจมีความเห็นไม่ตรงกัน กระทบ

กระทั่งกัน เมื่ออกจากห้องประชุมแล้ว ขอให้

ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากัน แม้จะอยู่คนละพรรค		

แต่ก็เป็นพวกเดียวกัน		U
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วันมูหะมัดนอร์  มะทา
“ผมมีเกียรติที่ต้องรักษา เพราะมันคือศรัทธาของประชาชน”
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	 นายวันมูหะมัดนอร์	 มะทา	 อดีตสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรถึง	 ๙	 สมัย	 เป็นผู้มีประสบการณ์

ทางการเมือง	 จนได้รับการแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง

สำาคัญทางการเมืองหลายตำาแหน่ง	 รวมท้ัง

ตำาแหน่งประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทน

ราษฎรและเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ท่ีเป็นชาวไทย

มุสลิม	 เข้ารับตำาแหน่งเม่ือวันท่ี	 ๒๔	พฤศจิกายน	

๒๕๓๙	 จนถึงวันที	่ ๒๗	 มิถุนายน	๒๕๔๓	 เป็น

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที	่ ๒๐	 และเป็น

ประธานรัฐสภา	คนที	่๒๔		

	 ตลอดระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ได้มี

การปรับปรุงพัฒนารัฐสภาไทยตลอดมา	 เพื่อ

ให้สถาบันนิติบัญญัติมีการพัฒนาทัดเทียมกับ

ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ	 นอกจากนี้	 ยังทำา

หน้าที่สมบทบาทของการเป็นประธานในการ

ประชุมสภาฯ	 สามารถควบคุมการประชุม

ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีทุกครั้ง	 จนเป็นที่ยอมรับของ

สมาชิกรัฐสภา	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และ

สื่อมวลชน

อยากให้ท่านเล่าถึงการเข้าสู่เส้นทาง
การเป็นนักการเมือง
	 ผมมีความใฝ่ฝันว่า	 ในชีวิตน้ีอยาก

จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ความใฝ่ฝัน

มีต้ังแต่เรียนหนังสือช้ันมัธยม	 ระหว่างท่ีเรียน

คณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มี

ยังมีความสนใจการเมือง	 เวลามีปราศรัยหรือมี

กิจกรรมท่ีสนามหลวง	 จะเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วย

และขณะน้ันก็มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับอดีต

นักการเมืองคนสำาคัญของประเทศบางท่าน	

เช่น	 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์	 ปราโมช	 ผมเป็น

ลูกศิษย์ของท่าน	 และได้รู้จักกับคุณวีระ	 มุสิกพงศ์	

ซึ่งเป็น	 ส.ส.	 หนุ่มในขณะนั้น	 ที่รู้จักกันเพราะ

ความสนใจการเมือง	 อยากเป็น	 ส.ส.	 เมื่อมี

โอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกในปี	 ๒๕๒๒	

บังเอิญโชคดีได้รับการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรในเขตจังหวัดยะลา

เมื่อก้าวสู่เสน้ทางการเมืองย่อมมีปัญหา
และอุปสรรคท่ านฝันฝ่ ากั บปัญหา
อุปสรรคอย่างไร
	 ผมมีความสุขกับการเป็นผู้แทนราษฎร	

ไม่ได้รู้สึกว่า	 มีปัญหาอุปสรรค	 แม้แต่ช่วงที่กำาลัง

หาเสียง	 สมัยก่อนต้องเดินหาเสียงเพราะมีส่ือไม่มาก

เหมือนกับปัจจุบัน	 ต้องติดโปสเตอร์แทบทุกบ้าน

คุยกับชาวบ้านแต่ละบ้าน	แต่ละหมู่บ้าน	ปราศรัย

กันเกือบทุกวัน	 ดึก	 ๆ	 ดื่น	 ๆ	 ก็ต้องปราศรัย	

บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่า	 มันเป็นงานที่

เหน็ดเหนื่อย	 แต่สำาหรับผมมันเป็นสิ่งที่ท้าทาย	

และสิ่งสำาคัญที่สุด	 ผมมีความสุข	 ไม่มีความทุกข์

เวลาหาเสียง	 ไม่ได้คาดหวังว่า	 จะได้รับเลือกตั้ง

หรือไม่ได้รับเลือกตั้ง	 เพราะตั้งความหวังไว้ทั้ง

สองทางว่า	 ถ้าโชคดีได้รับการเลือกตั้งให้เป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จะทำาหน้าที่เป็นผู้แทน

ของประชาชนให้ดีท่ีสุด	 แต่ถ้าไม่ได้รับการเลือกต้ัง	

ก็จะไปประกอบอาชีพครูตามปกติ	 เพราะฉะนั้น

ใครที่แนะนำาในทางที่ผิด	ๆ	 เช่น	 ให้ซื้อเสียง	 ผม

จะไม่ทำาเด็ดขาด	 เพราะมีความคิดว่า	 ถ้าเป็น						

ผู้แทนแบบนั้นอย่าเป็นดีกว่า	 ถ้าเป็นผู้แทนต้อง

เป็นคนท่ีประชาชนเขาเลือกด้วยความเช่ือม่ันศรัทธา	
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ความศรัทธาในตัวท่านก็ยังมีอยู่แม้ว่า
ท่านจะย้ายจากพรรคการเมืองหลาย
พรรค
	 ทุกครั้งที่ผมจะสังกัดพรรคการเมืองใด	

จะต้องสอบถามประชาชนในพื้นที่ก่อนว่า	 หาก

ย้ายพรรคการเมือง	ประชาชนจะว่าอย่างไร	และ

เขาจะได้ประโยชน์อย่างไร	 ดังนั้นเมื่อลงสมัคร

รับเลือกตั้งครั้งใด	 จึงไม่ผิดหวังในคะแนนเสียง

ที่ได้รับ	 และไม่เคยต่อรองเรียกร้องผลประโยชน์

ตอบแทนหรือตำาแหน่งสำาคัญทางการเมือง		

ตำาแหน่งที่ได้รับเป็นเพราะในที่ประชุมพรรคหรือ

ผู้ใหญ่ของพรรคเห็นควร	 ผมจึงไม่มีหน้าที่ที่จะ

ต้องไปตอบแทนหัวหน้าพรรคหรือเพื่อนสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	 สิ่งที่จะตอบแทนก็คือพี่น้อง

ประชาชนทั้งประเทศ	 โดยพิสูจน์ได้จากการท่ี

ดำารงตำาแหน่งประธานรัฐสภา	 ผมวางตัวเป็นกลาง

ไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลต้องให้โอกาสเท่าเทียม

กัน	 หรือเป็นรัฐมนตรีก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชน

ทั่วประเทศและทำาหน้าที่ตามบทบาทนั้นให้

เหมาะสมมากที่สุด	

ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำ รงตำ แหน่ง
ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ  ถือว่ า เป็น
ประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ท่านเป็น
ชาวไทยมุสลิมคนแรกที่ดำ รงตำ แหน่งนี	้
	 ผ ม เ ป็ น ป ร ะ ธ า น รั ฐ ส ภ า ใ น ยุ ค ที่

รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่ง

โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้สิทธิ	เสรีภาพประชาชน
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แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขว้าง	 ในฐานะที่

เป็นชาวไทยมุสลิมคนแรกที่เป็นประธานรัฐสภา

จึงไม่ใช้ เป็นเรื่องที่แตกต่างอะไร	 เพราะว่า

ประเทศไทยก็ให้สิทธิเสรีภาพกับผู้ท่ีนับถือศาสนา

ทุกศาสนาอยู่แล้ว	 แต่การที่เป็นชาวไทยมุสลิม

มาเป็นประธานรัฐสภาคนแรกนั้น	 ความจริง

ก็ได้ประโยชน์กับประเทศไทยไม่น้อย	 เพราะว่า

ในขณะนั้นมีหลายประเทศที่ เป็นมุสลิมยังมี

ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยไม่มาก	 จึงได้

ใช้ช่วงเวลาที่ เป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ	

ไปเยือนประเทศมุสลิม	 เช่น	 ประเทศอิหร่าน

ซาอุดิอาระเบีย	 ประเทศอียิปต์	 ในตะวันออกกลาง

เกือบทุกประเทศเพื่อไปสร้างความเข้าใจที่ดีให้

กับประเทศเหล่านั้นว่า	 ประเทศไทยได้ให้สิทธิ

เสรีภาพกับพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามเหมือน

กับทุกศาสนา	 และก็ยกตัวอย่างว่า	 แม้แต่ผม

ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามก็ยังได้รับการเลือกตั้ง

เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ	 แสดงให้เห็นว่า

ประเทศไทย	 ไม่ได้กีดกั้นในเรื่องศาสนา	 ซึ่งก็

ทำาให้ประเทศเหล่านั้นเข้าใจ	 และยอมรับใน

ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทย	 มีการเปิดเสรี

ทางการค้า	 ให้ทุนการศึกษา	 และสนับสนุน

ประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้น

หลักคิดในการทำ หน้าที่ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร
	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทน

ราษฎรเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ	 เพราะ

ฉะนั้นต้องทำาหน้าที่ให้สมกับบทบาท	 คือ	 การ

ทำาหน้าที่ที่ดีในการประชุม	 เปิดโอกาสให้ทุกคน

ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม	 และ

เท่าเทียมกันทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล	 ขณะ

เดียวกันก็ต้องรักษากฎข้อบังคับของสภาเพื่อ

ให้สภาดำาเนินไปด้วยดี	 และที่สำาคัญต้องคำานึง

ถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังการถ่ายทอด

การประชุม	 จึงเป็นหน้าที่ของประธานที่จะต้อง

ช่วยดูแล	 นอกจากนั้นความเป็นประธานสภาก็

ยังมีหน้าที่อื่น	 เช่น	 การทำาหน้าที่ผู้แทนของฝ่าย

นิติบัญญัติในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ

ต่าง	ๆ		ซึ่งในต่างประเทศนั้นเขาถือว่า	ประธาน

รัฐสภาเป็นบุคคลที่มีความสำาคัญ	 เพราะเป็น

ผู้แทนของประชาชนทั้งประเทศ	 บางครั้งเวลา
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ไปต่างประเทศเขาก็ให้การต้อนรับดีกว่าประมุข

ของฝ่ายอื่น	 เพราะถือว่าเป็นบุคคลสำาคัญของ

ประเทศไม่น้อยกว่าฝ่ายบริหาร	 และอีกประการหน่ึง

จะทำายังไงให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้ผลักดันกฎหมาย

ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนให้ได้มาก	 เพราะ

ว่ากฎหมายคือเครื่องมือของการนำาไปบริหาร

ประเทศ

ท่านมองเห็นปัญหาของรัฐสภาไทย 
และได้มีการพัฒนา โดยการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงมาตลอด
	 ผมอยากเห็นฝ่ายนิติบัญญัติมีความเข้มแข็ง

มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าฝ่ายบริหารและฝ่าย

ตุลาการ	 จึงได้มีการพัฒนาโดยการปรับปรุง

สถานที่ทำางานของฝ่ายนิติบัญญัติให้เพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งพัฒนาการประชุม

สภาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	 โดยการกำาหนด

ให้มีคณะกรรมการประสานงานของสภาผู้แทน

ราษฎรที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล	 มีการประชุมทุก

วันพุธ	 เพื่อประสานงานเรื่องระเบียบวาระ	 และ

ร่วมกันพิจารณาเป้าหมายว่า	 การประชุมใน

แต่ละวันจะให้กฎหมายผ่านกี่ฉบับ	 แต่ละฉบับ

จะใช้เวลาอภิปรายกันนานเท่าใด	 ซึ่งที่ผ่านมา

การประชุมสภาก็เรียบร้อยขึ้น	 และสภามีภาพ

ลักษณ์ที่ดีขึ้นในสายตาประชาชน	 นอกจากนี้ยัง

ได้สร้างสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยควบคู่กับ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย	 โดยการจัด

ตั้งสถาบันพระปกเกล้าขึ้นมา	 เพื่อพัฒนา	 อบรม	

ให้ความรู้กับบุคคลต่าง	 ๆ	 ให้เข้าใจ	 รักษาและ

หวงแหนระบอบประชาธิปไตย	

ท่านพูดถึงการจัดต้ังสถาบันพระปกเกล้าฯ
อยากทราบว่าท่านมีส่วนผลักดันอย่างไร
	 สมัยท่านมารุต	 บุญนาค	 เป็นประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 และผมเป็นรองประธาน

สภาฯ	 ขณะนั้นครบ	 ๑๐๐	 ปี	 วันประสูติของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ผู้พระราชทาน

รัฐธรรมนูญให้กับประเทศไทย	 จึงคิดว่า	 น่าจะมี

อนุสรณ์สถานของพระองค์ท่ีเก่ียวกับการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย	 จึงได้จัดตั้ งสถาบัน

ที่ส่งเสริมประชาธิปไตย	 เรียกว่า	 สถาบัน

พระปกเกล้าขึ้น	 แต่ขณะนั้นสถาบันพระปกเกล้า

ไม่มีกฎหมายรองรับ	 พอผมเป็นประธานรัฐสภา

มีการร่างกฎหมายขึ้นมารองรับเพื่อให้สถาบันมี

ความมั่นคง	 และโชคดีที่ร่างกฎหมายนี้ผ่านสภา	

นอกจากนี้ยังมีเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

สองท่าน	 คือ	 อาจารย์บวรศักดิ์	 อุวรรณโณ

และอาจารย์นรนิติ	 เศรษฐบุตร	 เป็นอีกบุคคลหน่ึง

ที่ร่วมกันก่อตั้งสถาบันพระปกเกล้า	 โดยเฉพาะ

อาจารย์บวรศักดิ์	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เรื่องนี้ดีมาก	 มีศักยภาพในการที่จะประสาน

ทุกอย่างให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นมาโดยเฉพาะ

เรื่องของงบประมาณ	 ทำาให้ปัจจุบันสถาบัน

พระปกเกล้าเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป	

มีการเปิดอบรมหลักสูตรต่าง	 ๆ	 มากกว่าหนึ่ง

หลักสูตร	ไม่ใช่แค่หลักสูตรในเรื่องของการพัฒนา

ประชาธิปไตยอย่างเดียว	 แต่อย่างไรก็ตาม

สถาบันพระปกเกล้าจะต้องไม่ทิ้งเจตนารมณ์เดิม	

คือ	 เจตนารมณ์ที่อยากให้ประชาชนในระดับ

รากหญ้าได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องประชาธิปไตย

เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ เกิดความห่วงแหนและ
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รักษาระบอบประชาธิปไตย	 รวมทั้ งอยาก

ให้รัฐบาลทุมเทงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับ

สถาบันพระปกเกล้าเพื่อเผยแพร่ความรู้ระบอบ

ประชาธิปไตยไปสู่คนระดับรากหญ้า

ในช่วงที่ดำารงตำาแหน่งประธานสภาฯ 
ท่านได้ทูลเกล้าถวายร่างรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชนเพื่อพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย ในวันที่์๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๐ 

	 เร่ืองน้ีถือว่าเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญของการ

พัฒนาประชาธิปไตย	 เพราะว่า	 ประเทศไทยได้

มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน	 ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่

ฉบับแรกแต่เป็นรัฐธรรมนูญท่ีประชาชนมีส่วนร่วม

อย่างสมบูรณ์จริง	 ๆ	 เพราะขบวนการคัดเลือก

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับน้ี	 มาจาก

ประชาชนทุกจังหวัดท่ัวประเทศ	 และจาก														

นักวิชาการ	 แล้วใช้เวลาไม่มากคือ	 ๑	 ปี	 ในการ

ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ	 ขณะท่ีร่างไม่มีใครไป

บีบบังคับ	 กดดันว่า	 จะต้องเป็นไปในแนวทางใด

ให้อิสระในการร่าง	 และก็ได้ศึกษารัฐธรรมนูญ

จากประเทศต่าง	 ๆ	 รวมท้ังมีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้

ความคิดเห็น	 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่สมบูรณ์

ที่สุดของประชาชนคนไทย	 ผมในฐานะที่เป็น

ประธานรัฐสภาในขณะนั้นมีความภาคภูมิใจใน

รัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างมาก	 รวมทั้งคนไทยทุก

คนก็คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน	แต่อย่างไรก็ตาม

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมามันไม่มีอะไรสมบูรณ์	 ๑๐๐	

เปอร์เซ็นต์ต้องมีข้อบกพร่องบ้าง	 แต่ข้อบกพร่อง

นั้นควรได้รับการแก้ไขมากกว่า	 ไม่ใช่ไปปฏิวัติ

หรือฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง	 ทำาให้ความต่อเนื่องของ

ประชาธิปไตยสะดุดลง	 และเชื่อว่าในอนาคต

รัฐธรรมนูญฉบับ	 ๔๐	 จะได้รับการนำากลับขึ้นมา

บังคับใช้อีกครั้ง	 แต่อย่างไรก็ตามควรมีการแก้ไข

ข้อบกพร่องซึ่งไม่ใช่อยู่ในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ	

แต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติ	

ในมุมมองของท่านมีวิธีการอย่างไรที่
จะทำาให้ประชาชนเข้าใจบทบาทของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างถูก
ต้อง และเกิดความศรัทธาต่อสถาบัน
นิติบัญญัติ
	 ควรมีการประชาสัมพันธ์	 เผยแพร่

ประชาธิปไตย	 รวมท้ังบทบาทอำานาจหน้าท่ี

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ให้ประชาชนเกิดความ

เข้าใจทางสื่อต่าง	ๆ	 	แต่ขณะเดียวกันสมาชิสภา

ผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชน	 หรือ

ตัวแทนของฝ่ายนิติบัญญัติต้องแสดงบทบาท

ท่ีชัดเจนว่า	 ยืนอยู่ข้างประชาชน	 ยืนอยู่ข้าง

ผลประโยชน์ของประชาชน	 เพ่ือให้ประชาชนเกิด

ความศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยและจะส่งผล

ต่อเน่ืองให้เกิดความศรัทธาต่อสถาบันนิติบัญญัติ		
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ในฐานะที่ท่านเป็นคนจังหวัดยะลา
และเป็นชาวไทยมุสลิมคนแรกที่เป็น
ประธานรัฐสภาท่านมีบทบาทอย่างไร
ต่อปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
	 ปัญหาของพี่น้องมุสลิมในสามจังหวัด

ชายแดนภาคได้มีมากเพราะอยู่ตรงชายแดน

สุดของประเทศ	 มีปัญหาในเรื่องของภาษา	 การ

ศึกษา	 และเศรษฐกิจ	 	 ผมมีความตั้งใจว่า	 หาก

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือหากมีโอกาส

เป็นฝ่ายบริหารก็จะนำาเอาปัญหาเหล่านั้นมา

แก้ไขให้ดีขึ้น	 และเป็นความโชคด	ี ซึ่งตามหลัก

ของพี่น้องมุสลิมถือว่า	 เป็นความเมตตาหรือ

ความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้าที่ทำาให้ได้

รับตำาแหน่งที่สูงอย่างที่ไม่เคยคาดหวังมาก่อน

ว่าจะเป็นประธานรัฐสภาและประธานสภา											

ผู้ แทนราษฎร	 หรือเป็นรัฐมนตรี ในหลาย

กระทรวง	 และได้นำาปัญหาเหล่านี้มาแก้ไข	 เช่น	

ขณะดำารงตำาแหน่งประธานรัฐสภา	 และประธาน

สภาผู้แทนราษฎรได้รวบรวมความคิดเห็นจาก	

ส.ส.	 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 นำามาแก้ไข

พระราชบัญญัติการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม	

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารกิจการ

ศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้น	 หรือการจัดตั้งธนาคาร

อิสลามในประเทศ	 ซึ่งต้องร่างกฎหมายขึ้นมา	

รองรับ	 รวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายต่าง	 ๆ	 ที่

เกี่ยวกับการทำาบัตรประชาชนให้กับพี่น้องมุสลิม	

ให้สามารถแต่งกายตามหลักศาสนา	 ได้ถ่าย

บัตรประชาชนตามหลักศาสนาอิสลาม	 เพื่อให้

รู้ว่า	 เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม	 หรือการตั้งชื่อ

ตามหลักศาสนาอิสลามโดยไม่ต้องแก้ไขให้เป็น

ชื่อตามพจนานุกรม	 ตามวัฒนธรรมของสังคม

ทั่วไป	 ทำาให้พี่น้องประชาชนมีความรู้สึกว่า	

ปัญหาที่มีได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่ง

ย้อนกลับไปในสมัยที่ดำารงตำาแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ท่านมีบทบาทสำ คัญในการแก้ไขปัญหา
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และยาเสพติด 
								ปัญหาเรื่องความไม่สงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน	 เพราะเป็นเรื่อง

ความคิดของคนส่วนหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส	

ยะลา	ปัตตานี	และสตูล	ที่อยากจะปกครองตนเอง	

อยากได้สิทธิต่าง	 ๆ	 มากขึ้นเพราะเดิมจังหวัด

เหล่านี้มีการปกครองด้วยตัวเอง	 มีเจ้าเมือง

ปกครอง	 แต่มีฐานะเป็นเสมือนประเทศราช	

ดังนั้นการแก้ไขปัญหาต้องเปลี่ยนความคิดของ

คนเหล่านี	้ แต่การจะเปลี่ยนความคิดของคนนั้น

มันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายเหมือนการเปลี่ยนเสื้อผ้า



53

หรือเปลี่ยนอาคารสถานที่	 แต่มันต้องเปลี่ยน

ความคิดด้วยเรื่องของการศึกษา	 พร้อมกับการ

พัฒนา	 และสร้างความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่	

ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงให้แนวทาง

ไว้ว่า	 การแก้ปัญหาต้องแก้ด้วยการเข้าถึง	 เข้าใจ

แล้วก็การพัฒนาซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้

เวลา	 ในสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยก็มีการแก้ไขปัญหานี้มาตลอด	 และ

ปัจจุบันแม้ผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีผมคิดว่า	 การ

แก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ	 การให้ความรู้	 ให้ความ

เข้าใจ	 ความปรารถนาดีและความจริงใจ	 แล้ว

ให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นใน

การแก้ไขปัญหา	 รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย		

วิธีการเหล่านี้จึงจะแก้ปัญหาได้	 สำาหรับเรื่อง

ยาเสพติดเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่คงไม่ใช่เฉพาะ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น	 สมัยที่เป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยที่ท่าน

ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี	 ก็ได้ดำาเนินการแก้ไข

ปราบปรามในเร่ืองของยาเสพติดอย่างมาก	 บางคน

วิจารณ์ว่า	 ดำาเนินการผิดกฎหมายหรือฆ่า

ตัดตอน	 ขอยืนยันว่าในขณะนั้นได้ดำาเนินการ

ตามกฎหมาย	 และมีคณะกรรมการอำานวยการ	

ที่ประกอบด้วยรองนายกฯฝ่ายความมั่นคงเป็น

ประธาน	อัยการ	 ประชาชน	 ครู	 อาจารย์	 	 พระ		

ผู้นำาศาสนาเข้ามาเป็นกรรมการในระดับต่าง	 ๆ	

ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในพื้นที่	

เช่น	ผู้ว่าฯ	ตำารวจ	กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ตรวจตรา

ทุกพ้ืนท่ี	 หากพบการกระทำาผิดกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

ยาเสพติดต้องดำาเนินการจับกุมตามกฎหมาย

ทันที	 การดำาเนินการตามนโยบายปราบปราม

ยาเสพติดประสบความสำาเร็จค่อนข้างมาก	

จนกระทั่งมีประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ

มาดูแนวทางการดำาเนินการ	 ย้อนกลับไปทำาไม

รัฐบาลจึงต้องทำาเรื่องนี้อย่างจริงจังในขณะนั้น

เนื่องจากได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวที่พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน	

พระองค์ทรงปรารภว่า	 เป็นห่วงเยาวชนเพราะได้

ข่าวว่า	 เยาวชนติดยาเสพติดกันมาก	 ถ้าเยาวชน

ของเราติดยาเสพติดกันมากอย่างนี้	 แล้วเรา

จะฝากอนาคตให้กับใคร	 จึงฝากให้รัฐบาลช่วย

ดูแลด้วย	 รัฐบาลก็รับพระราชดำารินั้นมาเป็น

นโยบาย	 และเป็นนโยบายที่ประชาชนชอบมา

เป็นอันดับหนึ่งมากกว่านโยบาย	 ๓๐	 บาทรักษา

ทุกโรคหรือกองทุนหมู่บ้าน	 เพราะถ้าลูกติดยา

เสพติดพ่อแม่ก็ไม่มีความสุข	 แต่วันนี้รัฐบาลอาจ

จะมีภาระอย่างอื่น	 ประกอบกับบ้านเมืองเกิด

ความแตกแยก	 ขาดความสามัคคี	 และปัญหา

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ทำาให้

ตำารวจหรือฝ่ายปกครองไปแก้ปัญหาเร่ืองเหล่าน้ี

ยาเสพติดจึงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเข้มข้นเท่า

ที่ควร	 ก็ทำาให้ระบาดมากขึ้นซึ่งน่าจะได้รับการ

แก้ไขใหม่

วาทะเด็ดของท่านที่บอกว่า “ผมมี
เกียรติที่ต้องรักษาเพราะมันคือศรัทธา
ของประชาชน” 
	 บังเอิญผมเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม	

มันก็เกี่ยวข้องกับความศรัทธาต่อศาสนา	 ศรัทธา

ต่อพระผู้เป็นเจ้า	 ศรัทธาต่อหลายอย่างในความ

ดีงาม	 ความดีทำาให้มีความเจริญ	 ถ้าความชั่ว

จะทำาให้ไม่เจริญ	 แล้วก็ไม่ได้ไปสวรรค์	 และผม

เชื่อว่า	 ศาสนาทุกศาสนาก็เช่นเดียวกัน	 มีความ

สัมพันธ์กับความดีงาม	 มีความยึดมั่นศรัทธาต่อ

ความดี	 ในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนของประชาชน
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สิ่งที่สำาคัญที่สุดก็คือ	 ต้องเคารพต่อประชาชน

ที่เลือกเรา	 เพราะว่าเขามีความศรัทธาต่อเรา	

ฉะนั้นเราจะดำารงความศรัทธาได้ก็คือ	 ต้องรักษา

เกียรติที่ประชาชนให้กับเรา	 ต้องยอมอดทน

ในการที่จะไม่ไปละเมิดทำาลายความศรัทธาของ

ประชาชน	 เช่น	 การยึดคำามั่นสัญญาที่ได้รับปาก

กับประชาชนว่า	 จะทำาอะไรให้กับประชาชนเมื่อ

ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีหรือประธานสภา	 และ

ไม่ยึดประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของพี่

น้องประชาชน	 หากไม่ยึดมั่นในเกียรติที่มีอยู	่ ไม่

ศรัทธาต่อการที่จะรักษาเกียรตินั้น	 ผมว่าเราก็ไม่

สามารถจะรักษาตำาแหน่งนั้นได้นาน

ท่านมักจะให้สัมภาษณ์อยู่ เสมอว่า
ศรัทธาของประชาชนมีความสำ คัญต่อ
ความมั่นคงขององค์กรนิติบัญญัติ
								การที่จะให้ประชาชนเกิดความศรัทธาต่อ

องค์กรนิติบัญญัติ	 สมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นบุคคล

ที่อยู่ในระบอบนี้	 และเป็นส่วนหนึ่งของความ

มั่นคงในระบอบประชาธิปไตย	 ต้องสร้างความ

ศรัทธาให้เกิดกับประชาชน	 โดยการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 เสียสละเพื่อประโยชน์

ของประชาชนอย่างแท้จริง	 ประชาชนก็จะเกิด

ความศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย	 เวลา

เลือกตั้งประชาชนก็จะเลือกตั้งด้วยพลังบริสุทธิ์	

จะไม่ขายเสียง	 ความศรัทธาของประชาชน

เป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตย

และจะทำาให้องค์กรนิติบัญญัติและระบอบ

ประชาธิปไตยมีความมั่นคง	

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองไทยใน
ปัจจุบันและการเมืองภาคประชาชนใน
สังคมไทย
	 	 ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนคงไม่สบายใจกับ

การเมืองไทยในปัจจุบันเพราะขาดความสร้างสรรค์

ต่อการสร้างระบบประชาธิปไตย	 มีแต่การ

ทำาลายล้างกันมากกว่าที่จะสร้างสรรค์และ

ปรองดองสมัครสมานสามัคคี	 ระบบประชาธิปไตย

เป็นระบบของการสร้างพลัง	 การสร้างสรรค์ด้วย

ความสามัคคี	 ใช้เสียงส่วนใหญ่เป็นหลักของการ

ใช้อำานาจ	 แต่เสียงส่วนใหญ่ก็ต้องเคารพเสียง

ส่วนน้อย		และขณะเดียวกันระบบประชาธิปไตย

ไม่มีการเอาชนะคัดคานกันอย่างไม่รู้จักจบสิ้น		

ต้องมีการให้อภัย	 ไม่มีความอาฆาตในจิตใจ

และจิตวิญญาณของนักประชาธิปไตย	 เพราะ

ประชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือ	 การทำางานเพื่อ

ปวงชน	 เคารพสิทธิของปวงชน	 แต่ไม่ทำาลาย

เจตนารมณ์ของคนส่วนน้อย	 ผู้ชนะต้องไม่

อาฆาตผู้แพ้และไม่ข่มเหงผู้แพ้	 และทำายังไงที่

จะอยู่กันอย่างสันติโดยการไม่ทำาลายล้างซึ่งกัน

และกัน	 สถานการณ์การเมืองปัจจุบันแบ่งเป็น

ฝักฝ่าย	มีการเอาชนะคัดคานกัน	ควรทบทวนว่า	

ประชาชนได้ประโยชน์อะไร		ถึงเวลาที่ประชาชน

คนไทยควรจะคิดใหม่ในการสร้างสรรค์ประเทศ

ให้มีการพัฒนาต่อไป	
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ฝากมีข้ อคิดหรื อข้ อ เตื อนใจให้กั บ
นักการเมืองรุ่นใหม่ซึ่งกำ ลังจะตัดสินใจ
เข้ามาทำ งานทางการเมือง
	 	 	 ผมก็อยากจะเห็นคนรุ่นใหม่เข้ามาทำางาน

การเมือง	 เพราะคลื่นลูกใหม่คงจะดีกว่าคลื่น

ลูกเก่าที่มันค่อย	 ๆ	 หายไป	 แต่ไม่ควรที่จะ

เอาตัวอย่างที่ไม่ดีของคนรุ่นเก่า	 และเชื่อว่า

ประชาชนต้องการนักการเมืองรุ่นใหม	่ ที่มีจุดยืน

ชัดเจนเพื่อประชาชน	 สร้างการเมืองที่ถูกต้อง		

และไม่เชื่อความคิดที่ว่า	 คนเก่าจะเก่งเสมอแล้ว

คนรุ่นใหม่ไม่สามารถจะเก่งเท่าคนรุ่นเก่า	 เพียง

แต่คนรุ่นใหม	่ อาจจะยังไม่มีโอกาส	 ผมอยาก

ให้คนรุ่นเก่าให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่มาก	 ๆ	 ให้

คำาแนะนำาที่ดี	 ๆ	 แล้วเชื่อมั่นในวิธีการใหม	่ๆ	ที่

เป็นการสร้างสรรค์ทางการเมือง	 ผมเป็นนักการ

เมืองคนหนึ่งที่อยากให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่	

และเชื่อมั่นว่า	 ถ้าเราให้โอกาส	 ประชาชนให้

โอกาส	 คนรุ่นใหม่จะพัฒนาการเมือง	 พัฒนา

ประชาธิปไตยต่อไป

วันนี้รัฐสภาไทยก้าวสู่ปีที่	 ๗๙	 แล้ว 
ในฐานะของอดีตประธานรัฐสภาและ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ท่านอยาก
ฝากอะไรถึงองค์กรนิติบัญญัติ
	 	 	 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น

ระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ป	ี ๒๔๗๕	 นับระยะ

เวลาจากอดีตถึงปัจจุบันก็ย่างเข้าสู่ปีท่ี	 ๗๙	 แล้ว	

แต่ถ้าถามว่า	 ประชาธิปไตยของเรามีการพัฒนา

มากน้อยแค่ไหน	 ผมเองในฐานะคนหนึ่งที่อยู่ใน

กลไกของประชาธิปไตย	 มีความเห็นว่าประชาธิปไตย

ในประเทศไทยไม่มีความต่อเน่ือง	 สาเหตุเกิดจาก

การปฏิวัติรัฐประหารที่ เกิดขึ้นในหลายช่วง

นอกจากน้ี	 นักการเมืองซ่ึงเป็นผู้แทนของประชาชน

ไม่ได้สร้างความศรัทธาให้ เกิดขึ้นกับพี่น้อง

ประชาชนเท่าที่ควร	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ผมยัง

ไม่อยากจะให้พี่น้องประชาชนหมดหวังกับ

ระบอบประชาธิปไตย	 เพราะประชาธิปไตย

เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา	 หลายประเทศอย่างเช่น

อังกฤษ	 เขาปกครองในระบอบประชาธิปไตย

มาเป็นหลายร้อยปีแต่ เขาก็ยั งมีปัญหาอยู่

หรืออเมริกาท่ีสร้างประเทศด้วยการเร่ิมต้นของ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้ัง	 ๒๐๐	

กว่าปี	 ประเทศเขาก็ยังมีปัญหาถึงแม้ว่าจะมี

ปัญหาน้อยกว่าประเทศไทยของเรา	 เพราะฉะน้ัน

ประชาชนคนไทยอย่าหมดหวัง	 ประชาธิปไตย

ของเรา	 คนไทยทุกคนต้องช่วยกันสร้างสรรค์ให้

ม่ันคง	 รวมท้ังสถาบันต่าง	ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ฝ่ายนิติบัญญัติที่มีบทบาทสำาคัญต่อการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย	

U U U
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พิชัย  รัตตกุล
“...ในหัวใจของประธานรัฐสภานั้น  

ต้องยึดมั่นในความเป็นธรรมและความยุติธรรม...”
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	 อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์	 เป็นบุคคล

ที่มีประสบการณ์ด้านการเมืองมาอย่างยาวนาน	

เร่ิมต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๑	 จนกระท่ังดำารงตำาแหน่ง

เป็นรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีอีกหลายสมัย		

ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในแวดวงการเมืองทั้ง

ในส่วนของพรรคที่สังกัด  และที่สำาคัญในฐานะ

ที่เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติที่มีความสามารถ

ในการควบคุมการอภิปรายและการประชุมสภาได้

เป็นอย่างดี	 ส่วนในแวดวงสังคมระดับสากล

เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ดำารงตำาแหน่งประธาน

โลกแห่ งส โมสร โรตารี ส ากลในระหว่ า งปี 	

พ.ศ.	 ๒๕๔๕	–	๒๕๔๖

	 นายพิชัย รัตตกุล	เข้ามาดำารงตำาแหน่ง

ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา	

เมื่อวันที่	๓๐	มิถุนายน	พ.ศ.		๒๕๔๓		ถึงวันที	่๙	

พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 นับเป็นประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	 คนที่	 ๒๑	 และประธานรัฐสภา	

คนที่	๒๕	ของประเทศไทย	

บทบาทของประธานรัฐสภาและประธาน
สภาผู้แทนราษฎรระหว่างที่ท่านดำ รง
ตำ แหน่ง
	 ผมเป็นประธานรัฐสภาและประธาน

สภาในช่วงเวลาเล็กน้อยเพียงไม่กี่เดือน	 ไม่ถึง

๑	 ปี	 เพราะฉะนั้นถ้าจะถามประสบการณ์ของ

ผมหรือความรู้ของผมเกี่ยวกับการทำาหน้าที่

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	

มีจำากัดจำาเขี่ยเหลือเกิน	 ประธานรัฐสภาท่านอื่น

คงจะได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมมาก	 ผมเป็น

ประธานเล็ก	ๆ	คนหนึ่งเท่านั้นเอง

หลักการ  แนวคิดหรือแนวทาง ในขณะ
ที่ดำ รงตำ แหน่ง
	 ผมคิดว่าหลักการในแนวทางประธาน

รัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ในหัวใจ

ของประธานรัฐสภานั้น ต้องยึดมั่นในความ

เป็นธรรมและความยุติธรรม	 ไม่ว่าประธาน

คนนั้นจะมาจากพรรคการเมืองใดก็ตาม	 เมื่อมา

ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานสภาแล้ว	 สิ่งแรกที่จะ

ต้องยึดมั่นคือ	 ต้องมีความยุติธรรมและความ

เสมอภาคให้กับทุกคน	

เมื่อประสบปัญหาหรืออุปสรรค เพื่อ
ให้การทำ งานบรรลุวัตถุประสงค์ ท่าน
มีแนวทางอย่างไรบ้าง
	 พูดถึงอุปสรรคแล้ว	 ผมอยากเรียนว่า

งานอะไรก็แล้วแต่เวลาสั้นหรือนาน	 ก็ย่อมต้อง

มีอุปสรรค	 งานอะไรเล่าที่ไม่มีอุปสรรค	 แต่ว่า

ก็เป็นอุปสรรคที่เราในฐานะเป็นประธานสภา						

จะต้องพยายามแก้ไขอุปสรรคน้ัน	 ๆ	 แต่ความจริง

ช่วงระยะเวลาอันสั้น	 ผมมีอุปสรรคน้อยมาก

เพราะตอนนั้นมีสมาชิกฝ่ายค้านในขณะนั้น	

ได้ลาออกจากสมาชิกภาพเยอะเหลือเพียง

ไม่ก่ีคน	 จะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม	 แต่ผมเช่ือ

ท่ีว่ามีสมาชิกส่วนใหญ่ของฝ่ายค้านลาออกไปนั้น	

เพื่ อ เ ป็ นก า รบี บบั ง คั บฝ่ า ย รั ฐบาล โดยมี

นายกฯชวน	 หลีกภัย	 เป็นผู้นำาในขณะนั้นให้

รีบยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่	 เมื่อคนจำานวน

ฝ่ายค้านน้อย	อุปสรรคต่าง	ๆ	ก็ลดน้อยลงไปตาม

เพราะฉะนั้นผมจึงไม่รู้สึกมีอะไรหนักหนานัก	

มีบ้างเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 เป็นของธรรมดา	 แต่ถ้า

ตราบใดท่ีเรายึดม่ันว่าเราเป็นประธานสภาแล้ว	
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เราไม่ฟังเสียงว่า	นาย	ก	เป็นฝ่ายรัฐบาล		นาย		ข	

เป็นฝ่ายค้าน	 แล้วไม่มีความยุติธรรมอย่างน้ี

ใช้ไม่ได้	 ต้องยึดม่ันในหลักการอันนี้ก่อน	 เพราะ

ฉะนั้นถ้ ายึดมั่นในหลักการนี้ แล้วก็ ไม่น่ ามี

อุปสรรคอะไร	 ถึงมีอุปสรรคก็แก้ไขได	้

เปรียบเทียบการทำ งานด้านนิติบัญญัติ 
บริหารและตุลาการ
	 ผมว่าความแตกต่างในหลักการไม่

เปลี่ยนแปลง	 นิติบัญญัติออกกฎหมาย	 แต่

ที่น่าเป็นห่วงมากก็คือ	 นิติบัญญัติไม่สามารถ

ทำาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่	 สมกับคำาพูดที่ว่าเป็น

อำานาจที่	๓	เราม	ี๓	อำานาจ	ซึ่งรั้วทั้ง	๓	อำานาจ	

เป็นอำานาจที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งในการที่จะ

บริหารบ้านเมือง	 อำานาจใดอำานาจหนึ่งหย่อน

ไม่ได้	อำานาจบริหาร	อำานาจตุลาการ	และอำานาจ

นิติบัญญัต	ิ สิ่งที่เป็นห่วงก็คือการทำางานของฝ่าย

นิติบัญญัต	ิ ด้วยเหตุผลอะไรยังไม่ต้องพูดถึงก็ได	้

แต่ถ้าเปรียบเทียบกับฝ่ายบริหาร	 ฝ่ายยุติธรรม

หรือฝ่ายตุลาการแล้ว	 รู้สึกฝ่ายนิติบัญญัติของ

เราจะมีปัญหามาก	 ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า

ฝ่ายบริหารจะไม่มีปัญหา	 มีมากเหมือนกัน	 สิ่ง

ที่มีน้อยที่สุดและน่าที่จะเป็นที่พึ่งพามากที่สุดคือ	

ฝ่ายตุลาการ	

เหตุการณ์สำ าคัญ ในสมัยที่ ดำ า รง
ตำ แหน่งประธานรัฐสภา และประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	
	 สมัยที่ดำารงตำาแหน่งประธานสภานั้น	

ปัญหาการเมืองขัดแย้งกันในสภามี	 แต่เป็นเรื่อง

ธรรมดาเหลือเกิน	แต่โชคดีท่ีไม่มีปัญหาการขัดแย้ง

นอกสภา	 ถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรต่าง	 ๆ	

มาแก้ไข	 มาพูด	 มาคุยกันในสภาแล้วมันก็เป็น

ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง	 แน่นอนเมื่อ

ลงคะแนนออกเสียงหลังจากถกเถียงกันแล้ว	

ฝ่ายค้านจะต้องแพ้ฝ่ายรัฐบาลแน่นอน	 เพราะ

ฝ่ายรัฐบาลมีจำานวนสมาชิกที่มากกว่า	 แต่

อย่างน้อยที่สุดก็ยังมีโอกาสระบายความรู้สึก

ของฝ่ายค้าน	 ระบายความรู้สึกของประชาชน

ส่วนหนึ่งในสภา	 ตามระบอบประชาธิปไตยซึ่ง

เป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้อง

เพราะฉะน้ันท่ีถามว่าอุปสรรคมีอย่างไรหรือไม่	

ผมเรียนตรง	 ๆ	 ว่าช่วงนั้นไม่มีอุปสรรคอะไร

มากมายนัก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ไม่มีอุปสรรค

ภายนอกสภา	 และภายในสภาเองผมก็ให้โอกาส

ฝ่ายค้านเต็มท่ี	ให้ได้พูดและอภิปรายปัญหาต่าง	ๆ

ได้ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม	 การเปิด

โอกาสเช่นนี้	 ทำาให้ฝ่ายค้านได้มีโอกาสบรรยาย

ความอึดอัดใจได้	 ซึ่งจะทำาให้บรรยากาศในสภา

ราบรื่น	งานเดินหน้าได้

มุมมองทางการเมืองในอดีตกับปัจจุบัน
	 ในช่วงท่ีผมเป็นประธานรัฐสภา	 การเมือง

ไม่มีความขัดแย้งกันมากมาย	 ขอเพิ่มเติม

เล็กน้อยว่าการขัดแย้งในสภาน้ันผมว่ายังดีท่ีเรามี

วุฒิสภาท่ีเป็นสภาท่ีสามารถถ่วงดุล	 ความรุนแรง

ให้ลดหย่อนลงไปได้	 ต้องชมเชยสมาชิกวุฒิสภา	

ชุดปัจจุบันนี้ที่ทำางานอยู่	 แน่นอนมีบางคนที่มี

ปัญหาบ้างเล็กน้อย	 แต่โดยส่วนรวมภาพรวม

แล้วบทบาทของวุฒิสภา	 มีความสำาคัญอย่างยิ่ง	

การเมืองในอดีตช่วงนั้นผมว่าไม่มีอะไรแตกต่าง

มาก	 มีแต่ข้อขัดแย้งการเมืองก็เป็นเรื่องธรรมดา	

เพราะตอนนั้นจะมีการเลือกตั้ง	 ใกล้จะมีการ

หมดสมัยวาระการประชุมสมัยสภาครบ	 ๔	 ปี
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พอดี	(ถ้าจำาไม่ผิด)	นายกฯชวนอยู่จนกระทั่งหมด

สมัยเลยเพราะฉะนั้นการขัดแย้งหรืออุปสรรค

การเมืองระหว่างนั้นไม่มีอะไร	 ทุกฝ่ายเตรียมตัว

ในการเลือกตั้งอันนั้นผมไม่ถือว่าเป็นอุปสรรค

การเมืองในปัจจุบันนี้เป็นไปในทิศทางใด 
แบบใด 
	 ผมบอกง่าย	ๆ	 ว่าหนักใจ	 หนักใจมาก	ๆ

และไม่ได้หนักใจเพื่อพรรคใดพรรคหนึ่ง	 แต่

หนักใจระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข	 ผมหนักใจมาก	 ท้ังน้ีเพราะเหตุว่า

เท่าที่อายุผมขณะนี้ก็	 ๘๕	 ปีแล้ว	 อยู่ในวงการ

การเมืองมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๑	 เป็นสมาชิก

พรรคประชาธิปัตย์มา	ตั้งแต่ป	ี พ.ศ.	๒๕๐๑	เป็น

เวลากี่ปีมาแล้ว	 ผมไม่เคยเห็นช่วงไหน	 ที่ไม่มี

ความสามัคคีเกิดขึ้นเท่ากับในช่วงนี้	 รัฐบาลก็ดี

ฝ่ายค้านก็ดี	 มีหลายฝ่าย	 หลายคน	 ผมคิดว่ามี

ความตั้งใจจริงที่จะหาวิธีการที่จะปรองดองกัน	

แต่ว่าไม่สามารถทำาได้	 ถึงแม้รัฐบาลจะตั้งคณะ

กรรมการเยอะแยะ	 มีอดีตนายกฯอานันท์บ้าง	

หมอประเวศบ้าง	 ดร.คณิต	 อดีตอัยการสูงสุด	

เป็นประธานกรรมการชุด	 อะไรต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	

มีเจตนาดีในการที่จะหาทางทำาอย่างไรที่จะมา

ประนีประนอมกัน	 แต่ผมว่าทำาไม่สำาเร็จ	 เพราะ

ไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมที่จะนำาไปสู่การปรองดอง

และยุติการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงเช่นเวลานี้

ฉะนั้นเมื่อมองไปในอนาคตแล้วยิ่งเป็นห่วงว่า

ถึงแม้จะมีการเลือกตั้งแล้ว	 ใครจะชนะก็แล้วแต่	

ปัญหาไม่จบ	ปัญหาความไม่ปรองดองจะไม่จบ	
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ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน
	 ดีมาก	 ๆ	 ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วม	 ใน

อดีตท่ีผ่านมาประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการเมือง

เลย	 นอกเสียจากว่าการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง

เท่าน้ันเอง	 เพราะฉะน้ันการท่ีรัฐธรรมนูญเขียนไว้

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร	 มีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง	 วิธีไหน

ก็แล้วแต่ เป็นเรื่องดี 	 แต่ต้องไม่ ใช่วิธีการที่

แสดงออกมาซึ่ งก่อความเดือนร้อนให้กับ

ประชาชนส่วนใหญ่	 อันนั้นไม่ใช่ประชาชน

มีส่วนร่วมที่ถูกต้องตามวิธีแล้ว	

วันนี้ในฐานะประชาชน หรือในฐานะ
ของคนรุ่นใหม่ในแวดวงการเมือง ขอ
อนุญาตขอคำ แนะนำ 
	 อย่างท่ีผมเรียนเม่ือสักครู่แล้วว่า	 ถึงแม้

จะมีการเลือกต้ังใครจะชนะก็แล้วแต่	 ผมยังเช่ือว่า

เหตุการณ์คงไม่สงบลงได้	 คงยังมีการเผชิญหน้า

กันอยู่นอกสภา	คงยังต้องมีฝ่ายใดชนะ	ฝ่ายใดแพ้

มีฝ่ายเสื้อแดง	 เสื้อเหลือง	 เสื้อเขียว	 เสื้อดำาจะ

มีอยู่เรื่อย	 ๆ	 แบบนี้	 ไม่ได้หมายความว่าการมี

ส่วนร่วมมือของประชาชน	 อันนี้คนละเรื่องกับ

ความเห็นผม	 ความร่วมมือที่ผมกล่าวก็คือ	

ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วม	 มีสิทธิ์พูด	 แต่

พูดแล้วหรือทำาอะไรแล้ว	 ต้องไม่กระทบกระเทือน

คนอ่ืน	 คนจะไปแถวไหนเกิดความเดือดร้อนไป

ไม่ได้	 (ปิดถนน)	 อันนี้ไม่ใช่บทบาทของประชาชน

ท่ีถูกต้องในความหมายของผม	 ผมต้องการให้

ประชาชนฟอร์มเป็นกรุ๊ปได้	 เป็นกลุ่มกดดันได้

และวิจารณ์เร่ืองการเมืองอย่างเต็มท่ี	 อาทิ	 เร่ือง

ทำาไมน้ำามันปาล์มขาดตลาด	 อย่างนี้พูดกันได้

หาข้อยุติเสนอรัฐบาลไป	 เป็นการมีส่วนร่วม	

ส่วนรัฐบาลจะฟังหรือไม่ฟังเป็นอีกเรื่องหนึ่ง	 แต่

ส่วนใหญ่รัฐบาลท่ีผ่านมาไม่ค่อยฟัง	 ท้ัง	 ๆ	 ท่ี

ข้อเสนอแนะของฝ่ายเอกชนมีดี	 ๆ	 เยอะแยะ	

แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดการให้ประชาชนมีส่วนร่วม	

ในวิธีการดังกล่าว	 แต่ไม่ใช่ร่วมโดยทำาความ

เดือดร้อนให้แก่คนอื่น	 เดินทางไปทีต้องคิดว่า

ไปได้หรือไม่ได้	ปิดถนนหรือเปล่า	อย่างน้ีไม่เรียกว่า

ประชาธิปไตย	 ซึ่งจุดนี้ที่ผมบอกว่า	 ผมเป็นห่วง
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ครบวาระ ๗๙ ปี ของรัฐสภาไทย 
อยากจะให้รัฐสภาไทยเป็นอย่างไร
	 ผมคงไม่มีความสามารถหรือความรู้

พอที่จะแนะนำาว่าควรจะเป็นอย่างไร	 เพียงแต่

เอาอดีตมาเปรียบเทียบกับปัจจุบัน	และเม่ือฟังแล้ว	

ได้ยินแล้ว	 สิ่งที่ผมพูดนั้นก็อาจจะนำาไปปรับปรุง

ตัวเองได้	 ผมคงไม่กล้าหาญพอในการที่แนะนำา

ประธานฯคนใหม	่ หรือ	 ส.ส.	 รุ่นใหม่	 บางท่าน

อาจจะบอกว่าแก่แล้ว	 อาย	ุ ๘๕	 ปีแล้ว	 จะมา

แนะนำาอะไร	 แต่ผมเปรียบเทียบให้เห็น	 ผมไม่อยาก

ให้สภาเป็นเหมือนไต้หวัน	 หรือเกาหลีที่ตีกัน

หรืออะไรต่าง	ๆ	 เมื่อสักครู่ผมลืมพูดอีกอย่างว่า

เรื่องเกี่ยวกับจอมพลถนอม	 ในปี	 ๒๕๑๗	 เมื่อ

อาจารย์สัญญาเป็นนายกรัฐมนตรี	ผมได้รับเลือก

เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ	 โดยที่ผมไม่ได้อยู่ใน

กรุงเทพฯ	มี	๓	คนไม่ได้อยู่ในกรุงเทพ	ที่เรียกกัน

ว่า	“สภาสนามม้า”	คนพันสองพันคนมารวมกัน

ท่ีสนามม้านางเล้ิง	 แล้วเลือก	 ๑๐๐	 คน	 เผอิญ

ช่วงน้ันผมไม่อยู่กรุงเทพฯ	มี	๓	คน	คือ	มีอาจารย์ป๋วย		

อ้ึงภากรณ์	 มีอาจารย์คุณหญิงบุญเล่ือน	 เครือตราชู

และผม	 ระหว่างท่ีหาเสียงคัดเลือกเป็นสมาชิก

สภานิติบัญญัติ	 เม่ือกลับมาถึงรู้ว่ามีสภานิติบัญญัติ

และผมเป็นคนหน่ึงท่ีได้รับการคัดเลือก	 ผมก็ได้

เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติในช่วงน้ันเป็นช่วงท่ี

คนต้องการเล่นงานจอมพลถนอมเยอะเหลือเกิน	

ทุกคนโจมตีท่านหมด	 ความดีจอมพลถนอม

ก็มีเยอะ	 แต่คนไม่พูดถึงกัน	 และดำาเนินการต่อไป

จะยึดทรัพย์ของท่านเท่าท่ีจำาได้	๗๐๐	กว่าล้านบาท	

ผมเห็นว่าไม่ยุติธรรมท้ัง	 ๆ	 ท่ีผมเคยเป็นฝ่ายค้าน

กับท่าน	 และได้เสนอกฎหมายยึดทรัพย์ท่าน	

คน ท่ี คัด ค้ านกฎหมาย ท่ีจ ะยึ ด ท รั พ ย์ ข อ ง

จอมพลถนอมนั้นคือ	 ผม	 ซึ่งสมาชิกท่านอื่น

ก็แปลกใจว่ าผมเป็นศัตรูทางการเมืองกับ

จอมพลถนอมและรัฐบาลชุดนี้	 แต่ทำาไมถึงได้

คัดค้าน	 ประเด็นนี้ไปดูในการบันทึกประชุม

สภาได้ว่าผมให้เหตุผลอย่างไร	 ท่ีพูดไม่ใช่จะยก

ตัวเองแต่ที่ถามว่าจะแก้ไขอย่างไร	 มันแก้ไม่ได้	

ผมไม่มีปัญญา	 แต่ผมยกตัวอย่ าง ให้ เห็น

เท่านั้นเองว่า 	 มันควรจะไปแก้ ไขตรงไหน

ประเด็นไหน	 ผมว่านักการเมืองต้องมีศีลธรรม

จริยธรรมพอ เพราะถ้าไม่มีศีลธรรม จริยธรรม

แล้ว เอาแต่ชนะคะคานกันอย่างเดียวไม่ได้ 
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ฝากข้อคิดถึงนักการเมืองรุ่นใหม่ที่จะ
เข้ามาทำ งานในรัฐสภา
	 นักการเมืองรุ่นใหม่นี้มีความรู้ด	ี ความรู้

หมายความว่าเล่าเรียนมาดีกันทุกคน	 อย่างน้อย

ปริญญาตรี	 โท	 เอก	 เพราะฉะนั้นความรู้ใน

นักการเมืองสมัยนี้ไม่มีปัญหา	 นอกจากจะต้อง

เน้น	ศีลธรรม	จริยธรรมแล้ว	จะต้องเน้นอีกอย่าง

คือ	 วินัย	 แล้วพรรคการเมืองแต่ละพรรค	 โดย

เฉพาะวิป	ต้องทำางานหนักกว่านี้		เพื่อให้ทุกอย่าง

ในสภาเป็นไปตามที่ควรจะเป็น	ในระบอบรัฐสภา	

ตามระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข	 แต่ถ้าหากต่างคนต่างปล่อยปละ

ละเลย	 ไม่รู้ว่าจะทำาอะไร	 ได้แต่ปรึกษากันว่า

ทำาอย่างไรดี	 ก็จะเป็นสิ่งที่ควบคุมยาก	 แต่ทั้งนี้

ประธานรัฐสภาก็ต้องมีส่วนสำาคัญ	ในการควบคุม

การอภิปรายให้เป็นไปตามกรอบไม่นอกประเด็น

ท่านมองว่าตัวเองมีภาพลักษณ์แบบไหน 
ในขณะที่ดำ รงตำ แหน่งประธานรัฐสภา
		 ผมคิดว่าผมเฉียบขาดแต่ไม่ดุ	 ส่วนการ

ประนีประนอมนั้นต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์																	

ข้ึนอยู่กับเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 บางอย่างเราจะดุดัน

อย่างเดียวไม่ได้	 มันต้องใช้ดุลพินิจว่าช่วงไหน

ควรประนีประนอมอย่างไร	 แต่ในหลักการแล้ว

ประธานต้องเฉียบขาด	 ถ้าไม่เฉียบขาดแล้วคน

ประท้วงก็วุ่นวายหมด	 เฉียบขาดน้ีไม่ได้ดุว่ากล่าว

สมาชิกโดยไม่มี เหตุผล	 แต่ในหลักการแล้ว

ประธานจะต้องชัดเจน	 เฉียบขาด	 ในขณะเดียวกัน

ก็ต้องมีความยืดหยุ่นบ้างพอสมควร	
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มุมมองในเรื่องของความปรองดอง 
	 ผมว่าต้องมีทางออก	 มีทางไปสู่ความ

ปรองดองได้	แต่ไม่ใช่ขณะน้ี	เพราะผมเรียนต้ังแต่แรก

แล้วว่าใครจะชนะ	แพ้อะไรก็แล้วแต่	 ถ้าเป็นแบบน้ี

ความปรองดองไม่เกิดยังมีฝ่ายกลุ่มนั้น	 กลุ่มนี้

ขึ้นมา	 มีการประท้วงปิดถนน	 เพราะมีตัวละคร

ไม่กี่ตัวที่จะสามารถสร้างความปรองดองให้เกิด

ขึ้นได้	 หาทางให้ตัวละครเหล่านั้นเล่นในบทบาท

หลักคิดหรื อแนวทางในการปฏิบัติ  
ตลอดชีวิตของการทำ หน้าที่กับการดำ รง
ตำ แหน่งเป็นนักการเมือง
	 ต้องเรียนอย่างน้ีก่อนว่า	 ผมเข้ามาอยู่

ในวงการการเมือง	 มีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างจังหวัด	

๑๐	 กว่าปี	 ทำาให้ผมเห็นความยากจนของคน	

น่ันทำาให้เห็นว่าต่างจังหวัดต้องการการพัฒนาอีก

เยอะ	 แต่ท่ีผ่านมาผมไม่เห็นว่าจะทำาอะไรเลย	

ขอยกตัวอย่าง	 แม้กระท่ังสุภาพสตรีจะลงไป

อาบน้ำ าในแม่น้ำ า มีโส ร่ง ผืนเ ดียว	 มีลูกสาว

กำาลังจะเป็นสาว	 ๑	 คน	 อาบน้ำาต้องผลัดเปล่ียน

กันไปลงอาบน้ำา	 เพราะมีผ้านุ่งผืนเดียว	 ผม

เล่าเรื่องนี้บ่อย	 ๆ	 เพราะอยากให้เห็นความ

ยากจนว่าเมืองไทยมีขนาดไหน	 เพราะฉะนั้น

นี่ เป็นส่วนหนึ่ งที่ทำ า ให้ผมคิดว่ ามี โอกาสมี

ทางที่ จะช่วยได้ 	 ถ้าผมเป็นผู้แทน	 เพราะ

ฉะ น้ันการ เ ป็น ผู้แทนทำ า ใ ห้ ไ ม่ คิดห วังอะไร

โดยเฉพาะอย่างย่ิงผมเองไม่ได้มีกิจการค้าส่วนตัว

ไม่มีบริษัทอะไรส่วนตัว	 มีคนบอกผมเป็นเจ้าของ

บริษัทหมากหอมเยาวราช	 ไม่จริงเลย	 ผมมีหุ้น	

๕	 เปอร์เซ็นต์	 แต่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของ	 เพราะ

ฉะนั้นผมจึงไม่มีอะไรด่างพร้อย	 คำาตอบผมมีว่า	

ถ้าหากเรามั่นคงในหลักการ ในจุดยืนของเรา 

เราต้องการทำาความดี ช่วยเหลือคนที่ยากจน

กว่า นั่นแหละจะเป็นนักการเมืองที่ดีได้ 

d d d
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โภคิน  พลกุล
“ระบอบประชาธิปไตยจะไปได้ดี ต้องมีความยุติธรรม
ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเราไม่มีอคติ
หรือพยายามขจัดอคติให้มากที่สุด”
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	 อดีตประธานรัฐสภา	 ที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่ง	 ก่อนเข้าสู่

ฝ่ายนิติบัญญัติ	 มีประสบการณ์การทำางานทั้ง

ฝ่ายบริหารและตุลาการ	 เป็นต้นว่า	 ดำารงตำาแหน่ง

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	 รองนายก

รัฐมนตรี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด	 และรองประธาน

ศาลปกครองสูงสุด	 เมื่อก้าวมาทำาหน้าที่ในฝ่าย

นิติบัญญัติ	 ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ปรับปรุงให้

การประชุมสภามีประสิทธิภาพมากขึ้น	 มีความ

สามารถในการผลักดันให้กฎหมายผ่านการ

พิจารณาในสภาได้อย่างรวดเร็ว	 และการทำาให้

รัฐสภาไทยได้รับการยอมรับในเวทีระหว่าง

ประเทศ

	 ดร.  โภคิน  พลกุล	 ดำารงตำาแหน่งประธาน

สภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา	 ระหว่าง

วันที่	 ๘	 มีนาคม	 ๒๕๔๘	 -	 ๒๔	 กุมภาพันธ์		

๒๕๔๙	 นับเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนท่ี	 ๒๒

และเป็นประธานรัฐสภาคนท่ี	 ๒๖	 ของประเทศไทย		

การเข้ามาสู่แวดวงการเมือง
	 เริ่มจากการที่ผมเป็นอาจารย์สอนวิชา

ที่เกี่ยวกับการเมือง		คือ		กฎหมายมหาชน		โดย

เน้นกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ		

ทำาให้มีโอกาสรู้จักกับผู้ใหญ่หลายท่าน	 ท่านแรก		

คือ	 	 พลเอกชวลิต	 	 ยงใจยุทธ	 	 ขณะนั้น	 	 ท่าน

ดำารงตำาแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและรักษาการ

ตำาแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด	 ท่านกำาลัง

ทำาโครงการอีสานเขียว	 จึงมีความคิดที่จะให้

อาจารย์มหาวิทยาลัยมาร่วมกันทำางานเพื่อ

พัฒนาอีสาน	 ซึ่งตอนนั้น	 ผมเป็นอาจารย์ที่

คณะนิติศาสตร	์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง		ทำาให้

มีโอกาสได้ทำางานร่วมกับท่าน	 โดยเฉพาะ

งานวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาวถิชีวีติของชาวอสีาน

ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีน้ำาใจ	 มีเมตตา	 และมีความ

ปรารถนาดีต่อบ้านเมือง	 จึงมีความสนิทสนมกับท่าน

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	 นอกจากนี้	 ผมยังมีโอกาส

ได้รู้จักกับท่านบรรหาร	 ศิลปอาชา	 และท่านทวิช

กล่ินประทุม	 ในช่วงท่ีท่านมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย

รามคำาแหง	

	 ต่อมา	 ผมได้ร่วมปรึกษาหารือให้แนวคิด

ต่าง	ๆ	 แก่	 พลเอกชวลิต	 ร่วมกับ	 อาจารย์ลิขิต	

ธีรเวคิน	อาจารย์กระมล	 ทองธรรมชาติ	 ดร.	 วีรพงษ์	

รามางกูร	 อาจารย์เกริกเกียรติ	 	 พิพัฒนเสรีธรรม

ฯลฯ	 หลังจากน้ัน	 ท่านพลเอกชวลิตได้ขอให้ผม

ช่วยดูเร่ืองนโยบายต่าง	 ๆ	 ของพรรคความหวังใหม่

ในขณะนั้น	 และเมื่อท่านดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ผมได้เป็นที่ปรึกษา

ให้ท่าน	 	 ซึ่งหลัก	 ๆ	 จะเกี่ยวกับเรื่องการบริหาร

ราชการ	 โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น

เป็นต้นว่า	 ทำาอย่างไรให้ท้องถ่ินมีความเป็นอิสระ

มากขึ้น	 มีรายได้เพิ่มขึ้น	 และสามารถทำางาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน	 การร่วมงาน

กับพลเอกชวลิตทำาให้ผมได้รับความรู้ และ

มีโอกาสพบปะนักการเมือง	 นักบริหาร	 ครู

อาจารย์จำานวนมาก	 จนกระท่ังเม่ือท่านบรรหาร

เป็นนายกรัฐมนตรี 	 ท่านให้ผมช่วยยกร่าง

นโยบายของรัฐบาลร่วมกับ	 ดร.	 สุรเกียรติ์ 		

เสถียรไทย	 และเนื่องจากโควตารัฐมนตรีที่แบ่ง

ระหว่างพรรคต่าง	 ๆ	 เหลือหนึ่ งตำาแหน่ง

จึงเป็นครั้งแรกที่ได้เป็นรัฐมนตรีประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรีดูแลด้านกฎหมาย	 ใน	 พ.ศ.	๒๕๓๘	
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	 ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ	 (พ.ศ.	 ๒๕๓๘-

๒๕๔๐)	 นายกรัฐมนตรีบรรหารประกาศยุบสภา

หลังการเลือกตั้ง	 ผมได้เป็นรัฐมนตรีประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี	 ดูแลเกี่ยวกับกฎหมาย

ในรัฐบาลพลเอกชวลิต	 ช่วงน้ีมีการผลักดัน

กฎหมายหลายฉบับ	 เป็นต้นว่า	 พ.ร.บ.	 วิธีปฏิบัติ

ราชการการปกครอง	 พ.ร.บ.	 ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ	 พ.ร.บ.	 ความรับผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่	 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง	 ซ่ึงกฎหมายดังกล่าว

กว่าจะสำาเร็จลงได้	ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยมาก

	 เม่ือพลเอกชวลิตลาออก	 มีการจัดต้ัง

รัฐบาลใหม่	 พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล	

ผมไม่ได้เป็น	 ส.ส.	 เป็นรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจาก

การเลือกตั้ง	 ประกอบกับขณะนั้นได้รับการ

เสนอชื่อจากกฤษฎีกา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 	และอีกหลาย	ๆ	แห่ง		

ให้เป็น	“ตุลาการศาลปกครองสูงสุด”	และภายหลัง

ได้รับการเลือกจากภายในตุลาการให้เป็น	 “รอง

ประธานศาลปกครองสูงสุด”

การเข้ามาทำ งานในองค์กรนิติบัญญัติ
	 ช่วงท่ีเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลท่านบรรหาร

และท่านพลเอกชวลิต	 ทำาให้ได้รู้จักกับนักการเมือง

หลาย	 ๆ	 ท่ าน	 ถึ งแม้ ว่ าผมทำางานที่ ไม่

เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	 หรือเรื่องผลประโยชน์		

ดูแลเฉพาะด้านวิชาการท่ีเก่ียวกับกฎหมายเป็นหลัก

แต่เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ดูแลสำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกากับสำานักงานอัยการสูงสุด

และเมื่อรัฐบาลต้องเสนอกฎหมายเข้าสู่สภา

เพื่อพิจารณา	 ก็ได้รับมอบหมายให้ไปชี้แจงแทน

แทบจะทุกหน่วยงาน	 ทุกกระทรวง	 ทำาให้คุ้นเคย

กับนักการเมืองเกือบทุกท่าน

	 สำาหรับ	 	พันตำารวจโท	ทักษิณ	 	ชินวัตร	

เดิมทีเดียวผมไม่ได้รู้จักสนิทสนมกับท่าน	 มารู้จัก

ตอนเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลด้วยกัน	 ท่านเคย

ชวนให้ไปอยู่พรรคไทยรักไทยตอนต้ังพรรคใหม่	 ๆ

เพื่อจะได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง	 แต่ผมได้ปฏิเสธ

ท่านไป	 เน่ืองจากอยากกลับไปทำางานด้านวิชาการ

ประกอบกับเพิ่งลาออกจากการเป็นสมาชิก

พรรคความหวังใหม่ของท่านพลเอกชวลิต	

จึ งยั งไม่อยากสังกัดพรรคใดทั้ งสิ้น	 ต่อมา	

เมื่อดำารงตำาแหน่งรองประธานศาลปกครอง

สูงสุด		ประมาณ	๓	ปีกว่า		ได้รับการติดต่อจากท่าน

อีกคร้ัง	 ด้วยท่านอยากให้ช่วยพัฒนาประเทศไทย

ให้ทันโลกไม่เสียเปรียบใคร	 และอย่างน้อย	

สามารถก้าวไปเป็นผู้นำาในแถบภูมิภาคได้	 ผู้นำา

ในลักษณะการเป็นหุ้นส่วน	 ไม่เอารัดเอาเปรียบ	

เป็นเพ่ือนบ้านพัฒนาไปด้วยกัน	 การที่จะเป็นใน

ลักษณะนี้ได้นั้น	 จำาเป็นต้องปรับปรุงในหลายเร่ือง	

ต้ังแต่การปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพดีขึ้น	 มีหลักประกันให้ข้าราชการ

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น	 ซึ่งในประเด็นนี้	

ท่านนายก	 ฯ	 ทักษิณได้มอบหมายให้	 ดร.	 วิษณุ

เครืองาม	 ทำา	 แต่มีอีกเรื่องที่ต้องการให้ผมทำา

คือ	 การจัดระเบียบกฎหมายเศรษฐกิจท้ังหมด	 ซ่ึง

ก่อนหน้าน้ี	 ท่านได้มอบหมายให้มีคณะกรรมการ

ไปศึกษากฎหมายเศรษฐกิจ	 แต่ยังไม่ได้ผลอะไร

ชัดเจน	 ท่านนายกฯ	 ทักษิณอยากเห็นผลเร็ว

เพราะเราไม่สามารถหนีเร่ืองการค้าขาย	 การติดต่อ

สัมพันธ์ต่าง	 ๆ	 กับนานาชาติ	 ดังน้ันจำาเป็น

ต้องมีการศึกษาว่าจะทำาอย่างไรท่ีจะจัดระเบียบ
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กฎหมายเศรษฐกิจ	 ท้ังทางด้านการค้าการลงทุน

ด้านเกษตร	 ด้านอุตสาหกรรมต่าง	 ๆ	 ให้เป็น

ระบบ	 ถ้าเรามีระบบราชการท่ีเข้มแข็งทันสมัย

มีประสิทธิภาพ	 ขณะเดียวกันมีระบบกฎหมาย

เศรษฐกิจที่ทันสมัยทันโลก	 และมีประสิทธิภาพ	

การค้าขายและการลงทุนจะเป็นไปด้วยความราบร่ืน	

และส่งผลดีต่อประชาชนทั้งหมด		

	 การเข้ามาเป็นนักการเมือง	 ภรรยาผม

ไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่า	 เม่ือไปเป็นนักการเมือง

อาจถูกใส่ร้ายป้ายสี	 แต่ในท่ีสุด	 (ประมาณต้นปี	

พ.ศ.	 ๒๕๔๗)	 ตัดสินใจรับตำาแหน่งรองนายก

รัฐมนตรี	 ดูแลด้านกฎหมาย	 โดยรับผิดชอบ

กฎหมายเศรษฐกิจทั้งหมด	 เนื่องจากอยากให้

กฎหมายบ้านเราเป็นระบบมากขึ้น	 ทั้งนี้	 ผมได้

ประสานงานกับกฤษฎีกาและหน่วยงานต่าง	 ๆ

ให้ทำาบัญชีเพื่อจะแยกแยะว่าควรจะปรับปรุง

กฎหมายเศรษฐกิจอย่างไร	 โดยเลือกประเด็น

หลัก	 ๆ	 ก่อน	 เป็นต้นว่า	 การค้าจะเป็น

อย่างไร	 กฎหมายเกี่ยวกับการเข้ามาลงทุนของ

ชาวต่างชาติ	 เรื่องคนคนต่างด้าว	 การเกษตร	

อุตสาหกรรม	 พยายามรวบรวมทำาให้เป็นระบบ	

ซึ่งเป็นครั้งที่สองที่เข้าสู่ระบบการเมือง

	 จากนั้น	 ประมาณเดือนมีนาคม	 พ.ศ.	

๒๕๔๗		ท่านนายก	ฯ	ทักษิณปรับคณะรัฐมนตรี		

ได้มอบหมายให้ผมดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย	 เพราะภาคใต้กำาลังมีปัญหาหนัก

ต้องแก้ด้วยการทำาให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์และ

มีความเป็นธรรม	 คือ	 การทำาอย่างไรให้พี่น้อง

ประชาชนรู้สึกว่าเราบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เท่าเทียมกัน	 ประกอบกับผมเคยช่วยงานท่าน

พลเอกชวลิตตอนอยู่กระทรวงมหาดไทยมาก่อน		

อีกท้ังกระทรวงมหาดไทยน่าจะเป็นหน่วยงานหลัก

ในการแก้ปัญหา	 ถ้าทำาเร่ืองน้ีไม่ได้	 การแก้ปัญหาอ่ืน

จะยาก	 ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประมาณ	 ๑	 ปี	 	 จนกระทั่งสภาสิ้นอายุในเดือน

มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๘			

	 ต่อมา	 	 ท่านนายก	 ฯ	 ทักษิณ	 ขอให้

ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ	 โดย

ท่านบอกว่าอยากเห็นประธานรัฐสภาที่มีความรู้

ทั้งภาษาไทย	 ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี	

จะได้ประสานกับต่างประเทศได้	 นอกจากนี้	

อยากให้การทำางานในสภามีระบบมีหลักเกณฑ์ท่ี

ชัดเจนข้ึน	 ทำาให้ผมก้าวเข้ามาสู่ฝ่ายนิติบัญญัติ		

ความแตกต่างระหว่างการทำ งานในฝ่าย
บริหารกับนิติบัญญัติ
	 ความสัมพันธ์กับนักการเมืองไม่ ได้

แตกต่างกันมากนัก	 แต่จะต่างกันตรงท่ี	 การเป็น

รัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีต้องอยู่ภายใต้

การบังคับบัญชาของรองนายกรัฐมนตรีท่ีกำากับดูแล

กระทรวงน้ัน	 ๆ	 หรือนายกรัฐมนตรี	 ส่วนตำาแหน่ง

ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภา

ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติโดยตรง	 ทุกอย่าง

ต้องรับผิดชอบเอง	 เป็นเบอร์หนึ่ง		ทำาให้ต้องมา

ศึกษางานอีกระดับหนึ่ง	 ถึงแม้มีประสบการณ์

ในสภามาบ้าง	 แต่มีความจำาเป็นต้องค้นคว้า

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ของประธานสภาและ

หลักเกณฑ์ข้อบังคับที่ใช้ในการประชุม	 ตัวอย่าง

การแก้ปัญหาในควบคุมการประชุม			เช่น		เมื่อมี

การประท้วง		การถูกพาดพิง		และเมื่อเกิดปัญหา		

มีแนววินิจฉัยไว้อย่างไรบ้าง	
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หลักคิดที่ใช้การทำ งาน
	 หลักคิดที่ผมยึดในการทำางาน	 คือ		

ความเป็นกลาง	 แม้ เป็นสิ่ งที่พิสูจน์ ได้ยาก		

สำาหรับผม	 ความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่	

คือ	 	 การเคารพข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	 	 เพราะ

ข้อบังคับคือกติกา	 ข้อบังคับที่ใช้ในสภามา

จากการกำาหนดของสมาชิกสภา  แต่เมื่อไม่

เคารพกฎเกณฑ์ที่เขียนขึ้นมาเอง  แล้วจะให้

ประชาชนเคารพกฎหมายได้อย่างไร			

	 หากเปรียบเทียบกับข้อบั งคับการ

ประชุมสภาของเรากับทั่วโลก	 	 ข้อบังคับ	 ฯ	 ของ

เราดีมาก		ซึ่งถ้าเราอยู่ในกรอบข้อบังคับ		สมาชิก

สภาจะได้เห็นความเป็นกลางและความเป็นธรรม		

เพราะทุกอย่างเป็นไปตามกติกาที่เราช่วยกันร่าง

มาตั้งแต่อดีตและปรับปรุงกันมาโดยตลอด	 แต่

ถ้าไม่เคารพสิ่งเหล่านี้		สภาจะวุ่นวาย

ในช่วงดำารงตำาแหน่งประธานรัฐสภา	
มีความประทับใจในการทำ งานช้ินไหนบ้าง
	 สามเรื่องใหญ	่ ๆ	 ครับ	 เรื่องแรก	 คือ		

ทำาให้การประชุมสภามีประสิทธิภาพมากขึ้น		

ตั้งแต่การตั้งวิปของฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรที่มี

ตั วแทนมาจากทุ กพรรค เป็นสมาชิ กคอย

ประสานงาน	 ทั้งนี้	 เนื่องจากในสภา	 แม้มี

วิปฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน	 แต่ต่างฝ่ายต่าง

ทำางานประสานกันเองภายใน	 มักมีปัญหาเมื่อมี

การประชุมเสนอกฎหมาย	 โดยฝ่ายรัฐบาล

มักเล่ือนกฎหมายท่ีฝ่ายตนเสนอข้ึนมาก่อน	 ทำาให้

 “ ข้อบังคับที่ใช้ในสภามาจากการกำาหนด
ของสมาชิกสภา แต่เมื่อไม่เคารพกฎเกณฑ์
ที่เขียนขึ้นมาเอง แล้วจะให้ประชาชนเคารพ
กฎหมายได้อย่างไร ”
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ฝ่ายค้านไม่พอใจ	 มีการประท้วง	 ส่งผลให้

การประชุมในสภาไม่ราบร่ืน	 เม่ือมีวิปฝ่ายสภาผู้แทน

ราษฎร	 เวลาประชุมสภาในวาระปกติ	 ฝ่ายเลขา

จะนำารายงานมาให้ประธานและวิปฝ่ายสภาผู้แทน

ราษฎรตรวจดูในแต่ละวันประชุมว่ามีวาระ

กฎหมาย	 กระทู้	 หรือเร่ืองอ่ืน	 ๆ	 อะไรบ้าง

และตกลงกันในเร่ืองการประชุม	 จาก น้ัน

ให้ตัวแทนกลับไปแจ้งให้แก่สมาชิกในพรรค

ของตนทราบ	

	 สำาหรับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา	 มักจะ

มีปัญหา	 ฝ่ายหนึ่งต้องการให้นานที่สุด	 ส่วนอีก

ฝ่ายต้องการให้เร็วที่สุด	 ต้องมีการตกลงกันก่อน		

โดยผมพยายามแยกแยะให้เห็นว่า	 การแถลง

นโยบายเป็นสิทธิ์ของสมาชิกทุกคนที่จะซักถาม

รัฐบาล		ไม่ใช่เฉพาะของฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล		

เพราะเขาต้องไปบอกประชาชนว่า		รัฐบาลแถลง

นโยบายอย่างนี้	 	 เขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไร		

แต่ถ้าตกลงกันไม่ได	้ 	 ผมจะบริหารตามข้อบังคับ

คือตามสัดส่วน		ฝ่ายค้านม	ีส.ส.	เท่าไหร่	รัฐบาล

มีเท่าไร	 วุฒิสมาชิกมีเท่าไร	 เอามารวมกันแล้ว

ใครเป็นสัดส่วนเท่าไร	 ส่วนการเปิดอภิปราย

ไม่ไว้วางใจ	 หรือ	 อภิปรายร่าง	 พ.ร.บ.	 งบประมาณ

จะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านอย่างเต็มที	่ เพราะเป็น

สิทธิ์ของฝ่ายค้าน	ฝ่ายรัฐบาลมีหน้าที่ชี้แจง

	 ผมพยายามจัดระบบการประชุมรัฐสภา

ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด	 เพราะไม่อย่างนั้น		

ในช่วงการประชุมสภาจะมีปัญหามาก	

	 เ ร่ือ ง ท่ีส อ ง 	 คื อ 	 ก า ร แ ก้ ปัญห า

การบริหารงานในรัฐสภา	 ท้ังวุฒิสภากับสภา

ผู้แทนราษฎรมีงานท่ัวไปเหมือนกัน	 แต่ต่างแยกกันทำา

เป็นต้นว่า	 ด้านต่างประเทศ	 ท้ังสองฝ่ายมีหน่วยงาน

ของตนแยกเป็นประเทศ	 แยกภาษา	 ฝ่ายรักษา

ความปลอดภัยแยกจากกัน	 ระบบ	 IT	 เป็นคนละ

ระบบกัน	 ดังน้ัน	 จะมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

จึงควรจะต้องมีสำานักงานเลขาธิการรัฐสภาเอางาน

ท่ีต้องทำาร่วมกันมาไว้ที่ เดียวกัน	 ส่วนงานท่ี

ต้องทำาโดยเฉพาะ	 เช่น	 งานของคณะกรรมาธิการ

งานการประชุม	 ให้เป็นของแต่ละสภาไป	

	 เรื่ องที่ สาม	 เป็นด้ านต่างประเทศ		

เนื่องจากที่ผ่านมาประธานรัฐสภาไทยหรือ

ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทในเวที

ระหว่างประเทศอยู่ในระดับหนึ่ง	 แต่เราต้อง

พยายามพัฒนารัฐสภาไทยก้าวไปเป็นผู้นำาระดับ

ภูมิภาคและระดับโลก		

	 ทั้งนี้	 ขณะที่ผมดำารงตำาแหน่งประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 มีโอกาสเป็นประธานของ

กลุ่ม	ASEAN	 กลุ่ม	ASEAN	Plus	Three	(สมาชิก

ประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคอาเซียน	 จีน	

เกาหลี	 และญี่ปุ่น)	 และกลุ่ม	 APEC	 ช่วงนั้น

มีการเลือกกรรมการบริหารของสหภาพรัฐสภา

( Inter	 -	 Par l iamentary	 Union	 :	 IPU)

ประเทศไทยมีตัวแทนไปเป็นกรรมการมาแล้ว

สองคน	 คนหลังสุดลาออกมาเป็นรัฐมนตรี	 จึงมี

การเสนอคนใหม่เข้าไปแทน	 คร้ังน้ันผมเสนอแนะ

ว่ าประ เทศไทยควร เสนอสุ ภาพสตรี เป็ น

ตัวแทน	 เนื่องจาก	 IPU	 ส่งเสริมสถานภาพและ

บทบาทของสตรี	 อาจารย์ลลิตา	 ฤกษ์สำาราญ

รองประธานฯ	 คนที่ สอง	 จึ ง เป็นตัวแทน

จากประเทศไทย	 โดยมีตัวแทนจากประเทศ

เกาหลีใต้เป็นคู่แข่งที่สำาคัญ	 ทางเราพยายาม

หาเสียงสนับสนุนจากกลุ่มประเทศในอาเซียน		

ญี่ปุ่น	 จีน	 อินเดีย	 เกาหลี เหนือ	 เนปาล		

ออสเตรเลีย	 (กลุ่ม	APEC)	 และในท่ีสุด	 	อาจารย์

ลลิตา	 ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารของ	 IPU
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ด้วยคะแนนชนะขาด	 ทำาให้ประเทศไทยได้รับ

การยอมรับมากขึ้น

	 ต่อจากน้ัน	 ในการเลือกประธาน	 IPU		

ท่ีมีการแข่งขันระหว่างตัวแทนจากสองประเทศ		

คือ	 เบลเยียมท่ีถูกเสนอช่ือโดยสหภาพยุโรป	

(European	 	Union	 :	 EU)	 กับอิตาลี	 ผมสนับสนุน

ตัวแทนจากอิตาลีเนื่องจากมีวิสัยทัศน์ดี	 น่าจะ

พัฒนา	 IPU	 ได้มากกว่าตัวแทนจากเบลเยียมที่

เป็นนักวิชาการ	 ประกอบกับหลายประเทศใน

อาเซียนต่างเห็นด้วยและอยากให้ผมสนับสนุน

ให้อิตาลีชนะ	 ซึ่ งถือ เป็นความภาคภูมิ ใจ		

เนื่องจากที่ผ่านมา	 เราเป็นประเทศเล็ก	 ๆ	 ถูก

ล็อบบี้ว่าจะเป็นพวกใคร	 แต่วันนี้เรากำาลังจะ

ล็อบบี้ให้อิตาลีเป็นประธาน	 IPU	 ถ้าเราล็อบบี้

ได้สำาเร็จ	 เราจะมีความสำาคัญมาก	 ขณะนั้น		

อิตาลีมีประเทศในแถบแอฟริกาสนับสนุนอยู่		

ส่วนทางเอเชีย	 	ผมขอให้ช่วยกันสนับสนุนอิตาลี		

ซึ่งภายหลังลงคะแนน	 อิตาลีชนะเบลเยียม

มากกว่ากันถึงเท่าตัว

	 เม่ืออิตาลีได้เป็นประธาน	 IPU	 เขาให้เกียรติ

ประธานรัฐสภาไทยมาก	 เห็นได้จาก	 ในการ

ประชุม	 IPU	 คนอื่นวิพากษ์วิจารณ์อะไร

อิตาลีจะโต้แย้ง	 แต่ เมื่อผมวิพากษ์วิจารณ์

เขายอมรับ	 จนกล่าวได้ว่าในสายตาของประธาน

สภาโลก	 ประธานรัฐสภาไทยมีความสำาคัญ

นอกจากนี้	 เมื่อองค์การการค้าโลก	 (World	

Trade	 Organization	 :	 WTO)	 ร่วมมือกับ	 IPU	

จัดให้มีการประชุมสัมมนาที่ฮ่องกง	 ผมเป็น

ประธานรัฐสภาเอเชียที่ ได้รับเชิญให้ไปพูด

แสดงทัศนะของฝ่ายนิติบัญญัติต่อเรื่องการค้า

ของโลก	 แม้แต่เมื่อผมพ้นจากตำาแหน่งประธาน

รัฐสภาไปแล้ว	 	กรรมการ	 IPU	ยังเชิญไปประชุม

เพื่อปรับปรุง	IPU	ในด้านต่าง	ๆ

การทำางานในองค์กรนิติบัญญัติท่ีเก่ียวกับ
การผลักดันและการยกร่างกฎหมายสำ คัญ ๆ
	 การเสนอกฎหมายเพื่อพิจารณาในที่

ประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร		ผูท้ีเ่สนอ	 เชน่				รฐัมนตร	ี	

คณะกรรมาธิการที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มา

จากพรรคต่าง	 ๆ	 ตามสัดส่วน	 จะชี้แจงต่อ

ที่ประชุม	 และเมื่อผ่านจากที่ประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรแล้ว	 จะเสนอต่อวุฒิสภา	 ร่างกฎหมาย

ทีเ่สนอให้วุฒิสภาพิจารณา	 จะไม่ใช่ร่างกฎหมาย

ของรัฐบาลแล้ว	 แต่เป็นร่างกฎหมายของสภา

ผู้แทนราษฎร	 เป็นหน้าที่ของทั้งฝ่ายรัฐบาล

และฝ่ายค้านต้องช่วยกัน	 เป็นต้นว่า	 การเสนอ

พ.ร.บ.	 ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 ซ่ึงท่านอภิสิทธ์ิ

เวชชาชีวะ	 ส.ส.	 พรรคประชาธิปัตย์	 เห็นด้วย

เพราะประชาชนจะได้มีสิทธิรู้ข้อมูลข่าวสาร	

ผมจึงขอให้ท่านช่วยสนับสนุน		โดยเสนอให้ท่าน

เป็นตัวแทนของรัฐบาล	 เพราะระบบแบบเก่า	

คนที่เสนอกฎหมายในวุฒิสภาเป็นโควต้าของ

รัฐบาล	 แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้ว	 พอพ้นจากสภา

ผู้แทนราษฎรไป	 จะเป็นเร่ืองกฎหมายของ

สภา ผู้แทนราษฎรไปเสนอสภาสูง 	 ดัง น้ัน

จึงเตรียมจัดองค์ประกอบตั้งแต่เป็นรัฐมนตรี

(พ.ศ.	 ๒๕๓๘-๒๕๓๙)	 เวลาเราเสนอกฎหมาย

ให้วุฒิสภา	 เราไม่ใช่ตัวแทนรัฐบาล	 แต่เป็น

สภาผู้แทนราษฎร	 เช่น	 ในการเสนอ	 พ.ร.บ.	

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ท่ีตอนแรกมีปัญหา

มากมาย	 แต่ผมขอให้ท่านถวิล	 ไพรสณฑ	์ ส.ส.	

พรรคประชาธิปัตย์	ช่วยดูและร่วมผลักดันให้เร็วข้ึน

เพราะเมื่อฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเห็นตรงกันว่า

ควรมี	 เราต้องช่วยกันอธิบายแก่ที่ประชุมวุฒิสภา	

การเถียงเพ่ือเอาแพ้ชนะจะทำาให้กฎหมายไม่ผ่าน

หรือเสียเวลามาก	
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	 และเ ม่ือผมมาเป็นรัฐมนตรี	 ผมได้

กราบเรียนท่านพลเอกชวลิตและท่านบรรหาร

เก่ียวกับกฎหมายท่ีตกไปเพราะมีการยุบสภาหรือ

สภาครบวาระว่า	 ควรรีบเอากลับมาเสนอใหม่

เนื่องจากถ้ารอการเสนอกฎหมายตามขั้นตอน

ปกติ	 กว่าจะผ่านจากกรม	 กระทรวง	 คณะ

รัฐมนตรี	 กฤษฎีกา	 ในช่วง	 ๖๐	 วันแรกของรัฐบาล

จะไ ม่ มี ร่างกฎหมายเสนอสภา ผู้แทนราษฎร	

แต่ถ้าเราเอาร่างเก่ามาเสนอเลยในนามรัฐบาล	

ทุกอย่างจะรวดเร็วขึ้นเพราะเห็นด้วยตรงกัน	

	 กฎหมายหลาย	 ๆ	 ฉบับ ท่ีไ ม่ผ่าน

การพิจารณา	 หรือกว่าจะผ่าน	 ใช้เวลาถึง	 ๑๐	 ปี	

เป็นเพราะเมื่อเปลี่ยนรัฐบาล	 พรรคเดิมมิได้คุม

กระทรวงเดิม	 นโยบายเปล่ียน	 คนใหม่มาไม่รู้เร่ือง

กฎหมายเดิมจะตกหมด	 เร่ิมนับหน่ึงใหม่วนเวียน

อยู่อย่างนี้	 เมื่อมีสภาผู้แทนราษฎรใหม่	 มีร่าง

กฎหมายรอให้พิจารณาจำานวนมากแต่ล้วน

เ ป็ น ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย ที่ 	 ส . ส . เ ส น อ ทั้ ง สิ้ น

ไม่มีร่างของรัฐบาลเลย	 ส.ส.	 ไม่มีอะไรยุ่งยาก	

แค่บอกเจ้าหน้าที่เอาร่างมาเซ็นเสนอ	 ก็บรรจุ

ว า ระต่ อ ไป 	 แต่ เ มื่ อ ไม่ มี ร่ า ง ของรั ฐบาล	

เมื่อพิจารณาร่างของ	 ส.ส.	 แม้จะเป็นฝ่าย

รัฐบาลเอง	 แนวปฏิบัติก็คือ	 รัฐบาลจะขอรับ

ไปพิจารณาก่อนรับหลักการ	 ขอเวลา	 ๓๐	 วัน

๖๐	 วัน	 สรุปคือไม่ได้ทำาอะไร	 เอามาถกเถียงกัน

แล้วขอรับกันไปเพื่อไปสร้างกฎหมายคู่ขนาน

ซึ่งถ้ายังสร้างกฎหมายคู่ขนานไม่ได้จะเลื่อน

เอาวาระอย่างอื่นขึ้นมาแทน	 สภางานไม่เดิน

เพราะเป็นอย่างนี้	 แต่ตอนหลังดีขึ้น	 ในสมัยนั้น

ผมแก้ด้วยทางปฏิบัติ	

เทคนิคในการทำาให้ร่างพระราชบัญญัติ
ผ่านการพิจารณาในสภาอย่างรวดเร็ว
	 ผมใช้วิธีการให้เกียรติท่านผู้ท่ีเก่ียวข้อง			

กล่าวคือ	 ท่านผู้ใหญ่ในสภา	 เช่น	 วุฒิสภา

หลายท่านเป็นครูบาอาจารย์	 บางท่านเป็น

เพ่ือนคุณพ่อ	 ผมเข้าไปกราบท่าน	 คุยกับท่าน

แล้วเรียนท่านว่า	 อยากให้ท่านช่วยพิจารณา

ให้ ร วด เร็ ว 	 ถ้ าท่ าน เห็ นด้ วย ในหลั กการ

เพราะถ้ามีแต่ทิฐิมุ่ งเอาแพ้ชนะกันก็จะเกิด

การสงวนคำาแปรญัตติมากมาย	 เร่ืองจะยาว

และตอนน้ันกฎหมายหลายฉบับยากท้ังน้ัน

ทำาให้ผ่านไม่หมด	 แต่เพราะผู้ใหญ่หลายท่าน

เมตตา	 บางท่านบอกว่าตรงนี้เอาเป็นข้อสังเกต

ไปก็แล้วกัน	 จะไม่ขอสงวนคำาแปรญัตติ	 หรือ

แม้บางกรณีวุฒิสภาแก้ไขมากแต่เป็นประโยชน์

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่ยอม	 เรื่องก็จะยาว

ผมก็ ไ ป คุ ย กั บ วิ ป ท า ง สภ าผู้ แ ทน ร าษฎ ร

โดยให้ถือว่าแก้ไม่เยอะแล้วกัน	 จะได้ผ่าน

เป็นร่างกฎหมายเร็วข้ึน	 โดยเฉพาะเร่ืองท่ี

เป็นประโยชน์ต่อประชาชน	 เช่น	 กฎหมายข้อ	มูล

ข่าวสารฯ	 เป็นต้น	
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บทบาทในคณะกรรมการปฏิรูประบบ
ราชการ	 และการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
การเล่ือนข้ันของข้าราชการ
	 เมื่อก่อนการเลื่อนขั้น	 จะเลื่อนกี่ขั้น

ก็ได้	 แล้วแต่การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาและ

การพิจารณาเป็นแบบปกปิ	 ผมจึงได้เสนอให้มี

การประเมิน	 มีวิธีการประเมินท่ีชัดเจนและ

ควรมีการเปิดเผยผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นให้ทุกคน

ได้รับรู้

	 การประเมิน	 จะคิดเป็นระบบเหมือน

เอกชน	 ปีละ	 ๒	 คร้ัง	 คือ	 คร่ึงปีแรกกับคร่ึงปีหลัง

ครึ่งปีแรกดีมากได้หนึ่งขั้น	 ถ้าธรรมดาได้ครึ่งขั้น

ดังน้ัน	 ถ้าไม่มีดีไม่เสียจะได้ปีละข้ัน	 การประเมิน

แบบนี้	 เจ้านายต้องคุยกับลูกน้อง	 คือ	 เมื่อ

ประเมินแล้วต้องแจ้งไปยังผู้ถูกประเมินเพื่อ

เขาจะได้ตรวจสอบว่าเจ้านายเข้าใจถูกต้อง

หรือไม่	 ลูกน้องสามารถโต้แย้งได้	 นอกจากนี้

ควรเปิดเผยผู้ที่ ได้รับการเลื่อนขั้นเพราะคน

ทำางานดีควรเปิดเผยให้รับรู้ทั่วกัน	 ซึ่งตอนนี้

ใช้ระบบแบบนี้หมด

มุมมองต่อการเมืองในปัจจุบัน	 โดยเฉพาะ
การเมืองภาคประชาชน
	 เมื่อมาเป็นรัฐมนตรี	 จนมาอยู่ศาล

ปกครอง	 ได้ผลักดันให้มีการจัดต้ังศาลปกครองข้ึน

ผมคิดว่าระบบต่าง	ๆ 	จะดีขึ้น		ตั้งแต่นักการเมือง

ยอมรับการตรวจสอบต่าง	ๆ	อย่างตรงไปตรงมา

มากขึ้น	 ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น	 ได้รับ

การคุ้มครองมากขึ้น	 และการปกครองท้องถิ่น

พัฒนาขึ้น		

	 ระบบท่ีเราชอบพูดกันว่า 	 “ นิติ รัฐ”		

“นิติธรรม”	 นิติรัฐ	 หมายถึง	 รัฐท่ีกฎหมายเป็นใหญ่

นิติธรรม	 คือ	 กฎหมายเป็นใหญ่	 แม้จะมี

ที่มาต่างกัน	 แต่ทั้ งสองคำามีความมุ่งหมาย

เดียวกัน	 คือทำาอย่างไรให้เป็นรัฐประชาธิปไตย

ที่กฎหมายเป็นใหญ่	 การบังคับใช้กฎหมายไม่

ว่าเจ้าหน้าที่ระดับใดหรือแม้แต่ศาลต้องเป็นไป

โดยเที่ยงธรรม	 ซึ่งคิดว่าจะพัฒนาขึ้น	 แต่ช่วง

ก่อนยึดอำานาจในเดือนกันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	

มี เหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ในสังคมไทยที่คนไม่

ยอมรับกติกาประชาธิปไตย	 ไม่เคารพในกฎแห่ง

ความยุติธรรม	 ผมคิดว่าถ้าเราไม่พอใจระบอบ

ประชาธิปไตย	 ไม่ยึดในความเป็นธรรม	 กลายเป็น

เรื่องของอารมณ์ความรู้สึก	 การแก้แค้นเอาแพ้

เอาชนะ	 จนกลายเป็นพรรคพวกนิยม	 เราจะ

หลงทางกันหมด	 บ้านเมืองท่ียุ่งทุกวันน้ี	 ประเด็น

คือความไม่เป็นธรรม	 เราอย่าไปเบ่ียงเบนว่าเป็น

ประเด็นความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจหรือทาง

สังคมซึ่งดำารงอยู่มาตลอด	 ความไม่เป็นธรรมที่

เกิดขึ้นทุกวันนี้คือเรื่องกฎหมายและการบังคับใช้

กฎหมาย	 คนยึดอำานาจบอกว่าต้องการสร้างนิติรัฐ

นิติธรรม	 แต่การยึดอำานาจเป็นการปฏิบัติที่

ตรงกันข้ามกับนิติรัฐ	 นิติธรรม	 ถ้าอยากเห็น

สังคมเดินหน้าต่อไปได้	 	 ไม่มีระบอบอะไรที่ดีเท่า
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ระบอบประชาธิปไตย	 ระบอบประชาธิปไตย

จะไปได้ด ี ต้องมีความยุติธรรม ความยุติธรรม

จะเกิดได้  ก็ต่อเมื่อเราไม่มีอคติหรือพยายาม

ขจัดอคติให้มากที่สุด 

	 เมื่อผมเป็นประธานสภา	 ถ้าคุมการ

ประชุมโดยอคติ	 ให้พวกเดียวกันพูด...ไม่ใช่

พวกไม่ให้พูด	 ก็อยู่ไม่ได้	 ในตอนแรก	 ๆ	 มี

ปัญหา	 ท่าน	 ส.ส.	 อาวุโสท่านหนึ่ง	 อ้างว่า

ถูกพาดพิง	 ถึงแม้ว่าพิจารณาแล้ว	 อีกฝ่าย

ไม่ได้พูดพาดพิงให้ท่านเสียหาย	 แต่ในเมื่อ

ท่านจะพูด	 ทุกคนต้องยอม	 มาในระยะหลัง	

พอพูดกันด้วยเหตุผล	 ตกลงกันอย่างเป็นระบบ	

และพยายามยืนหยัดอยู่บนกฎข้อบังคับอย่าง

เคร่งครัด	 ตรงไหนผมผิดผมยินดียอมรับ	 ความ

เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพวกมีได้	 แต่ต้อง

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม	 ถ้าไม่มี

ตรงนี้แล้ว	 แม้เป็นเพื่อนกันแต่วันหน้าอาจจะ

ไม่เป็นเพื่อนกันได้	 เป็นพวกกันอาจตีกันได้	

เพราะเมื่อเกิดความไม่เป็นธรรม		อย่างอื่นมันจะ

ไปหมด

ในโอกาส ๗๙ ปี	 รัฐสภาไทย	 อยากเห็น
รัฐสภาไทยในอนาคตเป็นอย่างไร 		
	 อยากให้รัฐสภาไทยเป็นท่ีพ่ึงได้	 กล่าวคือ

ระบบโลกสมัยใหม่	 ไม่ใช่ฝ่ายบริหารเท่านั้น

ที่มีความสำาคัญ	 นิติบัญญัติมีความสำาคัญ																

เช่นกัน	 ในเมื่อองค์การสหประชาชาติ	 (United	

Nation	 –	 UN)	 เป็นองค์กรที่มาจากฝ่ายบริหารมี

บทบาทในเวทีโลก	 ฝ่ายนิติบัญญัติควรมีองค์กร

ให้แสดงบทบาทเช่นเดียวกัน	 ซึ่งตอนที่ผมเป็น

ประธานรัฐสภา	 ได้พยายามผลักดันบทบาท

ของ	 IPU	 	 ให้ทัดเทียมกับ	 UN	 	 และแม้ว่าสภา

อาจพูดอะไรได้ไม่เท่าฝ่ายบริหาร	 แต่อย่าง

น้อยที่สุด	 สิ่งไหนที่ละเมิดกฎกติกาสากลอย่าง

ชัดเจน	 เราต้องพูดออกมา	 ในสภาก็เช่นเดียว	

สิ่งไหนที่ละเมิดกฎกติกา	 จะเป็นรัฐธรรมนูญก็ดี		

เราต้องพูดออกมา	 ส่ิงน้ีจะทำาให้สภามีศักด์ิศรี		

สมาชิกและเจ้าหน้าท่ีทุกคนมีศักด์ิศรี	 ศักด์ิศรี

ที่ว่านี้	 ไม่ใช่เอาไปเบ่งกับใคร	 แต่เป็นศักดิ์ศรี

ที่ เขายอมรับในความเป็นตัวตน. . . ในความ

ตรงไปตรงมา...ในความเที่ยงธรรมของเรา

อยากให้ท่านช่วยฝากข้อคิดให้แก่นักการเมือง
และข้าราชการรัฐสภาด้วยค่ะ
	 รัฐสภาประกอบด้วยสองส่วน	 คือ	สมาชิก

รัฐสภากับเจ้าหน้าที่ 	 สำาหรับสมาชิกรัฐสภา	

อยากให้ทุกท่านทำางานอย่างเต็มที่	 โดยเฉพาะ

งานในคณะกรรมาธิการและด้านการต่างประเทศ		

ด้านการประชุม	 อยากให้มีการเคารพกฎกติกา

การประชุม	 ส่วนเจ้าหน้าที	่ ก็เช่นเดียวกัน		เวลา

ผมประชุม	 ไม่ได้ประชุมเฉพาะกับเจ้าหน้าที่

ระดับสูงเท่านั้น		ซี	๔	ซี	๕	ก็เชิญมาประชุมด้วย		

อยากให้เห็นความสำาคัญของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ		

เพราะจะได้รู้ว่าคนในองค์กรคิดอย่างไร			

d d d
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ชัย  ชิดชอบ
“...ความใฝ่ฝันในชีวิตของผมนั้นคือ 

ต้องการเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร...”



75

	 ท่านชัย	 ชิดชอบ	 เป็นนักการเมืองท่ีมี

ประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนาน	 การเข้าสู่

เส้นทางนักการเมืองด้วยการเร่ิมต้นเป็นนักการเมือง

ท้องถิ่น	 ทำางานคลุกคลีกับชาวบ้านตั้งแต่สมัย

เป็นผู้ ใหญ่บ้านและกำานัน	 จนได้รับรางวัล

กำานันแหนบทองคำา	 จึงทำาให้ท่านเป็นนักการเมือง

ที่มีความเข้าใจการเมืองระดับท้องถิ่นเป็นอย่างดี

เมื่อท่านมาดำารงตำาแหน่งประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อป	ี ๒๕๕๑	 ซึ่งถือ

เป็นตำาแหน่งสูงสุดทางฝ่ายนิติบัญญัติ	จึงนับเป็น

รางวัลชีวิตสูงสุดที่ท่านภาคภูมิใจในการทำาหน้าที่

เป็นนักการเมือง	

การก้าวเข้าสู่วงการเมืองครั้งแรก	
				 ผมเริ่ ม เล่นการเมืองระดับท้องถิ่น

มาตั้งแต่อายุ	 ๒๗	 ปี	 ตอนนั้นผมอยู่ที่จังหวัด

สุรินทร์และมีญาติเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดสุรินทร์	ในสมัยนั้นหลายท่าน	ไม่ว่าจะเป็น

นายขาว	 ธรรมสุชาติ	 นายยืน	 สืบนุการณ์	 และ

นายเหลื่อม	พันธ์ฤกษ์	ต่อมาในป	ี๒๕๐๐	ผมจึง

ได้ทำางานติดตามญาติที่เป็นนักการเมืองอาวุโส

เหล่านี้ 	 การทำางานคลุกคลีกับนักการเมือง

ในครั้งนั้นทำาให้ผมมีความคุ้นเคยและเข้าใจงาน

ด้านการเมืองมากข้ึน	 ทำาให้ทราบว่านักการเมือง

สามารถที่จะไปประสานงานต่าง	 ๆ	 ให้เกิด

ประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนได้	 ดังนั้นผมจึงเกิด

ความรู้สึกผูกพันและอยากจะเป็นนักการเมือง

						 ในช่วงเริ่มต้นผมได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น

ผู้แทนราษฎรเมื่ออายุ	 ๒๙	 ปี	 ที่จังหวัดสุรินทร	์

แต่ไม่ได้รับการเลือกต้ัง	 ผมได้คะแนนมาอันดับ	๔

ซึ่งเกณฑ์ในการเลือกตั้งครั้งนั้นมีสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรได้เพียง	 ๓	 คน	 หลังจากนั้น

ผมก็กระโดดมาเล่นการเมืองท้องถิ่นมาเป็น

สมาชิกสภาเทศบาล	 และก็ได้รับตำาแหน่ง

เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์	

ในระหว่างนั้นผมก็สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก

สภาจังหวัดที่สุรินทร์	 และได้รับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาจังหวัดสุรินทร์ด้วย	 ครั้งสุดท้าย

ผมได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรที่จังหวัด

สุรินทร์ก็แพ้เช่นเดิม	 โดยได้คะแนนมาอันดับ	 ๔

เหมือนเช่นเคย	 ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าสมัยก่อน

นั้นการเลือกตั้งไม่ เหมือนปัจจุบัน	 เราไม่มี

โปสเตอร์เหมือนสมัยปัจจุบัน	 ต้องใช้ชอล์กที่

เขียนกระดานดำาแทน

		 	 หลังจากที่ผมดำารงตำาแหน่งเป็นสมาชิก

สภาเทศบาลและสภาจังหวัดแล้ว	 ก็มีความ

ตั้งใจอย่างมุ่งมั่นว่า	 ในชีวิตนี้จะต้องเป็นผู้แทน

ราษฎรให้ได้	 แต่ผมก็ประสบปัญหาชีวิตในการ

ทำามาหากินมาโดยตลอด	 นับตั้งแต่เป็นผู้จัดการ

ร้านสหกรณ์ท่ีสุรินทร์	 ต่อมาก็มีอาชีพเดินขายหนังเร่

ซึ่งหนังเร่สมัยก่อนนั้นเป็นหนัง	 ๑๑	 มิลลิเมตร	

จากนั้นก็มาประกอบอาชีพทำาโรงโม่บดย่อยหิน

ที่บ้านกระทม	 ตำาบลนาบัว	 อำาเภอเมือง	 จังหวัด

สุรินทร์

				 ต่อมาเมื่อปี	 ๒๕๐๒	 ผมและครอบครัว

ก็ย้ายภูมิลำาเนามาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์	 แล้วก็

มาสร้างโรงโม่บดย่อยหินที่เขากระโดง	 ตำาบล

อิสาณ	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดบุรีรัมย์	 แต่การ

ย้ายครอบครัวมาครั้งนี้ก็ประสบกับปัญหาและ

อุปสรรคมากมาย	 เพราะเจ้าของโรงโม่หินเดิม

ของจังหวัดบุรีรัมย์มีอิทธิพล	 รวมทั้งยังถูกรังแก

จากฝ่ายบ้านเมือง	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการ
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จังหวัด	 ปลัดจังหวัด	 และตำารวจในพื้นที่	 ซึ่งใช้

วิธีการหลายอย่างเพื่อไม่ให้ผมทำาโรงโม่หิน	

ทั้งจับกุมขัง	และค้นบ้านพัก	 เป็นต้น	จากปัญหา

ที่เกิดขึ้นทำาให้ผมคิดว่าความอยุติธรรมในสังคม

ยังมีอยู่	 ถ้าเราไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีความ

ยุติธรรมก็จะไม่เกิดขึ้น	 สิ่งนี้ทำาให้ผมเกิดความ

มั่นใจว่าจะต้องสมัครผู้แทน	 และต้องหาวิธี

การอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขกฎหมายหรือ

ปัญหาของพี่น้องประชาชนให้ได้	 ซึ่งขณะนั้น

บังเอิญว่าในถิ่นที่ผมอยู่ ในตำาบลอิสาณนั้น

ตำาแหน่งผู้ใหญ่บ้านว่างลง	 เนื่องจากผู้ใหญ่บ้าน

คนเดิมเสียชีวิต	 ทำาให้ต้องมีการเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้าน

ผมตัดสินใจลงสมัครแข่งขันในครั้งนี้	 และก็ชนะ

การเลือกตั้งได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน	 ต่อมาตำาแหน่ง

กำานันก็ว่างลงอีก	 เพราะกำานันคนเดิมท่านอายุ

มากจึงลาออก	 ตอนนั้นตัวผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน

ได้เพียง	 ๑๐	 วันเท่านั้น	 ต่อมาก็ได้รับเสียงเป็น

เอกฉันท์ชนะการโหวตของผู้ใหญ่บ้านให้เป็น

กำานัน	 ซึ่งกำานันสมัยนั้นจะเลือกจากผู้ใหญ่บ้าน

ทั้งตำาบลที่มีทั้งหมด	 ๑๗	 หมู่บ้าน	 ในฐานะ

กำานันผมก็พยายามทำางานในตำาบลอย่างเต็มที่	

หากมีการพัฒนาถนนหนทางในตำาบล	 ผมก็จะ

เอาหินจากโรงโม่หินของผมไปโรยทางให้	 รวมท้ัง

ทุ่มเทและสละทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อนำาไปพัฒนา

ท้องที่จนได้รับรางวัลกำานันแหนบทองคำา

				 หลังจากเป็นกำานันแล้วก็มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาจังหวัดขึ้น	 ผมก็ตัดสินใจไปลงสมัคร

รับเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดท่ีอำาเภอประโคนชัย

เพราะในเขตอำาเภอเมืองนั้นไม่มีตำาแหน่งว่าง

ปรากฏว่าผมชนะคู่แข่งอีก	 ๓	 คน	 ได้เป็น

สมาชิกสภาจังหวัด	 และในเวลาต่อมาก็ได้รับ

เลือกตั้งเป็นประธานสภาจังหวัด	 เมื่อผมได้

เป็นประธานสภาจังหวัดก็มีโอกาสไปทำางาน

คลุกคลีกับสมาชิกสภาจังหวัดท้ังจังหวัด	ซ่ึงตอนน้ัน

มีทั้งหมด	 ๒๔	 คน	 ทำาให้ผมเป็นที่รู้จักของ

ประชาชนมากขึ้น	 หากมีการจัดงานในอำาเภอ

ผมก็จะช่วยเหลือในเรื่องของมหรสพและความ

บันเทิง	 และเมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี 	 ๒๕๑๒	 ที่จังหวัด

บุรีรัมย์	 ผมก็ลงสมัครรับเลือกตั้ง	 ผลปรากฏว่า	

การเลือกตั้งครั้งนี้ผมได้คะแนนมาเป็นอันดับ	 ๒	

ในจำานวน	๕	คน	ผมแพ้คะแนนคนที่ได้อันดับ	๑

น่ันคือ	 นายบุญเย่ียม	 โสภณ	 เพียงแค่	 ๓๐๐	

คะแนน	 แต่ว่าตอนน้ีท่านเสียชีวิตไปแล้ว	 ท่าน

เป็นคนลำาปลายมาศเหมือนกับคุณโสภณ	 ซารัมย์	

ซ่ึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 พอผม

ดำารงตำาแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

ผมก็ได้รับความกรุณาจากท่านจอมพล	 ถนอม	

กิตติขจร	 ท่านให้เสนาธิการกองบัญชาการทหาร

สูงสุดเอาเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไปรับผมให้มา

เข้าสังกัดพรรค	เพราะผมเป็นผู้สมัครอิสระ	ไม่ได้

เข้าสังกัดพรรคใด

ท่านอยู่ในแวดวงการเมืองระดับชาติ
มาตลอด เคยกลับไปทำ งานการเมือง
ระดับท้องถิ่นหรือไม่
					 สมัยนั้นกฎหมายยังไม่มีการบังคับ

เหมือนปัจจุบัน	 ดังนั้นใครจะดำารงตำาแหน่งอะไร

ก็ได้	 ขณะนั้นระหว่างที่ผมดำารงตำาแหน่งเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี	๒๕๑๒	นั้น	ผมยัง
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ดำารงตำาแหน่งเป็นทั้งสมาชิกสภาจังหวัด	ประธาน

สภาจังหวัด	 และกำานันด้วย	 ผมจำาได้ว่าพอเข้า

มาประชุมในสภา	 ซึ่งขณะนั้นใช้พระที่นั่งอนันต

สมาคมเป็นสถานที่ประชุม	 ก่อนที่จะอภิปราย

ผมก็จะพูดว่า	กระผมนายชัย	ชิดชอบ	กำานันตำาบล

อิสาณ	 ประธานสภาจังหวัดบุรีรัมย์	 ผมก็กล่าวนำา

เช่นน้ีอยู่เสมอในสมัยน้ัน	 เพราะว่ากฎหมายไม่ได้

บัญญัติว่าไม่ให้ดำารงตำาแหน่งเหมือนทุกวันนี้	

ซ่ึงปัจจุบันน้ีใครจะดำารงตำาแหน่งการเมืองอย่างอ่ืน

ไม่ได้ถ้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมัยนั้น

กฎหมายเปิดกว้างไม่ว่าจะเป็นกำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	

สมาชิกสภาจังหวัด	 หรือดำารงตำาแหน่งอื่น	 ๆ	

ก็สามารถเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้

ไม่มีปัญหา	 ทำาให้การติดต่อประสานงานระหว่าง

ท้องถิ่นกับฝ่ายนิติบัญญัติดำาเนินไปด้วยกันได้ดี

ความใฝ่ฝันของท่านในการเข้ ามา
ทำ งานการเมือง 
				 ค วาม ใฝ่ ฝั น ในชี วิ ต ของผมนั้ นคื อ	

ต้องการเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร	 นั่นคือ

เป้าหมายหลักนับต้ังแต่ผมเล่นการเมืองตลอดมา

ความฝันของผมเป็นจริงเมื่อผมได้เป็นประธาน

รัฐสภาเมื่ออายุ	 ๘๐	 ปี	 โดยเริ่มเป็นผู้แทน

มาตั้ งแต่ปี 	 ๒๕๑๒	 สำาหรับผมนั้น เห็นว่า

การดำารงตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับ

รัฐมนตรีแตกต่างกันมาก	 ผมยืนยันว่าไม่เคย

อยากที่จะเป็นรัฐมนตรี	 นี่เป็นความสัตย์จริง

ในชีวิต	

			 การที่ผมอยากจะเป็นประธานรัฐสภา

และประธานสภาผู้แทนราษฎร	 นั่นเป็นเพราะ

ผมอยากจะแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง	 และ
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อยากจะเห็นว่าฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ

จะทำางานไปด้วยกันได้อย่างไร	 น่ีคือเป้าหมายหลัก

เพราะว่าบางครั้งผู้ เป็นประธานในที่ประชุม

สภาไม่ค่อยให้ความเป็นธรรมแก่สมาชิกในการ

ยกมืออภิปราย	 ทำาให้ผมเกิดความคิดในใจว่า

ถ้าผมเป็นประธานเมื่อใดก็จะเปิดโอกาสให้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวแทนพี่น้อง

ประชาชนได้มีโอกาสได้พูดอภิปรายให้สภานี้

รับรู้ประเด็นปัญหาต่าง	ๆ	ของประชาชนได้มากข้ึน	

สิ่งที่ท่านภูมิใจที่สุดในชีวิต
			 ผมได้รับความไว้วางใจให้ดำารงตำาแหน่ง

เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และได้รับ

พระกรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โปรดเกล้า	 ฯ	 แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประธาน

สภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่	 ๑๕	 พฤษภาคม	

พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 สิ่ งนี้คือสิ่ งที่ภาคภูมิ ใจที่สุด

ในชีวิตและวงศ์ตระกูลของผม	 ขณะที่ผมดำารง

ตำาแหน่งประธานสภาฯ	 ก็พยายามทำาหน้าที่

อย่างเต็มความสามารถและสติปัญญาที่มีอยู่	

นักการเมืองแต่ละคนต่างก็มีอุดมการณ์ของตัวเอง

ต่างคนต่างยึดถือหลักการของตัวเอง	 ฉะนั้น

บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคน

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้งก็จะมี

วาทะและลีลาการพูดในการอภิปรายที่แตกต่าง

กันไป	 ช่วงแรกที่ผมมาดำารงตำาแหน่งประธานฯ	

หลายคนคิดดูหมิ่นผมว่า	 คงไม่สามารถที่จะ

ควบคุมการประชุมให้ราบรื่นได้	 ต่อมาภายหลัง

คนที่ดูหมิ่นผมก็มาสารภาพผิดกับผม	 เพราะ

ไม่คิดว่าผมจะสามารถดำาเนินการแก้ไขปัญหา

ในสภาได้	 ซึ่งในการทำาหน้าที่ของผมถือเป็น

เรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องมีทั้งคนที่พอใจและ

ไม่พอใจ	 แต่ผมก็อาศัยข้อบังคับการประชุมฯ	

เป็นหลักปฏิบัติและกฎเกณฑ์ในการประชุมสภา

				 นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ผมภาคภูมิใจเป็น

อย่างยิ่ง	นั่นคือ	การที่สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์มอบ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผม

และในวันที่	๑	พฤษภาคมนี้	ทางมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	ที่บางปะอิน	ก็ได้มอบปริญญาดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ผมด้วยเช่นกัน	

			 				

อ ย า ก ใ ห้ ท่ า น ก ล่ า ว ถึ ง ง า น ด้ า น
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น ส่ ว น ข อ ง อ ง ค์ ก ร
นิติบัญญัติในขณะที่ท่านดำ รงตำ แหน่ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
					 เมื่อผมเข้ามาดำารงตำาแหน่งประธาน

สภาผู้ แทนราษฎร เมื่ อปี 	 ๒๕๕๑	 ต่อมา

ในปี	 ๒๕๕๒	 รัฐสภาไทยได้รับเกียรติให้เป็น
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เจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน	

ครั้งที่ 	 ๓๐	 (ASEAN	 Inter-Parl iamentary	

Assembly-AIPA)	 ระหว่างวันที่	 ๒-๘	 สิงหาคม	

พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ที่โรงแรมรอยัล	 คลิฟ	 บีช	 รีสอร์ท	

พัทยา	 จังหวัดชลบุรี	 โดยมีสมาชิกของสมัชชา

รัฐสภาอาเซียนประกอบด้วยรัฐสภาแห่งชาติของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน	ซึ่งประกอบด้วยประเทศ

สมาชิกอาเซียนทั้ง	๘	ประเทศ	คือ	ราชอาณาจักร

กัมพูชา	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	สหพันธรัฐมาเลเซีย	

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 สาธารณรัฐสิงคโปร	์ ไทย	

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 และประเทศ

ผู้สังเกตการณ์พิเศษ	 ได้แก่	 บรูไนดารุสซาลาม	

พร้อมด้วยสหภาพพม่า	ร่วมประชุมด้วย	นอกจากน้ี

ยังมีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมจากประเทศ

ต่าง	ๆ	จำานวน	๙	ประเทศ	กับ	๑	องค์กร	ได้แก่	

ออสเตรเลีย	 แคนาดา	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	

สาธารณรัฐเกาหลี	ญี่ปุ่น	นิวซีแลนด์	ปาปัวนิวกินี	

สหพันธรัฐรัสเซีย	 สหรัฐอเมริกา	 และรัฐสภา

ยุโรป	 ซึ่งการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน

เป็นหลักสำาคัญในการสร้างนโยบายขององค์กร	

และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

เสนอแนะนโยบาย	 ตลอดจนผลักดันให้เกิดการ

จัดทำาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ร่วมกัน

ภายในอาเซียน	 โดยการประชุมดังกล่าวได้แบ่งเป็น

๖	 ส่วน	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมาธิการ

ด้านการเมือง	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	ด้านกิจการ

องค์การ	 ด้านการยกร่างแถลงการณ์ร่วม	 และ

การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีในสมัชชารัฐสภา

อาเซียน	 (WAIPA)	 ซึ่งทั้งหมดเป็นการส่งเสริม

ในเรื่องกฎหมายต่าง	 ๆ		 ทั้งด้านเศรษฐกิจ	

การค้าแรงงานมนุษย์	 ด้านประชาธิปไตยในอาเซียน

ด้านยาเสพติด	 ซึ่งได้มีการหารือข้อกฎหมาย

เรื่องการอายัดทรัพย์ข้ามชาติ	 และการควบคุม

สารตั้งต้นและยังมีการเจรจาด้านการค้าเสรี

ในเขตอาเซียน	 โดยจะเป็นการร่วมออกกฎหมาย

เพื่อป้องกันปัญหาต่าง	ๆ	ในภูมิภาคอาเซียน

	 หลังจากนั้นในปี	 ๒๕๕๓	 ประเทศไทย

ก็ได้รับเกียรติอีกครั้งให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

สมัชชาสหภาพรัฐสภา	 (ไอพียู)	 คร้ังท่ี	 ๑๒๒	 ระหว่าง

วันท่ี	 ๒๗	 มีนาคม	 -	 ๑	 เมษายน	 พ.ศ.	๒๕๕๓

ท่ีโรงแรมเซ็นทารา	 แกรนด์	 และบางกอก

คอนเวนชันเซ็นเตอร์	 เซ็นทรัลเวิลด์	 กรุงเทพฯ	

โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมคร้ังน้ีท้ังหมด	 ๑๓๔	

ประเทศ	 จากจำานวนสมาชิกท้ังหมด	 ๑๕๓	

ประเทศ	 ซ่ึงการประชุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือ

ระหว่างรัฐสภานานาประเทศ	 ๑๕๓	 ประเทศ	

และสมาชิกสมทบที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ

๘	องค์การ	อาทิ	สภาแอนเดียน	สภาอเมริกากลาง

สภานิติบัญญัติแอฟริกาตะวันออก	 สภายุโรป	

คณะกรรมาธิการรัฐสภาระหว่างประเทศ	เป็นต้น	

ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำาคัญ

คือ	 การอภิปรายท่ัวไปด้านสถานการณ์การเมือง

เศรษฐกิจ	 และสังคมระดับโลก	 ซึ่งรัฐสภา

มีบทบาทสำาคัญในฐานะศูนย์รวมของการสร้าง

ความปรองดองทางการเมืองและธรรมาภิบาล

ผมเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้ เป็นการแสดงให้

ประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลกได้ เห็นถึงบทบาท

ที่เข้มแข็งของรัฐสภาไทยในเวทีรัฐสภาระหว่าง

ประเทศ	 และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของ

ประเทศในด้านต่าง	 ๆ	 รวมทั้งการส่งเสริม

ภาพลักษณ์	 และเผยแพร่ธรรมเนียม	 วัฒนธรรม
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ประเพณีของไทย	 ซึ่งในระหว่างการประชุม

ดังกล่าวก็ได้เกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง	

แต่ เราก็สามารถดำาเนินการจัดการประชุม

ได้อย่างสำาเร็จลุล่วง	 โดยประเทศที่ เข้าร่วม

การประชุมต่างก็ เชื่อมั่นในการรักษาความ

ปลอดภัยของไทยและชื่นชมว่าไทยประสบความ

สำาเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้	

และในปี	 ๒๕๕๔	 น้ี	 ประเทศปานามาได้รับเกียรติ

ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไอพียู	 คร้ังท่ี	 ๑๒๓	

ซ่ึงประเทศไทยเราก็ได้ส่งตัวแทนไปประชุม

ในครั้งนี้ด้วย	และขณะนี้ก็กำาลังจะเดินทางกลับ		

		 การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมท้ังสองคร้ัง

ดังกล่าวของรัฐสภาไทย	 ย่อมแสดงให้เห็นว่า

ประเทศของเราน้ีเป็นประเทศท่ีสามารถจะก้าวไป

ข้ า งหน้ า ในด้ านนิติบัญญัติ ได้ เป็นอย่ า งดี

ซึ่งผมก็พยายามทุกวิถีทาง	 นอกจากนั้นในฐานะ

ที่ผมเป็นประธานรัฐสภายังได้มีส่วนเข้าร่วม

กระชับความสัมพันธ์กับทูตท่ัวโลกท่ีประจำาอยู่ใน

ประเทศไทยท้ัง	๗๘	ประเทศ	โดยผมจะเข้าร่วมงาน

ฉลองครบรอบวันชาติของประเทศต่าง	 ๆ	 ทุกปี

และทุกคร้ัง ท่ีมีการเชิญ	 ผมก็จะไปทุกงาน

ดังน้ันทูตทั่วโลกต่างก็รู้จักนายชัย	 ชิดชอบ	

ในฐานะเป็นประธานรัฐสภาไทยเป็นอย่างดี

หากมี โอกาสก็อยากจะไปเยี่ ยมที่ บ้ านผม	

ซ่ึงผมก็จะพาท่านทูตประเทศต่าง	 ๆ	 ไปดูงานช้าง

หรืองานแข่งเรือ	 เป็นต้น	 ด้วยสายสัมพันธ์

ดังกล่าวจึงทำาให้ผมมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิด

กับทูตต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทูตเกาหลี

ท่านก็ได้กรุณาดำาเนินการช่วยหาแรงงานไทยไป

ทำางานที่เกาหล	ี ซึ่งปีนี้ให้ประเทศไทยส่งแรงงาน

ไปเกาหลีได้	 ๙,๐๐๐	 คน	 นี่คือสายสัมพันธ์

ด้านนิติบัญญัติที่ช่วยฝ่ายบริหารทำางาน	

					 นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะ

ประธานสภาฯ	 กับบรรดาทูตานุทูตที่ประจำาอยู่

ในประเทศไทยแล้ว	 ผมยังปฏิบัติหน้าที่ในนาม

ประธานรัฐสภาเดินทางไปเยือนประเทศต่าง	 ๆ	

ที่ เป็นสมาชิกในกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา

ระหว่างประเทศ	 ซ่ึงปัจจุบันเรามีกลุ่มมิตรภาพ

สมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศท้ังหมด	 ๕๐	 กลุ่ม

ด้วยกัน	 ผมมีโอกาสได้รับเชิญและเดินทางไปเยือน

ประเทศต่าง	 ๆ	 เช่น	 บาห์เรน	 ออสเตรเลีย

อินเดีย	 สหรัฐอเมริกา	 อังกฤษ	 เยอรมนี	

แคนาดา	 และจีน	 แต่ละประเทศที่ไปเราจะเห็น

รูปแบบของอาคารรัฐสภาท่ีมีความแตกต่างกันไป

ในแต่ละแห่ง	 ดังนั้นการไปเยือนในแต่ละครั้ง

เราจึงไปนำาเอาแบบของอาคารรัฐสภาเหล่านี้

กลับมาประยุกต์ในการจัดสร้างอาคารรัฐสภา
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แห่งใหม่ของไทยด้วย	 อย่างไรก็ตามในการ

เดินทางไปจีน	 ผมได้พูดในที่ประชุมของสภา

จีนในประเด็นเรื่องหมีแพนด้าที่ ไทยจะต้อง

ส่ งกลับคืนจีน	 ซึ่ งทางจีนก็ รับปากจะช่วย

เจรจาเรื่องนี้ ให้ 	 พร้อมกันนั้นผมก็ ได้ เชิญ

ท่านประธานคณะกรรมการประจำาสภาผู้แทน

ประชาชนแห่ งชาติ จีนคือ 	 ท่ านอู๋ 	 ปั งกั๋ ว	

ให้เดินทางมาเยือนประเทศไทยด้วย	 นอกจากนี้

ผมยังได้เจรจาเร่ืองการสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ของไทย

โดยขอร้องให้ทางจีนสร้างให้	 ซึ่งในเบื้องต้น

ท่านก็ได้ตกลงและบอกว่าทางจีนมีเงินจะช่วย

สร้างให้แล้วค่อยผ่อนทีหลัง	 หลังจากน้ันท่านก็ได้

เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน

พฤศจิกายน	ป	ี๒๕๕๓	

			 นอกจากนี้เมื่อครั้งผมไปเยือนเกาหลีใต้

เขาก็รับปากว่าจะยกอุปกรณ์ด้านไอทีทั้งหมด

ของสภาใหม่ให	้ โดยทางเกาหลีจะมาสร้างให้ฟรี

ท้ังหมดท่ีผมกล่าวมานับได้ว่าเป็นการประสานงาน

ที่ เป็นประโยชน์ของประเทศชาติที่ผมได้ทำา

หากมองการไปเยือนประเทศในอาเซียน	 ผมก็ได้

ดำาเนินการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภา

ทั้งสองเช่นกัน	 ไม่ว่าจะเป็นบรูไนดารุสซาลาม

เวียดนาม	 หรือกัมพูชา	 ในส่วนของกัมพูชา

สำาหรับผมแล้ว	 ผมกับประธานสภาแห่งชาติกัมพูชา

คือ	 ท่านเฮง	 สัมริน	 มีความชอบพอกันมาก

แล้วก็ตัวนายกฯ	 ฮุน	 เซนและท่านเจีย	 ซิม	 ประธาน

รัฐสภา	 ผมก็ชอบพอกัน	 ขณะที่กษัตริย์นโรดม	

สีหมุนี	 ท่านก็ทรงเป็นกษัตริย์ท่ีดีท่ีสุดพระองค์หน่ึง

ผมเคยมีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านครั้งหนึ่ง

ทั้งหมดนี้ถือเป็นเรื่องสำาคัญที่เราได้ออกไปเยือน

ต่างประเทศและทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศดีขึ้น	 เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่าง

ไทยกับกัมพูชากรณีปราสาทพระวิหารนั้น

ผมเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติที่จะต้องมีการ

ทะเลาะกันบ้าง	 ประกอบกับในช่วงเวลานี้

ประเทศกัมพูชาเองก็กำาลังจะมีการเลือกตั้ง

เหมือนกัน	 ทางฝ่ายท่านฮุน	 เซนเองก็ต้อง

หาเสียงเช่นกัน	 ถ้าท่านสามารถท่ีจะเกาะติด

เร่ืองปราสาทพระวิหาร	 ปราสาทตาควาย	 และ

ปราสาทตาเมือนธมได้	 ท่านก็มีศักด์ิศรี	 คนกัมพูชา

ก็จะต้องยอมรับท่านใช่ ไหมครับ	 ปัญหานี้

จึงเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีท่านก็กำาลังหาเสียงอยู่

เหมือนอย่างประเทศไทย	 ขณะท่ีทุกพรรคการเมือง

ในประเทศไทยต่างก็กำาลังพยายามดำาเนินการ

หาเสียงในเรื่องนี้อยู่ดังเช่นที่เราเห็นอยู่	 ดังนั้น

เรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องในกรอบที่เราจะต้องมาพูดกัน

ความประทับใจในเรื่องรัฐสภาแห่งใหม่ 
						 ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรได้อยู่ในสภาแห่งนี้มาตั้งแต่ปี	 ๒๕๑๒	

มาจนถึงปัจจุบันน้ี	 และดำารงตำาแหน่งประธาน

รัฐสภามาจนถึงขณะน้ีก็เกือบ	 ๓	 ปีแล้ว	 หลังจาก

ท่านยงยุทธ	 ติยะไพรัช	 ดำารงตำาแหน่งน้ีมาประมาณ

๓	 เดือน	 เรื่องแรกที่ผมคิดคือ	 ความแออัด

ของสภาในปัจจุบัน	 แต่เดิมนั้นในช่วงที่เราย้าย

เข้ ามา ใหม่ 	 ๆ 	 ในสถานท่ีท่ีเ ป็น ท่ีต้ังของ

อาคารรัฐสภาในปัจจุบันเม่ือปี	 ๒๕๑๗	 น้ัน

ปัญหาก็ไม่ได้มีมากมายเพราะข้าราชการและ

บุคลากรยังมีจำานวนไม่มาก	 สมาชิกฯ	 ก็ยังมีน้อย

ไม่มากเหมือนปัจจุบัน	 แต่ด้วยความแออัด

ที่เพิ่มมากขึ้น	 ดังนั้นรัฐบาลในหลาย	 ๆ	 สมัย	

รวมทั้งประธานรัฐสภาหลายท่านในขณะนั้น	
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จึงได้ดำาเนินการในเร่ืองการจัดสร้างรัฐสภาแห่งใหม่

มาโดยตลอด	 นับต้ังแต่สมัยท่านอุกฤษ	 มงคลนาวิน

ท่านมารุต	บุนนาค	ท่านบุญเอ้ือ	ประเสริฐสุวรรณ

ท่านวันมูหะมัดนอร์	มะทา	ท่านอุทัย	พิมพ์ใจชน

ท่านโภคิน	 พลกุล	 จนกระทั่งมาถึงสมัยผม	

ปรากฏว่าแต่ละท่านก็ทำามาตลอด	

			 ในแต่ละสมัยนั้นประธานฯ	 แต่ละท่าน

ก็จะมีการศึกษาความเป็นไปได้ว่าสถานที่ตั้ง

รัฐสภาแห่งใหม่ควรจะเป็นที่ใดจึงจะเหมาะสม	

บางสมัยก็เห็นว่าควรไปอยู่บริเวณเขื่อนป่าสัก

ชลสิทธิ์	จังหวัดลพบุรี	บางครั้งก็เห็นว่าควรไปอยู่

ที่บางน้ำาเปรี้ยว	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 หรือไม่ก็

ท่ีจังหวัดสมุทรปราการ	 จะเห็นได้ว่าในการศึกษา

ดังกล่าวเราต้องเสียเงินงบประมาณแผ่นดิน

ไปจำานวนไม่น้อย	 ยกตัวอย่างเช่น	 สมัยท่านอุทัย

พิมพ์ใจชน	 ก็ออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

เสร็จเรียบร้อยทั้งหมด	 พร้อมให้มหาวิทยาลัย

มหิดลไปสำารวจและศึกษาความเหมาะสม

แต่ผลสุดท้ายก็ไม่สำาเร็จ	 เมื่อไม่สำาเร็จผมจึง

คิดถึงเรื่องนี้ตลอด	 และคิดว่าเราจะทำาอย่างไร

เพ่ือให้มีรัฐสภาแห่งใหม่	 เพราะดูแล้วว่าพื้นที่

ที่ ไปศึกษามานั้นก็ ได้ข้อมูลพอสมควรแล้ว

ผมก็ มาดู ป ระวั ติ ค วาม เป็ นมาตั้ ง แต่ สมั ย

ท่านพิชัย	 รัตตกุล	 ท่านเป็นประธานสภาฯ

ในขณะน้ัน	 ท่านก็ให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศึกษาเรื่องนี้	 ซึ่งทางจุฬาฯ	 ก็ศึกษาว่าพื้นที่

ที่ เหมาะสมที่สุด	 ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของ

กรุงรัตนโกสินทร์ก็มีพ้ืนท่ีราชพัสดุ	 ถนนทหาร

(เกียกกาย)	 ซ่ึงบริเวณตรงน้ีเป็นบริเวณท่ีเหมาะ

ที่สุด	 ดังนั้นจึงได้มีการดำาเนินการเจรจาในเรื่อง

พ้ืนท่ี	 แต่ว่าทางฝ่ายทหารท่ีเป็นเจ้าของพ้ืนท่ีเดิม

ไม่ยอม	 หากจะให้ย้ายสถานท่ีออกไปก็ต้อง

ชดเชยเงินให้เป็นจำานวนหลายหมื่นล้านบาท

ซึ่งตอนนั้นก็ลำาบากและมีปัญหามากเพราะว่า

ขณะน้ันเงินงบประมาณแผ่นดินไม่มี	 การดำาเนินการ

ดังกล่าวจึงต้องระงับไป	 ต่อมาในสมัยผมนี้

บังเอิญพรรคพลังประชาชนซ่ึงมี	 ฯพณฯ	 ท่านสมัคร

สุนทรเวช	 ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี	 ตัวผมเองก็อยู่

ในสังกัดและเป็นประธานสภาฯ	 ในนามของ

พรรคพลังประชาชนด้วย	 ผมก็ได้ประสานงาน

กับท่านเพื่อปรึึกษาหารือว่าจะทำาอย่างไรในเรื่อง

รัฐสภาแห่งใหม่	 เพราะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้อง

ดำ า เ นิ น ก า ร 	 ทั้ ง นี้ มี ส ถ านที่ 	 ๓ -๔ 	 แ ห่ง

ท่ีจะต้องพิจารณา	 และท่านต้องตัดสินใจว่า

จะทำาอย่างไรต่อไป	 เราก็ได้ประชุมปรึกษา

หารือกันกับท่านประธานวุฒิสภา	 รวมท้ัง

รองประธานสภาฯ	 ทั้งสองสภา	 ก็มาประชุม

ปรึกษาหารือกันกับคณะกรรมการคณะต่าง	 ๆ

และผู้นำาฝ่ายค้านฯ	 ด้วย	 หลังจากปรึกษาหารือ

เสร็จเรียบร้อย	 จึงได้ เดินทางไปดูสถานที่ 	

โดยเราไปดูพ้ืนท่ีท่ีคลังน้ำามัน	 เขตภาษีเจริญ	 ท่ีแห่งน้ี

มีพ้ืนท่ีประมาณ	 ๗๐๐	 กว่าไร่	 หลังจากนั้นเรา

ก็ไปดูพื้นที่ต่าง	 ๆ	 อีกหลายแห่ง	 รวมทั้งที่

ถนนทหาร	 (เกียกกาย)	 ด้วย	 ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่

เป็นท่ีของทหาร	 หลังจากไปดูผมก็มีความม่ันใจว่า

ถ้าได้สถานที่ที่เกียกกายน่าจะมีความเหมาะสม

เพราะตามประวัติเดิมของกรุงรัตนโกสินทร์	

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ท่านได้

วางผังเอาไว้แล้วว่าตรงไหนบ้างที่จะต้องเป็น

สถานที่ราชการในบริเวณเกาะกรุงรัตนโกสินทร์	
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ดังนั้นเราจะต้องดำาเนินการติดต่อประสาน

งานกับหลาย	 ๆ	 ฝ่ ายที่ เ กี่ ยวข้อง ซ่ึงเป็น

เจ้าของพ้ืนท่ีดังกล่าว	 ไม่ว่าจะเป็นสำานักงานปลัด

กระทรวงกลาโหม	 กองทัพบก	 กรมราชองครักษ์

กรุงเทพมหานคร	 สำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

และกรมธนารักษ์	 ซ่ึงหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง

เรา เ ห็น ว่าไ ม่น่าจะมี ปัญหา ในการ เจ รจา

แต่อย่างใด	 ยกเว้นแต่ในส่วนของพื้นที่ทหาร

ที่การเจรจายังมีอุปสรรค	 ดังน้ันเราก็ต้องอาศัย	 ฯ

พณฯ	 ท่านสมัคร	 นายกรัฐมนตรี	 ซึ่งท่านเป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปขอความกรุณา

ให้ท่านดำาเนินการช่วยเหลือ	 ท่านก็เป็นนักการทูตท่ีดี

และได้ประสานงานกับกระทรวงกลาโหมให้

ซึ่ งหลังเจรจากระทรวงกลาโหมก็ไม่ขัดข้อง

ข้ันตอนจากน้ีไปคือ	 จะทำา เ ง่ือนไขอย่างไร

ให้ประเมินว่าเราจะต้องชดเชยให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นจึงมีการมาทำาเอ็มโอยูกันขึ้นทั้ งหมด

๘	หน่วยงาน	

			 หลังจากทำาเอ็มโอยูเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เราก็ทำาขั้นตอนว่าจะต้องชดเชยกันอย่างไร	

ซึ่งขั้นตอนต่อมาคือ	 ต้องตั้งคณะกรรมการของ

สภาขึ้นมา	 ซ่ึงเราได้ต้ังคณะกรรมการท้ังหมดจาก

ทุกหน่วยงานของทางราชการ	 นับต้ังแต่หน่วยงาน

สำานักนายกรัฐมนตรีจนกระทั่ งหน่วยงาน

ทุกกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

เรื่องนี้ทั้ งหมด	 พอเราตั้งเสร็จก็ดำาเนินการ

ในเรื่องเงินงบประมาณต่อไป	 ซึ่งเรื่องนี้เราได้

ขอความกรุณาจาก	 ฯพณฯ	 ท่านสมัคร	 ท่านก็ได้

ช่วยเหลือเป็นอย่างดี	 โดยเบ้ืองต้นเราได้งบประมาณ

ในการดำาเนินการมาประมาณร่วม	 ๕	 พันล้านบาท

เพ่ือเป็นเงินค่าชดเชย	 โดยชดเชยเงินให้หน่วยงาน

ทหารไปจำานวน	 ๓,๙๐๐	 ล้านบาท	 โรงเรียน

โยธินบูรณะ	 ๑ ,๐๐๐	 ล้ านบาท	 องค์ การ

อุตสาหกรรมป่าไม้	 ๔๐๐	 กว่าล้านบาท	 และ

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติของบริษัท	 ปตท.

จำากัด	 (มหาชน)	 ๒๐	 ล้านบาท	 เพื่อให้เขา

รื้อออกไป	 ซึ่งเขาก็รื้อออกหมด	 โดยค่อย	ๆ	รื้อ

ค่อย	 ๆ	 ทำาจากน้ันเราก็มาต้ังงบประมาณ

ขออนุมัติทาง	 ครม.ว่ า จะ เอา โคร งการนี้

เข้า	 ครม.	 ซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับการอนุมัติ

ในสมัยท่านนายกฯ	 สมัครเป็นที่ เรียบร้อย	

มาสมั ยท่ านนายกฯ	 สมชายก็ อนุ มั ติ ต่ อ

แล้วก็มาต้ังงบประมาณเช่ือมต่อว่าเม่ือต้องชดเชย

ไปเป็นตัวเงินเกือบร่วม	 ๗	 พันล้านบาทแล้ว

ในส่วนของการก่อสร้างจะต้องใช้เงินจำานวนเท่าใด

			 ทั้งนี	้ ก่อนที่จะดำาเนินการต่อไปจะต้อง

มีการประกวดออกแบบก่อน	 ในการประกวด
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ออกแบบนั้นมีผู้ส่งแบบเข้าประกวด	 จำานวน	

๙๙	 ราย	 และมีผลงานจำานวน	 ๑๓๑	 ผลงาน	

ต่อมาคณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบ

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ

ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกแบบ

เหลือ	 ๑๐	 แบบ	 และในที่สุดคณะกรรมการฯ	 ได้

พิจารณาตัดสินให้แบบลำาดับที	่ ๐๔๗	 รหัส	 สงบ	

๑๐๕๑	 ซึ่งเป็นแบบของนายธีรพล	 นิยม	 และ

คณะ	 เป็นผู้ชนะการประกวดแบบในครั้งนี้ 	

ซึ่งแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่ชนะการประกวด

ใช้ชื่อผลงานว่า	 “สัปปายะสภาสถาน”	 ซึ่งแปลว่า

สภาแห่งความสงบร่มเย็นและปัญญา	 หรืออีก

ความหมายคือ	 สถานท่ีประกอบกรรมดี	 ซ่ึงก่อนท่ี

จะออกแบบเราก็นำาแบบท่ีเราไปขอจากต่างประเทศ

มาให้ผู้ที่ออกแบบทำาการศึกษาก่อน	 ทั้งแบบ

รัฐสภาของจีน	 อินเดีย	 และออสเตรเลีย

ทั้งนี้รัฐสภาออสเตรเลียถือเป็นรัฐสภาที่ใหญ่

ที่สุดในโลก	 มีพื้นที่ใช้สอยมากที่สุดถึง	 ๒	 แสน

ตารางเมตร	 ดังนั้นเราก็มาคำานวณออกแบบ

รัฐสภาของไทยให้มีจำานวนพ้ืนท่ี	 ๓๐๗,๓๑๔

ตารางเมตร	 และตัวอาคารสูงกว่ารัฐสภาอื่น	 ๆ

ทั่วโลกที่ เคยสร้างกันมา	 ซึ่งหากสร้างเสร็จ

ก็จะเป็นรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 ดังนั้นเราจึง

ออกแบบให้มีชั้นบนถึง	 ๙	 ชั้น	 และชั้นใต้ดิน

๒	 ชั้น	 รวมเป็น	 ๑๑	 ชั้น	 ซึ่งถือว่าสูงท่ีสุด

และสวยท่ีสุด	 สำาหรับวงเงินก่อสร้าง	 ขณะน้ี

เรามีเงินก่อสร้างราว	 ๑๒๐,๐๐๐	 ล้านบาท

ที่จะดำาเนินการประกวดราคา	 ขณะนี้ก็ทำา

ไออีเอเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ท้ังแบบ	 สัญญา

ผู้ตรวจออกแบบและทีโออาร์	 ต่างก็ดำาเนินการ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 เหลือเพียงอย่างเดียวคือ	

การประกวดราคาเท่านั้นเอง

				 ผ ม ข อ เ รี ย น ว่ า ข ณ ะ น้ี ท า ง สำ า นั ก

งบประมาณโดยสภานี้ ได้ก่อหนี้ ผู กพันแล้ว

แล้วเราก็ได้ดำาเนินการถูกต้องตามขั้นตอน

โดยผมในฐานะประธานรัฐสภาได้มีหนังสือกราบ

บังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จพระราชดำาเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 	 ในการน้ีพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎ

ราชกุมาร	 เสด็จฯ	 แทนพระองค์ไปทรงวางศิลาฤกษ์

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 ซึ่งต่อมาในวันที่	 ๑๒

สิ งหาคม 	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 เสด็จ

พระราชดำา เ นินแทนพระองค์	 พ ร้อมด้วย
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ	 พระวรชายาฯ

เสด็จพระราชดำาเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารรัฐสภา	

	 ก่อนหน้าน้ีอดีตประธานรัฐสภาหลายท่าน

ก็มีการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด

แต่ก็ทำาไม่สำาเร็จ	 มาสำาเร็จอย่างที่เห็นในสมัย

ขอ งผม 	 ซึ่ ง ผมคิ ด ว่ า เ ป็ นบา รมี ปก เ กล้ า

ปกกระหม่อมที่เราจะได้รัฐสภาแห่งใหม่	 โดย

ประชาชนคนไทยทุกคนยอมรับและไม่มีปัญหา

นับตั้งแต่เริ่มดำาเนินการมา	 โดยเฉพาะเรื่อง

ระบบตรวจสอบความโปร่ ง ใส	 เรามีคณะ

กรรมการเป็นจำานวนนับร้อยท่านจากทุกสาขา

อาชีพมาทำาหน้าที่ศึกษาและตรวจสอบ	 รัฐสภา

แห่งใหม่นี้ถ้าสร้างเสร็จนับตั้งแต่วันประกวด

ราคาก็ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ	

๙๐๐	 วัน	 ทั้งนี้คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จภายใน

ปี	 ๒๕๕๖	 สภาแห่งใหม่เมื่อสร้างเสร็จจะเป็น

สัญลักษณ์สำาคัญของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประเทศไทย	 ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ริม

แม่น้ำาเจ้าพระยา	 มีทัศนียภาพที่งดงาม	 โดยมี

ความยาวขนานไปกับริมฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยาถึง	

๔๐๐	เมตร	

ในฐานะประธานรัฐสภาและประธาน
สภาผู้ แทนราษฎร 	 ท่ านมี เทคนิค
ในการควบคุมสถานการณ์การประชุม
ที่บางครั้งอาจจะมีความขัดแย้งและ
ความรุนแรงอย่างไร
					 ในการทำาหน้าที่ประธานฯ	 ของผมนั้น

ก่อนอื่นต้องทำาจิตใจว่าง	 หูต้องฟัง	 ตาต้องดู	

สมองต้องคิดว่า	 ปัญหาต่าง	 ๆ	 จะเกิดขึ้น

ในรูปใด	 เราก็จะต้องหาทางแก้ไขปัญหาน้ัน

เพราะจิตว่างก็ทำาให้ความโกรธ	 ความหลง

พ้นจากสภาพของจิต	 ฉะนั้นปัญหาต่าง	 ๆ

ใ น ก า ร ค วบคุ ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ านั้ น ก็ จ ะ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 นั่นคือหลักปฏิบัติ

ของผม	 ดังที่ท่านจะเห็นในสภาทุกครั้งที่มีการ

ปะทะคารมกันรุนแรงระหว่างฝ่ายค้านกับ

ฝ่ายรัฐบาล	 กระท่ังมีการปะทะกับประธานฯ

ก็มีอยู่บ่อย	 ๆ	 แต่ประธานฯ	 ต้องทำาจิตว่าง

นั่นคือ	 ส่ิงท่ีทำาให้ผ่านพ้นอุปสรรคในประเด็น

ปัญหาต่าง	 ๆ	 ไปได้	 เราจะต้องดูว่าคนเรา

ทุกคนเมื่อตั้งใจจะพูดต้องให้เขาพูด	 ถ้าเขา

ไม่ได้พูดก็จะเกิดปัญหาตามมา	 เราต้องแก้ไข

เรื่องนี้ด้วยการปล่อยให้พูด	 ท่านอยากจะพูด

ก็เชิญ	 แต่ถ้าหากมีการประท้วงกันมาก	 ๆ	 ผมก็

จะห้ามเขาบอกว่าหยุดก่อน	 เด๋ียวค่อยประท้วง

ทีละคน	 ซ่ึงบางคนน้ันประท้วงแล้วไม่ยอมน่ังลง

ผมจะพูดบอกว่า	 ถ้าท่านไม่น่ังก็ดีแล้วเชิญยืน

ต่อไป	 ซึ่งก็ช่วยให้หายเครียดได้	 คนเราเมื่อถึง

จุดหน่ึงเขาก็หายเครียดเอง	 ไม่มีปัญหา	 แล้วปัญหา

ต่าง	 ๆ	 ที่เราแก้ไขก็ลุล่วงไปด้วยดี	 บางคน

ถอดรองเท้าตั้งท่าจะขว้างใส่หน้าผม	 แต่เขา

ไม่กล้าทำาเพราะคิดว่าผมเหมือนกับพ่อเขา	 เขาคิดถึง

ประเด็นนี้ก็เลยหยุด	 ฉะนั้นผมจึงคิดว่าในฐานะ

ที่ผมเป็นผู้มีอาวุโสอายุมาก	 ความรู้เพียงแค่

ปริญญาโทเท่าน้ัน	 ผมก็พยายามระมัดระวัง

ในเร่ืองข้อบังคับการประชุมฯ	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ระเบียบแบบแผน	 หรือเร่ืองท่ีสมาชิกกำาลัง

อภิปรายอยู่	 ผมต้องจำาแล้วบอกสมาชิกได้

ทันทีว่าคุณพูดตรงน้ันแล้ว	 แล้วจะเอาอย่างไร

ต่อไป	 จะเอาตามท่ีคุณสงวนไว้	 หรือจะเอา

เพียงแต่ว่าพูดเพื่อให้ระบายอารมณ์ของคุณ	

คุณก็คิดเอาเองแล้วกัน	 ถ้าพอแล้วเหนื่อยแล้ว

ก็นั่งลง	 บางครั้งท่านจะเห็นท่านเฉลิม	 อยู่บำารุง	
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อภิปราย	 แล้วผมก็บอกว่า	 ท่านร้อยตำารวจเอก

เฉลิมครับ	 ท่านพักสักหน่อยก็ดี	 จิบน้ำาก่อน

เด๋ียวสมองจะแตกนะครับ  มันก็คลายอารมณ์และ

บรรยากาศต่าง	 ๆ	 ที่ตึงเครียดไปได้เหมือนกัน

สำาหรับตัวผมนั้นเรื่องการควบคุมการประชุม

ในสภาต้องมีการแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ า	

ซ่ึงประธานฯ	 คนอ่ืนท่านจะทำาอย่างไรผมไม่ทราบ

แต่ผมจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้สำาเร็จทุกครั้ง	

ไม่มีปัญหา

อ ย า ก ใ ห้ ท่ า น ก ล่ า ว ถึ ง ก า ร จั ด ตั้ ง
คณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น 
					 ปัญหาข้อขัดแย้งของพรรคการเมือง

และประชาชนทั่วประเทศที่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย

ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ ใหญ่มาก	 หลายฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องจึงได้ปรึกษาหารือทั้งฝ่ายรัฐบาลและ

ฝ่ายนิติบัญญัติ	 รวมทั้งผมและท่านอภิสิทธิ์ 	

เวชชาชีวะ	 นายกรัฐมนตร	ี ได้มีการปรึกษาหารือ

ร่วมกัน	 ต่อมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ทำาหนังสือมา

ขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อศึกษา

ปัญหาที่เกิดขึ้น	 โดยสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการ

ขึ้นมา	 จำานวน	 ๒	 คณะ	 คณะแรกมีท่านดิเรก	

ถึงฝั่ง	เป็นประธาน	กรรมาธิการในคณะประกอบ

ด้วยบุคคลจากหลายฝ่าย	 ทั้งจากฝ่ายค้าน	

ฝ่ายรัฐบาล	 และสมาชิกวุฒิสภา	 เพื่อศึกษา

สภาพปัญหา	 ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้น	รวมทั้งศึกษาระบบการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	

ส่วนอีกคณะนั้นมีท่านสมศักดิ	์ ประสพสุข	 เป็น

ประธาน	 ทำาหน้าที่ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับ

การชุมนุมต่าง	 ๆ	 และการเดินขบวน	 ขณะนี้

การดำาเนินการของทั้ งสองคณะดังกล่าวได้

ดำาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 และได้จัดส่ง

เอกสารพร้อมหลักฐานแจ้งให้สภาทราบแล้ว	

จากนั้นสภาก็ได้ดำาเนินการส่งเรื่องไปให้รัฐบาล

ตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 หลังจากนี้

ต่ อ ไปรั ฐบาลจะดำ า เนินการแก้ ไขอย่ า ง ไร	

ก็ เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารที่จะต้องแก้ตาม

ตัวบทกฎหมาย	 ส่วนสภาก็มีหน้าที่เสนอแนะ

ข้อมูลต่าง	 ๆ	 ที่ได้ทำาการศึกษาแล้วไปยังรัฐบาล	

ซ่ึงเราก็ทำาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ท้ังน้ี	การดำาเนินการ

ทั้งหลายต่าง	 ๆ	 นั้นเป็นเรื่องของรัฐบาล	 เรื่อง

นี้พ้นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ

ไปแล้ว	 ถือว่าผมหมดภาระในเรื่องดังกล่าว

แล้ว	 ถือว่าได้ทำาอย่างเรียบร้อยโดยไม่ได้ใช้เงิน

งบประมาณมากมายเท่าใดนัก	 ไม่ เหมือน
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กับทางรัฐบาลที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ให้คณะ

กรรมการจำานวนสองคณะ	 ซึ่งประกอบด้วยคณะ

ของท่านอานันท์	ปันยารชุน	อดีตนายกรัฐมนตร	ี

และคณะของท่านอดีตอัยการสูงสุด	รวม	๒	คณะ	

ดำาเนินการด้วยเงินงบประมาณที่สูงถึง	๖๐๐	กว่า

ล้านบาท	ขณะที่สภาใช้งบไปไม่เท่าไหร	่ ซึ่งถือว่า

เราก็ทุ่นค่าใช้จ่ายไปมาก	 เพราะสภานี้ประหยัด

ที่สุดในระหว่างที่ผมดำารงตำาแหน่งเป็นประธาน

รัฐสภา

การตั้งคณะกรรมาธิการของสภาทั้งสอง
คณะ 	 มีส่ วนช่ วยทำ า ให้ เหตุ ก า รณ์
ทางการเมืองคลี่คลายลงหรือไม่ อย่างไร
				 ผมเห็นว่าเหตุการณ์คราวท่ีแล้วก็ชะลอลงไป

ส่วนปัญหาการเดินขบวนก็ค่อยทุเลาเบาบางลง

การ โจม ตี ใน เ ร่ือ งกา ร ชุม นุม ก็ลด น้อยลง

ที่ เป็นเช่นนี้ เพราะว่าคณะกรรมาธิการได้ไป

ศึกษากับคนเหล่านี้ 	 ท่านจะเห็นว่าตอนนั้น

ทางประธานแต่ละคณะเขาก็จะเชิญบรรดา

ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาพบปะและคุยกัน	 ทำาให้ปัญหา

ต่าง	ๆ	ในช่วงระยะเวลานั้นสลายไปหมดทุกส่วน	

หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต	์ ใน	 ๑๐๐	 เปอร์เซ็นต์เต็ม	

ลดไปเหลือเพียง	 ๔๐	 เปอร์เซ็นต์เ ท่า น้ัน	

แต่ตอนหลังที่มีเหตุการณ์การชุมนุมครั้งใหญ่นั้น

เป็นปัญหาของผู้มีอำ านาจนอกประเทศกับ

ในประเทศท่ีกำาลังทะเลาะกัน	 ผมไม่สามารถ

ท่ีจะไปก้าวก่ายได้	 เพราะเป็นอำานาจของอดีต

นายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน

ซึ่งผมไม่ขอออกความคิดเห็นในเรื่องนี้และไม่ขอ

ก้าวก่าย

อ ย า ก ใ ห้ ท่ า น ฝ า ก แ ง่ คิ ด ด้ า น
ประชาธิปไตยกับประชาชนชาวไทย 
เพราะว่าปัจจุบันนี้ เรามักเน้นเรื่ อง
กระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนมากขึ้น
						 กระบวนการด้านการเมืองเพื่อจะทำาให้

บ้านเมืองสงบสุขได้นั้น	 ต่างฝ่ายควรต้องตั้งต้น

ใช้วิจารณญาณของตัวเอง	 นั่นคือ	 ทุกคนคิดว่า

ตัวเองจะชนะตลอด	 ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้	 ต้องมี

การยอมรับว่าแพ้บ้าง	 ทุกคนเมื่อไปข้างหน้า

ไม่รอดก็ต้องถอยหลังบ้าง	 เพื่อแก้ไขปัญหา

ความสงบสุขของบ้านเมือง	 ฉะนั้นปัญหาการ

แก่งแย่งอำานาจในขณะนี้ระหว่างพรรคเพื่อไทย

และพรรคประชาธิปัตย์ที่ต่างฝ่ายก็อยากจะเป็น

รัฐบาลบริหารประเทศชาติ	 เพ่ือนำาเอาแนวความคิด

ของตัวเองมาประสานประโยชน์	 เพื่อปกป้อง

สิทธิของตัวเอง	 โดยเอาประโยชน์ของประชาชน

มาใช้เป็นสิทธิของตัวเองก็มี	 ถ้ายอมลดทิฐิต่าง	 ๆ

และความคิดอาฆาตมาดร้ายกันให้สลายไป

และหมดปัญหาไป	 การเมืองก็จะดำาเนินต่อไปได้

ประชาธิปไตยก็จะเกิดข้ึน	 ผมเรียนว่าประชาธิปไตย

ในประเทศไทยน้ีมีมากที่สุดแล้ว	 อีกทั้งกฎหมาย

รัฐธรรมนูญก็ได้ให้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มท่ีในเร่ือง

ต่าง	 ๆ	 เช่น	 การเดินขบวน	 หรือการชุมนุม

ในที่สาธารณะ	 ซึ่งรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๖๓

ก็เขียนระบุไว้ชัด	 เหล่านี้เป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์

ให้แก่พี่น้องประชาชน	 ถ้าประชาชนรู้จักใช้ก็จะ

เกิดประโยชน์มหาศาล	 เช่น	 ปัญหากฎหมาย

การชุมนุมในท่ีสาธารณะ	 ความจริงกฎหมายฉบับน้ี

ไม่ได้ ไปควบคุมหรือลิดรอนสิทธิของพี่น้อง
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ประชาชนผู้เข้าร่วมชุมนุมแต่อย่างใด	 เพียงแต่

กฎหมายน้ีกำาหนดมาตรฐานให้ท่านจะชุมนุมได้ท่ีไหน

เมื่อไร	 และเรื่องอะไรได้บ้าง	 เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

จะได้จัดเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐเข้าไป

ดูแลและอำานวยความสะดวกแก่ผู้ชุมนุมในเรื่อง

ห้องอาบน้ำาและห้องสุขา	 รวมทั้งรักษาความ

สงบเรียบร้อยในระหว่างการชุมนุม	 ถนนและ

เส้นทางต่าง	 ๆ	 จะได้ไม่เกิดปัญหาการจราจร

ติดขัด	 ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งจะเห็นว่ากฎหมายนี้

สร้างประโยชน์ให้ผู้ชุมนุมมากกว่า	 เพียงแต่

จะมีการกำาหนดระยะเวลาในการชุมนุมเท่านั้น

ถ้าการชุมนุมยังไม่จบจะขอชุมนุมต่อก็ต้องแจ้ง

ผู้ที่รับผิดชอบภายใน	 ๒๔	 ชั่วโมง	 ซึ่งกฎหมาย

ได้กำาหนดไว้ด้วยว่า	 ถ้าผู้ชุมนุมจะชุมนุมต่อ

ก็สามารถเลื่อนได้	 แต่ทั้งนี้ได้กำาหนดพื้นที่ห้าม

ชุมนุมไว้	 ๔-๕	 แห่ง	 ซึ่งผู้ชุมนุมไม่สามารถที่จะ

เข้าไปชุมนุมได้	 ได้แก่	 สถานที่ประทับของ

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	 ท่ีพักของ

อาคันตุกะต่างประเทศ	 โรงพยาบาล	 และท่ีทำาการ

ของรัฐอย่างเช่นรัฐสภา	 หรือทำาเนียบรัฐบาล	

ฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงมีประโยชน์ทั้งฝ่าย

ผู้ชุมนุมและฝ่ายบ้านเมือง	 ผมจึงคิดว่าวันที่	

๒๗	 เมษายนนี้	 ก็ควรที่จะผ่านร่างกฎหมาย

ฉบับดังกล่าวเพื่อให้วุฒิสภาไปแก้ไขถ้าหาก

ผิดตรงไหน	 ถ้าวุฒิสมาชิกเห็นด้วยก็ประกาศ

เป็นกฎหมายก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะถูกยุบ	

เพราะถ้ายุบสภาแล้วกฎหมายดังกล่าวก็จะตกไป

อยากให้ท่านพูดถึงประชาชนที่เบ่ือหน่าย
การเมือง และการประชุมสภาที่มักจะ
ล่มอยู่บ่อย ๆ
			 ส่ิงท่ีพูดน้ีเป็นเร่ืองท่ีถูกต้อง	 ผมเห็นใจ

พ่ีน้องประชาชนท่ีเลือกผู้แทนเข้ามา	 แต่ผู้แทน

เหล่าน้ันกลับไม่ทำาหน้าท่ีของตนเองในสภา

ฉะน้ันในการเลือกต้ังคร้ังต่อไปท่านก็อย่าเลือกเขา	

แต่ควรเลือกคนท่ีสมควรจะเป็นผู้แทนท่ีเป็นตัวแทน

เราได้	 นั่นหมายความว่า	 ประการที่หนึ่ง	 ต้องนั่ง

ประชุมสภาเวลามีการประชุม	 ประการที่สอง

โหวตรับรองกฎหมาย	 จะรับหรือไม่รับก็ต้องโหวต

นั่นคือตัวผู้แทน	 ไม่ใช่ว่าไม่พอใจก็วอล์คเอาท์

ออกไป	 แล้วก็มีตัวแทนอยู่คนหรือสองคนเพ่ือจะ

ยกมือเสนอให้นับองค์ประชุมว่าครบหรือไม่

เรื่องนี้ ถือเป็นเรื่องที่ เลวร้ายที่สุดในระบบ

การเมืองไทย	 ไม่มีประเทศใดในโลกที่กระทำา

เช่นนี้	 ยกเว้นประเทศไทยเท่านั้น	 ส่งผลให้

พี่น้องประชาชนเกิดความเอือมระอา	 ฉะนั้น

เรื่องนี้เป็นเรื่องสำาคัญ	 แต่อย่างไรเสียก็อย่าเพิ่ง

ท้อใจ	 สิ่งต่าง	 ๆ	 ในโลกนี้แก้ไขได้อยู่ที่ตัวท่าน



89

หนึ่ งสิทธิ์หนึ่ ง เสียงของท่านมีประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติมาก	 ฉะนั้นเราจึงไม่ควรคิดว่า

เมื่อมีการเลือกตั้งมาใหม่แล้วจัดรัฐบาลใหม่

ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม	 แต่ถ้าเราเลือกคนดี

มาแก้ไขปัญหาบ้านเมือง	 มันก็จะไม่เหมือนรูปเดิม

แต่จะดีข้ึน	 ฉะน้ันนโยบายของพรรคการเมือง

ต่าง	 ๆ	 ล้วนดีท้ังน้ัน	 อยู่ท่ีว่าผู้ท่ีจะมาเป็น

นายกรัฐมนตรีหรือตัวผู้นำาเป็นเช่นไร	 รวมท้ัง

ตัวประธานสภาฯ	 คนเลือกประธานสภาฯ

จะต้องเป็นประธานประเภทไหน	 สองอย่างน้ี

จะต้องประกอบกัน	 มีสายสัมพันธ์กัน	 และต้อง

เข้าใจกันว่าเรื่องนี้เกิดประโยชน์แก่แผ่นดิน	

			 ผมเรียนให้ทราบว่าปัญหาต่าง	 ๆ	

เปลี่ยนแปลงได้	 เพียงแต่เราอย่าเพิ่งไปท้อหรือ

หมดกำาลังใจว่าทุกอย่างเหมือนเดิม	 ผมคิดว่า

โพลล์ต่าง	 ๆ	 ที่ออกมา	 โพลล์ดีบ้างไม่ดีบ้าง

ผมก็ไม่รู้	แต่ก็เชื่อว่าโพลล์ต่าง	ๆ 	ก็ดีทั้งหมด	ทั้งนี้

ต้องไม่ลืมว่าโพลล์ในบางครั้งก็ผิดพลาดและ

คลาดเคลื่ อนมากเช่นกัน 	 ฉะนั้ นพวกเรา

ในฐานะที่เป็นผู้รอบรู้	 รวมไปถึงสื่อทุกแขนง

สาขา	 ต้องช่วยกันชี้นำาให้พี่น้องประชาชน

ได้เข้าใจว่าพรรคนี้รัฐบาลนี้ทำาอะไรบ้าง	 ไม่ว่า

จะเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคเพื่อไทย

ต่างก็เคยเป็นรัฐบาลมาแล้ว	 ส่วนพรรคอื่น

บางพรรคก็เคยเป็นรัฐบาลเช่นกัน	 เช่น	 พรรค

ชาติไทย	 และพรรคชาติพัฒนา	 ควรมาวิจัย

พิจารณาเปรียบเทียบดูว่าพรรคใดดีหรือไม่ดี

เพี ยง ใด 	 อี กทั้ งพรรคใหม่ที่ ตั้ ง ขึ้ นมา เป็น

พรรคที่ควรไว้วางใจหรือไม่	 ประชาชนควรจะ

เลือกหรือไม่	 บางทีเข้ามาอาจจะมาทำาลาย

สถาบันนิติบัญญัติก็ได้	 บางพรรคพอเลือกต้ัง

เข้ามาก็มาแบ่งพรรคแบ่งพวกในพรรคกันเอง

หรือพรรคฝ่ายนี้เมื่อไปอยู่กับรัฐบาลฝ่ายหนึ่ง

ก็ค้านรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่ง	 ซึ่งผมขอไม่ระบุชื่อ

ว่าเป็นพรรคใด	 ซึ่งพรรคที่มีพฤติกรรมเช่นนี้

ประชาชนก็อย่าเลือกเป็นอันขาด	ควรเลือกพรรค

ที่มีอุดมการณ์แน่นอน	 บุคคลที่สมัครรับเลือกตั้ง

นั้นต้องมีภูมิปัญญาและประสบการณ์พอสมควร	

ไม่ใช่มีแต่สตางค์แล้วก็จะเลือกเขา	 นอกจากนี้

ยังต้องพิจารณาด้วยว่าตระกูลนั้น	 ๆ	 เคยโกงกิน

หรือเคยทำาอะไรต่าง	 ๆ	 ที่ไม่ดีไว้บ้างหรือไม่	

ซ่ึงการจะเลือกใครเป็นผู้แทนต้องคิดและพิจารณา

ไปถึงขั้นนั้นด้วย	 ต้องศึกษาอย่างละเอียดไม่ว่า

จะเป็นคนในกรุงเทพหรือต่างจังหวัด	 ฉะนั้น

อย่าเพิ่งไปท้อใจ	 เมื่อมีการเลือกตั้งเราก็ไปเลือก

แล้วคัดคน	 ถ้าคัดคนคราวนี้แล้วผลออกมาไม่ดี	

เราต้องโทษตัวเราเอง	จะไปโทษคนท่ีถูกคัดไปไม่ได้

เพราะเราเป็นคนเลือกเขาเอง	 ต้องให้คิดมุมกลับ

เช่นนี้ด้วย

ในโอกาสครบรอบ	 ๗๙	 ปีรัฐสภาไทย
อย าก ให้ ฝ า ก ข้ อ คิ ด แ ล ะ แน ว โน้ ม
ในอนาคตเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
รัฐสภาไทยในฐานะองค์กรนิติบัญญัติ 	
			 ฝ่ายนิติบัญญัติต้องเป็นที่พึ่งพิงของ

พี่น้องประชาชน	 เพราะเป็นผู้ออกกฎหมายและ

แก้ไขกฎหมาย	 ฉะนั้นฝ่ายนิติบัญญัติที่มาเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา	

หากจะตั้งที่ปรึกษา	 ผู้ชำานาญการหรือผู้ช่วย

ดำาเนินการของตนก็ควรเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม	 มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำางาน	

เพื่อให้คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชน	 การนำา
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หัวคะแนนมาทำาหน้าที่ดังกล่าว	 ผมเห็นว่า

ไม่เหมาะเท่าใดนัก	 ควรเลิกและละเว้นเสีย	

ซึ่งตลอดระยะเวลา	๗๙	ป	ีนับตั้งแต่เปล่ียนแปลง

การปกครอง	 จะเห็นได้ว่าหากรัฐบาลสมัยใด

บริหารราชการดี	 บ้านเมืองก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุข

ปัญหาชายแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน	 ไม่ว่า

จะเป็นพม่า	กัมพูชา	ลาว		หรือเวียดนาม	ฯลฯ	ก็จะ

ไม่มีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้น	 แต่หากเมื่อใด

ที่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าฝ่าย

บริหารทำางานผิดพลาด	 ไม่รู้จักการดำาเนินการ

แก้ไขปัญหาเพื่อหันหน้าเจรจายุติความขัดแย้ง

กับทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง	 ที่ เป็นเช่นนี้ผมคิดว่า

เพราะเรามัวแต่กระโดดไปสนใจเฉพาะเวทีโลก

เป็นหลัก	 ไม่สนใจเวทีย่อย	 ๆ	 อย่างเช่นเวที

ภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา	

ผมเชื่อว่าถ้าเราไม่มองข้ามเวทีภูมิภาค	 ปัญหา

ต่าง	 ๆ	 จะไม่เกิดขึ้น	 หากมีปัญหาหรือความ

ขัดแย้งใด	ๆ 	ประเทศคู่กรณีก็สามารถเจรจาตกลง

กันได้ในที่สุด	 เพราะต่างฝ่ายต่างก็จะลดทิฐิของ

ตัวเองและมีความจริงใจในการแก้ปัญหาร่วมกัน	

ปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นก็จะคลี่คลายและสลายไป

บ้านเมืองก็จะอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข			

		 ปัญหาต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้	 ไม่ว่า

จะเป็นการเดินขบวนและการชุมนุมของกลุ่มสี

ต่าง	ๆ	ผมขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการดำาเนินการ

แล้วหันมาร่วมกันแก้ ไขปัญหาการเลือกตั้ ง

ให้เรียบร้อยดีกว่า	 ส่วนท่านที่คิดว่าจะโนโหวต	

ผมไม่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าว	 ส่วนตัวคิดว่า

เป็ นกา รทำ า ล ายประ เทศชาติ 	 คนที่ เ ป็ น

ประชาธิปไตยจะไม่โนโหวต	 แต่จะต้องเลือก

คนที่มาทำาหน้าที่	 แล้วพรรคตัวเองต้องสมัคร

รับเลือกตั้ง	 แพ้ชนะเป็นเรื่องของการแข่งขัน

ในสนามการเลือกตั้ง	 ไม่ควรเล่นระบบนอกสภา

มิฉะน้ันบ้านเมืองก็วุ่นวาย	 ถ้าเราทำาระบบในสภา

ให้เป็นปึกแผ่นและทุกฝ่ายเข้าสู่เวทีกติกาท่ีถูกต้อง

ในสภา	 บ้านเมืองก็จะมั่นคง	 ฉะนั้นผมก็หวัง

เป็นอย่างมากว่าท่านที่คิดนอกลู่นอกทางคงจะ

กลับใจได้และพึงสังวรไว้เสมอว่า	 เราต้องช่วยกัน

แก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ให้ลุล่วง	

				 ในส่วนของพี่น้องประชาชนแม้ว่าจะ

แตกต่างกันทางความคิด	 แต่เราต้องฟังเสียง

ข้างมากในระบอบประชาธิปไตย	 ผลสัมฤทธิ์

จึงจะเกิดขึ้นทำาให้บ้านเมืองดีขึ้น	 นี่คือสิ่งที่ผม

ต้ังความหวังไว้และก็ฝากไปยังพ่ีน้องประชาชนว่า

การเลือกต้ังท่ีจะเกิดข้ึนน้ี	 เรารู้แล้วว่าปัญหา

ท้ังหมดเกิดข้ึนเพราะอะไร	 ความคิดเห็นแตกต่าง

อย่างไร	 ใครทำาอะไร	 ฉะนั้นหากกฎหมาย
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ไม่เป็นกฎหมาย	 บ้านเมืองก็ไม่สามารถดำาเนิน

ไปได้อย่างปกติสุข	 ประเทศเราปกครองด้วยระบอบ

ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา	 และเรามี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นศูนย์รวมใจ

ของเราทุกคน	 เราต้องยึดมั่นเรื่องนี้และช่วยกัน

ทำ าช่ วยกันแก้ ไข 	 หากสิ่ ง ใดผิด เราก็ แก้ ไข

ให้ถูกต้องเสีย	 ปัญหาต่าง	 ๆ	 ของบ้านเมือง

ก็จะสงบเรียบร้อยและดำาเนินไปได้อย่างถูกต้อง

ตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยที่มี ไว้

ความสำาเร็จก็จะเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยของเรา

มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ	

ตอนนี้เราจะแพ้อยู่เกือบหมดแล้ว	 แต่เราจะแพ้

กัมพูชาอีกถ้าหากเรายังขาดความสามัคคี 	

ฉะนั้นคนในชาติต้องช่วยกันสร้างความสามัคคี

ให้เกิดขึ้นภายในชาต	ิ ประเทศชาติของเราถึงจะ

อยู่รอดและปลอดภัย

v v v
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ศาสตราจารย์  นายแพทย์ประเวศ   วะส ี*

กระบวนการสมัชชาปฏิรูปก้าวข้ามความแตกแยก
สู่ประชาธิปไตยอรรถประโยชน์

	 *	ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป

	 ๑.  ประชาธิปไตยเป็นของดีควรจะนำาไปสู่อรรถประโยชน์

	 ทั่วโลกต่างเชิดชูประชาธิปไตยว่าเป็นของด	ี	เป็นของมีค่า		เป็นอุดมคติ		จึงควร

นำาไปสู่อรรถประโยชน	์เช่น	ความอยู่ดีกินดีของประชาชน		ความเป็นธรรม		ความมีศีลธรรม		

ความงอกงามทางสติปัญญาและศิลปวัฒนธรรม	 มีการอยู่ร่วมกันด้วยสันติทั้งระหว่างคน

กับคนและระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม

	 ไม่ใช่เป็นแต่เพียงการแก่งแย่งผลประโยชน์		ความฉ้อฉล		คอร์รัปชัน		ความหยาบคาย

ไร้สุนทรียธรรม		ความอ่อนแอทางสติปัญญา		ความแตกแยกรุนแรง		ปริ่มๆ	มิคสัญญีกลียุค		

และถ้านี่เป็นประชาธิปไตยคงเป็นอนาริยประชาธิปไตย	 ไม่ใช่อาริยประชาธิปไตยหรือ

ประชาธิปไตยอรรถประโยชน์

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔		นี้ก็จะครบ		๗๙		ปี		ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง		ควรที่

จะมีการทบทวนกันอย่างจริงจังและทั่วตลอดว่าทำาอย่างไร	 ๘๐	 ปี	 จะเป็นจุดเปลี่ยน

ประชาธิปไตย		สู่ประชาธิปไตยอรรถประโยชน์หรืออาริยประชาธิปไตย
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ประเวศ  วะสี

	 ๒.  ใน  ๗๙  ปีที่ผ่านมา  เราอยู่ในโหมดของการต่อสู้ไม่ใช่โหมดของการ

สร้างสรรค์

	 ประเทศไทยรวมศูนย์อำานาจมาไว้ที่องค์พระมหากษัตริย์ในสมัย		ร.๕		การรวม

ศูนย์อำานาจของประเทศไม่เคยเปลี่ยน	 เปลี่ยนแต่ว่าใครมาใช้อำานาจสูงสุดนี้จากพระมหา

กษัตริย์		เป็นคณะราษฎร		เป็นกองทัพ		เป็นนักการเมืองนักธุรกิจ

	

การเมืองไทยคือการแย่งอำานาจรัฐรวมศูนย์

	

	 การแย่งอำานาจรัฐรวมศูนย์เป็นเรื่องที่รุนแรงมาก	 ในครั้งโบราณการแย่งชิงกัน

เป็นพระเจ้าแผ่นดิน	 ทำาให้พ่อฆ่าลูก	 ลูกฆ่าพ่อได	้ สมัยปัจจุบันการแย่งชิงตรงนี้ก็ยังรุนแรง		

มีการทุ่มเงินขนาดหนัก	 	 เกิดความขัดแย้งแย่งอำานาจ	ทำาให้เกิดความแตกแยกและการต่อสู	้	

การต่อสู้ท่ีคิดจะทำาลายฝ่ายตรงข้ามอย่างเร้ือรังทำาให้ใช้สมองส่วนหลังมากเกิน	 สมองส่วนหน้า

ซ่ึงเก่ียวกับสติปัญญาและศีลธรรมฝ่อ	 เกิดเป็นสังคมท่ีสมองส่วนหน้าฝ่อ	 เกิดสภาพไร้ศีลธรรม

และขาดสติปัญญาในการสร้างสรรค์

	 การเมืองไทยใน    ๗๙    ปีที่ผ่านมาคือการแย่งอำานาจรัฐรวมศูนย์	 โดยไม่

ใส่ใจองคาพยพของประเทศ	 เปรียบเสมือนสนใจแย่งชิงกันว่าใครจะเป็นกัปตันเรือ	 โดย

ไม่สนใจสภาพของเรือว่ามันจะเฉโกโปเกอย่างไร	 โครงสร้างมันผุพังแค่ไหน	 คนในเรือเป็น

อย่างไร

อำานาจ
รัฐรวมศูนย์

องคาพยพ
ของประเทศ

กษัตริย์  คณะราษฎร      กองทัพ  นักการเมืองนักธุรกิจ
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	 ในการแย่งอำานาจการเมืองสูงสุด	 มีคนจำานวนน้อยเท่านั้นที่อยู่ในเกมนี้	 ได้แก่

นักการเมืองไม่กี่พันคน	 โดยผู้คนจำานวนมากกว่าไม่ทำาอะไร	 หรือไม่รู้ว่าจะทำาอย่างไร		

สื่อมวลชนก็สนใจในเฉพาะเกมการเมืองเรื่องแย่งอำานาจข้างบน	 ทำานองว่านักการเมือง

ผายลมก็เป็นข่าว		แต่ไม่สนใจเรื่องสร้างสรรค์ดีๆ		ในองคาพยพส่วนอื่นของประเทศ

	 ๓.  อำานาจรัฐรวมศูนย์คือต้นตอของปัญหา

	 อำานาจรัฐรวมศูนย์คือต้นตอของปัญหานานาประการ	 เช่น	 ตัวอย่าง	 ๕	 ประการ

ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ทำ�ให้ก�รเมืองไร้คุณภ�พ		เพราะเป็นแรงจูงใจให้ได้นักการเมืองท่ียินดีทุ่มทุน

เข้ามามีอำานาจทางการเมืองเบ็ดเสร็จ	 เกิดระบบธนาธิปไตย	 และความฉ้อฉลคอร์รัปชัน

ตามมา

	 (๒)	 ทำ�ให้ทำ�รัฐประห�รได้ง่�ย	 เมื่ออำานาจรวมศูนย์อยู	่ ใช้ทหารไม่กี่คนก็ยึด

อำานาจได้	 ถ้าอำานาจกระจายไปหมดก็ไม่รู้จะยึดตรงไหน	 ประเทศที่กระจายอำานาจไปสู่

ท้องถิ่นโดยทั่วถึง		กองทัพยึดอำานาจไม่ได้		และไม่คิดจะยึด

	 (๓)	 ชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอ	 จัดการตัวเองไม่ได้	 ปัญหาทุกชนิดท่ัวประเทศ

พุ่งมาที่นายกรัฐมนตรี	 เพราะเป็นจุดที่รวมศูนย์อำานาจ	 ทำาให้นายกรัฐมนตรีหมดสภาพ

แก้ปัญหาไม่ได้จริง		ถ้าชุมชนท้องถ่ินเข้มแข็งจัดการตัวเองได้		ปัญหาในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะแก้ได้

ในพื้นที	่	ไม่จำาเป็นต้องมุ่งสู่เมืองหลวงเยี่ยงปัจจุบัน

	 (๔)	 เกิดคว�มขัดแย้งระหว่�งอำ�น�จรัฐรวมศูนย์กับวัฒนธรรมท้องถ่ิน	 วิถีชีวิตตาม

วัฒนธรรมท้องถ่ินน้ันหลากหลายแตกต่างกัน

อำานาจรัฐรวมศูนย์ทำาลายความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม	 ก่อให้เกิดความขัดแย้งและ

ความรุนแรง	 เช่น	 ปัญหาความรุนแรงใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 	 ซึ่ งจะแก้ไขไม่ได้

ตราบใดที่ไม่กระจายอำานาจให้ชุมชนท้องถิ่น

จัดการตัวเอง

	 (๕)	 ทำ�ให้ระบบร�ชก�รด้อยสมรรถนะจนเข้�ข่�ยรัฐบ�ลล้มเหลว	 ระบบ

ราชการที่รวมศูนย์อำานาจเป็นการใช้อำานาจมากกว่าใช้ความเป็นธรรมและสติปัญญา	 ระบบ
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ประเวศ  วะสี

ราชการจึงเต็มไปด้วยเร่ืองฉ้อฉลคอร์รัปชัน	 ไร้สมรรถนะในการแก้ปัญหาของประเทศชาติ

และประชาชน	 	 เช่น	 	 แก้ความยากจนไม่ได้	 	 ไม่สามารถรักษาทรัพยากร	 	 และจัดการการ

ใช้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน		ไม่สามารถอำานวยความยุติธรรม		ไม่สามารถจัดการการศึกษา

ที่ดี	 ฯลฯ	 ความด้อยคุณภาพของการเมืองและระบบราชการ	 ทำาให้ประเทศไทยเข้าข่าย

รัฐล้มเหลว		นำาไปสู่ความระส่ำาระสายทั่วไป		และอาจเกิดความรุนแรงถึงมิคสัญญีกลียุค

	 ๔.  ความสนใจเฉพาะอำานาจการเมืองระดับบนแก้ปัญหาไม่ได้

	 การวนเวียนเฉพาะการแก้ไขอำานาจการเมืองระดับบนไม่ได้ผล	 เราเขียน

รัฐธรรมนูญกันมาถึง	 	 ๑๘	 ฉบับแล้ว	 	 มีรัฐประหารด้วยจำานวนพอๆกัน	 	 ก็แก้ปัญหาไม่ได	้	

การเลือกตั้งที่กำาลังจะมีขึ้นเร็วๆ	นี	้	ผู้คนก็ไม่มีศรัทธาว่าจะนำาไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศ

ได้		บ้านเมืองคงจะวิกฤตและแตกแยกกันต่อไปหรืออาจเกิดมิคสัญญีกลียุค		เมื่อเคลื่อนไป

ถึงจุดพลิกผัน	(Tipping	Point)		ควรจะทำาความเข้าใจว่า		“จุดพลิกผัน”		นี้คืออะไร

	 ๕.  กระบวนการทางสังคมที่ก้าวข้ามความแตกแยกทางการเมือง

	 การเมืองนำาไปสู่ความแตกแยกดังกล่าวแล้ว	 เรื่องของบ้านเมืองจึงไม่ควร

เป็นเร่ืองของนักการเมืองเท่าน้ัน	 ในสังคมมีผู้คนอ่ืน	 ๆ	 อีกมากหลายท่ีมีความรู้และความดี		

แต่ท่านเหล่าน้ีมักอยู่เฉย	 ๆ	 ปล่อยให้บ้านเมืองเป็นของนักการเมืองเท่าน้ัน	 บัดน้ีนักการเมือง

ได้พาบ้านเมืองไปสู่ความแตกแยกและวิกฤตแล้ว	 นักการเมืองไม่มีทางจะแก้ปัญหา

บ้านเมืองได้โดยลำาพังอีกต่อไป	 ควรมีกระบวนการทางสังคมที่ก้าวข้ามความแตกแยก

ทางการเมืองเข้ามาทำาการแก้ปัญหา

	 คนไทยแต่ละคนต้องสำานึกในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนและศักยภาพใน

ตัวเองแล้วลงมือทำาอะไรดีๆ		ควรรวมตัวกัน		๕-๖		คน		หรือ		๗-๘		คนก็ได้ลงมือศึกษาค้นคว้า

ขับเคลื่อนเรื่องดีๆ	 	 เช่น	 เรื่องแก้ไขความยากจน	 	 เรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ		

เรื่องความยุติธรรม	 เรื่องการศึกษา	 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 เรื่องกระจาย

อำานาจให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตัวเอง	 ฯลฯ	 กลุ่มต่าง	 ๆ	 อาจเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย		

กระบวนการทางสังคมที่ก้าวข้ามความแตกแยก	 จะนำาไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง	 หรือ

ปฏิรูประบบและโครงสร้างของประเทศให้เกิดการลงตัวหรือเป็นธรรม	 ไม่ใช่สนใจเฉพาะใคร

จะมามีอำานาจรวมศูนย์ที่ข้างบนอีกต่อไป

	 กระบวนการทางสังคมที่ติดอาวุธด้วยปัญญา		ใช้สันติวิธี		และการสื่อสารอย่าง

ทั่วถึง		เป็นพลังอำานาจทางสังคม		หรือสังคม�นุภ�พ
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	 ประเทศจะมีเพียงอำานาจรัฐ		(รัฏฐ�นุภ�พ)	และอำานาจเงิน	(ธน�นุภ�พ)	เท่านั้น

ไม่ได้		เพราะอำานาจรัฐและอำานาจเงินนำาไปสู่การแก่งแย่ง		ความแตกแยก		และความรุนแรง		

แต่พลังอำานาจทางสังคมนั้นก้าวข้ามความแตกแยก		เป็นพลังสมานและสร้างสรรค์		ประเทศ

ต้องสมานพลังอำานาจทั้ง		๓		เข้าด้วยกัน		คือ	อำานาจรัฐ		อำานาจเงิน	และอำานาจสังคม	เป็น

สังคมสม�นุภ�พ

	 การสื่อสารต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้	 ภาคธุรกิจมีพลังมาก	 ที่แล้วมาอาจ

สนใจเฉพาะอำานาจทางการเมือง	 ถ้าเข้ามามีบทบาทเสริมสร้างพลังทางสังคมที่ก้าวข้าม

ความขัดแย้งทางการเมือง		ประเทศจะมีพลังที่จะไปพ้นวิกฤต

	 ๖.  ตั้งฐานของประเทศให้แข็งแรง

	 โครงสร้างทุกชนิดถ้าฐานอ่อนแอก็จะทรุดตัวหรือพังทลายได้ง่าย	 ประเทศก็เช่น

เดียวกัน	 ถ้าฐานของประเทศแข็งแรงก็จะรองรับประเทศท้ังหมดให้ม่ันคงและย่ังยืน	 ฐานของ

ประเทศคือชุมชนท้องถ่ิน	 การพัฒนาท่ีผ่านมาเป็นการท่ีส่วนบนของประเทศไปทำาลายฐาน

ของประเทศให้อ่อนแอ	 อะไร	 ๆ	 ก็จะทำาเพ่ือข้างบนหรือจากข้างบน	 ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ	

การศึกษา	 ความยุติธรรม	 การสื่อสาร	 เกียรติและศักดิ์ศร	ี เมื่อฐานประเทศอ่อนแอจึงทรุด

และไม่มั่นคง

ชุมชนท้องถิ่น

	 ชุมชนท้องถิ่นนั้นครอบคลุมทุกตารางนิ้วของประเทศ	 มีผู้คนและทรัพยากร

ต่างๆมาก	 ถ้าชุมชนท้องถิ่นจัดการตัวเองได้	 จะสามารถพัฒนาอย่างบูรณาการทั้ง	 ๘	 เรื่อง

อย่างเชื่อมโยงพร้อมกันไป	 คือ	 เศรษฐกิจ-จิตใจ-สังคม-วัฒนธรรม-สิ่งแวดล้อม-สุขภาพ-								

การศึกษา-ประชาธิปไตย
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	 เมื่อชุมชนท้องถิ่นสามารถจัดการตัวเอง	 คนเกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ									

ทั้ง	 ๘	 เรื่องดังกล่าวก็จะเกิดสังคมศานติสุข	 สังคมศานติสุขประดุจสวรรค์บนดินในระดับ

หมู่บ้านและระดับตำาบลมีแล้วจริงๆบนผืนแผ่นดินไทย	 คนข้างบนควรจะลงไปดูข้างล่าง

จะได้เข้าใจ	และมีกำาลังใจว่า	“พระเจดีย์ต้องสร�้งจ�กฐ�น”	สร้างจากยอดไม่สำาเร็จ

	 ในการประชุมสมัชชาเรื่อง	 “ชุมชนท้องถิ่นจัดก�รตัวเองสู่ก�รอภิวัฒน์

ประเทศไทย”	เมื่อวันที่	๒-๓	มีนาคม	๒๕๕๔	ที่ผ่านมา	มีตัวอย่างและข้อเสนอแนะดีๆที่จะ

นำาไปสู่ความเข้มแข็งของฐานของประเทศ	ซึ่งจะมีการอภิวัฒน์ประเทศไทยจริงๆ

  ๗.  ประชาธิปไตย ๓ ระดับ

	 ในการประชุมสมัชชาวิชาการเรื่อง	 “ชุมชนท้องถิ่นจัดก�รตัวเองสู่ก�รอภิวัฒน์

ประเทศไทย”	เมื่อวันที่	๑	มีนาคม	๒๕๕๔	ศาสตราจารย	์ดร.เอนก	เหล่าธรรมทัศน์	ได้แสดง

ปาฐกถาซึ่งกล่าวถึงประชาธิปไตย	๓	ระดับ	คือ

    ประช�ธิปไตยระดับช�ติ

	 	 ประช�ธิปไตยระดับท้องถิ่น

	 	 ประช�ธิปไตยระดับชุมชน

	 ประชาธิปไตยชุมชนท้องถิ่นเป็นประชาธิปไตยที่ฐานของสังคม	 ที่แล้วมา

เราสนใจแต่ประชาธิปไตยระดับชาติ	 ๗๙	 ปีจึงไม่ไปถึงไหน	 เหมือนสร้างพระเจดีย์จากยอด	

ประชาธิปไตยชุมชนท้องถิ่นคือประชาธิปไตยที่ฐานพระเจดีย์	 ประชาธิปไตยท้องถิ่นนั้น

อาศัยการเลือกตั้งทำานองเดียวกับประชาธิปไตยระดับชาต	ิ แต่ประชาธิปไตยชุมชนไม่อาศัย

การเลือกตั้งเพราะชุมชนมีขนาดเล็ก	 ทุกคนมีส่วนร่วมโดยตรง	 เป็นประชาธิปไตยโดยตรง	

(Direct	democracy)	ไม่ใช่ประชาธิปไตยโดยอ้อม	(Indirect	democracy)	หรือประชาธิปไตย

โดยตัวแทน	(Represented	democracy)	

	 ประชาธิปไตยชุมชนมีมาแต่โบราณ	 จะทำาอะไรก็อาศัยการปรึกษาหารือกัน	

หรือการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำา	 ในชุมชนมีผู้นำาตามธรรมชาติหรือผู้นำาที่ไม่เป็นทางการ	

ซึ่งอาจรวมตัวกันเป็นสภ�ผู้นำ�ชุมชน	สภาผู้นำาชุมชนสำารวจข้อมูลชุมชน	ทำาแผนชุมชน	เสนอ

แผนชุมชนใหส้ภ�ประช�ชน	 คือ	 ที่ประชุมคนทั้งหมู่บ้านพิจารณารับรอง	 แล้วคนทั้งชุมชน

ช่วยกันขับเคล่ือนการพัฒนาตามแผน	ทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ	๘	 เร่ืองไปด้วยกัน
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คือ	 เศรษฐกิจ-จิตใจ-สังคม-วัฒนธรรม-สิ่งแวดล้อม-สุขภาพ-การศึกษา-ประชาธิปไตย	 เมื่อ

เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้ง	๘	ด้าน	ก็เกิดสังคมศานติสุข

	 ประชาธิปไตยชุมชนจึงเป็นประชาธิปไตยอรรถประโยชน์สูงสุด	 เป็นประชาธิปไตย

สมานฉันท์และประชาธิปไตยสร้างสรรค์	 ถ้าส่งเสริมประชาธิปไตยชุมชนให้เกิดขึ้น																				

ทั่วประเทศ	ฐานของประเทศก็จะมั่นคงแข็งแรง	รองรับส่วนบนให้ลงตัวมั่นคง

	 ขณะนี้ผู้นำาชุมชนและผู้นำาท้องถิ่นสามารถเสนอนโยบายได้	 ถ้ากลไกระดับ

จังหวัดและระดับชาติเชื่อมต่อกับนโยบายที่มาจากชุมชนท้องถิ่น	 บ้านเมืองก็จะลงตัวไปได้

เป็นส่วนมาก

  ๘.  กระบวนการสมัชชาปฏิรูปประเทศก้าวข้ามความแตกแยกสู่ความ

สร้างสรรค์

	 ขณะที่การเมืองเป็นเรื่องการแย่งชิงอำานาจส่วนบน	 นำาไปสู่ความแตกแยก	 และ

ขาดความสร้างสรรค์	 กระบวนการสมัชชาปฏิรูปก้าวข้ามความแตกแยกไปสู่ความสร้างสรรค์	

กระบวนการสมัชชาปฏิรูปบูรณาการพลัง	๕	ประการเข้ามาด้วยกัน	 เป็นพละ	๕	ทางสังคม	

กล่าวคือ

	 (๑)	 พลังท�งศีลธรรม	 ได้แก่	 การเคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคนของคน

ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันที่สามารถเข้ามาทำางานร่วมกัน  มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นส่วนรวม	ไม่ใช่เพื่อบุคคล	เพื่อพรรค	เพื่อองค์กรหรือเพื่ออาชีพใดอาชีพหนึ่ง

	 (๒)	 พลังท�งเมตต�ธรรม	 ได้แก่	 การมองทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์	 ไม่แยกสี

แยกฐานะหรือมายาคติใด	 ๆ	 ทุกคนเป็นคนไทยด้วยกัน	 มารวมตัวร่วมคิดร่วมทำาด้วยกันได้

	 (๓)		พลังท�งสังคม	คือ	การรวมตัวร่วมคิดร่วมทำา

	 (๔)		พลังท�งปัญญ�	มีการทำางานทางวิชาการอย่างเข้มข้นโดยใช้ข้อมูล	ความรู้	

การวิเคราะห	์สังเคราะห์	 เพื่อให้เข้าใจทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	และมรรคอย่างชัดเจน	มีข้อเสนอ

นโยบายที่จะนำาไปสู่การแก้ไขระบบและโครงสร้างอันไม่เป็นธรรมที่ฝังลึก

	 (๕)	 พลังท�งสันติวิธี	 ความรุนแรงทอนพลัง	 สันติวิธีเป็นพลังท่ีมีความชอบธรรมสูง	

ทำาลายได้ยาก

	 ในเม่ือกระบวนการสมัชชาปฏิรูปเป็นกระบวนการท่ีผนึกพลังท้ัง	 ๕	 เข้ามาด้วยกัน	

จึงมีพลังมาก	 และเนื่องจากเป็นพลังที่ก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมือง	 กระบวนการนี้
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จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว	 เป็นพลังทางสังคม	 พลังทางปัญญา	 พลังทางศีลธรรม	 พลังทาง

เมตตาธรรม	 และพลังทางสันติวิธี	 ทำาให้แก้ไขความติดขัดของบ้านเมือง	 ซึ่งลำาพังอำานาจรัฐ

และอำานาจเงินแก้ไม่ได้	 ถ้าคนไทยที่รู้สึกหดหู่	 สิ้นหวังและหวาดกลัวสภาพทางการเมือง										

ในปัจจุบัน	 เข้าใจความหมายของกระบวนการสมัชชาปฏิรูป	 จะเกิดความหวังว่าปัญหาของ

บ้านเมืองแก้ได	้และเรามีส่วนร่วมได้

	 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมสมัชชาระดับชาติ	 ครั้งที่	 ๑	 ระหว่างวันที	่ ๒๔	 –	๒๖	

มีนาคม	 ๒๕๕๔	 และสำานักงานปฏิรูปกำาลังจัดพิมพ์มติของสมัชชาปฏิรูปเพื่อเผยแพร่ทั่วไป	

ถ้าทุกฝ่ายช่วยกันศึกษามติของสมัชชาปฏิรูปและช่วยกันขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติ	 บ้านเมือง

จะไปพ้นความแตกแยก	พัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยอรรถประโยชน์	 เกิดสังคมศานติสุขได้

----------------------------------------------
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ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต  ธีรเวคิน *

ความนำา

	 ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทย	 ถ้านับตั้งแต่การ

เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่	๒๔	มิถุนายน	๒๔๗๕	ก็จะครบรอบ	๗๙	ปี	ในวันที่	๒๔	

มิถุนายน	๒๕๕๔	ในเกือบ	๘	ทศวรรษที่ผ่านมานี้กล่าวได้ว่า	สังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลง

ไปทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	การปกครองบริหาร	วัฒนธรรม	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

วัฒนธรรมทางการเมือง	 ค่านิยมและปทัสถาน	 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นเกิดจาก														

การเปลี่ยนแปลงภายใน	ผนวกกับผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก	

	 ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงภายในนั้น	 จำานวนประชากรได้เพิ่มขึ้นอย่าง

มหาศาลจากประมาณ	 ๑๘	 ล้านคน	 หรือน้อยกว่า	 เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที	่ ๒๔	

มิถุนายน	 ๒๔๗๕	 มาจนถึงปัจจุบันมีประชากรทั้งหมด	 ๖๔	 ล้านคน	 การเปลี่ยนแปลง

	 *	 ราชบัณฑิต,	ร.ด.ม.	(ศ)
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ในแง่ปริมาณเช่นนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าของประชากรเดิม	 ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ในด้านอื่นๆ	ตั้งแต่การทำามาหากิน	การย้ายถิ่น	การเกิดชุมชนเมือง	ผลผลิตและการบริโภค	

ฯลฯ	 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ใช่เฉพาะในแง่จำานวนหรือปริมาณเท่านั้น	 แต่ยังมีการ

เปลี่ยนแปลงในแง่คุณลักษณะ	 (qualitative	change)	ของสังคมอีกด้วย	กล่าวคือ	ประชาชน

ได้รับข่าวสารข้อมูลมากยิ่งขึ้น	 มีความรู้กว้างขวางกว่าเดิมเนื่องจากการขยายตัวของระบบ

การศึกษา	 ความต่ืนตัวทางการเมืองและการเรียกร้องสิทธิมากข้ึนกว่าเก่า	 การเปล่ียนแปลง

ในส่วนน้ีปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลมาจากการปฏิวัติเม่ือวันท่ี	 ๒๔	 มิถุนายน	 ๒๔๗๕	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง

หลังจากเศรษฐกิจของประเทศได้เปลี่ยนจากเศรษฐกิจเกษตรมาสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม

มากขึ้นเมื่อประมาณเกือบ	๖๐	ปีมาแล้ว	

	 นอกจากนั้น	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม		

ในแง่ชุมชนเมือง	 การเพ่ิมข้ึนของข่าวสารข้อมูล	 การขยายตัว

ของระบบการศึกษา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	 ข่าวสารข้อมูลท่ีเพ่ิมมากข้ึน

จากการปรากฏของส่ือมวลชนในแขนงต่าง	 ๆ	 ทำาให้

เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากในสังคมไทย	 ขณะ

เดียวกันอิทธิพลจากภายนอกก็มีส่วนนำาไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีเข้มข้นย่ิงข้ึน	 หรือในหลายด้าน

อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	 กระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก	 ได้แก่	

ก่อนการเปลี่ยนแปลง	 ๒๔	 มิถุนายน	 ๒๔๗๕	 นั้น	 การเรียกร้องให้มีการปกครองแบบ

สาธารณรัฐและกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญได้กระจายไปทั่วและเข้มข้นยิ่งขึ้นตามลำาดับ	

หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองกระแสโลกท่ีสำาคัญคือ	 การต่อสู้ทางลัทธิระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์

และเสรีประชาธิปไตยในยุคท่ีเรียกว่าสงครามเย็น	 การต่อสู้ดังกล่าวออกมาในรูปธรรม

ของสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม	 รวมท้ังการก่อเกิดของขบวนการปฏิวัติลัทธิ

คอมมิวนิสต์ไปในหลายพ้ืนท่ีท้ังเอเชีย	แอฟริกา	และลาตินอเมริกา	ประเทศไทยก็ตกอยู่ภายใต้

กระแสแรงกดดันดังกล่าว	

	 ในแง่เศรษฐกิจได้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการพัฒนา

อุตสาหกรรม	 และมีการพัฒนาชนบทเพื่อขจัดตัวแปรสำาคัญคือความยากจนที่จะนำาไปสู่

การแทรกซึมเข้ามาของลัทธิคอมมิวนิสต	์ และภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและ
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ยุโรปตะวันออก	 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับหนึ่งในจีนและ

เวียดนามก็ได้ส่งผลในแง่บวกคือ	 การเกิดความสันติและความร่วมมือกันขึ้นระหว่างค่าย

ที่มีอุดมการณ์แตกต่างกัน	 ต่างมุ่งเน้นหาสันติภาพเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่าง	 ๆ	

ของสังคม	

	 แต่ขณะเดียวกันกระแสของโลก

อันเชี่ยวกรากกระแสใหม่ก็ได้เกิดขึ้น	 นั่นคือ

กระแสโลกาภิวัตน์	 หรือยุคข่าวสารข้อมูล	

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง

ข่าวสารข้อมูล	 การคมนาคมและการขนส่ง	

ซึ่งเกิดขึ้นในยุคที่โลกมีสันติภาพมากกว่าอดีต

ได้นำาไปสู่การติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลอย่างมหาศาลด้วยวิทยาการสมัยใหม่

ทั้งภายในและต่างประเทศ	ได้แก่	เว็บไซต	์ทวิตเตอร	์เฟสบุ๊ค	ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาน

ใหญ่ในแง่การลื่นไหลของข่าวสารข้อมูล	 การเดินทางข้ามแดน	 การลงทุนในรูปของบรรษัท

ข้ามชาติและธุรกิจที่เกี่ยวกับการบันเทิง	 เช่น	 แฟชั่นเสื้อผ้า	 ภาพยนตร์	 การแข่งขันกีฬา

ซึ่งสามารถจะดูการแข่งขันพร้อมกันได้	 ๒	 พันล้านคนในเวลาเดียวกัน	 และที่สำาคัญคือ

โทรศัพท์	3G	รวมทั้งคอมพิวเตอร์	Skype	ที่สามารถมองเห็นหน้ากันได	้

	 จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งภายในและนอกประเทศนั้น	 จำาเป็นต้องมี

การปรับตัวอย่างขนานใหญ่ภายในประเทศของแต่ละประเทศ	 และความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ	 ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นโลกได้กลายเป็นหมู่บ้านโลก	 (global	

village)	 เนื่องจากความสามารถในการติดต่อที่เข้าถึงกันได้	 ขณะเดียวกันภายในประเทศ

ก็มีการเรียกร้องให้มีการปกครองตนเองและเรียกร้องระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

บนฐานของสิทธิเสรีภาพ	 ความเสมอภาคและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์	 แต่ท่ามกลางการ

เรียกร้องดังกล่าวก็ปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่า	 ในกรณีของประเทศไทยนั้นตลอดระยะเวลา	

๗๘	 ปีท่ีผ่านมา	 การพัฒนาในแง่การเมืองคือระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยน้ัน

ก็ยังอยู่ในลักษณะท่ีไม่เสถียรและสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน	 เกิดการแทรกแซง

ด้วยตัวแปรท่ีไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยท้ังเปิดเผยและโดยอยู่เบ้ืองหลัง	 ในแง่

การบริหารระบบราชการไทยได้พัฒนาไปอย่างมาก	 แต่ขณะเดียวกันในต่างจังหวัดก็ยัง
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รักษาไว้ซึ่งค่านิยม	 ทัศนคติและบุคลิกภาพแบบเดิม	 แต่ขณะเดียวกันก็เริ่มมีการปรับตัวเข้าสู่

ยุคใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการกระจายอำานาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น		

ส่วนในแง่เศรษฐกิจนั้น	 เศรษฐกิจของประเทศไทยได้แปรเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเกษตร

มาสู่กึ่งเกษตรกึ่งอุตสาหกรรม	 และข่าวสารข้อมูลในระดับหนึ่ง	 มีการพัฒนาในด้านการ

ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรอย่างต่อเนื่อง	 แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ขณะนี้ก็คือ	 ความ

อ่อนด้อยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และที่สำาคัญที่สุดคือ	 การเสียดุลของระดับการ

พัฒนาระหว่างกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	และระหว่างภูมิภาคตะวันออก	ตะวันตก	ใต	้เหนือ	

และอีสาน	 นอกจากนี้ยังมีความเหลื่อมล้ำาระหว่างคนรวยและคนจน	 ซึ่งสามารถแสดง

ตัวเลขให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ได้

	 ในทางสังคม	 สังคมไทยได้มีความเสมอภาคมากยิ่งขึ้น	 สังคมเกิดความพลวัต	

การขยับชั้นทางสังคมลื่นไหลมากกว่าเดิมเนื่องจากการเติบโตของสถาบันการศึกษาที่เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว	 แต่ขณะเดียวกันความยากลำาบากในการปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนา

ของโลกยุคโลกาภิวัตน์	 ทำาให้เกิดปัญหาบางประการ	 ท่ีเห็นเด่นชัดท่ีสุดในแง่วิทยาการน้ัน

ความอ่อนด้อยในทางภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น	 ทำาให้เกิดความเสียเปรียบใน

การติดต่อเพื่อประกอบธุรกิจหรือในด้านอื่น	 ๆ	 ความสามารถของบุคคลจึงจำากัดเฉพาะ

กลุ่มเท่านั้น	 นอกจากนั้นวัฒนธรรมและค่านิยมแบบเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อ

ที่งมงาย	 การไม่มีระเบียบวินัยเท่าที่ควร	 การมีนิสัยชอบสนุก	 ระบบอุปถัมภ	์ การนิยมการ

ประจบสอพลอ	 ฯลฯ	 ทำาให้การพัฒนาสังคมในยุคโลกาภิวัตน์เกิดความขัดแย้งในแง่ค่านิยม

และปทัสถานต่อคนจำานวนไม่น้อยในสังคม	 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง	 เป็นความไม่สอดคล้อง

ของคนในสังคมกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่	อันได้แก่สังคมยุคโลกาภิวัตน์	

	 มองในภาพน้ีกล่าวได้ว่าสังคมไทยอยู่ในระยะหัวเล้ียวหัวต่อของการเปล่ียนผ่าน

ซึ่งจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคระห์ปัญหาอย่างถ่องแท้	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ

การปรับตัวด้วยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในบางส่วน	 และการเตรียมระบบการศึกษาเพื่อ

ผลิตคนให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครอง	ระบบเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่	

	 ในแง่ของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็ไม่แตกต่างจากด้านอื่น	 ๆ

ของสังคม	 ยังมีอุปสรรคต่าง	 ๆ	 เกิดขึ้น	 ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขต่อไป	 แต่ที่สำาคัญได้มี
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เหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นทั้งในแง่บวกและแง่ลบต่อการพัฒนาระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยในช่วง	๗๘	ปีที่ผ่านมา	โดยมีตัวเลขให้เห็นดังต่อไปนี	้คือ	

	 ๑. ในแง่รัฐธรรมนูญ	 ได้มีความพยายามที่จะร่างกติกาเพื่อให้มีการพัฒนา

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	 แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐธรรมนูญหลายฉบับถูกฉีกทิ้ง

โดยการใช้กำาลังของกองกำาลังจัดตั้ง	 ที่เรียกว่า	 การปฏิวัติ	 หรือรัฐประหาร	 หรือปฏิรูป	

แล้วแต่กรณ	ี ทำาให้เกิดการใช้รัฐธรรมนูญที่สิ้นเปลืองเมื่อเทียบกับประเทศอังกฤษที่ไม่เคยมี

รัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร	หรือเทียบกับสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีรัฐธรรมนูญฉบับเดิมต้ังแต่ต้น

แม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาภายหลังก็ตาม	 รัฐธรรมนูญของไทยที่ใช้ในช่วง	 ๗๘	 ปี	

มีดังต่อไปนี	้คือ

	 ๑.	 พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามช่ัวคราว	 พุทธศักราช	๒๔๗๕

	 ๒.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม	พุทธศักราช	๒๔๗๕	

	 ๓.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๙

	 ๔.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๔๙๐

	 ๕.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๔๙๒

	 ๖.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 แก้ไขเพิ่มเติม	

พุทธศักราช	๒๔๙๕

	 ๗.	 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร	พุทธศักราช	๒๕๐๒

	 ๘.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๑๑

	 ๙.	 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร	พุทธศักราช	๒๕๑๕

	 ๑๐.	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๑๗

	 ๑๑.	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๑๙

	 ๑๒.	ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร	พุทธศักราช	๒๕๒๐

	 ๑๓.	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๒๑

	 ๑๔.	ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๓๔

	 ๑๕.	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๓๔

	 ๑๖.	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐
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	 ๑๗.	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๔๙

	 ๑๘.	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐

	 แต่ที่สำาคัญ	 แม้ในรัฐธรรมนูญฉบับที	่ ๑๘	 นี้ก็ยังกล่าวไม่ได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญ

ฉบับสุดท้ายอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป	โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญป	ี๒๕๕๐	ถูกวิพากษ์

วิจารณ์ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อวันที	่ ๑๙	 กันยายน	 ๒๕๔๙	

ในแง่นี้จึงมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

	 ๒. ในแง่การเลือกตั้ง	ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่	๒๔	มิถุนายน	๒๔๗๕	

เป็นต้นมา	 ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทยมาทั้งหมด	 ๒๕	 ครั้ง	

การเลือกต้ังคร้ังล่าสุดกำาหนดให้มีข้ึนเม่ือวันท่ี	๒๓	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	โดยแบ่งการเลือกต้ัง

ออกเป็นแบบแบ่งเขตและแบบสัดส่วน	โดยมีผลคะแนนดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๑ ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จำานวนผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้ง ๒ แบบเลือกตั้ง

จำาแนกตามพรรคและแบบการเลือกตั้ง

ลำ�ดับ พรรค
จำ�นวนผู้ได้รับเลือกตั้ง

รวม ร้อยละ
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แบบสัดส่วน

๑ 	พลังประชาชน ๑๙๙ ๓๔ ๒๓๓ ๔๘.๕๔

๒ 	ประชาธิปัตย์ ๑๓๑ ๓๓ ๑๖๔ ๓๔.๑๗

๓ 	ชาติไทย ๓๐ ๔ ๓๔ ๗.๐๘

๔ 	เพื่อแผ่นดิน ๑๗ ๗ ๒๔ ๕.๐๐

๕ 	มัชฌิมาธิปไตย ๑๑ - ๑๑ ๒.๒๙

๖ 	รวมใจไทยชาติพัฒนา ๘ ๑ ๙ ๑.๘๘

๗ 	ประชาราช ๔ ๑ ๕ ๑.๐๔

รวมทั้งหมด ๔๐๐ ๘๐ ๔๘๐ ๑๐๐.๐๐
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	 ๓. ในแง่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล	 นายกรัฐมนตรีของไทยตั้งแต่	

พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 จนถึงปัจจุบัน	 มีจำานวนทั้งสิ้น	 ๒๗	 คน	 และคณะรัฐมนตรีตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน		มีทั้งหมด	๕๙	ชุด	(ดูตารางที่	๒)

	

ตารางที่ ๒ การดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕-ปัจจุบัน

คนที่ ร�ยชื่อน�ยกรัฐมนตรี เข�้รับตำ�แหน่ง ออกจ�กตำ�แหน่ง
รวมเวล�

ปี เดือน วัน

๑ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ๒๘	มิ.ย.	๒๔๗๕ ๑๐	ธ.ค.	๒๔๗๕ - ๕ ๑๒

๑ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ๑๐	ธ.ค.	๒๔๗๕ ๑	เม.ย.	๒๔๗๖ - ๓ ๒๒

๑ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ๑	เม.ย.	๒๔๗๖ ๒๐	มิ.ย.	๒๔๗๖ - ๒ ๑๙

รวม ๓ สมัยของพระย�มโนปกรณ์นิติธ�ด� - ๑๑ ๒๓

๒ พระยาพหลพลพยุหเสนา ๒๑	มิ.ย.	๒๔๗๖ ๑๖	ธ.ค.	๒๔๗๖ - ๕ ๒๕

๒ พระยาพหลพลพยุหเสนา ๑๖	ธ.ค.	๒๔๗๖ ๒๒	ก.ย.	๒๔๗๗ - ๙ ๗

๒ พระยาพหลพลพยุหเสนา ๒๒	ก.ย.	๒๔๗๗ ๙	ส.ค.	๒๔๘๐ ๒ ๑๐ ๑๘

๒ พระยาพหลพลพยุหเสนา ๙	ส.ค.	๒๔๘๐ ๒๑	ธ.ค.	๒๔๘๐ - ๔ ๑๒

๒ พระยาพหลพลพยุหเสนา ๒๑	ธ.ค.	๒๔๘๐ ๑๖	ธ.ค.	๒๔๘๑ - ๑๑ ๒๕

รวม ๕ สมัยของพระย�พหลพลพยุหเสน� ๕ ๕ ๒๗

๓ พ.อ.หลวงพิบูลสงคราม ๑๖	ธ.ค.	๒๔๘๑ ๖	มี.ค.	๒๔๘๕ ๓ ๒ ๑๙

๓ จอมพล	ป.พิบูลสงคราม ๗	มี.ค.	๒๔๘๕ ๑	ส.ค.	๒๔๘๗ ๒ ๔ ๒๕

๔ 			พ.ต.ควง	อภัยวงศ์ ๑	ส.ค.	๒๔๘๗ ๓๑	ส.ค.	๒๔๘๘ ๑ - ๓๐

๕ 			นายทว	ีบุณยเกตุ ๓๑	ส.ค.	๒๔๘๘ ๑๗	ก.ย.	๒๔๘๘ - - ๑๗

๖ 			ม.ร.ว.เสนีย์		ปราโมช ๑๗	ก.ย.	๒๔๘๘ ๓๑	ม.ค.	๒๔๘๙ - ๔ ๑๔

๔ 			พ.ต.ควง	อภัยวงศ์ ๓๑	ม.ค.	๒๔๘๙ ๒๔	มี.ค.	๒๔๘๙ - ๑ ๒๒

๗ 			นายปรีดี		พนมยงค์ ๒๔	มี.ค.	๒๔๘๙ ๗	มิ.ย.	๒๔๘๙ - ๒ ๑๔

๗ 			นายปรีดี		พนมยงค์ ๘	มิ.ย.	๒๔๘๙ ๙	มิ.ย.	๒๔๘๙ - - ๒

๗ 			นายปรีดี		พนมยงค์ ๑๑	มิ.ย.	๒๔๘๙ ๒๓	ส.ค.	๒๔๘๙ - ๒ ๑๒

รวม ๕ สมัยของน�ยปรีดี  พนมยงค์ - ๔ ๒๘
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คนที่ ร�ยชื่อน�ยกรัฐมนตรี เข�้รับตำ�แหน่ง ออกจ�กตำ�แหน่ง
รวมเวล�

ปี เดือน วัน

๘ พล.ร.ต.ถวัลย์	ธำารงนาวาสวัสดิ์ ๒๓	ส.ค.	๒๔๘๙ ๓๐	พ.ค.	๒๔๙๐ - ๙ ๗

๘ พล.ร.ต.ถวัลย์	ธำารงนาวาสวัสดิ์ ๓๐	พ.ค.	๒๔๙๐ ๘	พ.ย.	๒๔๙๐ - ๕ ๙

รวม ๒ สมัยของ พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำ�รงน�ว�สวัสดิ์ ๑ ๒ ๑๖

๔ 			พ.ต.ควง	อภัยวงศ์ ๑๐	พ.ย.	๒๔๙๐ ๒๑	ก.พ.	๒๔๙๑ - ๓ ๑๑

๔ 			พ.ต.ควง	อภัยวงศ์ ๒๑	ก.พ.	๒๔๙๑ ๘	เม.ย.	๒๔๙๑ - ๑ ๑๘

รวม ๔ สมัยของ พ.ต.ควง อภัยวงศ์ ๑ ๗ ๒๑

๓ 			จอมพล	ป.พิบูลสงคราม ๘	เม.ย.	๒๔๙๑ ๒๕	มิ.ย.	๒๔๙๒ ๑ ๒ ๑๗

๓ 			จอมพล	ป.พิบูลสงคราม ๒๕	มิ.ย.	๒๔๙๒ ๒๙	พ.ย.	๒๔๙๔ ๒ ๕ ๔

๓ 			จอมพล	ป.พิบูลสงคราม ๒๙	พ.ย.	๒๔๙๔ ๖	ธ.ค.	๒๔๙๔ - - ๗

๓ 			จอมพล	ป.พิบูลสงคราม ๖	ธ.ค.	๒๔๙๔ ๒๔	มี.ค.	๒๔๙๕ - ๓ ๑๘

๓ 			จอมพล	ป.พิบูลสงคราม ๒๔	มี.ค.	๒๔๙๕ ๒๑	มี.ค.	๒๕๐๐ ๔ ๑๑ ๒๗

๓ 			จอมพล	ป.พิบูลสงคราม ๒๑	มี.ค.	๒๕๐๐ ๑๖	ก.ย.	๒๕๐๐ - ๕ ๒๖

รวม ๘ สมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคร�ม ๑๕ - ๒๓

๙ 			นายพจน์		สารสิน ๒๑	ก.ย.	๒๕๐๐ ๑	ม.ค.	๒๕๐๑ - ๓ ๑๑

๑๐ 			พล.ท.ถนอม	กิตติขจร ๑	ม.ค.	๒๕๐๑ ๒๐	ต.ค.	๒๕๐๑ ๑ ๙ ๑๙

๑๑ 			จอมพล	สฤษดิ์	ธนะรัชต์ ๙	ก.พ.	๒๕๐๒ ๘	ธ.ค.	๒๕๐๖ ๔ ๙ ๒๙

๑๐ 			พล.อ.ถนอม	กิตติขจร ๙	ธ.ค.	๒๕๐๖ ๗	มี.ค.	๒๕๑๒ ๕ ๒ ๒๗

๑๐ 			จอมพล	ถนอม	กิตติขจร ๗	มี.ค.	๒๕๑๒ ๑๗	พ.ย.	๒๕๑๔ ๒ ๘ ๑๐

๑๐ 			จอมพล	ถนอม	กิตติขจร ๑๘	ธ.ค.	๒๕๑๕ ๑๔	ต.ค.	๒๕๑๖ - ๙ ๒๖

รวม ๔ สมัยของจอมพล ถนอม กิตติขจร ๙ ๖ ๒๒

๑๒ 			นายสัญญา	ธรรมศักดิ์ ๑๔	ต.ค.	๒๕๑๖ ๒๗	พ.ค.	๒๕๑๗ - ๗ ๑๓

๑๒ 			นายสัญญา	ธรรมศักดิ์ ๒๗	พ.ค.	๒๕๑๗ ๑๕	ก.พ.	๒๕๑๘ - ๘ ๑๙

รวม ๘ สมัยของน�ยสัญญ� ธรรมศักดิ์ ๑ ๔ ๒

๖ 			ม.ร.ว.เสนีย์	ปราโมช ๑๕	ก.พ.	๒๕๑๘ ๑๔	มี.ค.	๒๕๑๘ - - ๒๘

๑๓ 			ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	ปราโมช ๑๔	มี.ค.	๒๕๑๘ ๒๐	เม.ย.	๒๕๑๙ ๑ ๑ ๖

๖ 			ม.ร.ว.เสนีย์	ปราโมช ๒๐	เม.ย.	๒๕๑๙ ๒๕	ก.ย.	๒๕๑๙ - ๕ ๕

๖ 			ม.ร.ว.เสนีย์	ปราโมช ๒๕	ก.ย.	๒๕๑๙ ๖	ต.ค.	๒๕๑๙ - - ๑๒

รวม ๔ สมัยของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปร�โมช - ๑๐ ๒๓
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คนที่ ร�ยชื่อน�ยกรัฐมนตรี เข�้รับตำ�แหน่ง ออกจ�กตำ�แหน่ง
รวมเวล�

ปี เดือน วัน

๑๔ 		นายธานินทร	์กรัยวิเชียร ๘	ต.ค.	๒๕๑๙ ๒๐	ต.ค.	๒๕๒๐ ๑ - ๑๒

๑๕ พล.อ.เกรียงศักดิ	์ชมะนันทน์ ๑๑	พ.ย.	๒๕๒๐ ๑๒	พ.ค.	๒๕๒๒ ๑ ๖ -

๑๕ พล.อ.เกรียงศักดิ	์ชมะนันทน์ ๑๒	พ.ค.	๒๕๒๒ ๓	มี.ค.	๒๕๒๓ - ๙ ๑๙

รวม ๒ สมัยของ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ๒ ๓ ๑๙

๑๖ พล.อ.เปรม	ติณสูลานนท์ ๓	มี.ค.	๒๕๒๓ ๓๐	เม.ย.	๒๕๒๖ ๓ ๑ ๒๗

๑๖ พล.อ.เปรม	ติณสูลานนท์ ๓๐	เม.ย.	๒๕๒๖ ๕	ส.ค.	๒๕๒๙ ๓ ๓ ๕

๑๖ พล.อ.เปรม	ติณสูลานนท์ ๕	ส.ค.	๒๕๒๙ ๔	ส.ค.	๒๕๓๑ ๑ ๑๑ ๒๙

รวม ๓ สมัยของ พล.อ.เปรม ติณสูล�นนท์ ๘ ๕ ๑

๑๗ พล.อ.ชาติชาย	ชุณหะวัณ ๔	ส.ค.	๒๕๓๑ ๙	ธ.ค.	๒๕๓๓ ๒ ๔ ๕

๑๗ พล.อ.ชาติชาย	ชุณหะวัณ ๙	ธ.ค.	๒๕๓๓ ๒๓	ก.พ.	๒๕๓๔ - ๒ ๑๔

รวม ๒ สมัยของ พล.อ.ช�ติช�ย ชุณหะวัณ ๒ ๖ ๑๙

๑๘ 			นายอานันท	์ปันยารชุน ๒	มี.ค.	๒๕๓๔ ๗	เม.ย.	๒๕๓๕ ๑ ๑ ๕

๑๙ 			พล.อ.สุจินดา	คราประยูร ๗	เม.ย.	๒๕๓๕ ๑๐	มิ.ย.	๒๕๓๕ - ๑ ๒๓

๑๘ 			นายอานันท	์ปันยารชุน ๑๐	มิ.ย.	๒๕๓๕ ๒๓	ก.ย.	๒๕๓๕ - ๓ ๑๓

รวม ๒ สมัยของน�ยอ�นันท์ ปันย�รชุน ๑ ๔ ๑๘

๒๐ 			นายชวน	หลีกภัย ๒๓	ก.ย.	๒๕๓๕ ๑๓	ก.ค.	๒๕๓๘ ๒ ๙ ๒๐

๒๑ 			นายบรรหาร	ศิลปอาชา ๑๓	ก.ค.	๒๕๓๘ ๒๕	พ.ย.	๒๕๓๙ ๑ ๔ ๑๒

๒๑ 			พล.อ.ชวลิต	ยงใจยุทธ ๒๕	พ.ย.	๒๕๓๙ ๙	พ.ย.	๒๕๔๐ - ๑๑ ๑๒

๒๐ 			นายชวน	หลีกภัย ๙	พ.ย.	๒๕๔๐ ๙	ก.พ.	๒๕๔๔ ๓ ๓ -

รวม ๒ สมัยของน�ยชวน หลีกภัย ๖ - ๒๐

๒๓ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ	ชินวัตร ๙	ก.พ.	๒๕๔๔ ๙	มี.ค.	๒๕๔๘ ๔ ๑ -

๒๓ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ	ชินวัตร ๙	มี.ค.	๒๕๔๘ ๑๙	ก.ย.	๒๕๔๙ ๑ ๖ ๑๐

รวม ๒ สมัยของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
และได้ประกาศยุบสภาเมื่อวันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๔๙

๕ ๗ ๑๐

ยึดอำานาจโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตย	
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	(คมช.)		นำาโดย	

พลเอก	สนธิ	บุญยรัตกลิน		เมื่อวันที่	๑๙	กันยายน	๒๕๔๙
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คนที่ ร�ยชื่อน�ยกรัฐมนตรี เข�้รับตำ�แหน่ง ออกจ�กตำ�แหน่ง
รวมเวล�

ปี เดือน วัน

๒๔ 			พลเอก	สุรยุทธ์		จุลานนท์ ๑	ต.ค.	๒๕๔๙ ๖	ก.พ.	๒๕๕๑ ๑ ๔ ๕

๒๕ 			นายสมัคร	สุนทรเวช ๒๙	ม.ค.	๒๕๕๑ ๘	ก.ย.	๒๕๕๑ - ๗ ๑๐

๒๖ 			นายสมชาย	วงศ์สวัสดิ์ ๑๘	ก.ย.	๒๕๕๑ ๒	ธ.ค.	๒๕๕๑ - ๒ ๑๔

๒๗ 			นายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ ๑๗	ธ.ค.	๒๕๕๑ -

	 ท่ีมา	:	 นคร	พจนวรพงษ์	และอุกฤษ	พจนวรพงษ์,	ข้อมูลประวัติศาสตร์การเมืองไทย.

(พิมพ์ครั้งที่	๔).	กรุงเทพฯ	:	สำานักพิมพ์ขวัญนคร,	๒๕๔๙,	หน้า	๒๐-๒๓.

	 แต่ในแง่ลบก็มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไม่สอดคล้องกับระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย	ซึ่งมีอยู	่๓	ประเภท	คือ	ก)	การปฏิวัต	ิรัฐประหาร	หรือการยึดอำานาจ	ที่ล้มเหลว

และประสบความสำาเร็จ	 ข)	 การลุกฮือต่อต้านรัฐบาลโดยประชาชนเมื่อวันที	่ ๑๔	 ตุลาคม	

๒๕๑๖	วันที	่๖	ตุลาคม	๒๕๑๙	และ	๑๗-๒๐	พฤษภาคม	๒๕๓๕	นอกเหนือจากนั้นก็ยัง

มีการต่อต้านรัฐบาลจนนำาไปสู่การเสียชีวิตและเลือดเนื้อ	ล่าสุดเมื่อวันที	่๑๐	 เมษายน	และ										

วันที่	๑๙	พฤษภาคม	๒๕๕๓	ที่เรียกว่า	เมษา-พฤษภาอำามหิต 

	 ๑.	 ปฏิวัต	ิเมื่อวันที่	๒๔	มิถุนายน	๒๔๗๕	โดยคณะราษฎร

	 ๒.	 	รัฐประหาร	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 มิถุนายน	 ๒๔๗๖	 โดยพันเอกพระยาพหลพล

พยุหเสนา

	 ๓.	 กบฏบวรเดช	เมื่อวันที	่๑๑	ตุลาคม	๒๔๗๖	โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์

เจ้าบวรเดช

	 ๔.	 กบฏนายสิบ	เมื่อวันที่	๑	สิงหาคม	๒๔๗๘	โดยสิบเอก	สวัสดิ์	มะหะหมัด

	 ๕.	 กบฏพระยาทรงสุรเดช	เมื่อวันที	่๒๙	มกราคม	๒๔๘๑

	 ๖.	 รัฐประหาร	เมื่อวันที่	๘	พฤศจิกายน	๒๔๙๐	โดยพลโท	ผิน	ชุณหะวัณ

	 ๗.	 กบฏแบ่งแยกดินแดน	เมื่อวันที	่๒๘	กุมภาพันธ	์๒๔๙๑

	 ๘.	 รัฐประหาร	 เมื่อวันที่	 ๖	 เมษายน	 ๒๔๙๑	 โดยคณะนายทหารบังคับให้

นายควง	อภัยวงศ์	ลาออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี
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	 ๙.	 กบฏเสนาธิการ	หรือกบฏนายพล	เมื่อวันที่	๑	ตุลาคม	๒๔๙๑	โดยพลตรี

สมบูรณ์	ศรานุชิต	และพลตรี	เนตร	เขมะโยธิน

	 ๑๐.	กบฏวังหลวง	เมื่อวันที่	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๔๙๒	โดยนายปรีด	ีพนมยงค	์กับ

คณะฯ

	 ๑๑.	กบฏแมนฮัตตัน	เมื่อวันที่		๒๙	มิถุนายน	๒๔๙๔

	 ๑๒.	รัฐประหาร	 เมื่อวันที่	 ๒๙	 พฤศจิกายน	 ๒๔๙๔	 โดยจอมพล	 ป.พิบูล

สงคราม	ได้ทำารัฐประหารยึดอำานาจตนเอง

	 ๑๓.	กบฏสันติภาพ	 เมื่อวันที่	 ๘	 พฤศจิกายน	 ๒๔๙๗	 โดยนายกุหลาบ	

สายประดิษฐ์	(ศรีบูรพา)	และคณะ	ถูกจับในข้อหากบฏ

	 ๑๔.	รัฐประหาร	เมื่อวันที่	๑๖	กันยายน	๒๕๐๐	โดยจอมพล	สฤษดิ์	ธนะรัชต์

	 ๑๕.	รัฐประหาร	เมื่อวันที่	๒๐	ตุลาคม	๒๕๐๑	โดยจอมพล	สฤษดิ์	ธนะรัชต์

	 ๑๖.	รัฐประหาร	เม่ือวันท่ี	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๑๔	โดยจอมพล	ถนอม	กิตติขจร

	 ๑๗.	ปฏิวัติ	 เมื่อวันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๑๖	โดยการเรียกร้องของประชาชนและ

นิสิตนักศึกษา

	 ๑๘.	รัฐประหาร	เมื่อวันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๑๙	โดยพลเรือเอก	สงัด	ชะลออยู่

	 ๑๙.	กบฏ	เมื่อวันที่		๒๖	มีนาคม	๒๕๒๐	โดยพลเอก	ฉลาด	หิรัญศิริ

	 ๒๐.	รัฐประหาร	เมื่อวันที่	๒๐	ตุลาคม	๒๕๒๐	โดยพลเรือเอก	สงัด	ชะลออยู่

	 ๒๑.	กบฏยังเติร์ก	 หรือกบฏเมษาฮาวาย	 เมื่อวันที	่ ๑	 เมษายน	 ๒๕๒๔	 โดย

พลเอก	สัณห์	จิตรปฏิมา

	 ๒๒.	การก่อความไม่สงบ	เมื่อวันที่	๙	กันยายน	๒๕๒๘	โดยพันเอก	มนูญ		รูปขจร

	 ๒๓.	รัฐประหาร	 เมื่อวันที่	 	๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๓๔	 โดยคณะรักษาความสงบ

เรียบร้อยแห่งชาต	ิ(รสช.)	ภายใต้การนำาของพลเอก	สุนทร	คงสมพงษ์

	 ๒๔.	การชุมนุมเรียกร้อง	 เมื่อวันที่	 ๑๗-๒๐	 พฤษภาคม	 ๒๕๓๕	 ที่เรียกว่า	

พฤษภาทมิฬ

	 ๒๕.	รัฐประหาร	 เมื่อวันที่	 ๑๙	กันยายน	๒๕๔๙	 โดยคณะปฏิรูปการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 (คปค.)	 ซึ่งม	ี พลเอก	 สนธ	ิ	

บุญยรัตกลิน	เป็นหัวหน้าคณะ
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	 ๒๖.	การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาต	ิ (นปช.)	

เมื่อวันที่	 ๑๐	 เมษายน	 และวันที	่ ๑๙	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๓	 ทำาให้เกิดการปะทะกันระหว่าง											

ผู้ชุมนุมและทหาร	มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำานวนมาก	ที่เรียกว่า	เมษา-พฤษภาอำามหิต

	 ที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า	 ในช่วง	 ๗๘	 ปีที่ผ่านมานั้นระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยมีสภาพของการกระเสือกกระสนเพื่อการอยู่รอดและการเติบโต

ซึ่งมิได้ดำาเนินไปโดยราบรื่นนัก	 มีการเสียชีวิตและเลือดเนื้อจนบางครั้งมีลักษณะเป็น

สงครามกลางเมือง	 แต่ผลสุดท้ายมีสิ่งหนึ่งที่ยังยืนหยัดอยู่ตลอดก็คือ	 ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ก็จะกลับมาลงที่มีการเลือกตั้ง	มีการแต่งตั้งรัฐบาล	และมีการปกครองบริหารภายใต้ระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 และหลังจากนั้นก็อาจ

มีวิกฤตทางการเมืองจนมีการใช้กระบวนการนอกรัฐธรรมนูญมาแก้วิกฤต	 และมีการร่าง

รัฐธรรมนูญ	 มีการเลือกตั้ง	 มีการจัดตั้งรัฐบาล	 จากนั้นก็เกิดวิกฤตและมีการแก้ปัญหาด้วย

วิธีการนอกรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง	จนมีสภาพเป็นวงจรอุบาทว์ตามภาพข้างล่างนี	้	

รัฐประหาร

	 			วิกฤตการณ์	 								การปกครองในระบอบ	

	 	 	 												เผด็จการทหาร

									ข้อขัดแย้ง	 	

	 	 					 การประกาศรัฐธรรมนูญ

	 	 กระบวนการทางรัฐสภา												การเลือกตั้ง
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	 อย่างไรก็ตาม	 จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกคือโลกาภิวัตน	์ และ

การเปลี่ยนแปลงของประชาชนในแง่วัฒนธรรมทางการเมือง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

เปลี่ยนแปลงของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยไปสู่การเมืองภาคประชาชน	 ทำาให้

กระบวนการประชาธิปไตยยากที่จะถูกสกัดหรือสะกดให้อยู่กับที่หรือดึงให้ถอยหลัง	แรงผลัก

ที่จะนำาไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่สามารถจะหยุดยั้งได้	 เนื่องจากความ

ต้องการของประชาชนในแง่สิทธิเสรีภาพ	ความเสมอภาคและประชาธิปไตย	กับการส่งเสริม	

สนับสนุน	 ด้วยกระแสโลกคือยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งจะต้องมีการปกครองแบบประชาธิปไตย	

เคารพสิทธิมนุษยชน	 การค้าเสรี	 การรักษาสภาพแวดล้อม	 และการเคารพสิทธิทรัพย์สิน

ทางปัญญา	 แนวโน้มที่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจะก้าวไปข้างหน้าจนเป็น

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบนั้นยากที่จะสกัดให้อยู่กับที่ได	้ แต่ความสำาเร็จของระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร	 ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์เจาะลึกเพื่อให้

เกิดความเข้าใจกระจ่างถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น	รวมทั้งให้เห็นภาพในอนาคต

การพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

	 ความสำาเร็จของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	จะต้องอาศัย

ตัวแปรใหญ่ๆ	๓	ตัวแปร	๑	ซึ่งมีดังต่อไปนี	้คือ

	 ๑. สภ�พสังคมและเศรษฐกิจ	 (social-economic	 condition)	 จะต้องเอื้อ

อำานวยต่อการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	 เช่น	 เศรษฐกิจมักจะเป็น		

เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม	 หรือกึ่งเกษตรกึ่งอุตสาหกรรม	 มีชุมชนเมืองมากพอสมควร	

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง	 มีความตื่นตัวทางการเมือง	 เข้าใจสิทธิเสรีภาพ	

ในระบอบประชาธิปไตย	 นอกจากนั้นประชาชนส่วนใหญ่ต้องมีระดับการศึกษาที่นอกจาก

อ่านออกเขียนได้แล้ว	 ยังต้องสามารถนำาไปพัฒนาความนึกคิดที่เป็นของตนเอง	 ไม่ถูก

ครอบงำาโดยคนอื่น	 สื่อมวลชนจะต้องเป็นสื่อมวลชนที่มีอิสระเสรีภาพ	 มีความรับผิดชอบ	

ที่สำาคัญต้องมีความรู้	 มีข่าวสารข้อมูล	 ฯลฯ	 สภาพสังคมเศรษฐกิจดังกล่าวมาแล้วนั้น				

ถือเป็นรากฐานสำาคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย	

	 ๑	 ลิขิต	 ธีรเวคิน,	 การเมืองไทยและประชาธิปไตย.	 (กรุงเทพฯ	 :	 บริษัท	 มิสเตอร์ก๊อปปี	้
(ประเทศไทย)	จำากัด,	๒๕๕๒),	หน้า	๗๑-๗๕.
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	 ๒. โครงสร้�งและกระบวนก�ร	 (structure	 and	 process)	 ท�งก�รเมือง

ที่จะมีการออกแบบเพื่อให้มีการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ต่อเนื่อง

และยั่งยืนได้นั้น	ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ	อันได้แก่	กฎหมาย

พรรคการเมือง	กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	ซึ่งอาจจะมีกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการ

การเลือกตั้งผนวกเข้าไปด้วย	 โครงสร้างและกระบวนการดังกล่าวนี้เป็นการวางกรอบ

โครงสร้างทางการเมืองและกระบวนการทางการเมือง	 ในกรณีของประเทศไทยนั้นเรามี

รัฐธรรมนูญมาแล้ว	๑๘	ฉบับ	มีประสบการณ์ในการนำากระบวนการประชาธิปไตยไปปฏิบัติ

กว่า	 ๗๐	 ปี	 แต่ก็ยังมีอุปสรรคต่างๆ	 มากมาย	 ทั้งนี้เนื่องจากประเด็นปัญหาตัวแปรที่	 ๓	

อันได้แก่	วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย

	 ๓. วัฒนธรรมก�รเมืองแบบประช�ธิปไตย	 (democratic	 political	 culture)	

ในเบื้องต้นต้องทราบว่าวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยจะเป็นพื้นฐานหลักของการ

ตีความประเด็นทางการเมืองและการมีพฤติกรรมทางการเมือง	 วัฒนธรรมการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยนั้นจะต้องมีปรากฏอยู่ในกลุ่มคนสองกลุ่มใหญ่ๆ	

	 กลุ่มแรก	 ได้แก่	 ประชาชนทั่วไป	 ไม่ว่าจะมีอาชีพหรือมีคุณลักษณะทางสังคม

อย่างไรก็ตาม	จะต้องมีวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย

	 กลุ่มที่สอง	 ได้แก่	 ผู้นำาทางการเมือง	 หรือผู้ปฏิบัติงานทางการเมือง	 จะต้อง

มีศรัทธาและมีจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตย	 ถือเอาระบบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยเป็นเป้าหมายอันศักดิ์สิทธิ์นอกเหนือจากเป็นวิธีการที่นำาไปสู่การก่อเกิด

อำานาจรัฐและการใช้อำานาจรัฐ	 เมื่อใดก็ตามที่ผู้นำาทางการเมืองไม่มีศรัทธาหรือจิตวิญญาณ

ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง	 เนื่องจากมีวัฒนธรรมการเมือง

ที่เป็นเผด็จการ	มีจิตท่ีจะฉ้อโกง	และมีแนวโน้มตีความกฎหมายแบบตะแบงท่ีเรียกว่าศรีธนญชัย

มุ่งตีความกฎหมายโดยดูที่ลายลักษณ์อักษรแทนที่จะดูประกอบกับเจตนารมณ์	 ระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยย่อมเกิดขึ้นได้ยาก

	 ในแง่ตัวแปรที่หนึ่งคือ	 โครงสร้างทางการเมือง	 เศรษฐกิจและสังคมนั้น	 กล่าว

ได้ว่า	 สังคมในปัจจุบันมีการพัฒนาไปในแนวทางที่น่าจะพอเพียงที่จะเป็นพื้นฐานสำาหรับ

การพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	 อย่างน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศ

ประชาธิปไตยตะวันตก	 เช่น	 สหรัฐอเมริกาเมื่อ	 ๒๐๐	 กว่าปีมาแล้ว	 ก็ต้องถือว่าสภาพ

สังคมในขณะนี้มีคุณลักษณะที่พร้อมจะเป็นฐานของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบ
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ประชาธิปไตย

	 ในส่วนของโครงสร้างและกระบวนการ	 ซึ่งได้แก่	 รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการเมือง	 เช่น	การเลือกตั้ง	 	การรณรงค์หาเสียง	การอภิปราย

ในสภา	 ที่สำาคัญคือ	 การบริหารประเทศ	 ถือได้ว่ายังเป็นประเด็นปัญหาอยู่ในขณะนี้	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้าง	 อันได้แก่รัฐธรรมนูญก็ยังมีปัญหาอยู่ตามที่ได้

กล่าวไปแล้ว	ส่วนในแง่กระบวนการทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมทางการเมือง

ของผู้ใช้อำานาจรัฐ	 คงปฏิเสธไม่ได้ว่ายังไม่ได้พัฒนาไปจนถึงขั้นที่มีการจัดตั้งสถาบัน	 ในแง่

สถาบัน	 เช่น	 มีมารยาททางการเมือง	 มีน้ำาใจนักกีฬาทางการเมือง	 ที่สำาคัญที่สุดคือ	

การปลอดจากการฉ้อราษฎร์บังหลวงและการเล่นการเมืองโดยคำานึงถึงประโยชน์ของ

พรรคและส่วนตัวจนมองข้ามผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน	 ที่สำาคัญที่สุด	

มองข้ามการทำาลายล้างประชาธิปไตยด้วยพฤติกรรมที่สมาชิกชุมชนการเมืองไม่เห็นด้วยกับ

พฤติกรรมดังกล่าว	ซึ่งจะเป็นเรื่องที่กล่าวถึงภายหลัง

	 ในส่วนของวัฒนธรรมทางการเมืองนั้น	 แบ่งได้เป็น	 ๒	 ส่วน	 ส่วนที่เป็นผู้ใช้

อำ�น�จรัฐ	 หรือกลุ่มผู้นำาทางการเมืองยังมีปัญหาอย่างยิ่งในแง่การพัฒนาจิตวิญญาณ

ประชาธิปไตย	 (democratic	 spirit)	 และค่านิยม	 ปทัสถานแบบประชาธิปไตย	 (democratic	

ethos)	 ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำาคัญเพราะมีการกล่าวว่าฟิลิปปินส์และอินเดียประสบความสำาเร็จ

ในแง่การปกครองแบบประชาธิปไตย	 โดยอินเดียเป็นรูปแบบรัฐสภาอังกฤษ	 ฟิลิปปินส์เป็น

รูปแบบประธานาธิบดีอเมริกา	 ประสบความสำาเร็จเพราะเนื่องจากผู้นำาทางการเมืองมีจิต

วิญญาณและมีศรัทธาต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	 จึงไม่มีพฤติกรรมที่ทำาลาย

ล้างหลักการใหญ่ของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	 คำานึงถึงหลักนิติธรรม	 ความ

ยุติธรรม	และอำานาจอธิปไตยของปวงชน	

	 ในส่วนของประชาชนนั้น	 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้น

ได้นั้นจะต้องผ่านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ในครอบครัว	 สถาบันการศึกษา	 สถาบัน

การศาสนา	 องค์กรทางสังคม	 และสังคมโดยรวม	 ในเบื้องต้นจำาเป็นต้องมีคุณลักษณะที่

เรียกว่า	 ความเป็นตัวของตัวเอง	 หรืออาตมันปัจเจกภาพ	 (selfhood)๒	 ขณะเดียวกันก็ต้องมี

อาตมันทางการเมืองแบบประชาธิปไตย	(democratic	political	self)	ซึ่งหมายถึงการรู้จักสิทธิ

	 ๒	 ลิขิต	 ธีรเวคิน,	 การเมืองไทยและประชาธิปไตย.	 (กรุงเทพฯ	 :	 บริษัท	 มิสเตอร์ก๊อปปี	้
(ประเทศไทย)	จำากัด,	๒๕๕๒),	หน้า	๕๙-๖๑.
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เสรีภาพและความเสมอภาค	มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	ต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเอง	เคารพ

สิทธิของผู้อื่น	 เชื่อในหลักนิติธรรม	 อดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและการกระทำาที่แตกต่าง	

มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ	 ยอมตามกติกาของเสียงข้างมาก	 และเคารพสิทธิ

ของเสียงข้างน้อย	 มีน้ำาใจนักกีฬา	 มีความเป็นสุภาพบุรุษ	 ที่สำาคัญที่สุด	 มีความศรัทธาใน

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง	 และพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิดังกล่าว

อย่างไม่ลดละหรือถดถอย	 วัฒนธรรมทางการเมืองในส่วนนี้เป็นวัฒนธรรมในส่วนที่เรียกว่า	

วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม	(political	participant	culture)	๓

	 ในช่วง	๗๘	ปีที่ผ่านมา	ตัวแปรหลัก	๓	ตัวที่กล่าวมาข้างต้นนั้น	 แม้จะยังพัฒนา

ไม่ถึงขั้นที่จะนำาไปสู่การพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ต่อเนื่องและยั่งยืน	

แต่ก็กล่าวได้ว่าได้มีการพัฒนาไปถึงระดับหนึ่ง	สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือ	การพัฒนาใน	๓	ส่วน

ที่กล่าวมาทั้งหมดมิได้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากการแทรกแซงขององค์กรที่มี

อยู่ดั้งเดิม	 เช่น	 ระบบราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันทหารที่ทำาการปฏิวัติรัฐประหาร	

รวมตลอดทั้งสถาบันข้าราชการพลเรือนที่มีส่วนร่วมมือกับทหารในการทำาให้เกิดการ

ขัดจังหวะของการพัฒนา	และที่สำาคัญที่สุด	การขัดขวางการกระจายอำานาจด้วยการปกครอง

ตนเองในการปกครองส่วนท้องถิ่น	 แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งกระแสการพัฒนาดังกล่าวได้

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุค	๒๐	ปีท่ีผ่านมา	และในอนาคตอันใกล้	ดังจะเห็นได้จากกระแสการเรียกร้อง

ประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นอย่างดาษดื่นในแอฟริกาเหนือ	 ตะวันออกกลาง	 ตูนิเซีย	 อียิปต์	

ลิเบีย	 บาห์เรน	 ซีเรีย	 ซาอุดิอารเบีย	 เยเมน	 โมรอคโค	 และกำาลังขยายวงออกไปที่เรียกว่า

กระบวนการปฏิวัติดอกมะลิ	(Jasmine	Revolution)	ซึ่งขยายไปถึงประเทศจีนเมื่อเร็วๆ	นี้	

การพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยให้ต่อเนื่องและยั่งยืน	

	 ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีตัวแปรหลัก	 ๓	 ตัวดังกล่าวมาแล้ว

นั้น	ยังสามารถขยายให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้นด้วยการมองที่โครงสร้างหลัก	๓	โครงสร้าง	อันได้แก	่

	 ๓	 ลิขิต	 ธีรเวคิน,	 ประชาธิปไตยและการปฏิรูปการเมืองไทย.	 (กรุงเทพฯ	 :	 บริษัท	
สำานักพิมพ์แม็ค	จำากัด,	๒๕๔๖).
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โครงสร้�งส่วนบน
(Super-structure)

ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญ พรรคก�รเมือง
ก�รเลือกตั้ง รัฐสภ� และรัฐบ�ล (และข้�ร�ชก�ร)

 โครงสร้�งส่วนกล�ง
(Intermediate structure)

ประกอบด้วย พรรคก�รเมือง
กลุ่มผลักดัน หรือกลุ่มผลประโยชน์ สื่อมวลชน

โครงสร้�งพื้นฐ�น
(Infrastructure)

ประกอบด้วย ก�รปกครองส่วนท้องถิ่น

	 โครงสร้างส่วนล่าง	ซึ่งประกอบด้วยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ	เป็นเจ้าของ

อำานาจอธิปไตย	 ในโครงสร้างส่วนนี้จำาเป็นต้องมีโอกาสปกครองตนเองในรูปแบบของการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจะได้เรียนรู้การปกครองบริหาร	 ขณะเดียวกันจะกลายเป็นสถาบัน

ที่มีการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมในระดับรากหญ้าทั้งประชาชนและ

ผู้บริหารซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง	 โครงสร้างส่วนล่างหรือการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนี้	จึงเป็นเสมือนเสาเข็มหรือฐานรากของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนบนสุด

	 โครงสร้างส่วนบน	 ประกอบด้วย	 รัฐธรรมนูญ	 พรรคการเมือง	 การเลือกตั้ง	

รัฐสภา	 และรัฐบาล	 ในส่วนของรัฐธรรมนูญนั้นจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเป็นกติกาที่มุ่งเน้น

การพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	 แต่ขณะเดียวกันจะต้องสอดคล้องกับ

ความเป็นจริงทางสังคมด้วย	 มิฉะนั้นจะเกิดอุปสรรคจากองค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่มีอยู่

ในสังคม	 ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำาคัญและละเอียดอ่อนจำาเป็นต้องมีการถกเถียงปัญหาอย่าง

จริงจังและลึกซึ้ง	 ในส่วนของพรรคการเมืองนั้น	 ที่สำาคัญที่สุดจะต้องเป็นพรรคการเมืองที่

เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง	 มีการบริหารพรรคตามกระบวนการประชาธิปไตย	
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ไม่ใช่เป็นพรรคของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและบริหารแบบรวบอำานาจในรูปของเจ้าของบริษัท	

ขณะเดียวกันสมาชิกพรรคต้องผูกพันกับอุดมการณ์และมีวินัยพรรค	 ไม่ตกอยู่ภายใต้การ

ครอบงำาของกลุ่มทุนเพียงไม่ก่ีคน	 ฯลฯ	 ท่ีสำาคัญท่ีสุด	 พรรคการเมืองต้องเป็นหลักของระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตย	 สร้างความศรัทธาและความน่าเชื่อถือในแง่ความซื่อสัตย์

สุจริต	 มีคุณภาพ	 มีอุดมการณ์ที่เข้มข้น	 พรรคจึงเป็นกลไกที่แปรเปลี่ยนรัฐธรรมนูญภายใต้

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยให้มีผลในทางปฏิบัติ	 แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า

ในขณะน้ีพรรคการเมืองไทยยังมีสภาพเป็นกลุ่มการเมือง	 จดทะเบียนเป็นพรรค	 ส่งผู้สมัคร

ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ได้จำานวนเสียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลหรือร่วมรัฐบาลเพื่อกุม

อำานาจรัฐ	 ในแง่นี้ต้องกล่าวอย่างวัตถุวิสัยว่า	 พรรคการเมืองไทยยังอยู่ในสภาวะของความ

ด้อยพัฒนา	 ไม่ว่าจะวัดจากระดับใดก็ตามเมื่อเทียบกับประเทศที่มีการพัฒนาระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยแล้ว	

	 ตัวแปรต่อไปคือ	 การเลือกตั้ง	 ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น

ยังไม่ปลอดจากการใช้เงินซ้ือเสียง	 กระบวนการเลือกต้ังท่ีสกปรก	 ท่ีเรียกว่า	 การเมืองน้ำาเน่า

ซึ่งทำาให้ความศักดิ์สิทธิ์ของการได้อำานาจอธิปไตยถูกสั่นคลอนอย่างมหาศาล	 เพราะเมื่อ

การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม	 มีการโกงการเลือกตั้งโดยการใช้อำานาจรัฐ	 การใช้เงิน

ซื้อเสียงที่เรียกว่ากระสุนซึ่งสำาคัญกว่ากระแส	 กระบวนการทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การเลือกตั้งก็จะกลายเป็นกระบวนการทางการเมืองที่ไม่พึงประสงค์	 และทำาลายความ

ศักดิ์สิทธิ์ของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	 เมื่อเป็นเช่นนี้ปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ตาม

มาก็คือ	 รัฐสภาจะประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีคนที่สมควรเป็นสมาชิกรัฐสภาจำานวนน้อย	

แต่ส่วนใหญ่จะกลายเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ในวิถีทางประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ	

เมื่อรัฐธรรมนูญบกพร่อง	 เมื่อพรรคการเมืองมีปัญหา	 เมื่อการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์และ

เที่ยงธรรม	 รัฐสภาก็จะไม่สมบูรณ์และรัฐบาลย่อมเป็นรัฐบาลที่ดีไม่ได	้ ส่งผลต่อการบริหาร

บุคลากรคือข้าราชการประจำาด้วยการทำาลายขวัญ	 กำาลังใจ	 จากการแทรกแซงแต่งตั้ง

โยกย้ายและถอดถอนข้าราชการประจำาซึ่งเป็นกลไกสำาคัญในการนำานโยบายไปปฏิบัติ	

โครงสร้างส่วนบนจึงเป็นโครงสร้างที่สำาคัญพอ	ๆ	กับโครงสร้างส่วนล่าง

	 ส่วนตัวเชื่อมระหว่างส่วนบนและส่วนล่างคือ	 โครงสร้างส่วนกลาง	 ก็คือ

กลุ่มผลักดันหรือกลุ่มผลประโยชน์		 ส่ือมวลชน	และพรรคการเมือง	 ในส่วนของพรรคการเมืองน้ัน
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ได้แก่สาขาพรรคในภูมิภาคหรือต่างจังหวัด	 แต่ในบางกรณีอาจจะเข้าเกี่ยวข้องกับการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในนามของพรรค	 ซึ่งเป็นการขยาย

เครือข่ายของพรรคลงไปในระดับล่าง	 กลุ่มผลักดันหรือกลุ่มผลประโยชน์เป็นองค์กรที่สำาคัญ

ที่สุดองค์กรหนึ่งในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	 เพราะกลุ่มผลักดันเหล่านี้

เมื่อรวมกันเป็นจำานวนมาก	เช่น	ผู้ใช้แรงงาน	กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มแพทย์ชนบท	กลุ่มเกษตรกร

มันสำาปะหลัง	 กลุ่มสตรี	 กลุ่มคนพิการ	 ฯลฯ	 คือส่วนสำาคัญของการพัฒนาประชาสังคม	

(civil	society)	แต่ถ้าการพัฒนากลุ่มต่างๆ	เหล่านี้มีอุปสรรคในแง่องค์กรจัดตั้ง	มีปัญหาเรื่อง

ฐานะทางการเงิน	 หรือมีความจำากัดอันเกิดจากกฎหมาย	 รวมท้ังการถูกรังแกจากผู้ใช้อำานาจรัฐ

ก็จะไม่ทำาหน้าที่เป็นตัวแปรสำาคัญตัวแปรหนึ่งในการเชื่อมโครงสร้างส่วนบนและส่วนล่าง	

การพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็ย่อมขาดตัวแปรเสริมที่สำาคัญ	

	 ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่า	กลุ่มต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยยังมีปัญหาเรื่องการจัดตั้ง

และอำานาจการต่อรองโดยเป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วไป	 แม้จะมีบางกลุ่มที่ประสบความสำาเร็จ

ที่เอื้ออำานวยประโยชน์ต่อสมาชิกของกลุ่ม	 ผลที่ตามมาก็คือ	 การแบ่งเป็นกลุ่มการเมือง

ท่ีเป็นการแตกตัวของพรรคการเมือง	 หรือเป็นตัวแทนของกลุ่มอิทธิพลท่ีอยู่เบ้ืองหลังออกมา

ในรูปของกลุ่มสีต่าง	 ๆ	 ในส่วนนี้ถ้ามองในแง่บวกก็ต้องถือว่าเป็นการเกิดกลุ่มตามปกติ	

แต่ถ้ามองอีกแง่หน่ึงการเกิดกลุ่มเช่นน้ีมีลักษณะเป็นกลุ่มท่ีคละปนกันหลากหลาย	 และอาจมี

ลักษณะคงอยู่ชั่วคราว	 และมักจะมีปัญหาเรื่องเป้าหมายที่ชัดเจน	 อุดมการณ์ที่เข้มข้น	 ผู้นำา

หรือแกนนำาที่มีความเป็นเอกภาพ	 ทรัพยากรที่ต่อเนื่อง	 การจัดตั้งที่หละหลวม	 กลุ่มทำางาน

เสริมที่ไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล	 การสนับสุนนจากมวลชนมาเป็นเพียงครั้งคราว	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องความไม่เป็นหนึ่งเดียวของผู้บริหารกลุ่มหรือแกนนำาของกลุ่ม	

	 ส่วนสื่อมวชลชนซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำาคัญที่สุดกลไกหนึ่งของระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย	 สื่อมวลชนหรือหนังสือพิมพ์	 ซึ่งปัจจุบันรวมถึงสื่อแขนงอื่นๆ	

ด้วยเคยถูกถือว่าเป็นฐานันดรศักดิ์ที่สี่รองจากกษัตริย	์ ขุนนางและพระ	 ในยุคโบราณ	 ถ้ามา

ในปัจจุบันก็ต้องถือว่าสื่อวลชนเป็นกลุ่มอิทธิพลหรือกลุ่มผลักดันที่มีส่วนสำาคัญอย่างยิ่ง

ในกระบวนการทางการเมือง	 การกำาหนดนโยบาย	 และการบริหารในทางอ้อม	 สื่อมวลชน

ที่ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะต้องเป็นสื่อมวลชนที่มีข่าวสารข้อมูลครบถ้วน

มีความรู้ในปัญหาต่างๆ	อย่างแท้จริง	มีอุดมการณ์เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ	
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มีความเป็นธรรมในการเสนอข่าว	 ไร้ซึ่งความอคติและไม่เป็นฝักเป็นฝ่ายทางการเมือง

ที่สำาคัญที่สุดไม่ลุแก่อำานาจของปลายปากกา	หรือไมโครโฟน	

	 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า	 การพัฒนาระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยที่ผ่านมา	๗๘	ปีนี้	 เมื่อมองตัวแปรต่างๆ	ทั้ง	๓	 โครงสร้างยังไม่มีการพัฒนา

อย่างสมบูรณ์	 ในส่วนของโครงสร้างส่วนล่าง	 การปกครองตนเองหรือการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก็เพิ่งมีอายุมาไม่นานนี้	 อาจจะกล่าวได้ว่าเริ่มจากการมีพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำาบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 แต่มีความเข้มข้นยิ่งขึ้นหลัง

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี	๒๕๔๐	โดยมาตรา	๗๘	และมาตรา	๒๘๒-๒๙๐	ได้กล่าวถึงการ

กระจายอำานาจไว้อย่างละเอียด	ซ่ึงหลักการใหญ่ๆ	ก็ได้นำามาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี	๒๕๕๐	

ในแง่ของรัฐธรรมนูญก็ได้มีการกล่าวมาแล้วในความนำาเบื้องต้นว่ายังต้องมีการปรับปรุง

อีกมาก	 ส่วนพรรคการเมืองน้ันนอกจากจะมีปัญหาต่าง	 ๆ	 แล้วยังถูกกระบวนการทางการ

เมืองจะเป็นใครก็ตามทำาลายล้างด้วยการยุบพรรคหลายพรรค	 บนพ้ืนฐานท่ีไม่มีความ

เสมอภาคกัน	 การเลือกต้ังยังไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าจะบริสุทธ์ิและเท่ียงธรรม	 สะท้อน

ถึงอำานาจอธิปไตยของปวงชนอย่างแท้จริง	 ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพของรัฐสภา	 รัฐบาล	 และ

การบริหารงานของข้าราชการประจำา	 กลุ่มผลักดันกำาลังกลายเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทอย่างสูง

โดยบทบาทดังกล่าวน้ีสะท้อนถึงการเมืองภาคประชาชน	 ซ่ึงสอดคล้องกับการพัฒนา

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์ซ่ึงจะกล่าวถึงต่อไป	 ส่ือมวลชนน้ัน

ถ้ามีการวิเคราะห์อย่างวัตถุวิสัยต้องกล่าวว่าแม้จะมีการปรับปรุงอย่างมากในแง่เทคโนโลยี	

เช่น	 ส่ิงตีพิมพ์	 วิทยุ	 โทรทัศน์	 หรือทางอินเตอร์เน็ต	 แต่ในแง่เป็นส่ือมวลชนท่ีใกล้เคียง

กับอุดมคติ	 สอดคล้องกับการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง	

กล่าวคือ	ปราศจากอคติ	ให้ข้อมูลอย่างเที่ยงธรรม	และมีความรู้ในการวิเคราะห์สถานการณ์

ของบ้านเมืองนั้น	ยังไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าได้พัฒนาถึงขั้นน่าพอใจ

	 อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ท่านหนึ่งกล่าวว่า	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดี

ในทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สามารถเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการขนส่ง	 เพราะจุดที่ตั้งอยู่นั้น

เป็นจุดที่สามารถจะไปได้ทุกทิศทาง	ทรัพยากรในน้ำา	บนบก	มีมาก	ปลอดจากภัยธรรมชาติ

เช่นแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง	 ประชาชนท่ัวๆ	 ไปมีความฉลาดในการทำางานโดยเฉพาะอย่างย่ิง

ที่ไปทำางานต่างประเทศ	 แต่มักจะนิยมการดื่มสุราจนครองสติไม่อยู่	 อย่างไรก็ตาม	 ในแง่
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การเมืองนั้นมีตัวแปรที่เป็นลบอยู่สองตัว	นั่นคือ	นักการเมืองและสื่อมวลชน๔

	 เมื่อมองในแง่นี้ก็ต้องถือว่าถ้าจะมีการปรับปรุงหรือปฏิรูประบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตย	 อาจจะต้องมุ่งเน้นในการปฏิรูปที่ตัวนักการเมือง	 และในแง่ประชาชน

คงต้องมุ่งเน้นในการให้การศึกษาทางการเมือง	 (political	 education)	 ที่สำาคัญที่สุดคือ	

ต้องพัฒนาเศรษฐกิจและมีมาตรการแจกแจงรายได้ที่ทำาให้ประชาชนมีฐานะการเงินดีขึ้น

เพื่อให้ปลอดจากการถูกครอบงำาโดยอามิสสินจ้าง	 ซึ่งมีตัวอย่างมาแล้วคือเกาหลีใต้	

หลังจากการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมดีขึ้นกว่าในอดีต	 การพัฒนา

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ก็ดีขึ้นเป็นเงาตามตัว	 จนมาถึง

ยุคปัจุบันที่ต้องถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจและระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยที่ต้องจับตามองอีกประเทศหนึ่ง

 ก�รพัฒน�ประช�ธิปไตยในโลกยุคคลื่นลูกที่ส�ม

	 สังคมมนุษย์มีการพัฒนาแบบคล่ืนอารยธรรม	 ซ่ึงอัลวิน	 ทอฟเฟอร์	 (Alvin	Toffler)๕

ได้กล่าวไว้ว่า	เริ่มต้นจากคลื่นที่หนึ่งซึ่งได้แก่สังคมเกษตรอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม	ประชาชน

อยู่ในชนบทเป็นส่วนใหญ่	 เป็นหมู่บ้านที่มีการติดต่อกันไม่มากนัก	 รูปแบบการปกครอง

ในสังคมเกษตรแบบดั้งเดิมนั้นจะเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	 สังคมถูกแบ่ง

เป็นชนชั้นอย่างเห็นเด่นชัดโดยมีตัวแปรหลัก	 คือ	 ทรัพย์ฤศงคาร	 อำานาจและสถานะทาง

สังคม	 ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความตื่นตัวทางการเมือง	 ยอมรับสภาพของตนโดยมีกลไก

สำาคัญคือ	 อุดมการณ์ทางการเมืองและความเชื่อทางศาสนา	 เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อย

และการมีเสถียรภาพระหว่างผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครอง	 ที่สำาคัญคือ	 การใช้กลไกของรัฐ

และอำานาจรัฐในการควบคุมให้คนในสังคมอยู่ในกรอบ	

	 การพัฒนาจากคลื่นลูกที่หนึ่งไปสู่คลื่นลูกที่สองคือโลกยุคสังคมอุตสาหกรรม

เริ่มจากเครื่องจักรไอน้ำามาสู่ไฟฟ้า	 และการผลิตทั้งอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา

อย่างมหาศาล	รวมตลอดท้ังเกษตรอุตสาหกรรม	ในสังคมอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นคล่ืนลูกท่ีสองน้ัน

รูปแบบการปกครองมักจะเป็นระบบการเมืองแบบเปิดคือ	 ระบอบการปกครองแบบ

	 ๔	 จากการบรรยายของ	 ดร.ไตรรงค	์ สุวรรณคีรี	 รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ	 ในการ
สัมมนาเรื่อง	 “วัฒนธรรมประชาธิปไตย	สร้างไทย	สร้างชาติ”	 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 ในวันที	่ ๒๔	
มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	ณ	โรงแรมโกลเด้นท	์ทิวลิป	
	 ๕	 Alvin	Toffler,	The Third Wave.	(New	York	:	William	Morrow,	1980).
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ประชาธิปไตย	 โดยมีการเลือกตัวแทนเข้ามาในรัฐสภาเพื่อเป็นปากเป็นเสียงในการกำาหนด

นโยบาย	 มีการสร้างอำานาจต่อรองของผู้ใช้แรงงานโดยจัดตั้งเป็นสหภาพ	 และมีการสร้าง

อำานาจต่อรองของผู้อยู่ในสังคมเกษตรโดยการจัดตั้งเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร	

	 แต่มาถึงยุคคลื่นลูกที่สามคือ	 ข่าวสารข้อมูล	 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

อย่างสำาคัญทั้งในแง่ประชาชนหรือคนทั่วๆ	 ไปที่อยู่ในระดับรากหญ้า	 รวมตลอดทั้งรูปแบบ

การปกครอง	 ในแง่ประชาชนท่ัวไปในระดับรากหญ้าจำานวนไม่น้อยได้มีโอกาสเข้าถึง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์ของคล่ืนลูกท่ีสาม	 เช่น	 มีการใช้โทรศัพท์มือถือ	

และบางส่วนก็สามารถหาข่าวสารข้อมูลจากเว็บไซต์	 ขณะเดียวกันก็มีการรับข่าวสารข้อมูล

จากบุคคลซ่ึงอยู่ในการจัดต้ังเป็นกลุ่มเรียกร้องทางการเมือง	 ในยุคปัจจุบันประชาชนจำานวน

ไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างย่ิงระดับรากหญ้าได้เปล่ียนจากในอดีตท่ีอยู่ในวัฒนธรรมทางการเมือง

แบบคับแคบ	 (parochial	 political	 culture)	 และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า	 (subject	

political	culture)	ไปสู่วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม	(participant	political	culture)	หรือ

อย่างน้อยท่ีสุดก็มีการผสมผสนระหว่างวัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้ากับวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม

และน่ีคือสภาพท่ีเกิดข้ึน	

	 ในขณะเดียวกันจากสิ่งที่กล่าวมาเบื้องต้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตย	 จากระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรง	 (direct	

democracy)	 ในนครรัฐแบบกรีกโบราณมาสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมี

ตัวแทน	 (representative	 democracy)	 ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลาย	 ๆ	 ประเทศรวมทั้ง

ประเทศไทย	 แต่ขณะเดียวกันระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนก็กำาลัง

จะอยู่คู่กับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	 (participatory	 democracy)	 โดยประชาชนเข้า

เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงในรูปของกลุ่มผลักดัน	 กลุ่มเรียกร้องทางการเมือง	 และการ

จัดตั้งประชาสังคม	 กล่าวอีกนัยหนึ่ง	 ความเข้มข้นของการเมืองภาคประชาชนมีมากยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่าในขณะที่มีการอภิปรายในสภา	 การเมืองนอกสภาโดยกลุ่มต่าง	 ๆ	 ก็ยังคงไว้

ซึ่งความเข้มข้นและความสำาคัญพอ	 ๆ	 กับการเมืองในสภา	 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้

เป็นแนวโน้มและกระแสที่ยากจะสกัดได้	 ที่สำาคัญเมื่อมีการเรียกร้องให้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวทางการเมืองอันเนื่องมาจากความจำาเริญทางการเมือง	

เนื่องจากสังคมเกิดการขยับตัวทั้งในแง่สังคม	 เศรษฐกิจและในแง่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวสารข้อมูล	 ความจำาเริญทางการเมืองนี้สอดคล้องกับข้อถกเถียงของ	



122
รัฐสภาสาร มิถุนายน ๒๕๕๔

แซมมูเอล	ฮันติงตัน	(Samuel	Huntington)๖	ดังนี	้คือ

การขยับตัว

ของสังคม

(social mobilization)

ความตื่นตัว

ทางการเมือง

(political consciousness)

การมีส่วนร่วม

ทางการเมือง

(political participation)

ความจำาเริญ

ทางการเมือง

(political modernization)

	 แต่ความจำาเริญทางการเมือง	 (political	 modernization)๗	 ต้องรองรับด้วยการ

พัฒนาการเมือง	 (political	 development)	 อันได้แก	่ การจัดตั้งสถาบันและกระบวนการ

ทางการเมือง	 เช่น	 พรรคการเมือง	 ข้อสำาคัญก็คือ	 ถ้าการพัฒนาการเมืองไม่สอดคล้องกับ

ความจำาเริญทางการเมืองตามที่ฮันติงตันได้กล่าวไว	้ ย่อมจะนำาไปสู่ความผุกร่อนหรือความ

วุ่นวายทางการเมือง	(political	decay)	

	ความจำาเริญทางการเมือง	+		+		+		+			 ความผุกร่อน

	การพัฒนาการเมือง																			+	 							หรือ

	 	 	 																																								ความวุ่นวายทางการเมือง

	 คำาถามก็คือ	 ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยในขณะนี้พัฒนา

ในอัตราที่สามารถจะตอบสนองต่อความจำาเริญทางการเมืองของประชาชนได้หรือไม่	

เพราะถ้าไม่สามารถจะตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการพัฒนาระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	 ก็อาจนำาไปสู่ระบบการมีส่วนร่วมโดยมวลชน	

หรือการเมืองภาคประชาชน	ที่เรียกว่า	ระบบมวลชนาธิปไตย	(mass-orcary)	

บทสรุป

	 ถ้าจะมองภาพวิวัฒนาการระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในช่วง	๗๘	ปี

ที่ผ่านมา	 จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาออกมาในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ที่สำาคัญที่สุดคือ	 รูปแบบ

ของอำามาตยาธิปไตยและธนาธิปไตย	 ที่เด่นชัดที่สุดคือ	 ในยุคอำามาตยาธิปไตยนั้นได้มี

	 ๖	 Samuel	Huntington,	Political Order in Changing Societies,	 (New	Haven	 :	 Yale	
University	Press,	1968),	pp.	1-92.		
	 ๗	 ลิขิต	 ธีรเวคิน,	 วัฒนธรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง.	
(กรุงเทพฯ	:	ศูนย์วิจัย	คณะรัฐศาสตร	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	๒๕๒๙).



123
๗๘ ปี ประชาธิปไตยไทย ปัญหา อุปสรรคและการพัฒนา
--------------
ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต  ธีรเวคิน

รูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า	ประชาธิปไตยครึ่งใบ๘	

	 ข้อที่น่าสังเกตคือ	ทุกๆ	ประมาณสี่ทศวรรษ	หรือ	๔๐	ป	ีจะมีเหตุการณ์สำาคัญ

ทางการเมืองและสังคมเกิดขึ้นในประเทศไทย	 ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่ากรณีการจัดตั้งสถาบันหรือ

การเปลี่ยนแปลงมักจะใช้เวลาบ่มเพาะซึ่งจะตกระหว่าง	 ๓๐-๕๐	 ป	ี ส่วนการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดจากการดำารงตำาแหน่งของผู้นำาทางการเมืองมักจะตกประมาณ	 ๒๐-๓๐	 ปี	 ตามอายุ

ทำางานหรืออายุขัย	เช่น	นายพล	เนวิน	นายมาร์กอส	นายลี	กวนยู	หรือเหมา	เจ๋อตุง	ฯลฯ

	 สังคมไทยจะมีการเปล่ียนแปลงจากการเปล่ียนแปลงภายในและการถูกกดดัน

จากต่างประเทศ	 โดยท่ัวไปเม่ือถูกกดดันจากความสัมพันธ์จากประเทศอ่ืน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง

กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกก็จะนำาไปสู่การตอบสนองด้วยการปฏิรูปหรือ

การเปลี่ยนแปลงภายใน	 จนเกิดการจัดตั้งสถาบันใหม่ขึ้นมา	 และโดยทั่ว	 ๆ	 ไปการ

เปลี่ยนแปลงและการจัดตั้งสถาบันดังกล่าวมักจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ

ในทางการเมืองทุกๆ	 สี่ทศวรรษ	 หรือประมาณ	 ๔๐	 ป	ี เมื่อประเทศสยามทำาสนธิสัญญา

เซอร์จอห์น	บาวริ่ง	ในป	ีพ.ศ.	 ๒๓๙๘	(ค.ศ.	 ๑๘๕๕)	๓๗	ปีต่อมา	หรือประมาณสี่ทศวรรษ

ก็มีการปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินในยุคล้นเกล้ารัชกาลที่	๕	 เมื่อป	ีพ.ศ.	 ๒๔๓๕	

ในการปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั้นได้มีการสถาปนาระบบราชการแบบตะวันตก

ซึ่งเป็นตัวจักรของการนำาการเปลี่ยนแปลงในปี	พ.ศ.	 ๒๔๗๕	รวมระยะเวลาประมาณ	๔๐	ปี

และหลังจากนั้นก็ก้าวสู่ยุคของข้าราชการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน	 ซึ่งมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

จนมีการเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเกษตรมาสู่เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม	 นำาไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่	 คือ	 เหตุการณ์	 ๑๔	 ตุลาคม	 ๒๕๑๖	 ซึ่งรวมระยะเวลา

ทั้งหมด	 ๔๑	 ป	ี และถ้าเอา	 ๔๐	 เป็นฐานตั้งแต่	 ๑๔	 ตุลาคม	 ๒๕๑๖	 จนถึง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	

น่าจะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย	 แต่เนื่องจากกลุ่มธุรกิจและกลุ่มการเงินซึ่งเติบโต

จากการพัฒนาของระบอบอำามาตยาธิปไตย	 ได้นำาไปสู่ระบบการเมืองที่คนมีเงินครอง

อำานาจรัฐ	 ดังนั้น	 แทนที่จะเป็นประชาธิปไตยกลับกลายเป็นธนาธิปไตย	 มีการวิเคราะห์ว่า

ตั้งแต่ป	ี ๒๕๕๖	 เป็นต้นไป	 สังคมไทยน่าจะเป็นประชาธิปไตย	 ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นจะต้อง

คอยเฝ้าดูอีกต่อไป	ดังแผนภาพต่อไปนี้

	 ๘	 ลิขิต	 ธีรเวคิน,	  วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย.	 ฉบับพิมพ์ครั้งที่	 ๑๐	 (แก้ไข
ปรับปรุง)	(กรุงเทพฯ	:	สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	๒๕๕๔).
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													* หมายเหต	ุ พ.ศ.	๒๓๙๘-๒๔๓๕		=		๓๗	ป	ี	

	 	 	 พ.ศ.	๒๔๓๕-๒๔๗๕		=		๔๐	ปี

	 	 	 พ.ศ.	๒๔๗๕-๒๕๑๖		=		๔๑	ปี

	 เริ่มจากราชาธิปไตย	 (ก่อน	 ๒๔	 มิถุนายน	 ๒๔๗๕)	 มาสู่อำามาตยาธิปไตย

(พ.ศ.	๒๔๗๕	 -	 ๑๔	ต.ค.	 ๒๕๑๖)	ธนาธิปไตย	(พ.ศ.	 ๒๕๕๖-....)	มีการคาดหวังว่าจะเป็น

ประชาธิปไตย	 จากที่กล่าวมาเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า	 ยุคของอำามาตยาธิปไตยจะต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนไปสู่บริบททางการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ภายในสังคมภายในประเทศ	 รวมทั้งสภาพ

แวดล้อมต่างประเทศ	 อันได้แก	่ ยุคโลกาภิวัตน์	 และที่สังเกตก็คือ	 รัฐบาลที่บริหารประเทศ

อยู่	๑๕	เดือน	หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยการรัฐประหารเมื่อวันที	่๑๙	กันยายน	

พ.ศ.	๒๕๔๙	ถือว่าเป็นรัฐบาลอำามาตยาธิปไตยที่ข้ามยุคมาสุ่ยุคธนาธิปไตย	แต่ก็ไม่สามารถ

ดำารงอยู่ได้นานเน่ืองจากแรงกดดันท้ังภายในประเทศและแรงกดดันอันรุนแรงจากต่างประเทศ

โอกาสของการกลับมาสู่อำานาจอย่างเต็มที่ของอำามาตยาธิปัตย์ย่อมเกิดขึ้นได้ยาก	 เพราะ

ในแง่หนึ่งการบริหารแบบอำามาตยาธิปัตย์เป็นการผสมผสานระหว่างระบบการปกครองของ

คลื่นลูกที่หนึ่ง	อันได้แก่	สังคมเกษตร	และต้นๆ	คลื่นลูกที่สอง	อันได้แก	่สังคมอุตสาหกรรม	

แต่มาในปัจจุบันประชาชนจำานวนมากได้มีการเข้าถึงข่าวสารข้อมูล	 มีความรู้และการตื่นตัว

ทางการเมือง	 ได้ก้าวมาสู่ยุคคลื่นลูกที่สองและข้ามมายังคลื่นที่สาม	 ซึ่งได้แก	่ คลื่นข่าวสาร

ป	ีพ.ศ.	๒๓๙๘
สนธิสัญญาเซอร์จอห์น	บาวริ่ง	

ป	ีพ.ศ.	๒๔๓๕
การปฏิรูประบบราชการและการบริหารของรัชกาลที่	๕

			๑.	ก่อน	๒๔	มิถุนายน	๒๔๗๕		
						ราชาธิปไตย	–	รัฐกษัตริย์

			๒.	พ.ศ.	๒๔๗๕	–	๑๔	ตุลาคม	๒๕๑๖	
						อำามาตยาธิปไตย	–	รัฐราชการ

			๓.	พ.ศ.	๒๕๑๖	–	พ.ศ.	๒๕๕๖	
							ธนาธิปไตย	–	รัฐธุรกิจ

			๔.	พ.ศ.	๒๕๕๖		–	
							ประชาธิปไตย	–	ประชารัฐ	
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ข้อมูล	แต่ที่สำาคัญคือ	ประชาชนเป็นจำานวนมากได้มีการพัฒนาค่านิยม	ทัศนคติ	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งวัฒนธรรมทางการเมือง	

	 แต่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือ	 ตัวแปรที่ว่าสังคมเศรษฐกิจต้องเอื้ออำานวย

ตาม	๓	ตัวแปรที่กล่าวมาข้างต้น	ตัวแปรทางเศรษฐกิจจะเป็นตัวแปรสำาคัญตัวหนึ่ง	ที่สำาคัญ

ที่สุดก็คือ	ความเหลื่อมล้ำาระหว่างคนรวยและคนจน	และภูมิภาค	(ดูตารางที่	๓-๖)	จะกลาย

เป็นอุปสรรคสำาคัญหรือไม่ต่อการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	 หรือ									

จะกลายเป็นแรงผลักดันให้มีการปฏิรูปอย่างขนานใหญ่	 เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและ

ความเจริญที่เสียดุล	ซึ่งจะขอขยายความดังต่อไปนี้

 ก�รพัฒน�เศรษฐกิจและคว�มเจริญที่เสียดุล๙

	 การพัฒนาเศรษฐกิจถูกกำาหนดโดยความจำาเป็นหลายประการ	 ประก�รแรก	

มีความจำาเป็นที่จะต้องรวมทุน	(capital	formation)	เพื่อจะนำาทุนดังกล่าวไปพัฒนาเศรษฐกิจ

ไม่ว่าจะทางเกษตรหรืออุตสาหกรรม	 หรือข่าวสารข้อมูล	 ถ้าเงินทุนแตกกระจายย่อม

ไม่สามารถจะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่นำามาพัฒนาอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีข่าวสารข้อมูล

ซึ่งต้องใช้เงินจำานวนมาก	 ในการพัฒนาเช่นนี้ย่อมเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งมี

ทรัพยากรมากกว่าคนส่วนใหญ่และผลประโยชน์จากการพัฒนาก็จะตกอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆ	

กลุ่มหนึ่ง

	 ประก�รที่สอง	 เมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจตามที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น	 ย่อมจะ

นำาไปสู่ความเหลื่อมล้ำาระหว่างคนรวยและคนจน	 ซึ่งถ้าหากมีนโยบายที่จะแจกแจงรายได้

เพื่อให้คนมีความเสมอภาคกัน	 ไม่รวยกระจุก	 ก็จะนำาไปสู่การทำาลายซึ่งเงินทุนที่จะ

ลงทุนต่อไป	 คำาถามก็คือ	 การนำาไปสู่การเสียดุลของการมีทรัพยากรและทรัพย์ศฤงคารนี้														

จะตอบปัญหาความชอบธรรมได้อย่างไร	 ก็มีทฤษฎีที่กล่าวว่า	 เมื่อมีการลงทุนและมีกำาไร	

ผู้ลงทุนก็ต้องเสียภาษี	 ซึ่งรัฐสามารถนำาไปพัฒนาประเทศเอื้ออำานวยประโยชน์ต่อคนจนได้	

นอกเหนือจากนี้ยังมีการว่าจ้างแรงงานซึ่งทำาให้คนยากจนมีโอกาสมีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก

มีงานทำา	 ปรากฏการณ์ที่กล่าวมานี้เรียกว่า	 ผลประโยชน์ที่ไหลลงสู่คนข้างล่าง	 (the	 trickle-

down	 effect)	 อย่างไรก็ตาม	 ความเหลื่อมล้ำาระหว่างคนรวยคนจนก็จะยังคงอยู่แม้สถานะ

ของคนจนจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ตาม	แต่จะเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่า

	 ๙	 ลิขิต	ธีรเวคิน,	“การพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญที่เสียดุล,”	ใน	หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  
(วันที่	๘	และ	๑๕	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓).
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	 ประก�รท่ีส�ม	 การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีเหตุผลมักจะยึดเอาทรัพยากรเป็นหลัก

(resource-based	 industrial	 development)	 เช่น	 ในพ้ืนท่ีท่ีมีน้ำามันก็จะมีการพัฒนาอุตสาหกรรม

ที่เกี่ยวเนื่องอันเกิดจากผลผลิตของน้ำามัน	 เช่น	 อุตสาหกรรมพลาสติก	 เป็นต้น	 ในขณะ

เดียวกันในพื้นที่ที่ไม่มีทรัพยากรก็จะล้าหลังในแง่การพัฒนา	 นอกเสียจากจะใช้การพัฒนา

แบบมีวิทยาศาสตร์เป็นฐาน	(science-based	industrial	development)	เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะนำา

ไปสู่การเสียดุลของการพัฒนาระหว่างภูมิภาคหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์	ทั้งนี	้ เนื่องจากความ

อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ไม่เหมือนกัน	 การเสียดุลระหว่างพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือภูมิภาค

ย่อมจะนำาไปสู่ความเหลื่อมล้ำาทางรายได	้ สถานะความเป็นอยู่	 รวมตลอดทั้งนำาไปสู่ปัญหา

ทางการเมือง	 การบริหาร	 ที่สำาคัญคือ	 ความรู้สึกการขาดความยุติธรรมเนื่องจากการเข้าถึง

ทรัพยากร	หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่เท่ากัน	

	 แต่ขณะเดียวกันการที่จะใช้การพัฒนาแบบวิทยาศาสตร์เป็นฐานอาจต้อง

ใช้ทรัพยากรเป็นจำานวนมาก	 และต้องมีนักวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางเทคโนโลยี	

กระบวนการที่จะผลิตนักวิทยาศาสตร์ดังกล่าวนั้นอาจะต้องใช้ทรัพยากรเป็นจำานวนมาก	

ซึ่งไม่สามารถจะกระทำาให้เกิดขึ้นได้โดยฉับพลัน	 เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องอาศัยการพัฒนา

โดยอาศัยทรัพยากรเป็นหลัก	

	 นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาเบ้ืองต้น	 กลุ่มบุคคลท่ีคุมทรัพยากรและเป็นเจ้าของ

ธุรกิจใหญ่	 ๆ	 มักจะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีอำานาจรัฐและเป็นคนช้ันสูงในสังคม	 ความพยายาม

ท่ีจะกระจายรายได้ด้วยการออกกฎหมายท่ีเป็นการเก็บภาษีโดยตรง	 เช่น	 ภาษีท่ีดิน	 ภาษี

ทรัพย์สิน	 และภาษีมรดกอาจจะกระทำา

ได้ไม่ง่ายนัก	 นอกเหนือจากน้ีกลุ่มบุคคล

ดังกล่าวจะมีโอกาสดีกว่ากลุ่มบุคคลช้ันล่าง

ในแง่การศึกษา	 ซ่ึงคนในระดับบนจะได้รับ

การศึกษาระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ลูกหลานของคนเหล่านี้ทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ	 จากความรู้เละเครือข่าย

ที่ เกี่ ยวโยงกับกลไกของรัฐทั้ ง ในทาง



127
๗๘ ปี ประชาธิปไตยไทย ปัญหา อุปสรรคและการพัฒนา
--------------
ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต  ธีรเวคิน

การบริหารและการเมือง	 ย่อมจะนำาไปสู่การกระชับอำานาจในทางเศรษฐกิจ	 รวมตลอด

ทั้งมีอำานาจในการบริหารและการเมืองอีกด้วย	 แรงกดดันจากการกระจายรายได้หรือ

กระจายความเจริญอาจจะกระทำาได้ไม่ง่ายนัก	

	 สิ่งที่ตามมาก็คือ	 เกิดสภาวะของการรวยกระจุกจนกระจาย	 อันจะเห็นได้จาก

ข้อเท็จจริงที่ว่า	ในช่วงเกือบ	๕๐	ป	ี รายได้ของคนจนซึ่งเป็น	๒๐%	ของคนทั้งประเทศ		หรือ

ประมาณ	 ๑๒	 ล้านคนอยู่ระหว่าง	 ๓-๕	 บาทต่อรายได้	 ๑๐๐	 บาทของมวลรวมชาติ	 ส่วน

คนร่ำารวย	 ๒๐%	 จะอยู่ระหว่าง	 ๕๕-๖๐	 บาทของมวลรวมชาติ	 	 ซึ่งช่วงระยะเวลา	 ๕๐	 ปี

ที่ผ่านมา	 โครงสร้างรายได้ดังกล่าวนี้มิได้มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อย	 ซึ่งหมายความว่า

นโยบายเรื่องการแจกแจงรายได้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง	 เห็นได้ชัดจากการไม่มีการเก็บภาษี

ทรัพย์สิน	 ภาษีที่ดินและภาษีมรดก	 ซึ่งเป็นภาษีทางตรง	 ครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาคนรวย

และคนจนใน	 ๒๐%	 สูงสุดและต่ำาสุดยังคงมีสภาพเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง	 ข้ออ้าง	 The	

trickle-down	 effect	 จึงเป็นคำากล่าวอ้างที่ไม่เป็นความจริงจากในกรณีของประเทศไทย	

เนื่องจากสัดส่วนของประโยชน์ที่คนจนได้รับมีน้อยมาก	(ดูตารางที่	๓	และ	๕)

ตารางที่ ๓ การกระจายรายได้ในช่วงเวลา พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๓๓๑๐

รายการ ๒๕๐๕/๐๖ ๒๕๑๑/๑๒ ๒๕๑๔/๑๖ ๒๕๑๘ ๒๕๒๔ ๒๕๒๙ ๒๕๓๑ ๒๕๓๓

กลุ่มประชากรร้อยละ	๒๐	ที่มีรายได้
ต่ำาสุด	(Quintile	๑)

๒.๙ ๓.๔ ๒.๔ ๖.๐๕ ๕.๔๕ ๔.๔๗ ๔.๕๓ ๔.๒๓

กลุ่มประชากรร้อยละ	๒๐	ที่มีรายได้
ต่ำา	(Quintile	๒)

๖.๒ ๖.๑ ๕.๑ ๙.๗๒ ๙.๒๖ ๗.๘๒ ๗.๘๙ ๗.๔๓

กลุ่มประชากรร้อยละ	๒๐	ที่มีรายได้
ปานกลาง	(Quintile	๓)

๑๐.๕ ๑๐.๔ ๙.๗ ๑๔.๐๒ ๑๓.๖๙ ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๘ ๑๑.๕๘

กลุ่มประชากรร้อยละ	๒๐	ที่มีรายได้
สูง	(Quintile	๔)

๒๐.๙ ๑๙.๒ ๑๘.๔ ๒๐.๙๗ ๒๑.๐๘ ๒๐.๔๓ ๒๐.๑๗ ๑๙.๔๙

กลุ่มประชากรร้อยละ	๒๐	ที่มีรายได้
สูงสุด	(Quintile	๕)

๕๙.๕ ๖๐.๙ ๖๔.๔ ๔๙.๒๔ ๕๐.๕๒ ๕๔.๙๘ ๕๔.๔๐ ๕๗.๒๖

ค่าสัมประสิทธิ์จีนี ๐.๔๕๖ ๐.๔๘๒ ๐.๕๓๕ ๐.๔๒๖ ๐.๔๔๒ ๐.๔๙๖ ๔.๔๘๙ ๐.๐๑๕

อัตราส่วนรายได้ของกลุ่มรวยที่สุด
ต่อกลุ่มจนสุด	(Q๕/Q๑)

๒๐.๕ ๑๗.๙ ๒๖.๘ ๘.๑ ๙.๓ ๑๒.๓ ๑๒.๐ ๑๓.๕

	 ๑๐	 ตารางป	ี๒๕๓๔	ไม่ปรากฏอยู่ในแหล่งข้อมูล
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ตารางที่ ๔  การกระจายรายได้ในช่วงเวลา พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๙

รายการ ๒๕๓๕ ๒๕๓๗ ๒๕๓๙ ๒๕๔๑ ๒๕๔๓ ๒๕๔๕ ๒๕๔๗ ๒๕๔๙

กลุ่มประชากรร้อยละ	๒๐	ที่มีรายได้
ต่ำาสุด	(Quintile	๑)

๓.๙๘ ๓.๙๗ ๔.๑๖ ๔.๒๗ ๓.๘๙ ๔.๒๓ ๔.๕๔ ๓.๘๔

กลุ่มประชากรร้อยละ	๒๐	ที่มีรายได้
ต่ำา	(Quintile	๒)

๖.๙๓ ๗.๒๓ ๗.๕๒ ๗.๖๙ ๗.๑๙ ๗.๗๒ ๘.๐๔ ๗.๖๗

กลุ่มประชากรร้อยละ	๒๐	ที่มีรายได้
ปานกลาง	(Quintile	๓)

๑๐.๙๖ ๑๑.๖๑ ๑๑.๗๘ ๑๑.๙๑ ๑๑.๓๙ ๑๒.๐๗ ๑๒.๔๑ ๑๒.๑๒

กลุ่มประชากรร้อยละ	๒๐	ที่มีรายได้
สูง	(Quintile	๔)

๑๘.๘๐ ๑๙.๘๑ ๑๙.๘๘ ๑๙.๗๔ ๑๙.๗๖ ๒๐.๐๗ ๒๐.๑๖ ๒๐.๐๘

กลุ่มประชากรร้อยละ	๒๐	ที่มีรายได้
สูงสุด	(Quintile	๕)

๕๙.๔๓ ๕๗.๓๗ ๕๖.๖๖ ๕๖.๓๙ ๕๗.๗๗ ๕๕.๙๑ ๕๔.๘๖ ๕๖.๒๙

ค่าสัมประสิทธิ์จีนี ๐.๕๓๖ ๐.๕๒๑ ๐.๕๑๖ ๐.๕๐๙ ๐.๕๒๕ ๐.๕๐๗ ๐.๔๙๓ ๐.๕๑๕

อัตราส่วนรายได้ของกลุ่มรวยที่สุด
ต่อกลุ่มจนสุด	(Q๕/Q๑)

๑๔.๙ ๑๔.๕ ๑๓.๖ ๑๓.๒ ๑๔.๙ ๑๓.๒๓ ๑๒.๑๐ ๑๔.๖๖

  ท่ีมา :	 	Medhi	 Krongkeaw	 (๑๙๗๙),	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

(คำานวณจากเทปข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปีต่าง	 ๆ	 โดยใช้น้ำาหนักถ่วงข้อมูล

ของสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย),	 ข้อมูลจากการสำารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

ประมวลผลโดยสำานักพัฒนาการเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้	 ใน	 อัศวิน	 ไกรนุช,	 (๒๕๕๐)	

รายงานการวิจัยเร่ือง	 การเปล่ียนแปลงความเหล่ือมล้ำาของการกระจายรายได้จากการพัฒนาประเทศ.

	 นอกจากการเสียดุลในแง่รวยกระจุกจนกระจายแล้ว	 ยังมีการเสียดุลระหว่าง

ภูมิภาคอีกด้วย	 ทั้งนี้เพราะนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นมีศูนย์รวมอยู่ที่กรุงเทพฯ	 และ

ปริมณฑล	 และทางชายฝั่งทะเลตะวันออก	 ทำาให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวของ	 กทม.	 ปริมณฑล	

และชายฝั่งทะเลตะวันออกและตะวันตก	 สูงกว่าทางภาคใต้	 ภาคเหนือ	 และภาคอีสาน	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีประชากรมากที่สุดนั้นกลายเป็นภูมิภาค

ที่ยากจนที่สุด	 (ดูตารางที่	 ๖)	 การเสียดุลระหว่างภูมิภาคที่กล่าวมานี้	 ย่อมนำาไปสู่ประเด็น

ทางการเมืองที่สำาคัญคือ



129
๗๘ ปี ประชาธิปไตยไทย ปัญหา อุปสรรคและการพัฒนา
--------------
ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต  ธีรเวคิน

ตารางที่ ๕ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร จำาแนกตามภาค พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑

ภาค ๒๕๔๗
(๒๐๐๔)

๒๕๔๘
(๒๐๐๕)

๒๕๔๙
(๒๐๐๖)

๒๕๕๐*
(๒๐๐๗)

๒๕๕๑*
(๒๐๐๘) Region

ทั่วราชอาณาจักร ๑๐๐,๕๖๔ ๑๐๘,๙๕๖ ๑๑๙,๕๗๙ ๑๒๘,๖๐๖ ๑๓๖,๙๕๔ Whole	Kingdom

กรุงเทพมหานคร ๒๖๒,๔๓๘ ๒๗๙,๘๐๔ ๒๙๖,๖๗๖	 ๓๑๔,๓๘๗ ๓๒๖,๙๘๐ Bangkok	and	Vicinities

ภาคกลาง ๑๕๗,๖๑๙ ๑๖๘,๕๑๗ ๑๘๖,๗๘๐ ๒๐๓,๒๔๕ ๒๒๐,๖๖๒ Central	Region

ภาคตะวันออก ๒๒๓,๕๑๐ ๒๕๗,๖๑๔ ๒๙๓,๘๐๘ ๓๒๔,๖๐๙ ๓๕๒,๔๓๘ Eastern	Region

ภาคตะวันตก ๗๖,๒๘๗ ๘๒,๖๐๑ ๙๑,๐๐๓ ๙๖,๗๑๔ ๑๐๔,๙๕๘ Western	Region

ภาคเหนือ ๔๗,๗๔๒ ๕๑,๗๔๕ ๕๗,๙๑๔ ๖๓,๐๘๘ ๗๑,๑๓๐ Northern	Region

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓๐,๘๙๗ ๓๒,๑๖๒ ๓๖,๐๖๒ ๔๐,๑๔๔ ๔๒,๒๙๒ Northeastern	Region	

ภาคใต้ ๗๔,๘๘๙ ๘๐,๔๔๕ ๙๐,๗๒๔ ๙๓,๘๒๑ ๙๙,๗๘๓ Southern	Region

	 *	ป	ีพ.ศ.	๒๕๕๐-๒๕๕๑	เป็นตัวเลขเบื้องต้น
	 ที่มา		:	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิสำานักนายกรัฐมนตรี

	 ก)	 อะไรคือความชอบธรรม	ท่ีมีการพัฒนาโดยไม่กระจายความเจริญไปอย่างท่ัวถึง	

	 ข)	 การเสียดุลดังกล่าวย่อมนำาเอาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ	 และมีพละ

กำาลัง	โดยการย้ายถิ่นไปสู่ในพื้นที่ที่มีการพัฒนา	ทิ้งให้คนในท้องถิ่นมีแต่คนแก่และเด็ก	หรือ

แม้จะมีเหลืออยู่ก็อาจจะไม่พอเพียงต่อการเป็นสรรพกำาลังที่จะพัฒนาภูมิภาค

	 ประเด็นทางการเมืองที่สำาคัญก็คือ	 การพัฒนาประเทศที่ขาดดุลเช่นนี้จะกลาย

เป็นสาเหตุสำาคัญของความไม่พอใจทางการเมืองหรือไม่	 และปรากฏการณ์ในการประท้วง

ทางการเมืองจนนำาไปสู่การเสียชีวิตและบาดเจ็บจำานวนมากเมื่อเร็วๆ	นี้นั้น	นอกจากตัวแปร

อื่น	 ๆ	 แล้ว	 ตัวแปรในเรื่องความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นประเด็นความไม่ยุติธรรม

ในทางสังคม	จนกลายเป็นปัญหาทางการเมืองนั้น	มีเหตุผลมากน้อยเพียงใด	

	 การพัฒนาที่เสียดุลคือ	 การพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์	 สังคมใดก็ตามที่คนกลุ่มหนึ่ง

ร่ำารวยอย่างมหาศาลแต่คนส่วนใหญ่อยู่ในฐานะเสียเปรียบ	ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีปัญหา

ทางสังคม	 เศรษฐกิจและการเมืองในที่สุด	 จึงมีความจำาเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะตระหนักถึง

ปัญหาดังกล่าว	 และหาแนวทางในการเยียวยา	 การพูดถึงการปฏิรูปประเทศไทยจะต้องเร่ิมต้น

จากการตระหนักถึงประเด็นปัญหาดังที่กล่าวมาเบื้องต้น
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	 ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์อันพลวัต	 และท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง

ในประเทศท่ีดำาเนินไปอย่างต่อเน่ืองไม่ขาดสาย	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแปรเปล่ียนจาก

สังคมคล่ืนลูกท่ีหน่ึงมาสู่การผสมผสานระหว่างสามคล่ืนคือ	 เกษตรอุตสาหกรรมและข่าวสาร

ข้อมูล	 การแปรเปล่ียนของประชาชนในด้านวัฒนธรรมทางการเมืองจากวัฒนธรรมทางการ

เมืองแบบคับแคบ	 (parochial	 political	 culture)	 ไปสู่วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า

(subject	 political	 culture)	 มากลายเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมทางการเมือง

แบบไพร่ฟ้า	 (subject	 political	 culture)	 และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม	

(participant	 political	 culture)	 และท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยจากประชาธิปไตยโดยตรงมาสู่ประชาธิปไตยแบบตัวแทน	 และกำาลังเป็น

ประชาธิปไตยที่เรียกว่า	 การมีส่วนร่วมโดยประชาชน	(participatory	democracy)	จนนำาไปสู่

การเป็นมวลชนาธิปไตย	(mass-ocracy)๑๑	หรือไม	่และในสภาพดังกล่าวนี้จะพัฒนาโครงสร้าง

และกระบวนการซึ่งเป็นตัวแปรที่สองเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ทางการเมือง	อันได้แก่ประชาชนสำาเร็จมากน้อยเพียงใด	 ถ้าไม่สามารถจะกระทำาได้จะเข้าสู่

การวิเคราะห์ของฮันติงตันหรือไม่ว่า	เมื่อความจำาเริญทางการเมือง	(political	modernization)	

เกิดขึ้น	 และการพัฒนาทางการเมือง	 (political	 development)	 ตามไม่ทัน	 ย่อมจะนำาไป

สู่ความวุ่นวายทางการเมือง	(political	decay)

	 ๗๘	 ปี	 ของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	 ถ้าจะเปรียบ

กับชีวิตมนุษย์ก็ต้องถือว่ายาวนานพอสมควร	 ในส่วนหนึ่งได้มีการพัฒนาและมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด	 ในส่วนหนึ่งก็ยังไม่สมบูรณ์แบบและมีอุปสรรคปัญหา	 และยัง

คงต้องเผชิญกับปัญหาอีกมาก	ทั้งนี้ก็เนื่องจากกระบวนการพัฒนาระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยต้องมีโอกาสและต้องใช้เวลา	 โอกาสหมายถึงการปลอดจากการแทรกแซงจาก

ตัวแปรอื่นๆ	 ในสังคม	 ทั้งที่มีความเป็นมาในอดีต	 รวมตลอดทั้งที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจุบัน	

ในส่วนของเวลานั้น	 ถ้านับจาก	Magna	 Carta	 Libertatum	 ในปี	 ค.ศ.	 ๑๒๑๕	 ก็ต้องถือว่า

เป็นเวลาเกือบ	๘	ศตวรรษ	แต่อย่างน้อยที่สุดก็กว่า	๔๐๐	ป	ี เริ่มจากที่ระบบประชาธิปไตย

เป็นรูปเป็นร่างเด่นชัดขึ้นในอังกฤษ	 ในกรณีของสหรัฐอเมริกานั้นก็มีพื้นฐานมาก่อนก็ใช้

	 ๑๑	 Likhit	 Dhiravegin,	 “Is	 it	 now	 the	 era	 of	 “mass-ocracy”?”	 http://www.dhiravegin.com/
detail.php?item_id=000930
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เวลาทั้งหมดเกือบ	 ๒๔๐	 ปี	 ในกรณีประเทศไทยนั้นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

เพิ่งดำาเนินมาไม่ถึงหนึ่งศตวรรษ	 ท่ามกลางสภาะแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคนานาประการ	

โดยเฉพาะอย่างย่ิงความยากจน	การขาดข่าวสารข้อมูลของประชาชนส่วนใหญ่	และการกระจุกตัว

ของทรัพย์ศฤงคาร	สถานะทางสังคมและอำานาจ	 (wealth,	 status	and	power)	 ในกลุ่มผู้นำา

กลุ่มเล็กๆ	

	 ประเด็นที่สำาคัญที่สุดของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย										

ก็คือ	 การสร้างความชอบธรรม	 (legitimacy)	 ให้กับระบบ	 ซึ่งทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงาน

ทางการเมืองหรือนักการเมือง	 คือ	 สมาชิกรัฐสภาและรัฐบาลเป็นหลัก	 ความชอบธรรมนี้

ม	ี ๒	 ส่วน	 คือ	 ส่วนของการเข้าสู่ตำาแหน่งอำานาจอย่างบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม	 อีกส่วนหนึ่ง

คือผู้บริหารมีผลงาน	 สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีเหตุผล	 สอดคล้องกับหลักวิชาการ

เพื่อแก้ปัญหาสังคมและการพัฒนาประเทศชาติ	 แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเด็นปัญหาที่ส่งผล

ในทางลบต่อการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในช่วง	 ๗๘	 ปีที่ผ่านมา

ก็คือ	 ปัญหา	 ๕	 ข้อใหญ่ๆ	 ที่มีการกล่าวถึงเพื่อการปฏิรูปการเมืองโดยการร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับประชาชนโดย	ส.ส.ร.	๙๙	คน	นั่นคือ	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	 ๒๕๔๐	

ปัญหา	๕	ข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	คือ	

	 ๑.	 การใช้เงินซื้อเสียงอย่างดาษดื่นในการเลือกตั้งทุกครั้ง	ทำาให้ความชอบธรรม

ของการเข้าสู่ตำาแหน่งอำานาจมีปัญหา	ขาดความศักดิ์สิทธิ์และน่าเชื่อถือ

	 ๒.	 บุคคลที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคต่างๆ	 ต่างช่วงชิง

เพื่อเข้าสู่ตำาแหน่งผู้บริหาร	 โดยมีการต่อรองกันภายในพรรค	 และระหว่างพรรคในกรณี

ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล	 จนทำาให้เกิดภาพที่ไม่สวยงามว่าต่างมุ่งเน้นจะได้ตำาแหน่งอำานาจ

ราชศักดิ	์บริหารประเทศเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

	 ๓.	 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่จะมีการแทรกแซงการบริหารงานของ

ข้าราชการประจำา	 โดยละเมิดต่อหลักคุณธรรม	 (the	 merit	 system)	 มีการแต่งตั้งโยกย้ายที่

ไม่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถบ่อยคร้ัง	 อาศัยระบบอุปถัมภ์หรือการเล่นพรรคเล่นพวก	

(cronyism)	 หรือเนื่องจากเกี่ยวดองเป็นญาติโกโหติกา	 (nepotism)	 หรือมีความชอบพอ

เป็นส่วนตัว	(favoritism)	จนเกิดการเสียขวัญและกำาลังใจของข้าราชการประจำาเน่ืองจากการล้วงลูก

ของนักการเมือง	จนระบบรวนทั้งระบบ	
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	 ๔.	 มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งมีเป็นจำานวนมหาศาล	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีการก่อสร้างที่มีคุณภาพต่ำากว่าการกำาหนด	 มีการ

เรียกผลประโยชน์ตอบแทนเป็นส่วนร้อย	เช่น	ร้อยละ	๑๕	ร้อยละ	๒๐	อันเป็นที่ทราบกันอยู่

ทั่วไป	(open	secrets)	และมีหลายคดีที่อยู่ในการพิจารณาขององค์กรยุติธรรม

	 ๕.	 มีความพยายามที่จะเสนอโครงการใหญ่ๆ	 ที่เรียกว่า	 อภิมหาโครงการ	

(Mega-Projects)	เพื่อผลตอบแทนจากผู้ที่ได้รับการประมูล	เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเงิน

สนับสนุนกิจกรรมของพรรค	

	 ปัญหาที่กล่าวมาทั้ง	 ๕	 ข้อนี้	 คือสิ่งที่เป็นทางลบของระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย	มองได้ว่าเป็นมะเร็งร้ายขององคาพยพทางการเมือง	

	 นอกเหนือจากนี้	 ตัวผู้บริหารคือหัวหน้ารัฐบาลมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถแสดง

ความเป็นผู้นำาทางการเมืองเน่ืองจากมักจะกลายเป็นเคร่ืองมือของกลุ่มอำานาจ	 หรือต้องยอม

ออมชอมต่อรองกับพรรคร่วมเพื่อการอยู่รอด	 หรือการรักษาสถานะของรัฐบาล	 บ่อยครั้ง

ทำาให้การตัดสินใจในเรื่องนโยบายถูกบิดเบือนไปจากสิ่งที่ควรเป็น	 ขณะเดียวกันผู้นำา

รัฐบาลที่มีอำานาจล้นเหลือก็รอดจากการควบคุมขององค์กรควบคุมการใช้อำานาจ	 ทั้งหลาย

ทั้งปวงดังกล่าวคือ	 การขาดความพอดีของส่วนต่างๆ	 ในระบบ	 และนี่เป็นปัญหาที่จะต้องมี

การแก้ไขและปรับปรุงต่อไป	 ต้องถือว่าการขาดความชอบธรรมในการเข้าสู่ตำาแหน่งอำานาจ

เนื่องจากการใช้เงินซื้อเสียง	 การฉ้อราษฎร์บังหลวง	 และการลุแก่อำานาจด้วยการละเมิด

กฎหมาย	 บริหารประเทศโดยมองประเทศเป็นประหนึ่งบรรษัทที่ต้องการหากำาไรเป็นปัญหา

ใหญ่ถึงขั้นวิกฤตคือ	วิกฤตศรัทธ�ต่อระบบ	 จนทำาให้คนจำานวนหนึ่งเกิดความรู้สึกว่าระบบ

ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันจำาเป็นต้องมีการยุติช่ัวคราวเพ่ือการปฏิรูปขนานใหญ่ก่อนท่ีจะดำาเนินการ

ตามครรลองของระบบต่อไป	 ทั้งนี้เนื่องจากว่าระบบที่เป็นอยู่มีลักษณะของการเป็นวังวน

ที่ไม่เกิดผลดีต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	 หรือที่เรียกว่าวงจรอุบาทว	์ สภาวะ

ดังกล่าวเป็นสภาวะที่ไม่น่าพึงประสงค์	 และไม่สามารถจะปฏิเสธได้	 อย่างไรก็ตาม	 การที่จะ

ยุติระบบปัจจุบันเพื่อการปฏิรูปขนานใหญ่นั้นจำาเป็นต้องคิดให้รอบคอบ	 เพราะวิธีการที่จะ

ทำาให้เกิดขึ้นจะต้องมีการใช้กลไกนอกรัฐธรรมนูญยกเลิกกติกาที่มีอยู่	 ซึ่งขัดกับกระแสและ

บรรยากาศทางการเมืองของโลกยุคโลกาภิวัตน์	 และไม่มีใครบอกได้ว่าจะส่งผลในทางลบ

อย่างไรต่อภาพลักษณ์ของประเทศ	 รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง
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กับมหาอำานาจตะวันตก	 การแก้ไขปัญหาจะต้องมีการคิดกันโดยละเอียดรอบคอบ	 การกระทำา

อย่างบุ่มบ่ามจะนำาไปสู่ผลเสียมากกว่าผลด	ี

	 หนทางประชาธิปไตยท่ีผ่านมาขรุขระและลุ่มๆ	 ดอนๆ	 แต่ก็เป็นการเดินทาง

ท่ียาวนานและท้าทายควรแก่การช่ืนชม	 หนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล	 แต่จากสภาพแวดล้อม

ท่ีเป็นกระแสโลกรวมท้ังการเปล่ียนแปลงภายใน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพความพลวัต

ของกระแสโลกาภิวัตน์	 การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ	 ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์	 ได้ขยายขอบข่ายกว้างขึ้นไปยังมุมโลกต่าง	 ๆ	 ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ของ

แอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง	 พลังสังคมอันเกิดจากการปฏิวัติสังคมในแง่จิตสำานึก	

ในแง่เสรีภาพ	 สมภาพ	 และภราดรภาพ	 อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของยุคสมัย

ทำาให้ความพยายามท่ีจะหยุดย้ังการเปลี่ยนแปลง	 หรือการดึงกงล้อของวิวัฒนาการ

ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติให้หยุดอยู่กับที่คงไม่สัมฤทธิ์ผล	 ความไม่สามารถปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงจะทำาให้โครงสร้างต่างๆ	 ที่มีอยู่ไม่สามารถจะดำารงอยู่ต่อไปได	้ คุณสมบัติ

สำาคัญประการหนึ่งของสถาบันมนุษย์คือ	 ความสามารถในการปรับตัวเพ่ือการอยู่รอด	

ภาพยนตร์เร่ือง	 The	 Last	 Samurai	 ในยุคต้นเมจิของญี่ปุ่นที่เหล่าซามูไรขี่ม้าสะพายดาบ

พุ่งเข้าต่อสู้กับกองทัพที่มีอาวุธสมัยใหม่คือปืนกล	 ก็ต้องจบลงด้วยความปราชัย	 แม้จะ

เป็นการกระทำาของวีรชนผู้กล้า	 รักษาไว้ซ่ึงศักด์ิศรีของลัทธินักรบหรือบูชิโด	 แต่เป็นศึกท่ีจบลง

ด้วยความปราชัยอย่างสิ้นเชิง	ซึ่งสอดคล้องกับคำากล่าวของชาร์ลส	์ดาร์วิน	ที่ว่า	การอยู่รอด

ของสิ่งมีชีวิตและเผ่าพันธุ์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงที่สุด หรือฉลาดที่สุด “แต่อยู่ที่

ความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึ้น (It is not the strongest 

species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change. 

(Charles Darwin)

	 ประชาชนต้องการพลังอำานาจ	

	 ประชาชาติต้องการประชาธิปไตย	

	 ประชาไทต้องการสมภาพและสิทธิเสรี	

	 ประชาชีต้องการศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	
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ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ *

	 “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม”	 จึงจำ�เป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม	 ไม่ส�ม�รถอยู่โดดเด่ียว

โดยลำ�พังได้	 ก�รอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์นี	้ ห�กรวมตัวม�กกว�่หนึ่งคน	 เรียกว่�	

ประชาคม	มีตั้งแต่ประช�คมขน�ดเล็กที่สุด	คือ	ครอบครัว	ประช�คมขน�ดใหญ่ขึ้นม�	คือ	

เครือญ�ติ	ชุมชน	เผ่�พันธุ์	จนกระทั่งกล�ยเป็นประช�คมขั้นสูงสุด	คือ	รัฐ	ซึ่งมีองค์ประกอบ

ครบถ้วนม�กกว�่ประช�คมพื้นฐ�นอื่น	ๆ	

	 ก�รรวมตัวกันเป็นประช�คมรัฐนี้มีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กสำ�หรับก�รอยู่ร่วมกัน

ของมนุษย์	เนื่องจ�กรัฐส�ม�รถสนองตอบต่อคว�มต้องก�รของมนุษย์ได้ครบถ้วน	เพียงพอ

ให้มนุษย์ที่สังกัดอยู่ได้รับประโยชน์ในก�รอยู่ร่วมกัน	 เป็นหลักประกันว่�มนุษย์จะได้รับ

ประโยชน์และมั่นคงในก�รดำ�รงชีวิต	 เกิดประสิทธิภ�พในก�รอยู่ร่วมกัน	 เกิดก�รทำ�ง�น

เฉพ�ะท�งหรือก�รเป็นผู้เชี่ยวช�ญในบ�งด้�น		และมีคว�มเป็นท�งก�ร	ส�ม�รถปฏิสัมพันธ์

กับหน่วยประช�คมรัฐอื่นในโลกได้

	 *	 นักวิช�ก�รอ�วุโส	ศูนย์ศึกษ�ธุรกิจและรัฐบ�ล	มห�วิทย�ลัยฮ�ร์ว�ร์ด

	 	 kriengsak@kriengsak.com,	http://www.kriengsak.com
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ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

	 องค์ประกอบของประชาคมรัฐ
	 โดยทั่วไปรัฐที่ยอมรับกันต้องประกอบไปด้วยอย่�งน้อย	 ๔	 องค์ประกอบ	

ที่ทำ�ให้เกิดคว�มเป็นรัฐขึ้นม�	ในที่นี้		ได้แก่	

	 ๑.	 ดินแดน	(Territory)

	 รัฐต้องมีดินแดนที่มีขอบเขตแน่นอน	 ดินแดน	 ประกอบด้วย	 อ�ณ�เขต

พื้นดิน	 น่�นน้ำ�	 อ�ณ�เขตในท้องทะเล	 น่�นฟ�้	 บริเวณใต้พื้นดิน	 พื้นน้ำ�และพื้นทะเล	

ดินแดนส�ม�รถทำ�ให้แยกได้ว�่	ขอบเขตของแต่ละรัฐอยู	่ณ	จุดใด	ห�กไม่มีดินแดนไม่ถือว่�

มีคว�มเป็นรัฐต�มคว�มหม�ยนี้	 ดังนั้น	 แนวคิดก�รสร้�งรัฐในอินเทอร์เนตจึงยังไม่ส�ม�รถ

เกิดขึ้นได้

	 ๒.	 ประชากร	(Population)

	 รัฐต้องมีประช�กรที่สังกัดรัฐ	 มนุษย์ทุกคนที่อยู่ในอ�ณ�เขตของรัฐ	 ถือว่�

มีฐ�นะเป็นส่วนของรัฐโดยอัตโนมัติ	 ประช�กรของรัฐต้องมีสิ่งที่แสดงว่�	 สังกัดรัฐใด	

ชื่ออะไร	 เกิดเมื่อไหร	่ ภูมิลำ�เน�อยู่ที่ไหน	 มีหนังสือเดินท�งหรือพ�สปอร์ตเวล�เดินท�งไป

ต่�งประเทศ	 เพื่อให้รู้ว่�ประช�ชนคนดังกล�่วนั้นม�จ�กรัฐใด	 ห�กไม่มีประช�กรไม่ถือว�่

มีคว�มเป็นรัฐ

	 ๓.	 รัฐบาล	(Government)

	 รัฐบ�ลเป็นองค์ก�ร	 หรือหน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่ปกครองและบริห�รจัดก�ร

ภ�ยในรัฐ	 เป็นผู้กำ�หนดนโยบ�ย	 และนำ�นโยบ�ยไปปฏิบัติ	 เพื่อจัดระเบียบท�งสังคม	 และ

ดำ�เนินกิจกรรมทุกอย่�งเพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของรัฐ	รัฐบ�ลจึงเป็นผู้ใช้อำ�น�จปกครองรัฐ

	 ๔.	 อำานาจอธิปไตย	(Sovereignty)

	 อำ�น�จสูงสุดในก�รปกครองรัฐ	 มีอยู่	 ๒	 ลักษณะ	 คือ	อำานาจอธิปไตยภายใน	

(Internal	Sovereignty)		หม�ยถึง	 อำ�น�จที่จะปกครองตนเอง	 ดำ�เนินก�รใด	 ๆ	 ในประเทศ

อย่�งมีอิสระ	ปร�ศจ�กก�รควบคุมจ�กรัฐอ่ืน	ห�กรัฐไม่ส�ม�รถปกครองตัวเองได้จะไม่เป็นรัฐ	

จะเป็นอ�ณ�นิคมหรือเขตปกครองที่อยู่ภ�ยใต้ก�รครอบงำ�หรือก�รครอบครองของรัฐอื่น

และอำานาจอธิปไตยภายนอก	 (External	 Sovereignty)	 หม�ยถึง	 ก�รมีอิสระ	 มีเอกร�ช

ส�ม�รถจะดำ�เนินคว�มสัมพันธ์กับประเทศอื่น	 ๆ	 อำ�น�จอธิปไตยในที่นี	้ แสดงออกม�เป็น	

๓	แบบ	คือ	อำ�น�จนิติบัญญัติ อำ�น�จบริห�ร และอำ�น�จตุล�ก�ร	
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องค์ประกอบทั้ง	 ๔	 ประก�รนี้	 คือ	 มิติท�งก�รเมือง	 ที่เกี่ยวกับคว�มเป็นรัฐ	 ห�กพิจ�รณ�

ต�มนิย�มที่กล�่วม�	จะพบว่�	ปัจจุบันมีรัฐที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดประม�ณ	๒๐๒	รัฐ	เป็นรัฐ

ที่สหประช�ช�ติยอมรับ	 ๑๙๒	 รัฐ	 (ไม่รวมรัฐว�ติกัน)	 ที่เหลืออีก	 ๑๐	 รัฐ	 ยังไม่ได้รับก�ร

ยอมรับจ�กสหประช�ช�ต	ิแต่ได้รับก�รยอมรับจ�กรัฐต่�ง	ๆ	บ�้ง	อ�ทิ	ป�เลสไตน์	โคโซโว	

ไต้หวัน	ซ�ฮ�ร�ตะวันตก	อับฮ�เซีย	ท�งตะวันตกของจอร์เจีย	และออสเซเทียใต	้ที่ได้มีก�ร

ประก�ศเอกร�ชจ�กประเทศจอร์เจียไปแล้ว	รวมถึงไซปรัสเหนือ	ทร�นส์นิสเทรีย	น�กอร์โน-

ค�ร�บ�คห	์และโซม�ลีแลนด์	(แยกม�จ�กโซม�เลีย)	เป็นต้น

	 โดยทั่วไปก�รปกครองรัฐแต่ละรัฐจะต้องมีผู้ที่มีอำ�น�จสูงสุดในก�รปกครอง	

เป็นผู้ใช้อำ�น�จอธิปไตย	 ที่เรียกว�่	 รัฎฐาธิปัตย์	 หรือองค์อธิปัตย์ระดับรัฐ	 ซึ่งผู้ที่มีอำ�น�จ

สูงสุดในก�รปกครองรัฐนี้อ�จเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้	 ยกตัวอย่�งเช่น	 ระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์	 ให้อำ�น�จกษัตริย์เป็นผู้ปกครองและมีสิทธิ์ข�ดในก�รบริห�ร

จัดก�รรัฐ	ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหล�ยรัฐ	 เช่น	 โอม�น	ก�ต�ร	์ซ�อุดิอ�ระเบีย	สหรัฐอ�หรับ

เอมิเรตส	์สว�ซิแลนด์	บ�ห์เรน	บรูไน	ระบอบคอมมิวนิสต	์ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์	

ซึ่งเป็นพรรครัฐบ�ลเพียงพรรคเดียว	 รัฐบ�ลกำ�หนดนโยบ�ยท�งด้�นเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

ก�รเมือง	เช่น	จีน	คิวบ�	เก�หลีเหนือ	ล�ว	เวียดน�ม	หรือระบอบประชาธิปไตย	ประช�ชน

มีส่วนร่วมกำ�หนดนโยบ�ยเพื่อผลประโยชน์ของประช�ชนในรัฐ	 เป็นก�รปกครองของ

ประช�ชน	 โดยประช�ชน	 และเพื่อประช�ชน	 ใช้หลักเสียงส่วนใหญ่ของประช�ชนเป็นตัว

ตัดสินชี้ข�ด

	 ตลอดประวัติศ�สตร์มนุษยช�ตินับตั้งแต่ที่มีรัฐเกิดขึ้น	 รัฎฐ�ธิปัตย์	 หรือองค์

อธิปัตย์ระดับรัฐ	 ที่ปร�ศจ�กธรรมะ	 หรือคว�มถูกต้อง	 ดีง�มกำ�กับก�รใช้อำ�น�จอธิปไตย

ในก�รปกครองรัฐย่อมนำ�ไปสู่ปัญห�	 ยกตัวอย่�ง	 ผู้นำ�เผด็จก�รคนสำ�คัญของโลก	 อดอล์ฟ	

ฮิตเลอร	์ผู้นำ�เผด็จก�รช�วเยอรมัน	เบนิโต	มุสโสลินี	ผู้นำ�เผด็จก�รช�วอิต�ลี	ฟีเดล	ค�สโต	

ผู้นำ�เผด็จก�รของคิวบ�	ซูฮ�ร์โต	ผู้นำ�จอมเผด็จก�รแห่งอินโดนีเซีย	ซัดดัม	ฮุสเซน	อดีตผู้นำ�

เผด็จก�รของอิรัก	น�ยพล	 ออกุสโต	ปิโนเช่ต์	อดีตผู้นำ�เผด็จก�รท�งทห�รแห่งชิลี	อีดี	้อ�มิน

อดีตผู้นำ�เผด็จก�รแห่งยูก�นด�	 และสม�ชิกโพลิตบูโรของจีน	 รวมถึงคณะปฏิวัติของรัฐไทย

ในบ�งยุคบ�งสมัย	 ที่อ้�งคว�มเห็นชอบจ�กประช�ชนในก�รทำ�ก�รปฏิวัติรัฐประห�ร
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ซึ่งก�รใช้อำ�น�จอธิปไตยที่ปร�ศจ�กธรรมะ	 หรือคว�มถูกต้อง	 ดีง�มกำ�กับดังกล่�วนี้	

ส่งผลกระทบอย่�งม�กต่อเสถียรภ�พและสันติภ�พของรัฐ	

	 รัฐไทยต้องหันกลับม�พิจ�รณ�ตนเอง	 ห�กต้องก�รก้�วสู่ก�รเป็นอ�รยรัฐ	 ๑	

หรือรัฐที่เจริญแล้วด้วยประก�รทั้งปวงนั้น	 จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนผ่�นหลักคิด

และวิถีปฏิบัติ	 จ�กผู้ใช้อำ�น�จอธิปไตยหรืออำ�น�จสูงสุดในก�รปกครองรัฐแบบที่เรียกว่�	

“ประชารัฎฐาธิปัตย์”	ไปสู	่“อารยาธิปัตย์”	

	 จากประชารัฎฐาธิปัตย์	สู่อารยาธิปัตย์
	 ก่อนอื่นผมขอนิย�มคว�มหม�ยของคำ�ว่�	 “องค์อธิปัตย์”	 ในคว�มหม�ยที่

ผมขอใช้เองว�่	หม�ยถึง	ผู้ใช้อำ�น�จสูงสุดในก�รปกครอง	 ไม่เฉพ�ะเพียงในระดับรัฐเท�่นั้น	

แต่ยังรวมไปถึงก�รปกครองในระดับอื่น	ๆ	 ด้วย	 เช่น	 ระดับครอบครัว	 ระดับองค์กร	 ระดับ

ชุมชน	 องค์อธิปัตย์จึงมีหล�ยระดับและเป็นผู้ที่มีอำ�น�จสูงสุดในก�รกำ�หนดกฎเกณฑ์	

ข้อบังคับ	บริห�รจัดก�ร	และตัดสินลงโทษคนหรือกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ภ�ยใต้อำ�น�จก�รปกครอง	

	 ยกตัวอย่�ง	 ในระดับครอบครัว	 องค์อธิปัตย์หรือผู้ใช้อำ�น�จสูงสุดในก�ร

ปกครองใช้อำ�น�จนิติบัญญัติผ่�นก�รออกกฎระเบียบในครอบครัวที่ทุกคนต้องยอมรับ

และปฏิบัติต�ม	 ใช้อำ�น�จบริห�รจัดก�รสิ่งต่�ง	 ๆ	 ภ�ยในบ้�นให้มีคว�มเป็นระบบระเบียบ	

และใช้อำ�น�จตุล�ก�รในก�รพิจ�รณ�ตัดสินข้อขัดแย้ง	 หรือคว�มขัดแย้งที่เกิดขึ้นภ�ยใน

ครอบครัว	 จ�กองค์อธิปัตย์ระดับครอบครัวไล่ไปจนถึงระดับองค์กร	 ระดับชุมชน/หมู่บ้�น	

และระดับใหญ่ที่สุดคือ	ระดับรัฐ	ซึ่งเรียกว่�	“รัฎฐ�ธิปัตย์”	หรือ	“องค์อธิปัตย์ระดับรัฐ”

	 ห�กจำ�แนก	 “รัฎฐาธิปัตย์”	 หรือ	 “องค์อธิปัตย์ระดับรัฐ”	 ในมิติจำ�นวน

ผู้ใช้อำ�น�จอธิปไตยส�ม�รถแบ่งออกเป็น	 ๓	 ลักษณะด้วยกัน	 ได้แก	่ เอก�รัฎฐ�ธิปัตย์	

คณ�รัฎฐ�ธิปัตย์	และประช�รัฎฐ�ธิปัตย์

	 เอการัฎฐาธิปัตย	์ หม�ยถึง	 คน	 ๆ	 เดียวเป็นผู้ใช้อำ�น�จอธิปไตยหรืออำ�น�จ

สูงสุดในก�รปกครองรัฐ	 ควบคุมเบ็ดเสร็จเด็ดข�ด	 เช่น	พระมห�กษัตริย์ภ�ยใต้ก�รปกครอง

ระบอบสมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย	์หรือผู้นำ�เผด็จก�รที่ยึดอำ�น�จปกครองเบ็ดเสร็จ	ยกตัวอย�่ง	

	 ๑	 แนวคิดเรื่องอารยรัฐ	 นำาเสนอครั้งแรกในการประชุมสมัชชาสยามอารยะ	 วันอาทิตย์ที่	

๒๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๓
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อดอล์ฟ	ฮิตเลอร์	เบนิโต	มุสโสลินี	ฟีเดล	ค�สโต	ซูฮ�ร์โต	เป็นต้น

	 คณารัฎฐาธิปัตย	์ หม�ยถึง	 คณะบุคคลจำ�นวนหล�ยคนแต่ไม่ม�กนัก	 เป็นผู้ใช้

อำ�น�จอธิปไตยหรืออำ�น�จสูงสุดในก�รปกครองรัฐ	 โดยคณะบุคคลเหล�่นี้ส�ม�รถกำ�หนด

กฎเกณฑ์หรือบริห�รจัดก�รรัฐได้ต�มที่ตนเองปร�รถน�	 ยกตัวอย่�ง	 สม�ชิกโพลิตบูโร

ของจีน	

	 ประชารัฎฐาธิปัตย์ หม�ยถึง	 ประช�ชนเป็นผู้ใช้อำ�น�จอธิปไตยหรืออำ�น�จ

สูงสุดในก�รปกครองรัฐ	 ท้ังก�รใช้อำ�น�จอธิปไตยโดยตรงและก�รใช้อำ�น�จอธิปไตยโดยอ้อม

ผ่�นระบบตัวแทน	 เสียงส่วนใหญ่ของประช�ชนเป็นเสียงชี้ข�ดในก�รพิจ�รณ�ตัดสิน	

ปัจจุบันมีหล�ยประเทศทั่วโลกที่ใช้ประช�รัฎฐ�ธิปัตย์นี้	 เช่น	 สหรัฐอเมริก�	ประเทศในแถบ

ทวีปยุโรป	และไทย

		 ในบรรด�	 “รัฎฐ�ธิปัตย์”	 หรือ	 “องค์อธิปัตย์ระดับรัฐ”	 ต�มที่กล่�วม�	

ประชารัฎฐาธิปัตย์	 ได้รับก�รยอมรับว่�มีคว�มเหม�ะสมกับก�รปกครองรัฐม�กที่สุด

ในปัจจุบัน	 แต่ยังไม่ดีที่สุด	 ซึ่งผมมีทัศนะว่�	 ห�กรัฐไทยต้องก�รจะพัฒน�ตนเองให้เจริญ

รุ่งเรืองและเข้มแข็งอย่�งยั่งยืนได้นั้น	 จำ�เป็นต้องตั้งอยู่บนร�กฐ�นขององค์ประกอบหลัก

สำ�คัญ	 คือ	 ก�รมีองค์อธิปัตย์ระดับรัฐที่มาจากประชาธิปไตย	 หรือประชารัฎฐาธิปัตย	์

ที่ใช้คว�มถูกต้องดีง�มเป็นตัวกำ�กับก�รใช้อำ�น�จอธิปไตยในก�รปกครองรัฐ	 ต�มศัพท์ที่ผม

บัญญัติขึ้นว่�	“อารยาธิปัตย์”	

	 อารยาธิปัตย์	 หม�ยถึง	 ประชาชนผู้ ใช้อำานาจอธิปไตยหรืออำานาจสูงสุด

ในการปกครองรัฐ ใช้ธรรมะ ความถูกต้อง ความดีงาม เป็นฐานในการใช้อำานาจ

อธิปไตย อันได้แก่ อำานาจนิติบัญญัติ อำานาจบริหาร และอำานาจตุลาการ

	 อ�รย�ธิปัตย์	จึงเกิดม�จ�กก�รรวมกันของคำ�	๒	คำ�	คือ	องค์อธิปัตย์ระดับรัฐ

ที่มาจากประชาธิปไตย	หรือประชารัฎฐาธิปัตย	์ต�มที่กล่�วม�	กับธรรมาธิปัตย์	ซึ่งผม

ขอนิย�มพิเศษคำ�ว่�	“ธรรมาธิปัตย์”	ดังจะกล่�วต่อไป

	 ธรรมาธิปัตย์

	 ผมให้คว�มหม�ยของผมเองว่�	 หม�ยถึง	 ผู้ ใช้อำานาจสูงสุดในการปกครอง

ใช้ธรรมะ ความถูกต้อง ความดีงาม เป็นฐานในการใช้อำานาจอธิปไตย อันได้แก่ อำานาจ
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นิติบัญญัติ อำานาจบริหาร และอำานาจตุลาการ	โดยใช้หลักปรัชญ�ปัจเจกอ�รยะ	๒		คือ	

คว�มดีแท้	 คว�มง�มแท้	 คว�มจริงแท	้ และหลักปรัชญ�สังคมอ�รยะ	 คือ	 เสรีภ�พที่พึง

ประสงค	์เสมอภ�คที่พึงประสงค	์และภร�ดรภ�พที่พึงประสงค์	ม�กำ�กับก�รตัดสินใจ	

	 ดังนั้น	 เมื่อนำ�	 “ประช�รัฎฐ�ธิปัตย”์	 หรือ	 รัฎฐ�ธิปัตย์ที่ม�จ�กประช�ธิปไตย	

บวกกับ	“ธรรม�ธิปัตย์”	จึงเป็น	“อ�รย�ธิปัตย์”	ต�มนิย�มที่ได้กล�่วม�แล้วข้�งต้น	

	 “ธรรมาธิปัตย์”	 บวกกับรัฎฐาธิปัตย	์ หรือองค์อธิปัตย์ระดับรัฐ	 ห�กจำ�แนก

ต�มมิติจำ�นวนผู้ใช้อำ�น�จอธิปไตยหรืออำ�น�จสูงสุดในก�รปกครองรัฐ	 จะให้ผลลัพธ์เป็น	

เอก�ธรรม�ธิปัตย	์คณ�ธรรม�ธิปัตย์	และประช�ธรรม�ธิปัตย์	หรืออ�รย�ธิปัตย์

	 เอกาธรรมาธิปัตย	์ หม�ยถึง	 คน	 ๆ	 เดียวมีอำ�น�จสูงสุดและเป็นศูนย์กล�ง

อำ�น�จในก�รปกครอง	 ควบคุมเบ็ดเสร็จเด็ดข�ดโดยมีร�กฐ�นอยู่บนธรรมะ	 คว�มถูกต้อง

คว�มดีง�ม	 กำ�กับก�รใช้อำ�น�จอธิปไตยนั้น	 เช่น	 ร�ช�ธิปไตยที่ปกครองโดยทศพิธ

ร�ชธรรม	 ธรรมสำ�หรับพระร�ช�ในก�รใช้พระร�ชอำ�น�จและบำ�เพ็ญประโยชน์ต่ออ�ณ�

ประช�ร�ษฎร	 หรือก�รปกครองในสมัยสุโขทัย	 ที่เป็นแบบพ่อปกครองลูก	 ประช�ชนมีสิทธิ

เสรีภ�พและมีคว�มใกล้ชิดกับพระมห�กษัตริย์อย่�งม�ก	 พระมห�กษัตริย์เปรียบเสมือน

หัวหน้�ครอบครัว	ส่งผลให้เกิดคว�มสัมพันธ์อันดีในช�ต	ิเพร�ะคว�มสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐ�น

ของคว�มเท�่เทียมกัน	เพียงแต่มีหน�้ที่ต่�งกันเท�่นั้น	

	 คณาธรรมาธิปัตย์	 ในที่นี้ให้คว�มหม�ยถึง	 คณะบุคคลจำ�นวนหล�ยคน

แต่ไม่ม�กนัก	 เป็นผู้ใช้อำ�น�จอธิปไตยหรืออำ�น�จสูงสุดในก�รปกครองรัฐ	 โดยคณะบุคคล

เหล่�นี้ส�ม�รถกำ�หนดกฎเกณฑ์หรือบริห�รจัดก�รรัฐได้ต�มที่ตนเองปร�รถน�	 บนฐ�น

ก�รมีธรรมะ	 คว�มถูกต้อง	 และคว�มดีง�ม	 เป็นตัวกำ�กับ	 ยกตัวอย่�งเช่น	 สภ�ซีเนทในยุค

อ�รยธรรมโรมัน	 ที่คณะบุคคลจ�กตระกูลขุนน�งหล�ยๆ	 ตระกูลร่วมกันปกครองบ�้นเมือง	

ก�รตัดสินปัญห�ใดๆ	ก็ต�มภ�ยในรัฐจะถูกนำ�เข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ของสภ�ซีเนท	 โดยยึดต�ม

กฎหม�ยบ้�นเมืองเป็นหลัก	

	 ๒	 แนวคิดเรื่องปรัชญาปัจเจกอารยะ	 ผมคิดมาหลายทศวรรษแต่นำาเสนอสาธารณะครั้งแรก

ในการประชุมสมัชชาสยามอารยะ	วันศุกร์ที	่๑๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๓
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 ประชาธรรมาธิปัตย์ หรืออารยาธิปัตย์ คือ	ประช�ชนเป็นผู้ใช้อำ�น�จอธิปไตย

หรืออำ�น�จสูงสุดในก�รปกครอง	 ใช้หลักเสียงส่วนใหญ่ของประช�ชนในก�รพิจ�รณ�ตัดสิน	

โดยมีธรรมะ	 คว�มถูกต้อง	 และคว�มดีง�มกำ�กับ	 เช่น	 เยอรมัน	 ในรัฐธรรมนูญระบุคว�ม

สำ�คัญของสิทธิพื้นฐ�น	 ประช�ชนเยอรมันนับถือให้เกียรติคว�มเป็นมนุษย์	 ผู้ที่อ�ศัยอยู่

ในเยอรมันไม่ว่�จะเป็นชนช�ติใดก็ต�มส�ม�รถเรียกร้องสิทธิพื้นฐ�นต�มที่รัฐธรรมนูญ

กำ�หนดไว้ได้	 เช่น	 เสรีภ�พในก�รแสดงคว�มคิดเห็น	 เสรีภ�พในทรัพย์สินและเสรีภ�พท�ง

หนังสือพิมพ์	ตลอดจนก�รเผยแพร่ข้อมูลข�่วส�รของสื่อมวลชนแขนงต่�ง	ๆ	ส�ม�รถทำ�ได้

โดยไม่มีก�รเซ็นเซอร์จ�กเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

	 อารยาธิปัตย์ภายใต้การปกครองแบบอารยาธิปไตย
	 ห�กนำ�แนวคิดอ�รย�ธิปัตย์ไปใช้ในก�รปกครองแบบอารยาธิปไตย	อันหม�ยถึง

การปกครองระบอบประชาธิป ไตยที่ ใช้ธรรมาธิป ไตยเป็นฐานอำานาจ ผู้ ใช้อำานาจ

อธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย หรือประชารัฎฐาธิปัตย์ที่ยึดมั่นในธรรมะ หรือความ

ถูกต้องในการตัดสินใจ	 ก็จะช่วยเกื้อหนุนระบบประช�ธิปไตยให้เป็นระบอบก�รปกครองที่

บริสุทธิ์	 ก�รดำ�เนินง�นของรัฐบ�ลใช้คว�มถูกต้อง	 เพื่อประโยชน์ของประช�ชนเป็นตัวนำ�	

ผู้นำ�ประเทศมีคว�มเที่ยงธรรมเพร�ะมีฐ�นคุณง�มคว�มดีกำ�กับในก�รตัดสินใจ	 ก�รดำ�เนิน

ง�นภ�ครัฐมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและใช้ม�ตรฐ�นคว�มดี	 คว�มถูกต้องกำ�กับก�รทำ�ง�นใน

ทุกเรื่อง

	 อ�รย�ธิปัตย์จะแสดงออกผ่�นท�งก�รใช้อำ�น�จอธิปไตยหรืออำ�น�จสูงสุดใน

ก�รปกครองรัฐใน	๓	ลักษณะด้วยกัน	ได้แก่	อำ�น�จนิติบัญญัติ	อำ�น�จบริห�ร	และอำ�น�จ

ตุล�ก�ร	โดยในแต่ละลักษณะมีร�ยละเอียด	ดังนี้

	 อำานาจนิติบัญญัติ	 หรืออำ�น�จในก�รออกกฎหม�ยที่ใช้บังคับภ�ยในรัฐ

และทำ�หน้�ที่อื่น	 เช่น	 ควบคุมก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	 ปัจจุบันก�รปกครองในระบอบ

ประช�ธิปไตยได้รับก�รยอมรับว่�มีรัฐสภาเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก	 ซึ่งก�รใช้อำ�น�จ

นิติบัญญัติของรัฐสภ�นี้ต้องตั้งอยู่บนร�กฐ�นก�รมีธรรมะ	 มีคว�มถูกต้อง	 คว�มดีง�ม	

กำ�กับ	ขณะเดียวกันต้องคำ�นึงถึงหลักเสรีภ�พท่ีพึงกระทำ�	เสมอภ�คท่ีพึงกระทำ�	และภ�รดรภ�พ

ที่พึงกระทำ�ในก�รอยู่ร่วมกันด้วย	ยกตัวอย่�ง	ก�รไม่ออกกฎหม�ยที่ขัดแย้งกับหลักศีลธรรม
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ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

จริยธรรมอันดีของประช�ชน	 เช่น	 กฎหม�ยก�รทำ�แท้งเสรี	 หรือกฎหม�ยก�รอนุญ�ตให้

โคลนนิ่งมนุษย์	เป็นต้น	

	 อำานาจบริหาร	 หรืออำ�น�จในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและก�รนำ�นโยบ�ยไป

ปฏิบัติ	 ในที่นี้ควรตั้งอยู่บนฐ�นหลักปรัชญ�ปัจเจกอ�รยะต�มที่กล่�วม�	 คือ	 คว�มดีแท	้

คว�มง�มแท	้ คว�มจริงแท	้ และปรัชญ�สังคมอ�รยะ	 คือ	 เสรีภ�พที่พึงกระทำ�	 เสมอภ�ค

ที่พึงกระทำ�	 ภ�รดรภ�พที่พึงกระทำ�	 ก�รกำ�หนดนโยบ�ยแห่งช�ติควรมีคว�มครบถ้วน

และครอบคลุมในทุกด้�น	 ทุกมิติ	 และทุกองค์ประกอบของสังคม	 มิใช่เพียงก�รกำ�หนด

นโยบ�ยเฉพ�ะจุด	 เฉพ�ะเรื่อง	 หรือเพียงหวังผลท�งก�รเมือง	 ดังเช่นที่เกิดขึ้นในทุกยุค

ทุกสมัย	 รวมทั้งต้องมีก�รคำ�นึงถึงมิติต่�ง	ๆ	 อย�่งสมดุล	 ไม่ว�่จะเป็นมิติท�งด�้นเศรษฐกิจ	

สังคม	ก�รเมือง	ก�รศึกษ�	สิ่งแวดล้อม	ฯลฯ	ก�รกำ�หนดนโยบ�ยที่ข�ดคว�มสมดุลครบถ้วน

ย่อมนำ�ไปสู่ปัญห�	 ยกตัวอย่�ง	 ก�รกำ�หนดนโยบ�ยส่งเสริมก�รพัฒน�ท�งด้�นเศรษฐกิจ	

โดยละเลยก�รคำ�นึงถึงสภ�พแวดล้อม	 ทำ�ให้สภ�พแวดล้อมเส่ือมโทรม	 เกิดมลภ�วะ	 หรือ	

นโยบ�ยเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศท่ีละเลยหลักมนุษยธรรม	 ทำ�ให้มีก�ร

ใช้แรงง�นเด็กและแรงง�นต่�งด้�วผิดกฎหม�ยในประเทศเป็นจำ�นวนม�ก	 กลุ่มคนเหล่�น้ี

ต้องเผชิญกับสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นท่ีย่ำ�แย่	 ทำ�ง�นหนัก	 ถูกท�รุณกรรม	 ท้ังท�งด้�น

ร่�งก�ยและจิตใจ

	 ในส่วนของก�รนำ�นโยบ�ยไปปฏิบัติ	 ควรยึดธรรมะ	 คว�มถูกต้อง	 คว�มดีง�ม

เป็นตัวกำ�กับด้วยเช่นเดียวกัน	 โดยก�รไม่คดโกง	 ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน	 หรือไม่แสวงห�

ผลประโยชน์โดยมิชอบ	 เพร�ะเมื่อใดก็ต�มที่ก�รนำ�นโยบ�ยไปปฏิบัติปร�ศจ�กธรรมะ	

คว�มถูกต้อง	คว�มดีง�ม	กำ�กับ	ย่อมนำ�ไปสู่ปัญห�และสร�้งคว�มเสียห�ยอย่�งใหญ่หลวง

ให้กับประเทศช�ติ	

	 อำานาจตุลาการ	 รัฐใช้อำ�น�จตุล�ก�รผ่�นท�งสถ�บันศ�ลเพื่อให้ทำ�หน้�ที่

ตัดสินคดีคว�มในน�มของรัฐ	ซึ่งก�รใช้อำ�น�จดังกล�่วนี้ต้องมีธรรมะ	มีคว�มถูกต้อง	คว�ม

ดีง�ม	 กำ�กับเสมอ	 ตลอดประวัติศ�สตร์มนุษยช�ติก�รใช้อำ�น�จตุล�ก�รที่ปร�ศจ�กธรรมะ	

คว�มถูกต้อง	คว�มดีง�ม	กำ�กับย่อมนำ�ไปสู่ปัญห�คว�มไม่สงบสุขในบ้�นเมือง	

	 รัฐไทยจะก้�วไปสู่ก�รเป็นรัฐที่เจริญแล้วด้วยประก�รทั้งปวงหรืออ�รยรัฐได้นั้น

จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐ�นหลักคิด	 “อ�รย�ธิปัตย์”	 หรือหลักคิดที่ผู้ใช้อำ�น�จ
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สูงสุดในก�รปกครองผ่�นกระบวนก�รประช�ธิปไตย	 ใช้คุณธรรม	 คว�มถูกต้อง	 คว�มดีง�ม	

เป็นฐ�นในก�รใช้อำ�น�จอธิปไตย	ต�มที่ได้กล�่วม�แล้วข้�งต้นนี้	ซึ่งในภ�คปฏิบัติจะส�ม�รถ

ทำ�ให้เกิดขึ้นได้ม�กน้อยเพียงใดนั้น	 ย่อมต้องขึ้นอยู่กับก�รตอบสนองของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกฝ�่ย	 โดยเฉพ�ะอย�่งยิ่ง	 “องค์อธิปัตย์ระดับรัฐ”	 หรือ	 “รัฎฐ�ธิปัตย์”	 ผู้ที่ใช้อำ�น�จสูงสุด

ในก�รปกครองรัฐนั้น

; ; ; ; ; ;



143๗๙ ปี สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร

	 จากการปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  ซึ่งในครั้งนั้นรัฐสภา

ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร  จึงจำาเป็นจะต้องมีหน่วยงานมารองรับการทำา

หน้าที่ของสภาดังกล่าว  สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงได้กำาเนิดขึ้นมา 

โดยครั้งแรกเป็นเพียงหน่วยงานเล็ก  ๆ  ที่ไม่มีงบประมาณและที่ทำาการเป็นของ

ตนเอง  มีหน้าที่เพียงช่วยการทำางานด้านธุรการของสภา  จนในปัจจุบันเติบโตมาเป็น

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่มีสถานที่ทำางานถึง ๔ แห่ง คือ ที่ถนนอู่ทองใน 

ที่อาคารดีพร้อม ที่อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ และที่ถนนประดิพัทธ์ (โรงกษาปณ์เดิม) ทั้งนี ้

การขยายที่ทำางานดังกล่าวเพื่อรองรับการทำาหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่

มีจำานวนเพิ่มมากขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีการพัฒนาและเพิ่มบทบาท

หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ส่งผล

ให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีการขยายโครงสร้างสำานักงานฯ  มาอย่าง

ต่อเน่ือง  จนปัจจุบันหน่วยงานภายในมีการยกระดับข้ึนเป็นสำานัก  จำานวน  ๒๑  สำานัก
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และยังมีอีก  ๓  หน่วยงาน  ที่สังกัดสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงรวมทั้ง

มีจำานวนข้าราชการเกือบสองพันคน  ดังนั้น  เพื่อให้ทราบถึงวิวัฒนาการของสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ว่ามีการพัฒนา  ไปอย่างไร  จึงขอนำาเสนอประวัติความเป็น

มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

เริ่มก่อตั้งสำ�นักง�น

						 จากการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ

ของการเมืองการปกครองไทยเมื่อ	 วันที่	 ๒๔	

มิถุนายน	๒๔๗๕	มาเป็นระบอบประชาธิปไตย	

ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนราษฎรชั่วคราวขึ้นจำานวน	

๗๐	 คน	 และมีการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่	 ๒๘	 มิถุนายน	 ๒๔๗๕	 ณ	 ห้องโถง

อาคารทิปโก้ทาวเวอร์
ถนนพระราม ๖

อาคารสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ถนนอู่ทองใน

อาคารดีพร้อม
ถนนสุโขทัย

อาคารสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ถนนประดิพัทธ์
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ชั้นบนของพระที่นั่งอนันตสมาคม	 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกมหาอำามาตย์เอก

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี	 เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร	 นายพลตรีพระยาอินทรวิชิต	

เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ซึ่งในการประชุมครั้งนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้

ขออนุมัติต่อที่ประชุม	เพื่อให้หลวงประดิษฐ์มนูธรรม	(นายปรีด	ี 	 	พนมยงค์)	ดำารงตำาแหน่ง

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 จึงถือได้ว่าเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนแรก	 และถือว่า

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	๒๘	มิถุนายน	๒๔๗๕

เจ้�หน้�ที่ชุดแรก

	 การจัดตั้งสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ในระยะเริ่มแรกยังไม่มี

กฎหมายรองรับจึงไม่มีงบประมาณและสถานที่ทำาการของตนเอง	 ต้องอาศัยวังปารุสกวัน

เป็นที่ทำาการ	 โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำานวน	 ๗	 คน	 คือ	 หลวงคหกรรมบดี	

นายปพาฬ	 บุญหลง	 นายสนิท 	 ผิ วนวล	

นายฉ่ำา	 จำารัสเนตร	 นายสุริยา	 กุณฑลจินดา

นายน้อย	 สอนกล้าหาญ	 และนายประเสริฐ	

ปัทมะสุคนธ	์ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้ง	๗	คน	ทำางานโดยไม่

ได้รับเงินเดือน	 เพราะในระยะเริ่มแรกนั้นยังไม่มี

การตั้งงบประมาณ	 ทำาได้แต่เพียงการจัดอาหาร

ให้เจ้าหน้าที่ทุกมื้อเท่านั้น

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร พ.ศ. ๒๔๗๖

	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ได้ก่อต้ังข้ึนตามกฎหมายคร้ังแรกในช่ือว่า

“กรมเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร”	 โดยพระราชบัญญัติจัดต้ังกระทรวง	และกรม	แก้ไขเพ่ิมเติม

พุทธศักราช	 ๒๔๗๖	 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 วันที	่ ๑๙	 พฤศจิกายน	 ๒๔๗๖	

ซึ่งกฎหมายได้กำาหนดให้มีหน้าที่ดำาเนินการเกี่ยวกับเลขานุการของสภาผู้แทนราษฎร	 และ

อยู่ในบังคับบัญชาของประธานสภาผู้แทนราษฎร	

	 ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 กรม	 พุทธศักราช	

๒๔๗๖	 เมื่อวันที่	 ๙	 ธันวาคม	 ๒๔๗๖	 เป็นผลให้กรมเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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เปลี่ยนชื่อเป็น	 “สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร”	 โดยกำาหนดให้มีอำานาจหน้าที่

เกี่ยวกับกิจการฝ่ายธุรการของสภาผู้แทนราษฎร	 ขึ้นต่อสภาผู้แทนราษฎร	 และอยู่ในบังคับ

บัญชาของประธานสภาผู้แทนราษฎร	ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบราชการใน

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	พุทธศักราช	๒๔๗๖	ได้แบ่งส่วนราชการในสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ออกเป็น	๓	กอง	คือ	

	 ๑.	สำานักงานเลขานุการ	แบ่งหน่วยงานออกเป็น	๕	แผนก	คือ

	 	 (๑)		 แผนกสารบรรณ

	 	 (๒)		 แผนกการออกระเบียบวาระและรายงานการประชุม

	 	 (๓)		 แผนกพิจารณาญัตต	ิกระทู้ถาม	และคำาร้องทุกข์

	 	 (๔)		 แผนกทะเบียน

	 	 (๕)		 แผนกคลัง	(ข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง)	

	 ๒.	กองปฏิคม	แบ่งหน่วยงานออกเป็น	๒	แผนก	คือ

	 	 (๑)		 แผนกรักษาสถานที่และตำารวจสภา

	 	 (๒)		 แผนกสโมสร

	 ๓.	กองบรรณารักษ์และกรรมาธิการ	แบ่งหน่วยงานภายในเป็น	๓	แผนก

	 	 (๑)		 แผนกบรรณารักษ์

	 	 (๒)		 แผนกกรรมาธิการสามัญ

	 	 (๓)		 แผนกกรรมาธิการวิสามัญ

	 ในระยะเริ่มแรกภายหลังการก่อตั้งสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

การแบ่งส่วนราชการภายในของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 กระทำาโดยพระราช

กฤษฎีกา	 และจะมีหน้าที่เน้นไปทางธุรการและเลขานุการของสภาผู้แทนราษฎร	 มีส่วน

ราชการเท่าที่จำาเป็นในขณะนั้น	 เพียง	 ๓	 กอง	 และข้าราชการของสำานักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎรก็เป็นข้าราชการพลเรือน	 ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน	

พุทธศักราช	๒๔๗๖	
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ย�้ยที่ทำ�ก�รครั้งแรก

	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีที่ทำาการครั้งแรกอยู่ที่	 วังปารุสกวัน	

แต่พอใกล้กำาหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในวันที่	 ๑๕	 พฤศจิกายน	

๒๔๗๖	 พระยาพหลพลพยุหเสนา	 นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น	 เห็นว่าสำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรควรมีท่ีทำาการถาวร	 จึงได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอพระราชทานพระตำาหนักราชฤทธิ์รุ่งโรจน์เป็นที่ทำาการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร	 ซ่ึงได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานให้	 แต่เจ้าพระยาวรพงศ์	 นิพัตน์	

ผู้สำาเร็จราชการพระราชวังได้ทำาการตกลงกับพระยาพิชัยญาติ	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ในขณะนั้น	 ให้ใช้อาคารสำานักงานราช

เลขานุการในพระองค์แทน	 สำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงได้ย้าย

ที่ทำาการจากวังปรารุสกวันไปอยู่ที่

อาคารสำานักงานราชเลขานุการใน

พระองค์

ยกฐ�นะเป็นทบวงก�รเมือง 

	 วันที	่๑๙	สิงหาคม	๒๔๘๔	

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

ได้รับการยกฐานะเป็นทบวงการเมือง

ที่มีอำานาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการ

ฝ่ายธุรการของสภาผู้แทนราษฎรขึ้น

ต่อสภาผู้แทนราษฎรและอยู่ในบังคับ

บัญชาของประธานสภาผู้แทนราษฎร	 โดยพระราชบัญญัติปรับปรุง	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	

พุทธศักราช	๒๔๘๔

						 วันที	่๒๔	กุมภาพันธ์	๒๔๘๕	มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบ

ราชการในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๕	 ซึ่งกำาหนดให้มีการ

แบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็น	๓	กอง	คือ	
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	 ๑.	สำานักงานเลขานุการ	แบ่งออกเป็น	๔	แผนก

	 	 (๑)		 แผนกสารบรรณ

	 	 (๒)		 แผนกการประชุม

	 	 (๓)		 แผนกคลัง

	 	 (๔)		 แผนกตำารวจสภา

	 ๒.	กองปฏิคม

	 ๓.	กองกรรมาธิการ	แบ่งเป็น	๓	แผนก	คือ

	 	 (๑)		 แผนกกรรมาธิการ

	 	 (๒)		 แผนกห้องสมุด

	 	 (๓)		 แผนกญัตติและกระทู้ถาม

	 และวันที่	 ๑๓	 ตุลาคม	 ๒๔๘๕	 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๕	 เป็นผลให้ข้าราชการของสำานักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎรเปลี่ยนสถานะจากข้าราชการพลเรือนฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรไปเป็นข้าราชการ

พลเรือนสามัญเหมือนข้าราชการในสังกัดกระทรวง	ทบวง	กรม	ต่าง	ๆ	

แยกสำ�นักง�นออกเป็น “สำ�นักง�นเลข�ธิก�รพฤฒสภ�” และ “สำ�นักง�นเลข�ธิก�ร

สภ�ผู้แทนร�ษฎร”

						 วันท่ี	 ๙	 พฤษภาคม	 ๒๔๘๙	 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 ๒๔๘๙	 เป็นผลให้ระบบสภาเปลี่ยนจากระบบสภาเดียวคือสภาผู้แทนราษฎร

เป็นระบบสองสภา	 คือรัฐสภา	 ประกอบด้วยพฤฒสภา	 และสภาผู้แทน	 ซึ่งภายหลัง

รัฐธรรมนูญใช้บังคับ	 นายกรัฐมนตรี	

(นายปรีดี	 	พนมยงค์)	ได้เชิญเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร		(นายเจริญ		ปัณทโร)	

ไปพบและได้ปรารภว่า	 บัดนี้	 สภาเป็น

สองสภาคือ	 พฤฒสภาและสภาผู้แทน	

ที่ประชุมของสภาทั้งสองต้องมีที่ประชุม

คนละแห่ง	 และสำานักงานเลขาธิการ
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ของสภาจะต้องมีสองสำานักงาน	 คือสำานักงานเลขาธิการพฤฒสภาและสำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทน	 เพราะต่างทำาหน้าที่ฝ่ายธุรการของแต่ละสภาแยกต่างหากจากกัน	 เช่นเดียว

กับประเทศอื่น	 ๆ	 ที่เขามีสภาเป็นสองสภา	 พระที่นั่งอนันตสมาคมนั้นใช้เป็นที่ประชุมสภา																				

ผู้แทนมาแต่เดิม	 ควรเป็นที่ประชุมสภาผู้แทนต่อไป	 เพราะสมาชิกสภาผู้แทนมีจำานวน

มากกว่าสมาชิกพฤฒสภา	และจะให้ใช้เป็นที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาด้วย	

	 สำาหรับพฤฒสภานั้นเห็นว่าควรใช้พระที่นั่งอภิเศกดุสิต	 ซึ่งขณะนั้นใช้เป็นที่

ทำางานของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 กับเป็นที่ทำางานของเจ้าหน้าที่

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบางส่วนในที่ประชุมพฤฒสภา	 และให้เป็นที่ทำาการ

ของสำานักงานเลขาธิการพฤฒสภาด้วย	 ส่วนผู้ทำาหน้าที่เลขาธิการสภานั้น	 ขอให้นายเจริญ		

ปัณทโร	 คงดำารงตำาแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทน	 แต่ตำาแหน่งเลขาธิการพฤฒสภาจะพิจารณา

ผู้ที่เหมาะสมมาดำารงตำาแหน่งต่อไป	 แต่ในขั้นแรกขอให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและ

เจ้าหน้าที่สภาช่วยดำาเนินการให้เป็นไปตามที่ปรารภนี้ให้ทันวันเปิดประชุมพฤฒสภา	 ซึ่งจะ

กำาหนดให้มีขึ้นในวันที่	 ๓	 มิถุนายน	 ๒๔๘๙	 ซึ่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ดำาเนินการ

ตามนั้น	

	 ในวันที่	 ๒๔	 พฤษภาคม	 ๒๔๘๙	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทำาการเลือก

สมาชิกพฤฒสภาจำานวน	๑,๗๗๘	คน	และได้มีการแต่งตั้ง	นายไพโรจน	์	ชัยนาม	อธิบดีกรม

ประชาสัมพันธ์	มาทำาหน้าที่เลขาธิการพฤฒสภา	อีกตำาแหน่งหนึ่ง	และสำานักงานเลขาธิการ

พฤฒสภา	ได้เปิดทำาการ	ณ	พระที่นั่งอภิเศกดุสิตในวันนั้น

รวมกันเป็นสำ�นักง�นเลข�ธิก�รรัฐสภ� พ.ศ. ๒๔๙๐ 

						 วันที	่๑๐	พฤษภาคม	๒๔๙๐	มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	

ทบวง	กรม	(ฉบับที	่๑๐)	พ.ศ.	๒๔๙๐		ซึ่งกำาหนดให้มีการรวมสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

และสำานักงานเลขาธิการพฤฒสภาเข้าด้วยกัน	 และจัดตั้งเป็นสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา	 มี

อำานาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการฝ่ายธุรการของพฤฒสภาและสภาผู้แทน	 ขึ้นต่อพฤฒสภาและ

สภาผู้แทนและให้อยู่ในบังคับบัญชาของประธานสภานั้น	 ๆ	 แล้วแต่กรณี	 ทั้งยังให้โอนสิทธิ

และความรับผิดชอบของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
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กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 พ.ศ.	 ๒๔๘๔	 ไปเป็นของสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา	 เป็นผลให้

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการรัฐสภา	

	 เมื่อมีการจัดตั้งสำานักงานเลขาธิการรัฐสภาตามกฎหมายแล้ว	 ได้มีการประกาศ

ใช้พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการในสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๔๙๐	 ซึ่ง

พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่		วันที่	๒๕	มิถุนายน	๒๔๙๐	โดยกำาหนดให้แบ่ง

ส่วนราชการในสำานักงานเลขาธิการรัฐสภาออกเป็น	๓	กอง	ดังนี้

	 ๑.	กองกลาง	แบ่งเป็น	๕	แผนก	คือ

	 	 (๑)		 แผนกสารบรรณ

	 	 (๒)		 แผนกคลัง

	 	 (๓)		 แผนกทะเบียนประวัติ

	 	 (๔)		 แผนกตำารวจสภา

	 	 (๕)		 แผนกปฏิคมและสถานที่

	 ๒.	กองการประชุม	แบ่งเป็น	๓	แผนก	คือ

	 	 (๑)		 แผนกการประชุมสภา

	 	 (๒)		 แผนกญัตติและยืนยันมติ

	 	 (๓)		 แผนกกระทู้ถาม

	 ๓.	กองกรรมาธิการ	แบ่งเป็น	๒	แผนก	คือ

	 	 (๑)		 แผนกการประชุมกรรมาธิการ

	 	 (๒)		 แผนกห้องสมุด

ก�รแบ่งส่วนร�ชก�ร พ.ศ. ๒๔๙๔ 

	 วันที่	 ๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๔๙๔	 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ

สำานักงานเลขาธิการรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๔๙๔	 โดยกำาหนดให้แบ่งส่วนราชการสำานักงาน

เลขาธิการรัฐสภาออกเป็น	๓	กอง	คือ	

	 ๑.	กองกลาง	แบ่งเป็น	๖	แผนก	คือ	

	 	 (๑)		 แผนกสารบรรณ

	 	 (๒)		 แผนกคลัง
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	 	 (๓)		 แผนกทะเบียนประวัติ

	 	 (๔)		 แผนกตำารวจรัฐสภา

	 	 (๕)		 แผนกปฏิคมและสถานที่

	 	 (๖)		 แผนกตุลาการรัฐธรรมนูญ

	 ๒.	กองการประชุม	แบ่งเป็น	๔	แผนก	คือ

	 	 (๑)		 แผนกระเบียบวาระ

	 	 (๒)		 แผนกกองงานการประชุม

	 	 (๓)		 แผนกญัตติและยื่นมติ

	 	 (๔)		 แผนกกระทู้ถาม

	 ๓.	กองกรรมาธิการ	แบ่งเป็น	๓	แผนก	คือ	

	 	 (๑)		 แผนกการประชุมกรรมาธิการ

	 	 (๒)		 แผนกห้องสมุด

	 	 (๓)		 แผนกสหภาพรัฐสภา

เปลี่ยนชื่อเป็น “สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร” 

	 ในวันที่	 ๒๙	พฤศจิกายน	๒๔๙๔	 ได้มีการยึดอำานาจการปกครองประเทศโดย

คณะบริหารประเทศชั่วคราวและได้มีการนำารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	

๒๔๗๕	 กลับมาใช้ใหม	่ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี	้ กำาหนดให้มีสภาเดียวคือ	 สภาผู้แทนราษฎร	

ประกอบด้วยสมาชิกสองประเภทมีจำานวนเท่ากันคือ	 สมาชิกประเภทท่ีหน่ึงมาจากการเลือกต้ัง

และสมาชิกประเภทที่สองมาจากการแต่งตั้ง	 สำานักงานเลขาธิการรัฐสภาซึ่งเป็นหน่วยงาน

ที่รองรับการปฏิบัติหน้าที่ของสภา	

จึ งต้อง เปลี่ ยนชื่ อ เป็นสำ านั กงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 (ตาม

ชื่อของสภา)	 โดยพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	(ฉบับ

ที่	 ๑๕)	 พ.ศ.	 ๒๔๙๕	 ได้กำาหนดให้

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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เป็นทบวงการเมือง	 มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการฝ่ายธุรการของสภาผู้แทนราษฎร	 ขึ้นต่อ

สภาผู้แทนราษฎร	 และอยู่ในบังคับบัญชาของประธานสภาผู้แทนราษฎร	ซึ่งพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่	๓๐	พฤศจิกายน	๒๔๙๔	

	 ในวันที่	 ๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๔๙๕	 มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 ๒๔๙๕	 โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรออกเป็น	๓	กอง	คือ

	 ๑.	กองกลาง	แบ่งเป็น	๖	แผนก	คือ

	 	 (๑)		 แผนกสารบรรณ

	 	 (๒)		 แผนกคลัง

	 	 (๓)		 แผนกปฏิคมและสถานที่

	 	 (๔)		 แผนกทะเบียนประวัติ

	 	 (๕)		 แผนกตำารวจสภาผู้แทนราษฎร	(ปรับชื่อแผนกตามชื่อสภา	 	

	 	 	 และชื่อสำานักงาน)

	 	 (๖)		 แผนกตุลาการรัฐธรรมนูญ

	 ๒.	กองการประชุม

	 	 (๑)		 แผนกระเบียบวาระ

	 	 (๒)		 แผนกรายงานการประชุม

	 	 (๓)		 แผนกญัตติและยืนยันมติ

	 	 (๔)		 แผนกกระทู้ที่ถาม

	 ๓.	กองกรรมาธิการ	แบ่งเป็น	๓	แผนก	คือ

	 	 (๑)		 แผนกการประชุมกรรมาธิการ

	 	 (๒)		 แผนกห้องสมุด

	 	 (๓)		 แผนกสหภาพรัฐสภา

ก�รแบ่งส่วนร�ชก�ร พ.ศ. ๒๕๐๓ 

	 	 	 	 	 วันที่	 ๒	 สิงหาคม	 ๒๕๐๓	 ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 ๒๕๐๓	 โดยกำาหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการภายใน
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สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ออกเป็น		๔	กอง	ดังนี	้

	 ๑.	กองกลาง	แบ่งออกเป็น	๔	แผนก	คือ

	 	 (๑)		 แผนกสารบรรณ

	 	 (๒)		 แผนกคลัง

	 	 (๓)		 แผนกทะเบียนและสถิติ

	 	 (๔)		 แผนกห้องสมุด

	 ๒.	กองการประชุม	แบ่งเป็น	๔	แผนก	คือ

	 	 (๑)		 แผนกระเบียบวาระ

	 	 (๒)		 แผนกรายงานการประชุม

	 	 (๓)		 แผนกญัตติและกระทู้ถาม

	 	 (๔)		 แผนกสหภาพรัฐสภา

	 ๓.	กองกรรมาธิการ	แบ่งเป็น	๒	แผนก	คือ

	 	 (๑)		 แผนกกรรมาธิการสามัญ

	 	 (๒)		 แผนกกรรมาธิการวิสามัญ

	 ๔.	กองปฏิคมและสถานที่	แบ่งเป็น	๔	แผนก	คือ

	 	 (๑)		 แผนกปฏิคม

	 	 (๒)		 แผนกสถานที่	

	 	 (๓)		 แผนกขยายเสียงและบันทึกเสียง	

	 	 (๔)		 แผนกตำารวจสภา

กลับม�ใช้ชื่อ “สำ�นักง�นเลข�ธิก�รรัฐสภ�” 

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๑๑	 ได้ประกาศใช้เมื่อ

วันที่	๒๐	มิถุนายน	๒๕๑๑	โดยกำาหนดให้รัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทน	ทำาให้

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องเปลี่ยนเป็นสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา	 ตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับท่ี	๕)	 	พ.ศ.	๒๕๑๑	 ซ่ึงประกาศใช้เม่ือวันท่ี	 ๒๙	

สิงหาคม	 ๒๕๑๑	 กำาหนดให้สำานักงานเลขาธิการรัฐสภา	 เป็นกระทรวงการเมืองมีฐานะเป็นกรม

มีอำานาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการฝ่ายธุรการของวุฒิสภาและสภาผู้แทน	 และให้อยู่ใน
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บังคับบัญชาของประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่กรณ	ี ทั้งนี้	 เพื่อให้

สำานักงานเลขาธิการรัฐสภารองรับการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา	 สภาผู้แทนราษฎร	 และการ

ประชุมร่วมกันของรัฐสภาด้วย

	 เมื่อมีการโอนกิจการของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปเป็นของ

สำานักงานเลขาธิการรัฐสภาดังกล่าวแล้ว	 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำานักงาน

เลขาธิการรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๒	ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๑๒	กำาหนดให้

สำานักงานเลขาธิการรัฐสภาแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น	๔	กอง	ดังนี้

	 ๑.	กองกลาง	แบ่งเป็น	๕	แผนก	คือ

	 	 (๑)		 แผนกสารบรรณ

	 	 (๒)		 แผนกการเจ้าหน้าที่

	 	 (๓)		 แผนกห้องสมุด

	 	 (๔)		 แผนกบัญชีและพัสดุ

	 	 (๕)		 แผนกเงิน

	 ๒.	กองการประชุม	แบ่งเป็น	๔	แผนก	คือ

	 	 (๑)		 แผนกระเบียบวาระ

	 	 (๒)		 แผนกรายงานการประชุม

	 	 (๓)		 แผนกญัตติ

	 	 (๔)		 แผนกกระทู้ถาม
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	 ๓.	กองกรรมาธิการ

	 ๔.	กองปฏิคมและสถานที่	แบ่งเป็น	๔	แผนก	คือ

	 	 (๑)		 แผนกปฏิคม

	 	 (๒)		 แผนกสถานที่

	 	 (๓)		 แผนกขยายเสียงและบันทึกเสียง

	 	 (๔)		 แผนกตำารวจรัฐสภา

ก�รแบ่งส่วนร�ชก�ร พ.ศ. ๒๕๑๔	

						 วันที	่๑๔	เมษายน	๒๕๑๔	ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ

สำานักงานเลขาธิการรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๔	 โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเลขาธิการ

รัฐสภาออกเป็น	๕	กอง	ดังนี้

	 ๑.	กองกลางแบ่งเป็น	๕	แผนก	คือ

	 	 (๑)		 แผนกสารบรรณ

	 	 (๒)		 แผนกการเจ้าหน้าที่

	 	 (๓)		 แผนกห้องสมุด

	 	 (๔)		 แผนกบัญชีและพัสดุ

	 	 (๕)		 แผนกเงิน

	 ๒.	กองการประชุม	แบ่งเป็น	๔	แผนก	คือ

	 	 (๑)		 แผนกระเบียบวาระ

	 	 (๒)		 แผนกรายงานการประชุม

	 	 (๓)		 แผนกญัตติ

	 	 (๔)		 แผนกกระทู้ถาม

	 ๓.	กองกรรมาธิการ

	 ๔.	กองวิเทศสัมพันธ์

	 ๕.	กองปฏิคมและสถานที่	แบ่งเป็น	๔	แผนก	คือ

	 	 (๑)		 แผนกปฏิคม	

	 	 (๒)		 แผนกสถานที่
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	 	 (๓)		 แผนกขยายเสียงและบันทึกเสียง	

	 	 (๔)		 แผนกตำารวจรัฐสภา	

ก�รแบ่งส่วนร�ชก�ร พ.ศ. ๒๕๑๗ 

	 วันที่	 ๒๐	 กันยายน	 ๒๕๑๗	 ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกา	 แบ่งส่วนราชการ

สำานักงานเลขาธิการรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๗	 โดยกำาหนดให้แบ่งส่วนราชการภายในสำานักงาน

เลขาธิการรัฐสภาออกเป็น	๘	กอง	กับ	๒	ศูนย์	ดังนี้

	 ๑.		กองกลาง

	 ๒.		กองคลังและพัสดุ

	 ๓.		กองการประชุม

	 ๔.		กองกรรมาธิการ

	 ๕.		กองวิเทศสัมพันธ์

	 ๖.		กองการประชาสัมพันธ์

	 ๗.		กองสถานที่

	 ๘.		กองการพิมพ์

	 ๙.		ศูนย์บริการเอกสารและค้นคว้า

	 ๑๐.	ศูนย์บริการทางวิชาการและกฎหมาย

	 โดยม	ีพันเอก	สงวน	คำาวงษา	เป็นเลขาธิการรัฐสภา	และมีรองเลขาธิการรัฐสภา

หนึ่งคน	คือ	ร้อยตรี	ปณิธาน	เลิศฤทธิ์	 	

พันเอก	สงวน	คำาวงษา ร้อยตรี	ปณิธาน	เลิศฤทธิ์
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ก�รย�้ยที่ทำ�ก�รรัฐสภ� 

	 วันที	่๑๗	มิถุนายน	๒๕๑๒	คณะรัฐมนตรี	ที่ม	ีจอมพลถนอม		กิตติขจร	 เป็น

นายกรัฐมนตร	ี ได้ลงมติอนุมัติให้มีการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 บริเวณถนนอู่ทองใน	

ด้านทิศเหนือของพระที่นั่งอนันตสมาคม	 	 ในเนื้อที่เกือบ	๒๐	 ไร	่ ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของหน่วย

รถถัง		กรมตำารวจ	ด้วยวงเงิน	๗๘,๑๑๒,๖๒๘	บาท	สำาหรับสร้างอาคาร	๓	หลัง	คือ

	 อาคารหลังท่ี  ๑	 เป็นสำานักงาน

เลขาธิการรัฐสภา	 แบ่งออกเป็น	 ๓	 ชั้น	

ดังนี้	 ชั้นที่	 ๑	 ส่วนใหญ่เป็นที่ทำางานของ

เจ้าหน้าที่ ใช้ เป็นที่ติดต่องานทั่วไปกับ

สมาชิกสภาและบุคคลภายนอก	 ชั้นที่	 ๒	

เป็นห้องประชุมสภา	 สามารถจัดให้สมาชิก

ร่วมประชุมได้ถึง	 ๔๕๐	 คน	 และมีที่ให้

ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าฟังการประชุม	

และสังเกตการณ์ได้ไม่น้อยกว่า	 ๒๐๐	 คน	

ส่วนชั้นที	่ ๓	 เป็นห้องประชุมกรรมาธิการ

ทั้งของวุฒิสภา	และสภาผู้แทนราษฎร	โดย

จัดแบ่งเป็นห้อง	 ๆ	 เล็กใหญ่ตามความ

ต้องการอย่างเพียงพอ	

	 อาคารหลังที่ ๒	เป็นอาคาร		๗	ชั้น	ชั้นล่างเป็นโรงพิมพ์ของรัฐสภา		ต่อจากนั้น

ก็จัดเป็นห้องรับรอง	 ห้องสมุด	 พิพิธภัณฑ์ของรัฐสภา	

และห้องทำางานของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทน

	 อาคารหลังที่  ๓	 เป็นสโมสรสูง	 ๒	 ชั้น	 สามารถ

ให้การบริการแก่สมาชิกเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม	 ตลอดจน

บริการทั่ว	ๆ	ไป	ในเรื่องการกีฬาและบันเทิงด้วย

	 เมื่อได้ดำาเนินการประกวดราคาก่อสร้างอาคาร	

๓	หลังแล้ว	ปรากฏว่า	บริษัทพระนครก่อสร้าง	จำากัด	เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ำาสุดจึงเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างและได้ทำาสัญญาก่อสร้าง	
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เม่ือวันท่ี	๕	พฤศจิกายน	๒๕๑๓	ในราคาค่าก่อสร้าง	๕๑,๐๒๗,๓๖๐	บาท	กำาหนดเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน	 ๘๕๐	 วัน	 นับแต่วันลงนาม

ในสัญญา

	 ตึกอาคารรัฐสภาทั้ ง 	 ๓	

หลัง	 ได้ทำาการวางศิลาฤกษ์	 เมื่อวันที่	

๗	กันยายน	๒๕๑๕	แรม	๓	ค่ำา	 เดือน	

๑๐	 ปีกุน	 เวลา	 ๑๒.๕๙	 นาฬิกา	 และ

นอกจากอาคารทั้ง	 ๓	 หลังนี้แล้ว	 ยัง

ทำาการก่อสร้างอาคารอื่น	ๆ	อีก	๓	หลัง	

สำาหรับเป็นที่รับรองแขกของสมาชิก

รัฐสภา	 เป็นที่เก็บยานพาหนะและกอง

รักษาการณ์	 ซึ่งตึกอาคารรัฐสภาได้

สร้างแล้วเสร็จใช้เป็นที่ประชุมครั้งแรก	

เมื่อวันที่	๑๙	กันยายน	๒๕๑๗		จึงถือ

ได้ว่าสำานักงานเลขาธิการรัฐสภาได้ย้าย

ที่ทำาการตั้งแต่วันนั้น		

มีระบบก�รบริห�รร�ชก�รของตนเอง

	 วันที่	 ๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๑๘	 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัต	ิ 	 จัดระเบียบ

ปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 โดยกำาหนดให้มีการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่าย

รัฐสภาที่อิสระจากฝ่ายบริหาร	ซึ่งมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ว่า	“โดยที่

ในปัจจุบันข้าราชการที่ปฏิบัติราชการให้แก่สภานิติบัญญัติ	 ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของ

หน่วยราชการของฝ่ายบริหาร	 เพราะมีฐานะเป็นข้าราชการพลเรือน	 แต่โดยสภาพของการ

ปฏิบัติราชการควรจะอยู่ภายใต้การควบคุมของสภานิติบัญญัติโดยตรง	 เพราะจะทำาให้สภา

นิติบัญญัติสามารถปรับปรุงระเบียบปฏิบัติราชการของข้าราชการในสำานักงานเลขาธิการ

รัฐสภาให้มีประสิทธิภาพ	 และอำานวยความสะดวกให้แก่ราชการของสภานิติบัญญัติได้มาก

ย่ิงข้ึน	 จึงสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภาโดยเฉพาะ	 และเพ่ือการน้ี

จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น”
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	 พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	กำาหนดให้มี

ส่วนราชการในสังกัดรัฐสภา	ดังนี้

	 (๑)	สำานักงานเลขาธิการรัฐสภา

	 (๒)	ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น	

	 ส่วนราชการตาม	(๑)	และ	(๒)	มีฐานะเทียบเท่ากรมและเป็นนิติบุคคล	การจัดตั้ง

การยุบ	 และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการตาม	 (๑)	 หรือ	 (๒)	 ต้องตราเป็น

พระราชบัญญัติ	 ส่วนการแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา	 หรือส่วน

ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นจะแบ่งเป็นฝ่าย	 กอง	 แผนก	 หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าฝ่าย	 กอง	 หรือแผนก	 ตามที่คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	 (ก.ร.)	

กำาหนดก็ได้	

	 ในการแยกสำานักงานเลขาธิการรัฐสภาให้เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารนั้น	 จำาเป็น

ต้องมีระบบการบริหารราชการของตนเอง	ในวันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๑๘	จึงได้มีการประกาศ

ใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 โดยกำาหนดให	้ “ข้าราชการ

ฝ่ายรัฐสภา”	 หมายความว่า	 บุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ

หมวดเงินเดือนในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	 นอกจากนี้	 บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 ยังกำาหนดให้ผู้ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนของ

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	(สำานักงานเลขาธิการรัฐสภา)	อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

เป็นข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย	

	 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภาดังกล่าว	 ได้กำาหนดให้คณะ

กรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	หรือ	ก.ร.	(แยกต่างหากจาก	ก.พ.)	ซึ่งประกอบด้วย

	 ๑.	ประธานรัฐสภา		 	 เป็นประธานกรรมการ	ก.ร.

	 ๒.	รองประธานรัฐสภา	 	 เป็นรองประธานกรรมการ	ก.ร.	

	 ๓.	ประธานคณะกรรมาธิการ		 เป็นกรรมการ	ก.ร.

	 สามัญประจำาสภาสองคน	 (ในกรณีมีสองสภาให้แต่ละสภาเลือกหนึ่งคน)	

	 ๔.	ผู้ทรงคุณวุฒิหกคน	 	 เป็นกรรมการ	ก.ร.

		 (ในกรณีที่มีสองสภาให้แต่ละสภาเลือกสามคน	 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมี

วาระ	๖	ปี)
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	 ๕.	เลขาธิการรัฐสภา	 	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	ก.ร.	

	 จะเห็นได้ว่าการใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา	

พ.ศ.	๒๕๑๘	และพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายรัฐสภา			พ.ศ.	๒๕๑๘	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

หน่วยราชการในสังกัดรัฐสภามีอิสระในการบริหารงาน	 และสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่าง

อิสระ	 ปราศจากการควบคุมของฝ่ายบริหารโดยให้อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายนิติบัญญัติ

ที่มีประธานรัฐสภาเป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชา	

	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้ว่าฝ่ายรัฐสภาหรือสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา	 ซึ่งเป็น

หน่วยราชการในสังกัดรัฐสภา	 จะหลุดพ้นจากการบริหารงานบุคคลของ	 ก.พ.	 โดยมีคณะ

กรรมการบริหารงานบุคคลเป็นของตนเองแล้วก็ตาม	 แต่การบริหารงานงบประมาณก็ยังคง

อยู่ภายใต้กฎกติกาของฝ่ายบริหาร	 สำานักงานเลขาธิการรัฐสภาจึงถือไม่ได้ว่าเป็นอิสระจาก

ฝ่ายบริหาร	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างแท้จริง	

โครงสร้�งสำ�นักง�น พ.ศ. ๒๕๒๖

	 โครงสร้างของสำานักงานเลขาธิการรัฐสภาในปี	๒๕๒๖	จะประกอบด้วย	๘	กอง

๓	 ศูนย์	 และ	 ๑	 งาน	 ได้แก่	 งานที่ปรึกษากฎหมาย	

กองกลาง	กองคลังและพัสดุ	กองการประชุม	กองกรรมาธิการ	

ศูนย์รวมพนักงานชวเลขและพิมพ์ดีด	 กองวิเทศสัมพันธ์	

กองการประชาสัมพันธ	์กองสถานที่	กองการพิมพ์	ศูนย์บริการ

เอกสารและค้นคว้า	และศูนย์บริการทางวิชาการและกฎหมาย

						 โดยม	ี พลตรี	 กระว	ี สุทัศน์	 ณ	 อยุธยา	 เป็น

เลขาธิการรัฐสภา	 และร้อยตร	ี ปณิธาน	 เลิศฤทธิ์	 เป็นรอง

เลขาธิการรัฐสภา	 นอกจากนี้	 ยังมีผู้ช่วยเลขาธิการรัฐสภา	

อีก	๓	คน	คือ	นายประยูร	สตาเขตร์	นางสาวบังอร	อิ่มโอชา	

และนายประเสริฐ	ดวงวิชัย	

 โครงสร�้งสำ�นักง�น พ.ศ. ๒๕๒๗

	 เมื่อวันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๒๗	ประธานรัฐสภาด้วยความเห็นชอบของ	ก.ร.	

จึงได้มีคำาสั่งรัฐสภาที	่๕/๒๕๒๗	กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในสำานักงาน

พลตรี	กระว	ีสุทัศน	์ณ	อยุธยา



161๗๙ ปี สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร

เลขาธิการรัฐสภาซึ่งมีการปรับปรุงโครงสร้างของสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา	 ให้สามารถ

รองรับการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภามากขึ้น	 โดยแบ่งโครงสร้างสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา

ออกเป็น	๓	ฝ่าย	คือ	ฝ่ายบริหาร	ฝ่ายระเบียบงานรัฐสภา	และฝ่ายวิชาการ

	 ๑.	 ฝ่ายบริหาร	 ประกอบด้วย	 กองกลาง	 กองคลังและพัสดุ	 กองสถานที่	

กองการพิมพ	์และกองการประชาสัมพันธ์	

	 ๒.	 ฝ่ายระเบียบงานรัฐสภา	 ประกอบด้วย	 กองการประชุม	 กองกรรมาธิการ	

ศูนย์ชวเลขและพิมพ์ดีด	และกองวิเทศสัมพันธ	์

	 ๓.	 ฝ่ายวิชาการ	ประกอบด้วย		ศูนย์บริการเอกสารและค้นคว้า	และศูนย์บริการ

ทางวิชาการและกฎหมาย	

	 การจัดโครงสร้างสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา	 นอกจากจะแบ่งสำานักงานออก

เป็น	๓	ฝ่ายดังกล่าวแล้ว	ยังมีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการรัฐสภาอีก	๒	หน่วยงาน	คือ	

งานที่ปรึกษากฎหมาย	และงานตรวจสอบภายใน

โครงสร้�งสำ�นักง�น พ.ศ. ๒๕๓๒

	 โครงสร้างของสำานักงานเลขาธิการรัฐสภาในปี	๒๕๓๒	จะประกอบด้วย	๘	กอง

๓	 ศูนย์	 และ	 ๒	 งาน	 ได้แก่	 งานที่ปรึกษากฎหมาย	 งานตรวจสอบภายใน	 กองกลาง	

กองคลังและพัสดุ	 กองการประชุม	 กองกรรมาธิการ	 กองวิเทศสัมพันธ์	 กองการ

ประชาสัมพันธ์	 กองสถานที่	 กองการพิมพ์	 ศูนย์บริการเอกสารและค้นคว้า	 ศูนย์บริการ

ทางวิชาการและกฎหมาย	และศูนย์ชวเลขและพิมพ์ดีด

	 โดยมี	 นายประเสริฐ	 ดวงวิชัย	 เป็นเลขาธิการรัฐสภา	 มีรองเลขาธิการรัฐสภา	

๒	คน	คือ	นายบุรีรักข์	นามวัฒน์	และนายพินิต	อารยะศิริ		และยังมีผู้ช่วยเลขาธิการรัฐสภา

อีก	๓	คน	คือ	นางอุศาชม	พันธุ์คำา	นางศิริลักษณ์	ปั้นบำารุงกิจ		และนายมนตรี	ตัณฑวิรัตน์	

นอกจากนี	้	มีที่ปรึกษากฎหมายประจำารัฐสภา	๑	คน	คือ	นายวุฒินันท์	ยังวิริยะ

นายประเสริฐ	ดวงวิชัย นายบุรีรักข	์นามวัฒน์ นายพินิต	อารยะศิริ
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แบ่งเป็น “สำ�นักง�นเลข�ธิก�รวุฒิสภ�” และ “สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร” 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

	 ในวันที่	 ๑	 เมษายน	 ๒๕๓๕	 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบ

ปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕	โดยกำาหนดให้มีส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	

ดังนี้

	 (๑)	สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

	 (๒)	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

	 (๓)	ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

	 บทบัญญัติดังกล่าวเป็นผลให้สำานักงานเลขาธิการรัฐสภา	 แบ่งออกเป็นสอง

สำานักงานคือ	 สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 และสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 โดย

กำาหนดให้เลขาธิการรัฐสภาและรองเลขาธิการรัฐสภาในขณะนั้นร่วมกันดำาเนินการแบ่งส่วน

ราชการภายในและกำาหนดสถานที่ทำางานของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 และสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 จัดอัตรากำาลังของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 และสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	และจัดแบ่งบรรดากิจการทรัพย์สิน	สิทธิ	หนี้	ข้าราชการ	ลูกจ้าง	

และเงินงบประมาณของสำานักงานเลขาธิการรัฐสภาให้แก่สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและ

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในการดำาเนินการดังกล่าว	 เลขาธิการรัฐสภาและ

รองเลขาธิการรัฐสภาต้องเสนอผลการดำาเนินการต่อ	 ก.ร.	 ภายใน	 ๑๘๐	 วัน	 นับแต่วันที่				

พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา	 (ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕	ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อ	 ก.ร.	 ให้ความเห็นชอบการดำาเนินการดังกล่าวแล้ว	 ประธานรัฐสภา

ต้องประกาศแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 และสำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรตามที	่ ก.ร.	 เห็นชอบ	 และเมื่อมีประกาศรัฐสภาแบ่งส่วนราชการภายใน

นางอุศาชม	พันธุ์คำา นางศิริลักษณ์	ปั้นบำารุงกิจ นายมนตรี	ตัณฑวิรัตน์	 นายวุฒินันท์	ยังวิริยะ
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สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	 ประธาน

วุฒิสภาต้องแต่งตั้งเลขาธิการวุฒิสภา	 ส่วนประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องแต่งตั้งเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร

	 ในวันที่	 ๑	 เมษายน	 ๒๕๓๕	 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	 (ฉบับที่	 ๔)	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา	 ซึ่งเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการ

จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา	 และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	

ก็คือ	 กฎหมายทั้งสองฉบับนั้นใช้บังคับมาเป็นเวลานาน	บทบัญญัติต่าง	ๆ	 ไม่เหมาะสมกับ

สภาวการณ์ในปัจจุบัน	 สมควรปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการข้าราชการฝ่าย

รัฐสภา	หรือ	ก.ร.	ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

	 จึงเห็นได้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการ

ฝ่ายรัฐสภาและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	 ในป	ี ๒๕๓๕	 นั้น	 ก็เพื่อ

ให้การบริหารราชการโดยเฉพาะการจัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบุคคลของฝ่าย

นิติบัญญัติมีความเป็นอิสระมากขึ้นทั้งยังมีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	หรือ	ก.ร.	เสียใหม่	โดยกำาหนดให	้ก.ร.	ประกอบด้วย

	 ๑.	ประธานรัฐสภา		 	 เป็นประธาน	ก.ร.

	 ๒.	รองประธานรัฐสภา	 	 เป็นรองประธาน	ก.ร.	

	 ๓.	เลขาธิการ	ก.พ.		 	 เป็นกรรมการ	ก.ร.	

	 ๔.	เลขาธิการวุฒิสภา	 	 เป็นกรรมการ	ก.ร.

	 ๕.	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นกรรมการ	ก.ร.

	 ๖.	ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินแปดคน	 เป็นกรรมการ	ก.ร.

	 	 (ในกรณีที่มีสองสภาให้แต่ละสภาเลือกสภาละไม่เกินสี่คน)

	 ส่วนเลขานุการ	 ก.ร.	 นั้น	 ประธานรัฐสภาต้องแต่งตั้งเลขาธิการวุฒิสภา	 หรือ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	คนใดคนหนึ่งทำาหน้าที่เป็นเลขานุการ	ก.ร.

	 วันที	่ ๑๑	 กันยายน	 ๒๕๓๕	 ได้มีประกาศรัฐสภา	 แบ่งส่วนราชการสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 กำาหนดให้แบ่งส่วนราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร	ดังนี้	
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	 ๑.	 สำานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร	

	 ๒.		กองกลาง	

	 ๓.		กองคลังและพัสดุ	

	 ๔.		กองสถานที่	

	 ๕.		กองการพิมพ์	

	 ๖.		กองการประชาสัมพันธ์	

	 ๗.		กองวิเทศสัมพันธ์	

	 ๘.		กองการประชุม	

	 ๙.		กองกรรมาธิการ	

	 ๑๐.	 ศูนย์ชวเลขและพิมพ์ดีด	

	 ๑๑.	 สำานักบริการข้อมูลและกฎหมาย	

	 	 ๑๑.๑	 หอสมุดรัฐสภา	

	 	 ๑๑.๒	ศูนย์บริการทางวิชาการและกฎหมาย	 	

	 	 ๑๑.๓	ศูนย์คอมพิวเตอร์

	 จากประกาศรัฐสภาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในออกเป็นระดับกอง	 ๑๐	 หน่วยงาน	 ระดับสำานัก	

๑	หน่วยงาน	 	คือ	สำานักบริการข้อมูลและกฎหมาย	ซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการในสำานักออก

เป็นระดับกอง	๓	หน่วยงาน	คือ	หอสมุดรัฐสภา	ศูนย์บริการทางวิชาการและกฎหมาย	และ

ศูนย์คอมพิวเตอร	์ นอกจากนี	้ เมื่อมีประกาศรัฐสภาเรื่องการกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของส่วนราชการในสังกัดสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เมื่อวันที่	 ๑๕	 ธันวาคม	

๒๕๓๕	 นอกจากสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 จะจัดโครงสร้างการบริหารภายใน

สำานักงานเป็น	๑๐	กอง	๑	สำานัก	แล้ว	ยังมีงานที่ปรึกษากฎหมาย	และงานตรวจสอบภายใน	

ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับฝ่ายที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วย

ตั้งสำ�นักง�นเลข�นุก�ร ก.ร.

	 วันที่	๓๐	ธันวาคม	๒๕๓๖	ได้มีประกาศรัฐสภา	เรื่อง	แบ่งส่วนราชการสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๓๖	ปรับปรุงโครงสร้างสำานักงานเลขาธิการ



165๗๙ ปี สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร

สภาผู้แทนราษฎร	 โดยยกฐานะฝ่ายงานคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	 ซึ่งเดิมอยู่ใน

สังกัดสำานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ขึ้นเป็นสำานักงานเลขานุการ	 ก.ร.	 และมีฐานะ

เทียบเท่ากอง	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงแบ่งการบริหารงานภายในออกเป็น				

๑๑	กอง	๑	สำานัก	กับ	๒	งาน	

	

ตั้งสถ�นีวิทยุกระจ�ยเสียงรัฐสภ�

	 วันที	่๓๐	มีนาคม	๒๕๓๗	ได้มีประกาศรัฐสภา	เรื่อง	แบ่งส่วนราชการสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	(ฉบับที	่๓)	พ.ศ.	๒๕๓๗	ปรับปรุงโครงสร้างสำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งโดย	 ยุบเลิกสำานักบริการข้อมูลและกฎหมาย	 และให้หอสมุด

รัฐสภา	 ศูนย์บริการทางวิชาการและกฎหมาย	 และศูนย์คอมพิวเตอร์	 เป็นส่วนราชการระดับกอง	

ขึ้นตรงต่อสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นผลให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร	แบ่งการบริหารงานภายในเป็น	๑๔	กอง	กับ	๒	งาน	

	 วันที	่๒๓	ธันวาคม	๒๕๓๗	ได้มีประกาศรัฐสภา	เรื่อง	แบ่งส่วนราชการสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๓๗		ซึ่งในประกาศฉบับนี้มีผลให้โครงสร้าง

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	เปลี่ยนแปลงไป	ดังนี้

	 ๑.	 กองวิเทศสัมพันธ์	ถูกแบ่งออกเป็น	๒	กอง	คือ	กององค์การรัฐสภาระหว่าง

ประเทศ	และกองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

	 ๒.	 กองกรรมาธิการ	ถูกแบ่งออกเป็น	๒	กอง	คือ	กองกรรมาธิการ	๑	และกอง

กรรมาธิการ	๒

	 ๓.	 แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาซึ่งเดิมขึ้นอยู่กับกองการประชาสัมพันธ์

ออกเป็นหน่วยงานระดับกอง

	 ทำาให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น	

๑๗	กอง	กับ	๒	งาน	

ตั้งสถ�บันพระปกเกล�้ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

	 วันที	่๑๙	มกราคม	๒๕๓๘	ได้มีประกาศรัฐสภา	เรื่อง	แบ่งส่วนราชการสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 (ฉบับที	่ ๕)	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 โดยตั้งสถาบันพระปกเกล้าเป็น
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ส่วนราชการระดับกอง	 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ	 เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม	 การสัมมนา	

การจัดประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการปฏิบัติ

งานของฝ่ายนิติบัญญัติ	 การจัดทำาเอกสารและสื่อการสอนตลอดจนเทคโนโลยีด้านการ															

ฝึกอบรม	และ	งานเตรียมการปรับปรุงสถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานระดับกรม	

	 ในวันที่	 ๗	 มิถุนายน	 ๒๕๓๘	 จึงได้มีประกาศรัฐสภา	 เรื่อง	 การแบ่งส่วนราชการ

ภายในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน

ภายในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรออกเป็นหน่วยงานระดับกอง	 ๑๘	 หน่วยงาน	 คือ

	 (๑)	 	 สำานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร

	 (๒)		 สำานักงานเลขานุการ	ก.ร.

	 (๓)		 กองกลาง

	 (๔)		 กองคลังและพัสดุ

	 (๕)		 กองสถานที่

	 (๖)		 กองการพิมพ์

	 (๗)		 กองการประชาสัมพันธ์

	 (๘)		 กององค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

	 (๙)		 กองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

	 (๑๐)	 กองการประชุม

	 (๑๑)		กองกรรมาธิการ	๑

	 (๑๒)		กองกรรมาธิการ	๒

	 (๑๓)		ศูนย์ชวเลขและพิมพ์ดีด

	 (๑๔)		หอสมุดรัฐสภา

	 (๑๕)		ศูนย์บริการทางวิชาการและกฎหมาย

	 (๑๖)		ศูนย์คอมพิวเตอร์

	 (๑๗)		สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

	 (๑๘)		สถาบันพระปกเกล้า

	 นอกจากหน่วยงานระดับกองดังกล่าวแล้วยังมีหน่วยงานระดับฝ่ายที่ขึ้นตรงต่อ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	อีก	๒	ฝ่าย	คือ	งานที่ปรึกษากฎหมายและงานตรวจสอบภายใน
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	 โดยมี	ศาสตราจารย์ไพศิษฐ	์พิพัฒนกุล	เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	และมี

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	๓	คน	ได้แก่	นางศิริลักษณ์		ป้ันบำารุงกิจ	นายมนตรี	ตัณฑวิรัตน์	

และนางอุศาชม	 พันธุ์คำา	 มีผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอีก	 ๕	 คน	 คือ	

นายศิริชัย	ไชยทิพย์อาสน์	นายพิทูร	พุ่มหิรัญ	นายสรรเสริญ	สืบสหการ	นายจินดา	เจริญพรรณ

และนางพรพิมล	ถิรคุณโกวิท	และมีนางสาวจรวยพร	สุวรรณพันธุ์	เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

ศาสตราจารย์ไพศิษฐ์	
พิพัฒนกุล

นางศิริลักษณ์		ปั้นบำารุงกิจ นายมนตรี		ตัณฑวิรัตน์ นางอุศาชม	พันธุ์คำา

นายศิริชัย		ไชยทิพย์อาสน์ นายพิทูร	พุ่มหิรัญ นายสรรเสริญ		สืบสหการ นายจินดา		เจริญพรรณ

นางพรพิมล		ถิรคุณโกวิท นางสาวจรวยพร	สุวรรณพันธุ์
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ตั้งโครงก�รพัฒน�บุคล�กรของรัฐสภ�ขึ้นแทนสถ�บันพระปกเกล�้

	 วันที่	 ๔	 กันยายน	 ๒๕๔๑	 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า	

พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 จัดตั้งสถาบันพระปกเกล้า	 โดยให้สถาบันนี้เป็นนิติบุคคล	 อยู่ในกำากับดูแล

ของประธานรัฐสภา	 และหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการ

จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภาและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ															

งบประมาณและกฎหมายอื่น	ทำาให้สถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นส่วนราชการภายในสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโอนไปเป็นสถาบันพระปกเกล้าตามกฎหมายดังกล่าว	 	 ก.ร.	 จึง

ได้มีมติเมื่อวันที่	๓๐	สิงหาคม	๒๕๔๒	ให้มีการจัดตั้งโครงการพัฒนาบุคลากรของรัฐสภาขึ้น	

เพื่อรองรับข้าราชการของสำานักงานที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันพระปกเกล้า	 และเพื่อเป็น

หน่วยงานกลางในการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการในสังกัดรัฐสภา	

	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงได้มีการจัดระบบงานและปรับปรุง

โครงสร้างการบริหารในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรใหม่	 โดยแบ่งส่วนราชการ

ภายในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ออกเป็นส่วนราชการระดับกอง	๑๘	กอง	และ

๒	หน่วยงาน	โดยเพิ่มโครงการพัฒนา	บุคลากรของรัฐสภาขึ้นแทนสถาบันพระปกเกล้า

	 โดยขณะนั้นมี	 นางศิริลักษณ์	 ปั้นบำารุงกิจ	 เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

มีรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจำานวน	 ๔	 คน	 คือ	 นางพรพิมล	 ถิรคุณโกวิท	

นายศิริชัย	 ไชยทิพย์อาสน์	 นายพิทูร	 พุ่มหิรัญ	 และนายจินดา	 เจริญพรรณ	 และมีผู้ช่วย

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	จำานวน	๕	คน	คือ	นายทวี	พวงทะวาย	นางสุภารัตน์	วสะภาคย์	

นางอุมาสีว์		สอาดเอี่ยม	 นายวัชรินทร์	จอมพลาพล	 และนายสมพล	วณิคพันธุ์	นอกจากนี้

ยังมีร้อยเอกหญิง	สุวัฒนา	เหลืองไตรรัตน์	เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานคอมพิวเตอร	์และ

นายคัมภีร์	ดิษฐากรณ์	เป็นที่ปรึกษา

นางศิริลักษณ์	ปั้นบำารุงกิจ นางพรพิมล		ถิรคุณโกวิท นายศิริชัย		ไชยทิพย์อาสน์ นายพิทูร	พุ่มหิรัญ
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ยกหน่วยง�นระดับกองขึ้นเป็นสำ�นัก พ.ศ. ๒๕๔๕		

	 ได้มีความพยายามในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและระบบงานของ

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา	

และสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จนในที่สุด	 วันที	่ ๓๐	 พฤษภาคม	 ๒๕๔๕	

จึงได้มีประกาศรัฐสภาเร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 วันที	่ ๒๕	 กรกฎาคม	๒๕๔๕	 โดยแบ่งส่วน

ราชการภายในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็น	๑๙	สำานัก	คือ

	 (๑)	สำานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร

	 (๒)	สำานักงานเลขานุการ	ก.ร.

	 (๓)	สำานักบริหารงานกลาง

	 (๔)	สำานักพัฒนาบุคลากร

	 (๕)	สำานักการคลังและงบประมาณ

	 (๖)	สำานักการพิมพ์

	 (๗)	สำานักรักษาความปลอดภัย

	 (๘)	สำานักประชาสัมพันธ์

นายจินดา		เจริญพรรณ นายทว	ีพวงทะวาย นางสุภารัตน์		วสะภาคย์	 นางอุมาสีว	์	สอาดเอี่ยม

นายวัชรินทร	์จอมพลาพล นายสมพล	วณิคพันธุ์	 ร้อยเอกหญิง	สุวัฒนา	
เหลืองไตรรัตน์

นายคัมภีร์		ดิษฐากรณ์	
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	 (๙)	สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

	 (๑๐)	สำานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

	 (๑๑)	สำานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

	 (๑๒)	สำานักวิชาการ

	 (๑๓)	สำานักสารสนเทศ

	 (๑๔)	สำานักการประชุม

	 (๑๕)	สำานักกฎหมาย

	 (๑๖)	สำานักรายงานการประชุมและชวเลข

	 (๑๗)	สำานักกรรมาธิการ	๑

	 (๑๘)	สำานักกรรมาธิการ	๒

	 (๑๙)	สำานักกรรมาธิการ	๓

	 การปรับโครงสร้างสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว	 เป็นการยกฐานะ

หน่วยงานภายในระดับกองขึ้นเป็นหน่วยงานระดับสำานัก	 โดยในแต่ละสำานักแบ่งเป็น

กลุ่มงาน	 และนอกจากสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะประกอบด้วยหน่วยงาน

ภายใน	 ๑๙	 สำานักดังกล่าวแล้ว	 ยังมีหน่วยงานระดับกลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร	๓	กลุ่มงาน	คือ	กลุ่มงานผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	กลุ่มงานนโยบาย

และแผน	 และกลุ่มงานตรวจสอบภายใน	 และในวันที่	 ๕	 มิถุนายน	 ๒๕๔๖	 ได้มีประกาศ

รัฐสภา	 เรื่อง	 แบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 (ฉบับที่	 ๒)	

พ.ศ.	๒๕๔๖	เพื่อจัดตั้งสำานักภาษาต่างประเทศ	และต่อมาได้มีกลุ่มช่วยอำานวยการนักบริหาร	

จึงทำาให้ในขณะนั้นสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยหน่วยงานภายใน	

๒๐	 สำานัก	 กับ	 ๔	 กลุ่มงานและต่อมาได้มีประกาศรัฐสภาเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 (ฉบับที่	 ๔)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ลงวันที	่ ๒๖	 มกราคม	

พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 โดยสมควรให้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรโดยกำาหนดให้มีสำานักนโยบายและแผนเพื่อให้เป็นส่วนราชการภายใน	 ซึ่ง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ฉบับทั่วไป	เล่ม	๑๒๗	ตอนพิเศษ	๑๘	ง		วันที่	๕	กุมภาพันธ์	

๒๕๔๓	 จึงทำาให้ปัจจุบันสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยหน่วยงาน

ภายใน	 ๒๑	 สำานัก	 กับ	 ๓	 หน่วยงาน	 และในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
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มีนายพิทูร	 พุ่มหิรัญ	 เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และมีรองเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร	 จำานวน	 ๗	 คน	 คือ	 ๑.นางอุมาสีว์	 สอาดเอี่ยม	 ๒.	 นายวัชรินทร	์ จอมพลาพล	

๓.	 นายคัมภีร์	 ดิษฐากรณ์	 	 ๔.	 นายสมพล	 วณิคพันธุ	์ ๕.	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	

๖.	 นางศุภมาส	 น้อยจันทร์	 และ	 ๗.	 นายจเร	 พันธุ์เปรื่อง	 นอกจากนี	้ ยังมีตำาแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านต่าง	ๆ	 จำานวน	๔	คน	คือ	นางสุภารัตน์	 วสะภาคย์	 เป็นที่ปรึกษาด้านระบบ

งานนิติบัญญัติ	 	 นางสาวอภิงค์ญฎา	 วงษานุทัศน์	 และ	นายสิทธิชัย	พิมเสน	 เป็นที่ปรึกษา

ด้านกฎหมาย	และ	นางสาวสุภาสินี	ขมะสุนทร	เป็นที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ

นายพิทูร  พุ่มหิรัญ นางอุมาสีว ์สอาดเอี่ยม นายวัชรินทร์ จอมพลาพล นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์

นายสมพล วณิคพันธุ์ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย  นางศุภมาส น้อยจันทร์ นายจเร  พันธุ์เปรื่อง

นางสุภารัตน์ วสะภาคย์ นางสาวอภิงค์ญฎา วงษานุทัศน์ นายสิทธิชัย พิมเสน นางสาวสุภาสินี  ขมะสุนทร
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	 จากประวัติความเป็นมาดังที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า สำานักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎรมีวิวัฒนาการไปในทางท่ีดีข้ึนตามลำาดับ  มีการปรับโครงสร้างหลายคร้ังหลายหน

จนพัฒนาขึ้นเป็นสำานักงานที่มีความสำาคัญระดับประเทศในการรองรับการทำาหน้าที่ด้าน

นิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา  และมีการพัฒนาด้านโครงสร้างและบทบ - า ท ห น้ า ที่ ข อ ง

องค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานที่เพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้แต่ละยุคสมัย 

จนถึงปัจจุบันมีการยกฐานะหน่วยงานภายในขึ้นเป็นสำานัก  ทั้งนี้  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่

ของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถสนอง

ตอบความต้องการของสมาชิกรัฐสภาที่มีจำานวนเพิ่มมากขึ้นและมีบทบาทหน้าที่สำาคัญ

หลายประการตามที่รัฐธรรมนูญ ได้กำาหนดไว้
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